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ประเทศ ซอรักษ์
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สีเขียวอย่างยั่งยืน
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นายกรัฐมนตรี “แพทองธาร” 
ย�้า 4 แนวทาง

ในการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ท้องถิน่ไทย

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา แพทองธาร ชินวัตร

มงคล วิมลรัตน์
อธิบดีกรมพลศึกษา

คนที่ 31
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พลนัท่ี ดร.พจน์  อร่ามวฒันานนท์ เข้ามาเป็น 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย “คนใหม่”  
กต้็องพบกบัแรงกระแทกของปัญหาเศรษฐกจิไทย  
จากเหตุแผ่นดินไหวและตึกถล่ม เมื่อวันที่  
28 มนีาคมทีผ่่านมา แล้วยงัต้องน�าพาสมาชกิ
หอการค้าไทย ฝ ่าวิกฤตปัญหาจากกรณี
สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีสินค้าไทย 36% มีผล 
ในวนัท่ี 9 เมษายน 2568 แน่นอนว่าหอการค้าไทย 
จะไม่สามารถนิง่เฉยอยูไ่ด้ เพราะผูป้ระกอบการ 
รายใหญ่และรายเล็กต่างได้รับผลกระทบ 
กนัทัว่หน้า

3 องค์กรผสานมือ แยกขยะคอนโดมิเนียม
เฟสแรกน�าร่องเขตคลองเตย-เขตวัฒนา 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

“ดร.พจน์” ขึ้นแท่นประธานหอการค้าไทย
รับศึกแผ่นดินไหว ตามด้วย USA ขึ้นภาษี 36%

กรมประมง เพิ่มความมั่นใจปลอดภัย 
ติด QR ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
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สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร ่วมกับ องค ์การพิทักษ์ 

สิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์ก (DEPA) และ กรุงเทพมหานคร (BMA) 

Kick off “โครงการน�าร่องคัดแยกขยะครัวเรือนในคอนโดมิเนียม

กรงุเทพมหานคร” (Pilot project for Household waste sorting 

in Bangkok Condominiums 2025) มุง่หวงัสร้างต้นแบบระดบั

ประเทศ เฟสแรกน�าร่อง 2 เขต คลองเตย–วฒันา

ดร.วจิารย์ สมิาฉายา ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัสิง่แวดล้อมไทย กล่ำวว่ำ  

ในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมกำรอยู่อำศัยจำกบ้ำน

เป็นคอนโดมิเนียมมำกขึ้นด้วยหลำยสำเหตุด้วยกัน ดังนั้นทำงสถำบัน 

สิง่แวดล้อมไทย ในฐำนะองค์กรทีข่บัเคลือ่นงำนด้ำนสิง่แวดล้อม และให้

ควำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิโครงกำรหรอืกจิกรรม ทีป่รบั เปลีย่น พฤตกิรรม

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จงึได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัในกำรเสนอแนวทำง

กำรจดักำรขยะครวัเรอืนในคอนโดมเินยีม 13

“คมนาคม” ตรวจเข้มหลังแผ่นดินไหว
เผยยังไม่พบโครงการอะไรที่ผิดพลาด

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ19

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ให้สัมภำษณ์ 

ถึงกำรตรวจสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ว่ำ ได้สั่งกำรปลัดกระทรวง

คมนำคม ให้ประสำนหวัหน้ำหน่วยงำนรำชกำรทีข่ึน้กบักระทรวงคมนำคม รวมถงึหน่วยงำนรัฐวสิำหกจิ 

ขณะนีข้้อมลูต่ำงๆ ได้ทยอยส่งมำว่ำ มปีระเดน็เรือ่งควำมปลอดภยัใดบ้ำง จะมผีลกระทบหรอืไม่ ค่อยๆ 

มกีำรประเมนิกนัมำ 

ในส่วนของรถไฟฟ้ำขณะนีเ้หลอือยู่เพยีงรถไฟฟ้ำสำยสีชมพชู่วงสถำนมีนีบรุเีพยีงสถำนเีดยีว รวมถงึได้

ตรวจสอบโครงสร้ำงของทำงด่วนต่ำงๆ กไ็ม่มอีะไร ขณะทีบ่รเิวณทำงขึน้ทำงด่วนดนิแดงทีม่เีครนก่อสร้ำง

หล่นลงมำนัน้ ได้มกีำรประสำนกระทรวงมหำดไทย ซึง่สำมำรถตดัชิน้ส่วนออกได้บำงส่วนแล้ว และสำมำรถ

เปิดให้สญัจรไปมำปกติได้ หลงัจำกนีจ้ะด�ำเนนิกำรให้เสรจ็สิน้ให้หมด ส่วนเรือ่งควำมปลอดภยัโครงกำร

ก่อสร้ำงบนถนนพระรำม 2 นั้น ได้สั่งกำรให้ไปตรวจสอบดูแล้ว ไม่มี 

ผลกระทบจำกเรือ่งนี้ 

กรมประมง หนุนเทรนด์อำหำรปลอดภัย น�ำร่อง

ใช้ระบบตำมสอบสินค้ำเกษตรบนระบบคลำวด์ส�ำหรับ 

ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเลก็ : QR Trace On 

Cloud ในผลิตภัณฑ์ปลำนิลอินทรีย์ของกลุ่มวิสำหกิจ

ชมุชนหมดู�ำเหมยซำนเกษตรพอเพยีง บ้ำนทุง่ต้อม อ.เทงิ 

จ.เชยีงรำย สนองนโยบำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่มุ ่งเน้นให้มีกำรบูรณำกำรภำรกิจร่วมกับหน่วยงำน 

ในสงักดั และสอดรบักบันโยบำย “ตลำดน�ำ นวตักรรมเสรมิ  

เพิม่รำยได้” โดยขบัเคลือ่นภำคเกษตรและอำหำรภำยใต้ 

“3S” (Safety, Security & Sustainability) น�ำเทคโนโลยี

ดจิทิลัมำช่วยในกำรสือ่สำรด้ำนควำมปลอดภยัทำงอำหำร 

และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำร

ผลิตสินค้ำเกษตร รวมถึงขยำยช่องทำงกำรตลำดให้กับ

เกษตรกรในรปูแบบออนไลน์

กรมประมง น�าร่องใช้ระบบตามสอบสนิค้าเกษตร “QR Trace On Cloud” ยกระดบัปลานลิอนิทรย์ี จ.เชยีงราย  

ให้ตรวจสอบย้อนกลบัได้ ผูบ้รโิภคมัน่ใจ ตลอดสายการผลติ

เอกอัครรา�ทAตจีนมอบประกาศนียบัตร
ผA้ส�าเรKจการศึกษาหลักสAตรผA้บริหารธ@รกิจไทย-จีน
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“เอกอัครราชทูตจีน” มอบประกาศนียบัตรและเข็มความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้กับผู้ส�าเร็จ

หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1 และหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1 

ซึง่สมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จนี ร่วมกบัหอการค้าไทย-จนี และหน่วยงานพนัธมติร ภายใต้การสนบัสนนุ

ของสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย จดัให้มขีึน้

หาน จื้อเฉียง

เมือ่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2568 ณ ห้องบอลรมู 1 โรงแรม 

ดิเอมเมอรัลด์ รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ นายหาน จื้อเฉียง 

เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย 

เป็นประธำนในพธิมีอบประกำศนยีบตัรและเข็มควำมสมัพนัธ์

ไทย-จีน แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตร “ผู้บริหำรธุรกิจ

ไทย-จนี” รุน่ที ่1 และหลกัสตูร “ผูบ้รหิำรรุน่ใหม่ธรุกจิไทย-จนี 

(Young Executive Program)” รุน่ที ่1 ซึง่ในงำนนีไ้ด้รบัเกยีรติ

จำก นายพนิจิ จารสุมบตั ิอดตีรองนำยกรฐัมนตรแีละประธำน

สภำวฒันธรรมไทย-จนีและส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ และ นายชบิ 

จตินยิม รองประธำนคณะกรรมำธกิำรกำรต่ำงประเทศ วฒุสิภำ 

เข้ำร่วมเป็นสกัขพียำน
2

สถานการณ์ส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่าตลาดกว่า 1.3 แสนล้านบาท ยังน่าเป็นห่วง  
แม้ฝ่ายไทยจะเร่งรีบให้มีการตรวจสอบทุเรียนในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ก่อนส่งออก  
ภายหลงัส�านกังานศลุกากรแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (GACC) บงัคบัให้ “ทเุรยีนไทยทุกลอ็ต”  
ที่น�าเข้าทุกด่าน จะต้องมีใบรับรอง (test report) การตรวจสารปนเปื ้อนแคดเมียม  
และ “Basic Yellow 2” หรือที่เรียกกันย่อ BY2 และต้อง 100% เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 68  
ที่ผ่านมา เพราะพบสารปนเปื้อนดังกล่าวในทุเรียนไทย

BY2 พ่นพิษ... 
“จีนปฏิเสธแล็บไทย”

ไอ้โม่ง “ตีกัน”
ใครเสี่ยง... เป็นผู้สูญเสีย...?

“ผมอยากให้บอลไทยไปฟตุบอลโลก ทีน่ีก้ารได้มาอยูที่น่ี่ โอกาสอนัหนึง่กค็อืพยายาม
สร้างประชากรนกักฬีาให้มตีวัเลอืกเยอะๆ ต้องเริม่มาดเูรือ่งกฬีาพืน้ฐาน กอ็ยากให้
ทกุชนดิไปสูร่ะดบัโลก ไม่ใช่เฉพาะฟตุบอล โดยเฉพาะประเภททมีทีเ่ราได้ไประดับโลก 
ยงัน้อย ทีน่่าสนใจอกีประเภทคอื “วอลเลย์บอลหญงิ” 20



ท้องถิน่ไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 2568
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โดยเมือ่เดอืนมนีำคม 2568 กรมวชิำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกำศไทยมี
ห้องปฏบิตักิำรทดสอบสำรแคดเมยีมและ BY2 เปิด 
ให้บริกำรแล้วถึง 13 แห่ง ซึ่งมีศักยภำพในกำร 
ให้บรกิำรตรวจ BY2 ได้มำกกว่ำ 3,000 ตวัอย่ำง 
ต่อวนั และคำดว่ำมเีพยีงพอกบัควำมต้องกำรในช่วง
ฤดกูำรส่งออกทเุรยีนปี 2568

แต่กระนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่คาด โดยล่าสุด
มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 68 แจ้งว่า 
สถานการณ์ปัจจุบันมีห้องแล็บโดนศุลกากรจีน 
GACC ปฏเิสธการรบัรองไปครึง่หนึง่แล้ว ท�าให้
การส่งออกทุเรียนตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2568 
เป็นต้นไป เกิดความปั่นป่วน ล้งใหญ่หลายล้ง 
ชะลอรบัซือ้ทเุรยีนจากชาวสวน เพือ่รอดทู่าทจีาก
รฐับาล และผูป้ระกอบเรยีกร้องให้รฐับาลเปิดการ
เจรจากบัรฐับาลจนีต่อเรือ่งนีโ้ดยเรว็

โดย นายณัฐกฤษฎ์ โอฬารหริญัรกัษ์ อปุนำยก
สมำคมกำรค้ำธรุกจิเกษตรไทย-จนี ระบใุนเฟซบุก๊ 
“Goodwill Goodwill” จำกสถำนกำรณ์ทีแ่ลบ็ 
ถูกระงับเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงท่ีผ่ำนมำ คำดว่ำ 
วนัที ่9 เมษำยนเป็นต้นไป จะไม่เหลอืแลบ็ทีใ่ช้ในกำร 
ตรวจรับรองผลผลิตเพื่อใช้ในกำรส่งออกไปยัง
ประเทศจีนอีกต่อไป ดังนั้น ล้งก็จะไม่มีใบรับรอง 
ทีใ่ช้ในกำรส่งออกทุเรยีน และชำวสวนจะท�ำอย่ำงไรดี  
พรอ้มนัดเจอกันวันที่ 8 เมษำยนนี ้ เวลำ 10 โมง  
หน้ำศำลำกลำงจงัหวัดจนัทบรุ ีเพือ่เรียกร้องให้รฐับำล 
ลงมำแก้ไขปัญหำอย่ำงจรงิจงั เพือ่ให้สำมำรถส่งออก
ทุเรียนชุดใหญ่ที่จะมีปริมำณมำก ซึ่งจะเริ่มออกสู่
ตลำดหลงัวนัที ่15 เมษำยนนี้

ขณะที ่นายเอกภาพ พลซือ่ โฆษกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ออกมำกล่ำวแย้งว่ำ ที่ถูก
ปิดแล้วทุกแห่งนั้น ไม่เป็นควำมจริง โดยขณะนี้
ยังมีห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถทดสอบ BY2 และ
แคดเมยีมก่อนกำรส่งออก ได้จ�ำนวน 4 แห่ง และ
ได้ยืน่ขอขึน้ทะเบยีนใหม่ไปกับส�ำนกังำนศลุกำกรจนี 
หรอื GACC อกี 5 แห่ง รวมท้ังมกีำรขอให้ GACC 
พิจำรณำอนุญำตให้ห้องปฏิบัติกำร 2 แห่ง ที่ถูก
ปฏเิสธไปสำมำรถกลบัมำทดสอบได้อกีครัง้

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติกำรยังเพียงพอและสำมำรถ
รองรบัผลผลติทีจ่ะออกมำจ�ำนวนมำกในช่วงเดอืน 
พ.ค.นีไ้ด้อย่ำงแน่นอน โดยผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
ตรวจสอบรำยชื่อห้องปฏิบัติกำรทดสอบ BY2 
และแคดเมียมในทุเรียนส่งออกไปจีนได้ที่เว็บไซต์
ของกองพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสนิค้ำพืช  

https://www.doa.go.th/psco/?page_
id=5691#

ขณะที่ นายวุฒิชัย คุณเจตน์ นำยกสมำคม
ทุเรียนไทย กล่ำวถึงห้องปฏิบัติกำรที่โดนปฏิเสธ 
ทำงกำรจีนมีค�ำสั่งระงับเฉพำะที่มีปัญหำเท่ำนั้น 
ท�ำให้ดูเงียบ แล้วต้องรอดูสถำนกำรณ์ว่ำ จะมี 
มำตรกำรอะไรออกมำรองรบั เพรำะหมอนทองชดุใหญ่ 
จะออกมำมำกหลงัวนัสงกรำนต์ 

อย่ำงไรกด็ ีในขณะนีม้หีนงัสอืมาจากทางการ
จีน มีข้อเสนอให้ผ่านบริษัทตัวกลางที่ตั้งอยู ่
ในประเทศไทย เป็นบรษิทัทีจ่นีรบัรองว่า ถ้าได้รับ 
ตรวจผลจากห้องแล็บนี้ จะสามารถเข้าไปขาย
ทเุรยีนในประเทศได้ ซึง่ฝ่ายไทยกไ็ม่ได้รบัข้อเสนอ
ในเรือ่งดงักล่าวนี ้นำยวฒุชิยั ระบุ

 เปิดหนงัสอื ซซีไีอซฯี น�าระบบตรวจสอบ
 ทัง้กระบวนการมาใช้

ต่อเรื่องนี้ อปท.นิวส์ ได้รับข่ำวสำรแจ้งมำว่ำ 
เมือ่วนัที ่25 ม.ีค. 68 ทีผ่่ำนมำ บรษิทั ซ ีซ ีไอซี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (บรษิทั China Certification 
& Inspection Group : CCIC) ซึง่เป็นสำขำของ 
รฐัวสิำหกจิกลำง China Certification & Inspection  
Group ในประเทศไทย ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล 
ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐแห่ง
ประเทศจนี (SASAC) ได้ส่งหนังสอืไปยงักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์งไทย เร่ือง กำรส่งเสรมิกำรส่งออก 
ผลไม้ โดยระบวุ่ำ 

บรษิทั ซ ีซ ีไอ ซี (ประเทศไทย) จ�ำกดั ก่อตัง้ขึน้ 
ในปี ค.ศ. 1987 และด�ำเนินกำรตรวจสอบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่ส่งออกไปยัง
ประเทศจีน (เช่น ข้ำว, มันส�ำปะหลัง, ยำงพำรำ) 
หลังจำกที่บริษัทก่อตั้งขึ้น ทำงบริษัทได้ท�ำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนประสำนงำนติดต่อกับศุลกำกรจีน 
(GACC) และส�ำนักงำนตรวจสอบและกักกันโรค 
แห่งชำตขิองจนี (AQSIQ) ในประเทศไทย โดยรำยงำน 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและกักกันโรค 
รวมถึงกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรของสินค้ำ อีกทั้ง 
ยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดท�ำใบรับรองกำร 
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร ซึง่เป็นเอกสำรทีใ่ช้ 
ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรของจีนในธุรกิจกำรค้ำ
ผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตรระหว่ำงไทยและจนี

หนังสือดังกล่ำวนี้ ยังระบุต่อไปว่ำ ในช่วง
หลำยปีที่ผ่ำนมำ บริษัท ซี ซี ไอ ซี ได้ร่วมมือ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจีนในกำร

ด�ำเนนิโครงกำร “ควำมร่วมมอืด้ำนควำมปลอดภยั
คุณภำพผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรลุ่มน�้ำโขง” โดย
ช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจีนในกำร
ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เช่น “กำรปลูกผลไม้ตำม 
ข้อก�ำหนดมำตรฐำน” สวนผลไม้ปลอดภัยและ
ระบบกำรตดิตำมคณุภำพ” และ “สวนอจัฉรยิะ” 
ในประเทศไทย 

นอกจำกนี ้บรษิทัยงัมบีทบำทในกำรสนบัสนนุ 
กำรค้ำผลไม้ระหว่ำงไทยและจนี เช่น กำรประสำนงำน 
กับศุลกำกรจีนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรห้ำมน�ำเข้ำ 
ล�ำใยจำกประเทศไทย เนือ่งจำกควำมยำวของกิง่ไม้
เกนิข้อก�ำหนดด้ำนกกักนั และท�ำกำรพฒันำระบบ
ติดตำมแหล่งที่มำผลไม้ในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
โควดิ-19 ซึง่ช่วยให้ศุลกำกรจนีเปิดช่องทำงสเีขยีว
ในกำรน�ำเข้ำผลไม้จำกประเทศไทย

ประสำนงำนร่วมกับศุลกำกรจีนในด้ำนต่ำงๆ  
(เช่น ด่ำนโหย่วอีก้วำน, ด่ำนเหอโช่ว) และได้เสนอ
แผนกำรควบคุมคุณภำพภำยใต้แนวทำง “การ
ตรวจสอบก่อนการขนส่ง + การตดิตามย้อนกลบั” 
ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกศุลกำกรด่ำนต่ำงๆ แผน 
ดังกล่ำวจะด�ำเนินกำรติดตำมคุณภำพของทุเรียน 
ตลอดทัง้กระบวนกำร ตัง้แต่กำรปลกูในสวนจนถึงด่ำน 
น�ำเข้ำ และจะมกีำรตรวจสอบคณุภำพทเุรยีนก่อนกำร 
ขนส่งในขณะทีส่่งออก เพือ่รบัประกนัว่ำผลติภณัฑ์
ทเุรยีนทีส่่งออกไปยงัจนีจะตรงตำมข้อก�ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภัยและคุณภำพของสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่
ศลุกำกรสำมำรถสแกนหวั QR ส�ำหรบักำรตดิตำม
ย้อนกลับเพื่อเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพของ
สวนทีป่ลกู (เช่น ข้อมลูดนิ, ปุย๋, ยำฆ่ำแมลง, กำรใช้
น�ำ้, กำรควบคมุศตัรพูชื เป็นต้น) ข้อมลูกำรจดักำร
คุณภำพของโรงงำนบรรจุภัณฑ์ (เช่น มำตรกำร
กกักนั, กำรใช้สำรเคม ีฯลฯ) 

รวมถึงข้อมูลกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วย
ลดอัตรำกำรตรวจสอบและสร ้ำงควำมมั่นใจ 
ให้กับศุลกำกรจีนในข้อมูลคุณภำพของทุเรียน 
จำกประเทศไทย นอกจำกนี ้ยงัช่วยเสรมิสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐไทย 
ในกำรรับประกันคุณภำพของผลไม้ที่ส่งออกไปยัง
จนี และช่วยเป็นสะพำนเชือ่มต่อควำมร่วมมอืและ
ควำมเชื่อมั่นระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐบำลทั้งสอง 

แก่ศลุกำกรจนี เพือ่เสรมิสร้ำงควำมไว้วำงใจในควำม 
ปลอดภัยของคุณภำพผลไม้จำกประเทศไทย 
แก่ศลุกำกรจนี 2. น�ำรปูแบบกำรควบคมุคณุภำพ  
“กำรตรวจสอบก่อนกำรขนส่ง + กำรตดิตำมย้อนกลบั”  
มำใช้ โดยใช้แพลตฟอร์มคลำวด์กำรติดตำม 
ย้อนกลบัขององค์กร CCIC ในกำรตรวจสอบคณุภำพ 
ทเุรยีนทีส่่งออกไปยงัจนีในทกุขัน้ตอน เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่ำคุณภำพของทุเรียนที่ส่งออกไปยังจีนตรงตำม
มำตรฐำนของผลติภณัฑ์จนี และ 3 . ใช้ข้อมลูกำร
ตดิตำมย้อนกลบัทีบ่รษิทั ซี ซ ี ไอ ซี จดัเตรยีมให้ 
เป็นเอกสำรอ้ำงองิในกำรออกใบรับรองกำรควบคมุ
พชื (Phytosanitary Certificate)

 ไอ้โม่ง “ตกีนั” ความเสยีหายตกทีใ่คร ?
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำก ซี ซี ไอ ซี 

(ประเทศไทย) มีหนังสือดังกล่ำวมำยังกระทรวง
เกษตรฯ ไทย ปฏิบัติกำร “ตีกัน” ก็เริ่มเกิดขึ้น
ทันที โดยมีกระบวนกำรเริ่มบิดข้อมูล ซี ซี ไอ ซี 
(ประเทศไทย) โดยกำรตั้งค�ำถำมเป็นสำขำของ 
GACC จรงิหรอื ? ..... และเป็นบรษิทันอมนิทีีเ่ข้ำมำ 
ท�ำธรุกจิในไทยหรอืไม่ ?

ร้อนถงึ China Certification & Inspection 
Group Co.,Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของ ซี ซ ี ไอ ซี  
(ประเทศไทย) รีบส่งหนังสือรับรองสวนกลับมำยัง 
กระทรวงเกษตรฯ ของไทยในทนัท ีเมือ่วนัที ่26 ม.ีค. 68  
โดยระบุว ่ำ บริษัท China Certification &  
Inspection Group (CCIC) ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1980 
เป็นรฐัวสิำหกจิภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของคณะกรรม
กำรก�ำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐแห่งประเทศจีน 
(SASAC) โดยมภีำรกจิหลกัในด้ำน “กำรตรวจสอบ 
กำรทดสอบ กำรรับรอง มำตรฐำน และกำรสอบ
เทยีบ” และเป็นองค์กรให้บรกิำรด้ำนคณุภำพแบบ 
ครบวงจร กลุม่บรษิทัฯ มพีนกังำนมำกกว่ำ 20,000 คน  
มสีำขำย่อยกว่ำ 400 แห่ง และห้องปฏบิตักิำรกว่ำ  
500 แห่ง ได้รับกำรรับรองคุณสมบัติเพื่อกำร 
ด�ำเนนิงำนระดบันำนำชำตกิว่ำ 100 รำยกำร และ
ระดับประเทศกว่ำ 300 รำยกำร โดยครอบคลุม 
ภำคเกษตรกรรม อตุสำหกรรม และภำคบรกิำร

หนังสือรับรองดังกล่ำว ระบุต่อว่ำ บริษัท  
ซ ีซ ีไอ ซ ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั นัน้ เป็นบรษิทัย่อย
ในประเทศไทยของกลุ่มบรษิทั CCIC จนี ก่อตัง้เมือ่ปี  
ค.ศ. 1987 โดยมภีำรกจิหลกัในกำรให้บรกิำรตรวจสอบ 
และทดสอบผลิตผลทำงกำรเกษตร บริษัทมี
ห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถด�ำเนินกำรทดสอบทำง
กำยภำพและเคมีของผลิตภัณฑ์เกษตรและอำหำร 
รวมถึงกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนของโลหะหนัก
และสำรตกค้ำงจำกยำฆ่ำแมลง ตลอดจนกำร
ทดสอบแร่และถ่ำนหนิ

ตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั ซ ีซ ีไอ ซ ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั  
ก็ได้ทุ่มเทในกำรส่งเสริมกำรค้ำผลิตภัณฑ์เกษตร
ระหว่ำงไทยกับจีน และมีบทบำทส�ำคัญในกำร 
ขบัเคลือ่นควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำระหว่ำงสองประเทศ

หนงัสอืรบัรอง ระบดุ้วยว่ำ รปูแบบกำรควบคมุ
คณุภำพ “กำรตรวจสอบก่อนส่งออก + กำรสบืสอบ 

ย้อนแหล่งที่มำ” (Pre-shipment Inspection 
+ Traceability) เป็นระบบที่บริษัท ซี ซี ไอ ซี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้พัฒนำขึ้นโดยอิงตำม
ลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์และข้อก�ำหนดกำร 
น�ำเข้ำของศุลกำกรจีน ซึ่งจำกกำรด�ำเนินงำนจริง 
หลำยปีทีผ่่ำนมำ ระบบนีไ้ด้สร้ำงประโยชน์ต่อสงัคม 
อย่ำงชัดเจน ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรผ่ำนพธิกีำร 
ศลุกำกร และได้รบักำรยอมรบัจำกศลุกำกรจนี และ
ผูน้�ำเข้ำกบัผูส่้งออก

ท้ำยหนังสือรับรอง ยังระบุว่ำ จำกกรณีที่ใน
ปัจจุบัน ศุลกำกรจีนมีมำตรกำรตรวจสอบทุเรียน 
ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 100% บรษิทัขอแนะน�ำให้
กระทรวงเกษตรของไทยน�ำระบบควบคุมคุณภำพ 
“กำรตรวจสอบก่อนส่งออก + กำรสืบสอบย้อน
แหล่งทีม่ำ” มำใช้ โดยผ่ำนบรกิำรควบคมุคณุภำพ
และกำรสบืย้อนของบรษิทั ซ ีซ ีไอ ซ ี(ประเทศไทย) 
จ�ำกดั และอำศยัควำมน่ำเชือ่ถอืของแบรนด์ CCIC 
ในกำรถ่ำยทอดควำมเช่ือมั่นด้ำนคุณภำพไปยัง
หน่วยงำนศลุกำกรจนีและผูบ้รโิภคชำวจนี 

 เตอืนชาวสวน ล้ง ต้องระวงัตวัอย่างหนกั
ส�ำหรับสถำนกำรณ์ล่ำสดุ มรีำยงำนข่ำวเปิดเผย

ว่ำ ล้งส่วนใหญ่จะทยอยเปิดรับซือ้ในช่วงปลำยเดอืน
มนีำคม 2568 ตำมทีม่ข่ีำวจนียงัตรวจพบ BY2 และ
มีล้งที่ถูกระงับเลขทะเบียนกำรส่งออก (DOA) ที่
ต้องดแีคลร์เพือ่ให้จนีปลดลอ็ก และล่ำสดุยงัมแีลบ็
ถกูระงบัไปอกี ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรทีรั่บซือ้ทเุรยีน
ให้เถ้ำแก่ที่จีนวิตกกังวล เพรำะหำกผิดพลำดต้อง
รบัผดิชอบเอง

โดยขอให้ชำวสวนทีจ่ะขำยทเุรยีนให้ต้องมีใบรับรอง  
GAP ใบรับรองตรวจเปอร์เซ็นต์เนื้อแป้งก่อนตัด 
และใบตรวจสำรปนเปื้อนแคดเมียมและสำร BY2 
และทิง้ระยะเวลำกำรตดัให้เป็นช่วงทีป่ลอดภัย ซึง่
ค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจ BY2 และแคดเมยีม มค่ีำใช้จ่ำย
สงู 5,2343 บำทต่อตวัอย่ำง จงึต้องมกีำรตกลงกบั
ชำวสวน ล้ง ให้ต้องระวงัตวัอย่ำงหนกั เพรำะหำก
ตรวจพบ BY2 ในไทยครัง้ที ่1-2 ยงัให้ดแีคลร์ตวัเอง
ได้ ครัง้ที ่3 คอืถกูระงบัเลข DOA หำกตรวจพบท่ี
ด่ำนจนีอำจจะถกูระงบัเลข DOA ต่อไป 

ทัง้นี ้บทสรปุ มผีูใ้ห้ความเห็นว่า การเสนอตวั
เข้ามาตรวจและรบัรองทเุรยีนไทยของ ซ ีซ ีไอ ซี 
คอือกีหนึง่ทางเลอืกของผูส่้งออกทเุรยีนไทย ..... ที่
ตอบค�าถาม ไม่ต้องรอลุน้ด้วยใจระทกึว่า ทางการ
จนี โดย GACC จะไฟเขยีวใบรบัรองการตรวจสาร 
ของเอกชนไทยอกีหรอืไม่ ได้เป็นอย่างด ี!!!??

เป็นทางเลอืกทีค่วรเป็นสทิธิข์องผูป้ระกอบการ 
ส่งออกและเกษตรกรปลกูทเุรยีนของไทย ทีจ่ะเลอืก 
ส่งไปตรวจสอบทีใ่ดด้วยความมัน่ใจ ...เพราะพวกเขา 
คอืคนเสีย่งต่อการเป็นผูส้ญูเสยี!!! 

และไม่ใช่แค่ต ้องสูญเงินเปล่าในการส่ง 
ตรวจสอบเท่านัน้ แต่อาจหมายถึงการต้องสญูเสยี
มลูค่าของผลผลติทเุรยีนทัง้สวน คอื “ล้มทัง้ยนื”  
เอาได้ .....

“ดร.พจน์” ขึน้แท่นประธานหอการค้าไทย
รบัศกึแผ่นดนิไหว ตามด้วย USA ขึน้ภาษ ี36%

พลนัที ่ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ เข้ามาเป็น
ประธานกรรมการหอการค้าไทย “คนใหม่” กต้็อง
พบกบัแรงกระแทกของปัญหาเศรษฐกจิไทย จาก
เหตแุผ่นดินไหวและตกึถล่ม  เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 
ทีผ่่านมา แล้วยงัต้องน�าพาสมาชกิหอการค้าไทย 
ฝ่าวิกฤตปัญหาจากกรณีสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษี
สนิค้าไทย 36% มผีลในวนัที ่9 เมษายน 2568 
แน่นอนว่าหอการค้าไทยจะไม่สามารถนิ่งเฉย 
อยูไ่ด้ เพราะผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายเลก็
ต่างได้รบัผลกระทบกนัทัว่หน้า

ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัสมำชกิ หอกำรค้ำไทย เมือ่
วนัที ่27  มีนำคม 2568 มมีตเิลอืกต้ังคณะกรรมกำร
หอกำรค้ำไทยชุดใหม่ วำระปี 2568-2569 รวม  
76 คนที่หมดวำระลง พร้อมเสนอชื่อ ดร.พจน์  
อร่ามวฒันานนท์ รองประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย 
คนที่ 1 ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
หอกำรค้ำไทย คนที ่26 วำระปี 2568-2569

ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์  ประธำนกรรมกำร
หอกำรค้ำไทยคนใหม่ พร้อมคณะกรรมกำร
หอกำรค้ำไทยได้ออกแถลงกำรณ์ แสดงควำมเสยีใจ
อย่ำงสดุซึง้ต่อครอบครวัของผูส้ญูเสยีและผูท้ีไ่ด้รบั 
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศ 
เมยีนมำและกระทบมำยงัหลำยพืน้ทีข่องประเทศไทย  
เมือ่ 28 มนีำคม 2568 ทีผ่่ำนมำ

“หอกำรค้ำฯ ขอส่งก�ำลังใจไปยังทุกท่ำน
และครอบครัวที่ประสบภัย รวมถึงเจำ้หน้ำที่และ
บุคลำกรทุกฝ่ำยที่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงไม่ลดละ และขอยืนยันว่ำเศรษฐกิจไทยยัง
สำมำรถเดินหน้ำต่อได้ หำกมีกำรบริหำรจัดกำร
ร่วมกันอย่ำงเต็มที่จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน อย่ำงเป็นระบบ รวดเรว็ โปร่งใส”

ดร.พจน์ กล่ำวอกีว่ำ หอกำรค้ำไทยขอชืน่ชม 
ต่อหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชน รวมถงึหน่วยงำน 
ควำมมั่นคงที่ระดมควำมช่วยเหลือกันอย่ำง 
เตม็ที ่ ถอืเป็นกำรบรหิำรสถำนกำรณ์เชงิรกุทีช่่วย
คลี่คลำยควำมตื่นตระหนกและเสริมสร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ประชำชน หอกำรค้ำไทยขอให้ทำง 
รฐับำลประสำนงำนไปยงัทกุจงัหวดัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จำกแผ่นดนิไหวในครัง้น้ี ให้มหีน่วยงำนกลำงทีช่่วย 
ประสำนงำนเข้ำแก้ปัญหำในรูปแบบเดียวกัน
กับกรุงเทพมหำนคร ขอชื่นชมที่ได้จัดมำตรกำร
ที่เหมำะสมและรวดเร็ว ให้กับประชำชนและ 
ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับผลกระทบ อำทิ มำตรกำร 
“พกัหนี-้ลดดอกเบีย้” ของ ธปท. รวมถงึ 7 ธนำคำร 

พำณิชย์ SMED Bank และบรรษัทประกัน 
สนิเชือ่อตุสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) เพือ่เยยีวยำ
ผู้ประกอบกำรและประชำชนท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง รวมทั้งมำตรกำรด้ำนประกันภัย จำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ร่วมกบัสมำคม
ประกนัวนิำศภยัไทย และสมำคมประกนัชวีติไทย  
ที่เร่งด�ำเนินกำรช่วยเหลือและจ่ำยค่ำสินไหม 
ให้ผูถ้อืกรมธรรม์ในพืน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ

ทัง้นี ้หอกำรค้ำไทยขอเสนอแนวทำงต่อภำครฐั 
และภำคเอกชน เพื่อให้กำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยต่อระบบภัยพิบัติ รวมไปถึงกำรสร้ำง
มำตรฐำนใหม่เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัประชำชน
และภำคธรุกจิ ดงันี้

1. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในตึก
อำคำรอย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุ โดยร่วมมอืกบัหน่วยงำน
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้ด�ำเนนิกำร 
สืบหำข้อเท็จจริง เพื่อกำรป้องกันปัญหำไม่ให ้
เกดิขึน้อกีในอนำคต  

2. ก�ำหนดให้มีตรวจสอบโครงสร้ำงอำคำร 
ส�ำนักงำน โรงงำน อำคำรสูง และสิ่งปลูกสร้ำง 
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ด้ำนควำมปลอดภยั และสอบหำข้อเทจ็จรงิถงึปัญหำ 
ทีเ่กดิเหตขุึน้ 

3 .  เร ่ งจัดท� ำระบบเตือนภัยพิบัติ ไปสู ่ 
ภำคประชำชนโดยด่วน และกำรจดัท�ำแผนบรหิำร
ควำมเสีย่งและซกัซ้อมแผนฉกุเฉนิ ในกรณภียัพบิตัิ

ทีเ่กดิข้ึน ทัง้ภำคประชำชน ภำคสงัคม และภำคธรุกจิ 
พร้อมสนับสนุนระบบสื่อสำรฉุกเฉิน และอบรม 
เจ้ำหน้ำทีใ่นสถำนประกอบกำร

4. กำรส่งเสรมิมำตรฐำนผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมำ
ก่อสร้ำง ระบบควบคุมอำคำรและกำรควบคุม
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทุกจังหวัด โดยเฉพำะ
ในเขตเมืองใหญ่ เพื่อเสริมควำมเชื่อม่ันต่อตลำด
อสงัหำรมิทรพัย์

5. เร่งรดัมำตรกำรเยยีวยำและฟ้ืนฟผููป้ระกอบกำร  
SMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัธรรมชำต ิรวมถงึ
กำรประสำนผู้ประกอบกำรด้ำนก่อสร้ำงและวัสดุ 
เพื่อซ่อมแซมอำคำรและจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงที่
มีคุณภำพ รำคำประหยัด ช่วยลดภำระคำ่ใช้จำ่ย
ให้ประชำชน

6. กำรสื่อสำรเชิงรุก เชิงบวกและสรำ้งควำม
เข้ำใจร่วมกับภำคีเครือข่ำยในทุกจังหวัด เพ่ือให ้
ประชำชนและนักลงทุนมั่นใจว่ำไทยสำมำรถ
บรหิำรสถำนกำรณ์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

7. รัฐบำลควรมีหน่วยงำนกลำงที่จะเผยแพร่
ข่ำวประชำสมัพนัธ์ เพือ่สือ่สำรให้ทนัเวลำ โปร่งใส 
ถกูต้องตำมสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นจรงิให้กบัสำธำรณชน
และต่ำงประเทศได้รบัทรำบ

8. หอกำรค้ำไทยก�ำลังด�ำเนินกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ช่วยแก้ไขปัญหำกำรช่วยเหลือ SMEs และ
สมำชกิ อำท ิกำรช่วยเหลอืซ่อมแซมอำคำรทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบ หรอืมำตรกำรสนิเชือ่ เพือ่แก้ไขผลกระทบ 
ดงักล่ำว 

“หอกำรค้ำไทยพร้อมประสำนงำนและ 
สนับสนุ นสมำชิ ก  ที่ เ ป ็ นผู ้ ป ระกอบกำร 
ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินนี ้
อย่ำงมีประสทิธภิำพ ลดผลกระทบทำงเศรษฐกจิ และ 

ร่วมฟ้ืนฟปูระเทศไทยให้มัน่คง แข็งแรง และยัง่ยนื  
ผ่ำนพ้นวกิฤตนีไ้ปได้ด้วยควำมปลอดภยั และร่วมกนั 
สร้ำงประเทศไทยทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้”

ดร.พจน์ กล่ำวถงึกรณทีีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ขึน้ภำษสีนิค้ำน�ำเข้ำจำกประเทศไทย 36% ว่ำ หำก
พิจำรณำมูลค่ำกำรค้ำเฉพำะหมวดสินค้ำเกษตร
และอำหำรพบว่ำ ไทยเกินดลุสหรฐั 142,654 ล้ำน
บำท โดยไทยเป็นผูส่้งออกเกษตรอำหำรอนัดบัที ่11  
ของโลก และยังมีศักยภำพในกำรเติบโตอีกมำก 
ในกรณนีีไ้ทยคงต้องพจิำรณำเพิม่กำรน�ำเข้ำสนิค้ำ 
จำกสหรัฐ โดยเฉพำะสินค้ำเกษตร อำหำร 
และพลังงำน เพื่อลดควำมกดดันด้ำนดุลกำรค้ำ 
รวมถึงพิจำรณำปฏิรูปโควตำภำษีน�ำเข้ำของไทย
กับสหรัฐ ให้มีจุดยืนท่ีเป็นธรรม และสมดุล ซึ่ง
เป็นหนึ่งในแนวทำงที่ส�ำคัญในกำรลดแรงกดดัน
ทำงกำรค้ำจำกสหรฐั

อย่ำงไรก็ตำม หอกำรค้ำไทยมีควำมกังวล 
เกีย่วกบัมำตรกำรภำษขีองสหรัฐ ซึง่อำจท�ำให้มสีนิค้ำ 
ต่ำงประเทศทะลักเข้ำสู ่ตลำดอำเซียนรวมถึง
ไทย สร้ำงแรงกดดันต่อกำรส่งออกของไทย และ
ผู้ประกอบกำรไทยในทุกระดับ กับกำรแข่งขัน 
ที่รุนแรงขึ้น จึงขอเสนอให้รัฐบำลพิจำรณำกำร 
น�ำเข้ำสินค้ำกลุ่มต่ำงๆ เพื่อที่ไม่กระทบต่อคู่ค้ำ 
และเกษตรกรภำยในประเทศ ประกอบด้วย

1. พชือำหำรสตัว์ ทีผ่่ำนมำไทยผลติข้ำวโพด
เพยีงพอส�ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำรสตัว์ แต่ยงัต้อง
น�ำเข้ำจำกประเทศเพือ่นบ้ำน กำรเปิดโควตำน�ำเข้ำ
ข้ำวโพดจำกสหรฐั ในช่วงนอกฤดูเกบ็เกีย่วของไทย 
จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ไทยมต้ีนทนุวตัถุดบิ 
ที่ดีและถูกลง ช่วยให้กำรส่งออกเนื้อสัตว์ไป 
ต่ำงประเทศดข้ึีน และช่วยผูบ้รโิภคในประเทศด้วย

2. สนิค้ำอำหำรทะเล เช่น ปลำแซลมอนแช่แขง็ 
หอยเชลล์ และปลำทนู่ำจำกเรือชักธงสหรฐั ซึง่ไทย
สำมำรถน�ำเข้ำวตัถดุบิ เพือ่สนบัสนนุอตุสำหกรรม
แปรรปูภำยในประเทศ

3. สินค ้ำประเภทสุรำ และเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Whisky & Wine)

4. เครื่องในสัตว์ เพื่อน�ำมำผลิตและแปรรูป 
ในอตุสำหกรรมอำหำรสตัว์เลีย้ง ท�ำเป็นสนิค้ำเกรด
พรเีมยีมเพือ่ส่งออก

“เป็นโอกำสทีด่ทีีร่ฐับำลไทย จะต้องเร่งเจรจำ
ควำมตกลงเขตกำรค้ำเสร ี(FTA) ต่ำงๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ FTA ไทย-ยโุรป FTA อำเซยีน-แคนำดำ 
รวมถึงกำรปรับปรุง ควำมตกลงหุ ้นส่วนทำง
เศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ให้ส�ำเร็จภำยใน
ปี 2568 ซึง่จะท�ำให้ GDP ของไทยเติบโตขึน้ไม่ต�ำ่
กว่ำ 1% รวมทัง้กำรส่งออกจะโตได้ไม่ต�ำ่กว่ำ 10%  
ซึง่จะลดผลกระทบจำกนโยบำย Trump Tariff ได้”  
ดร.พจน์ กล่ำว

อย่ำงไรกต็ำม ในวนัที ่11-14 พฤษภำคม 2568 
ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย พร้อมกบันกัธรุกจิ
ไทย จะเดนิทำงไปร่วมงำน Select USA 2025 ณ 
มลรฐัแมรแิลนด์ สหรฐัอเมรกิำ เพือ่แสวงหำโอกำส
ในกำรลงทุนร่วมกันระหว่ำงสองประเทศ อีกทั้ง  
ในวันที ่19-20 พฤษภำคม 2568 ณ โรงแรม ไฮแอท  
รเีจน็ซ ีกรงุเทพฯ หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำอเมรกินั
ในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) และ U.S. 
Chamber of Commerce ได้จดังำน “Thailand 
– U.S. Trade and Investment Summit 2025” 
เพือ่เสรมิควำมสมัพนัธ์อนัดีและศกัยภำพเศรษฐกจิ
ระหว่ำงกนั อกีด้วย

 ดร.พจน์  อร่ามวฒันานนท์  

ประเทศ 
หนังสือฉบับนี้ ได้ระบุข้อเสนอมำยังกระทรวง

เกษตรฯ ของไทยด้วยว่ำ บรษิทั ซ ีซ ีไอ ซี เป็นบริษทั
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยังเป็นบริษัท
สำขำของรัฐวิสำหกิจกลำง China Certification  
& Inspection Group ในประเทศไทย รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบทีอ่อกโดยบรษิทัเรำ จงึมคีวำมน่ำเชือ่ถือ  
เพือ่ส่งเสรมิกำรส่งออกผลไม้จำกประเทศไทยให้เป็น
ไปอย่ำงรำบรื่น และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผ่ำน
พธิกีำรศลุกำกร เรำขอเสนอข้อแนะน�ำดงันี้

1. มอบอ�ำนำจให้บรษิทั ซ ีซ ีไอ ซ ีด�ำเนนิกำร 
ควบคุมกำรท�ำงำนด้ำนคุณภำพในสวนทุเรียน 
โรงงำนบรรจุภัณฑ์ หน่วยงำนทดสอบ รวมถึง 
ออกรำยงำนกำรควบคุมคุณภำพและแจ้งข้อมูล 

หนงัสอืระบตุ่อไปว่ำ ในปี ค.ศ. 2024 ผลทเุรยีน
จำกประเทศไทยท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบในตลำด 
พบว่ำ มสีำรแคดเมยีม (Cadmium) เกินขดีจ�ำกัด
ทีก่�ำหนด และมกีำรใช้สำรทีห้่ำมใช้ในอำหำร (BY2) 
ส่งผลให้ศุลกำกรจีนออกจดหมำยเตือนเกี่ยวกับ 
ผลไม้จำกประเทศไทย และตัง้แต่เดอืนมกรำคม ค.ศ. 
2025 ได้มกีำรด�ำเนนิมำตรกำรตรวจสอบตวัอย่ำง
ทุเรียนจำกประเทศไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ (100%) 
ซึง่ส่งผลให้กำรส่งออกทเุรยีนจำกประเทศไทยชะงกั
ลงชั่วครำว เนื่องจำกมำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำ
ของจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผ่ำนพิธีกำร
ศลุกำกรส�ำหรบัทเุรยีนจำกประเทศไทย 

หนงัสอืฉบบัเดยีวกนันี ้ยงัระบถุงึประสทิธภิำพ
กำรตรวจสอบด้วยว่ำ บรษิทั ซ ีซ ีไอ ซ ีได้ด�ำเนนิกำร 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 2568 ท้องถิน่ไทย  3ท้องถิน่ไทยท้องถิน่ไทย

“มหาดไทย” มอบรางวลั “พลเมืองด”ี
“ข้าราชการผูม้จีรยิธรรมดเีด่น” ปี 67

“ธรีรตัน์” ชสูนิค้า OTOP ในเขตเมือง
เปิดตลาด OTOP TO THE TOWN

กระทรวงมหาดไทย มอบรางวลั “พลเมอืง
ดี” และ “ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น” 
ประจ�าปี 2567 พร้อมยกย่องเชดิชเูกยีรตใินการ 
เป็นแบบอย่างแห่งการท�าความดี อุทิศตน 
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นำยกรัฐมนตรีและรมว.มหำดไทย มอบหมำย
ให้ นายอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ ปลดักระทรวง
มหำดไทย เป็นประธำนพธิมีอบเขม็เชดิชูเกยีรติ
ทองค�ำและใบประกำศเกียรตคิณุให้แก่พลเมอืง 
ดี และผู ้มีจริยธรรมดีเด ่นของส�ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย ประจ�ำปี 2567 ณ 
ห้องประชมุรำชสห์ี ชัน้ 2 ศำลำว่ำกำรกระทรวง
มหำดไทย โดยม ีนายขจร ศรชีวโนทยั นาย
เชษฐา โมสิกรัตน์ นายช�านาญวิทย์ เตรัตน ์
รองปลัดกระทรวงมหำดไทย นายพรพจน์ 
เพญ็ภาส อธบิดกีรมทีด่นิ นายสยาม ศริมิงคล 
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน นายไชยวัฒน์  
จนุถริะพงศ์ อธบิดกีรมกำรปกครอง คณะผูต้รวจ 
รำชกำรกระทรวงมหำดไทย คณะที่ปรึกษำ
กระทรวงมหำดไทย ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ 
ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิี

โอกำสนี้ นำยอรรษิษฐ์ ได้มอบเข็มเชิดชู
เกยีรตทิองค�ำ เงนิสด และใบประกำศเกยีรตคิณุ
ให้แก่พลเมืองดี จ�ำนวน 8 รำย โดยแบ่งเป็น 
กรณพีลเมอืงดทีีเ่สยีชวีติ จ�ำนวน 2 รำย ได้แก่ 
นายธีรยุทธ สิริวรรณสถิต นายนนทวุฒิ  
ขนัแก้ว กรณทีีไ่ด้รบับำดเจบ็หรอืพกิำร จ�ำนวน 
1 รำย ได้แก่ นายเสริมศักดิ์ รอดพันธ์ และ
กรณีที่ไม่ได้รับผลกระทบทำงด้ำนรำ่งกำยและ
จิตใจ จ�ำนวน 5 รำย ได้แก่ เด็กชายณัฐพล  

เมือ่เรว็ๆ นี ้นางสาวธรีรตัน์ ส�าเรจ็วาณชิย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็น
ประธำนในพิธีเปิดงำน “OTOP TO THE 
TOWN” ณ ลำนอเนกประสงค์ ช้ัน 2  ศูนย์
รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 
2550 อำคำรรัฐประศำสนภักดี เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร โดยมี นายสยาม ศิริมงคล 
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ผู้บริหำรกรมกำร
พัฒนำชุมชน ผู ้ประกอบกำร OTOP และ 
แขก ผูม้เีกยีรตใิห้กำรต้อนรบั

ย้อนกลบัไปในสมยัรฐับำลปี 2544 ได้แถลง
นโยบ ำย “หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ 
OTOP  ซึ่งเป็น 1 ใน 9 นโยบำยเร่งด่วนของ
รฐับำล โดยมุง่เน้นให้ชมุชนต่ำงๆ ใช้ภมูปัิญญำ
ท้อง ถ่ินในกำรพัฒนำสินค้ำ และรัฐบำลพร้อม
ที่จ ะสนับสนุนทั้งในด้ำนควำมรู้สมัยใหม่และ
กำรบ ริหำรจัดกำรผ่ำนระบบร้ำนค้ำเครือข่ำย 
อินเ ทอร ์ เน็ตเชื่อมโยงสินค ้ำไปยังตลำด 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

น.ส.ธรีรตัน์ กล่ำวว่ำ งำน “OTOP TO THE  
TOWN ” เป็นโครงกำรที่ช ่วยเพิ่มช่องทำง 
กำรตลำดให้กบัสนิค้ำ OTOP ในห้ำงสรรพสนิค้ำ 
และย่ำนธรุกจิในเขตเมอืง โดยมุง่หวังให้ผลติภณัฑ์  

ศรสีวุรรณ นายภาณวุฒัน์ อุน่ช ู ร.ต.ท.หญงิ  
สนุาร ีเขยีวสลบั นายปรชีา ฉนัทสทุธา นาย
มทีรพัย์ พราหมณ์น้อย

จำกนั้น มอบรำงวัลให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มี
จริย ธรรมดีเด่นของส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย จ�ำนวน 5 รำย ได้แก่ น.ส.ประภารตัน์  
นาคผจญ นายวชัรพงษ์ จโิสะ นายกฤตภคั 
โนมะ ยา นายรุ่งโรจน์ มุงเมือง น.ส.วิริยา  
ใจหนกัแน่น

นำยอรรษษิฐ์ กล่ำวว่ำ กระทรวงมหำดไทย 
ได้ด�ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไป
ที่ประกอบคุณงำมควำมดีให้กับสังคมและ
ประเทศชำติบ ้ำนเมือง ผู ้มีควำมเสียสละ 
กล้ำช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เพื่อร่วมสร้ำง
บรรทัดฐำนทำงสังคมที่ดี ท�ำให้เกิดควำมสงบ
เรียบร้อยเป็นสังคมนำ่อยู่ รวมทั้งยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลำกรของส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย ท่ีมีควำมประพฤติอยู่บนพื้นฐำน 
ของคณุธรรม จรยิธรรม ประพฤตตินตำมรอย
พระยุคลบำท ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีห้กบัผูอ้ืน่ได้

“แสดงควำมยนิด ีและชืน่ชมพลเมอืงดทีกุท่ำน 
ที่ได้อุทิศตน และเสียสละในกำรช่วยเหลือ 
ผูอ้ืน่ โดยไม่ค�ำนงึถงึถงึภยัอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้
กับตนเอง รวมถึงผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น 
ผูม้จีริยธรรมดเีด่น ของ สป.มท. ทีไ่ด้อทิุศทุม่เทตน 
ในฐำนะข้ำรำชกำรที่ดี เหนือสิ่งอื่นใดควำมดี 
ของท่ำน จะยังคงจำรึกในควำมทรงจ�ำของ
ข้ำรำชกำรมหำดไทยทุกคน และเป็นแบบอย่ำง
ของประชำชนทีเ่รำสมควรยกย่องเชิดชใูนวนันี้  
และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำทุกท่ำนจะมีควำม 
ภำคภมูใิจ มกี�ำลงักำย ก�ำลงัใจทีเ่ข้มแขง็ ยดึมัน่ 
รกัษำเกยีรตคิณุและเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีเพือ่ร่วมกนั 
สร้ำงคณุประโยชน์ต่อประเทศชำต ิควำมเจริญ
ไว้สบืไป” นำยอรรษษิฐ์ กล่ำว

OTOP ได้รับกำรยกระดับให้เป็นที่รู้จักของทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ตลอดจนเป็นกำร
กระตุน้เศรษฐกิจ สร้ำงงำน สร้ำงอำชพี และเพิม่
รำยได้ให้กบัผูผ้ลติและผูป้ระกอบกำรในชมุชน

กำรจดังำน “OTOP TO THE TOWN” ที ่
จดัขึน้ ระหว่ำงวนัท่ี 31 มนีำคม 2568–4 เมษำยน  
2568 นี ้นบัเป็นก้ำวส�ำคญัของ OTOP อกีขัน้หนึง่  
ที่ได้มีกำรผลักดันและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
มำตัง้แต่สมยัรฐับำลในปี 2544 และในปัจจบุนั 
รฐับำลโดยกำรน�ำของ น.ส.แพทองธำร ชนิวตัร 
นำยกรฐัมนตร ี ได้ต่อยอดโครงกำรดงักล่ำวให้มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้กว่ำเดมิ

โดยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เข้ำกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค นับว่ำเป็นกำรผลักดัน OTOP 
ให้ทัว่โลกรูจ้กัมำกยิง่ขึน้ โดย ได้มกีำรยกระดบั
ผลติภณัฑ์ให้ได้มำตรฐำน เพิม่ช่องทำงกำรตลำด 
และส่งเสริมอัตลักษณ์ของไทยให้เป็ นที่รู ้จัก 
ในระดบัสำกล ซ่ึงผลติภณัฑ์ OTOP ถอืเป็น Soft 
Power ทีช่่วยเผยแพร่วฒันธรรมไทย และสร้ำง 
ควำมเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิฐำนรำกตำมนโนบำย 
รฐับำล

น.ส.ธรีรตัน์ กล่ำวเพิม่เติมว่ำ งำน “OTOP  
TO THE TOWN” เป็นโครงกำรทีช่่วยเพิม่ช่องทำง 
กำรตลำดให้กบัสนิค้ำ OTOP ในห้ำงสรรพสนิค้ำ 
และย่ำนธรุกจิในเขตเมอืง โดยมุง่หวงัให้ผลติภณัฑ์  
OTOP ได ้รับกำรยกระดับให ้ เป ็นที่ รู ้จัก 
ของทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำกยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ และเพิ่มรำยได้ให้กับผู้ผลิตและ 
ผูป้ระกอบกำรในชมุชน

“แพทองธาร” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหารราชการระหว่างภูมิภาคและ 
ท้องถิน่ ณ สนามช้าง อนิเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต  
จ.บุรีรัมย์ ย�า้ 4 แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนพัฒนาจังหวัด การจัดเก็บรายได้ และการ
สร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน ขณะที ่“อนทุนิ” 
ชี ้ผูว่้าฯ - นายก อบจ. ต้องรวมพลงักนัเพือ่หนนุ
การพฒันาจงัหวดัเชงิพืน้ที่

เมือ่วนัที ่3 เมษำยน ทีผ่่ำนมำ น.ส.แพทองธาร  
ชนิวตัร นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนเปิดโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
ระหว่ำงภูมิภำคและท้องถิ่น เพ่ือบูรณำกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด โดยมี นายอนุทิน 
ชาญวรีกลู รองนำยกรฐัมนตรแีละรมว.มหำดไทย 
น.ส.ซาบดีา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหำดไทย น.ส.ธรีรตัน์  
ส�าเร็จวาณิชย์ รมช.มหำดไทย นายอรรษิษฐ์  
สมัพนัธรตัน์ ปลดักระทรวงมหำดไทย นายนฤชา 
โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น นายปิยะ ปิจน�า ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บรุรีมัย์ พร้อมด้วยผูบ้รหิำรระดบัสงูของกระทรวง
มหำดไทย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด จำกทุกจังหวัด ข้ำรำชกำร 
และภำคเีครอืข่ำย ร่วมพธิ ีณ สนำมช้ำง อนิเตอร์
เนชัน่แนล เซอร์กติ อ.เมอืงบรุรีมัย์ จ.บุรีรมัย์ 

ในช่วงต้น น.ส.แพทองธำร ได้กล่ำวชืน่ชมผูเ้ข้ำร่วม 
กำรประชุมที่ได้สวมใส่ผ้ำไทยกันอย่ำงสวยงำม 
เป็นกำรแสดงออกถงึกำรกระตุน้เศรษฐกจิด้วยกำร
จ�ำหน่ำยผ้ำไทย และฝำกให้ร่วมกนัส่งเสรมิกำรใส่
ผ้ำไทยอย่ำงต่อเนือ่ง 

น.ส.แพทองธำร กล่ำวว่ำ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัด
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นกลไก
กำรบริหำรรำชกำรที่มีควำมส�ำคัญที่สุด เพรำะ 
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัคอืตวัแทนของรฐับำลในกำรน�ำ
นโยบำยของรัฐบำลแปลงสู่กำรปฏิบัติในระดับ
พืน้ที ่ และนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั เป็น 
ผูก้�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรท้องถ่ินทีม่คีวำม 
เชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล และเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวำมใกล้ชดิกบัประชำชน 
รวมไปถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ๆ ทีถ่อืว่ำ
มคีวำมใกล้ชดิกบัประชำชนทีส่ดุ 

“ดงันัน้ สิง่ส�ำคญัคอืต้องสือ่สำรกนั ต้องคยุกนั 
เพือ่ให้กำรพฒันำพืน้ทีเ่ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

จำกกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรประจ�ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2568 ของ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม 
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน่ พบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บำงแห่ง
มปัีญหำ ขอให้กรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถิน่
เข้ำไปช่วยเหลอื และยงัตรวจพบว่ำ กำรปฏบิตังิำน
ของกลุม่มำตรฐำนบรหิำรงำนบคุคลส่วนท้องถิน่ มี
กำรเรยีกรับ แอบอ้ำงคณะกรรมกำร ก.อบต. ก.ท.จ. 
และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรฯ หรือคณะ
อนุกรรมกำรฯ ให้มีกำรจ่ำยเป็นค่ำอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรเปิดกรอบต�ำแหน่ง ในแผนอตัรำก�ำลงั 
กำรสอบเปลี่ยนสำยงำน หรือกำรเลื่อนระดับของ
ข้ำรำชกำรกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีปัญหำอีกมำกที่กรม 
ส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ท�ำงำนไม่สะดวก เพรำะ 
ตดิขัดปัญหำในข้อระเบยีบรำชกำร สมควรปรบัปรุง
แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสรมิกำร 
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ให้เหมำะสม โดย 
เสนอแนะให้แก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงข้อ 6 (6) เป็น  
“ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณำกำร ภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”

เมือ่วนัที ่ 21 มนีำคม 2568 นำยกูเ้กยีรติ จงึ
ได้ท�ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ประจ�ำเดือน
กมุภำพนัธ์ 2568 พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
เพือ่รบัทรำบและขอควำมเหน็ชอบ โดย นายนฤชา 
โฆษาศวิไิลซ์ อธิบดกีรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่  

ซึง่ทีผ่่ำนมำในหลำยจงัหวดัทีต่นได้เดนิทำงไปตรวจ
รำชกำรกไ็ด้พบกบัท่ำนผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัหลำยๆ  
จังหวัดได้สะท้อนปัญหำ ท�ำให้ตนได้รับทรำบ
ปัญหำในพืน้ทีอ่ย่ำงแท้จรงิ” 

น.ส.แพทองธำร กล่ำวต่ออีกว่ำ ในช่วง 
ปีที่ผ่ำนมำ เกิดสถำนกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ ผู้ว่ำฯ 
คอืคนส�ำคญัในกำรใช้งบประมำณช่วยเหลอืพีน้่อง 
ประชำชนเข้ำไปถึงในแต่ละบ้ำนได้ ซึ่งตอนน้ี  
ภำคเหนอืก�ำลงัมปัีญหำเรือ่งฝุน่ควนั PM2.5 และ
ล่ำสดุเรือ่งแผ่นดินไหว ท่ีส่งผลกระทบกบัทำงเหนอื
และกรุงเทพมหำนคร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ตึกๆ 
หนึง่ ซึง่แน่นอนไม่ว่ำเกดิขึน้ทีจ่งัหวดัไหน นัน่คอื 
ภำพรวมของประเทศไทย ทุกท่ำนมีส่วนส�ำคัญ
อย่ำงมำกในกำรท�ำให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อม่ัน
ทีเ่ป็นภำพทีแ่ขง็แรงมำกยิง่ขึน้ 

ในโอกำสนี ้น.ส.แพทองธำร ได้มอบ 4 แนวทำง 
ให้กบัผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ประกอบด้วย 1) กำรพฒันำคณุภำพชวีติ
ประชำชน โดยให้ควำมส�ำคัญกบัเรือ่ง Green ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรรไีซเคลิ กำรประหยดัพลงังำน พร้อมทัง้
ให้ควำมส�ำคญักบักำรจดักำรศกึษำเพือ่ทีจ่ะเตรียม
ควำมพร้อมคนสู่กำรพัฒนำประเทศในอนำคต  
2) กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำจงัหวดัร่วมกนั  
เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีวิสัยทัศน์และทิศทำงเดียวกันในกำรพัฒนำ
จังหวัด ซึ่งผู้ว่ำฯ และนำยก อบจ. เป็นต�ำแหน่ง
ที่ต้อง Active ในหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ และรัฐบำล
พร้อมให้กำรสนับสนุนอย่ำงยิ่ง 3) กำรจัดเก็บ 
รำยได้ รำยจ่ำย และกำรขอรับงบอดุหนนุจำกรฐับำล 

ได้รับทรำบและลงนำมเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  
31 มนีำคม 2568

ต่อมำ จึงได้มีหนังสือที่ มท 0809.1/ว1544 
แจ้งไปยังส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ทุกจังหวัด ควำมว่ำ ด้วยหัวหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน (นำย 
กูเ้กยีรต ินิม่เนยีม) ได้ลงพืน้ทีต่รวจรำชกำรประจ�ำ
เดอืนกุมภำพนัธ์ 2568 มปีระเดน็ข้อสงัเกตจำกกำร
ตรวจรำชกำรว่ำ กำรปฏบิตังิำนของกลุม่มำตรฐำน 
บรหิำรงำนบคุคลส่วนท้องถิน่ มกีำรเรยีกรบั แอบอ้ำง 
คณะกรรมกำร ก.อบต. ก.ท.จ. และผู้ทรงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมกำรฯ หรือคณะอนุกรรมกำรฯ ให้
มีกำรจ่ำยเป็นค่ำอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเปิด
กรอบต�ำแหน่ง ในแผนอตัรำก�ำลัง กำรสอบเปลีย่น 
สำยงำน หรือกำรเลื่อนระดับของข้ำรำชกำรกรม 
ส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ 

“ขอเรียนว่ำอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ท้องถิน่ได้เหน็ชอบตำมข้อเสนอแนะ” จงึขอให้ท้องถิน่ 
จังหวัดควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใสในกำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำ สิทธสิวัสดกิำร
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่พึงจะได้รับตำมสิทธิ 
และขอให้ด�ำเนนิกำรด้วยควำมรวดเรว็ โปร่งใส ยดึ
ขั้นตอนระเบียบ กฎหมำยเป็นหลัก อย่ำได้มีกำร
เรยีกผลประโยชน์ใดๆ หำกพบกำรกระท�ำควำมผดิ
ดังกล่ำว จะด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยในอัตรำโทษ
สงูสดุอย่ำงเดด็ขำด

ส�ำหรับรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของนำย
กูเ้กยีรต ิ นิม่เนียม ซึง่รบัผดิชอบเขตตรวจรำชกำร
กลุม่จงัหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2 ภำคใต้ฝ่ังอนัดำมนั 
ภำคใต้ชำยแดน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
กลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 
ซึง่ได้ลงพืน้ทีต่รวจรำชกำรประจ�ำเดอืนกมุภำพนัธ์ 
2568 มีหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น 119 แห่ง และ มี
ประเดน็ข้อสงัเกตปัญหำ อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
จำกกำรตรวจรำชกำร ดงันี้

2.1 จงัหวดัพงังำ : กำรแก้ไขปัญหำลงิในพืน้ที่
จงัหวดัพงังำ ซึง่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบ 12 แห่ง และอำจกระทบต่อกำร 
ท่องเทีย่วชมุชน เสนอแนะว่ำ ให้ อปท.ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
ขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณรำยจ่ำย งบกลำงฯ 
หรือตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของ อปท.  

ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงภูมิภำคและท้องถิ่น” 
ตำมโครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรด้ำนกำรบรหิำร
รำชกำรระหว่ำงภมูภิำคและท้องถ่ิน เพ่ือบรูณำกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด โดยกล่ำวขอบคุณ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยก อบจ.ทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศ ทีเ่ดนิทำงมำร่วมประชมุสมัมนำ เพือ่หำรอื 
ร่วมกันกับกระทรวงมหำดไทยในกำรท�ำงำน 
ร่วมกนัเพือ่ให้นโยบำยต่ำงๆ ของรฐับำล และนโยบำย 
ของจังหวัด ของ อบจ. หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั และผลกัดนัขบัเคลือ่นให้เกดิประโยชน์กบั
พีน้่องประชำชนให้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้ 

“วตัถุประสงค์ของกำรจดัประชมุเชงิปฏบิตักิำร 
ครั้งนี้  เพื่อให้ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดและนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกจังหวัดได้มำ 
ร่วมคิด  แลกเปลี่ยน จับมือท�ำงำนร่วมกัน ซึ่ง 
ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดก็คือผู ้ว ่ำฯ ของรำชกำร  
นำยก อบจ. กค็อืผูว่้ำฯ ของภำคประชำชน ซึง่เมือ่ได้ 
รบัรูร้บัทรำบรบัฟังจำกทัง้สองส่วน กจ็ะส่งผลให้กำร 
ขอรับกำรสนับสนุนสิ่งที่เป็นควำมตั้งใจท�ำเพื่อ
ประโยชน์ประชำชนเกดิข้ึนได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
กำรพัฒนำเมืองก็จะเกิดขึ้นอย่ำงเต็มก�ำลังทั่วทั้ง
ประเทศ” 

นำยอนุทิน กล่ำวอีกว่ำ  ทั้งรำชกำรส่วน
ภูมิภำคและท้องถิ่น สำมำรถร่วมกันพัฒนำพื้นที่
ซึง่ทกุวนันีไ้ม่มคี�ำว่ำเมอืงหลกั หรอืเมอืงรอง ต้อง
ท�ำให้ทกุจงัหวดัเป็น “เมอืงน่ำเท่ียว” เป็นแม่เหลก็ 
ดงึดดูกำรค้ำ กำรลงทนุให้เข้ำมำในพืน้ที ่หนนุเสริม
ระหว่ำงกันเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้เกิด
ขึ้น ภำยใต้เป้ำหมำยเดียวกัน พร้อมกับให้ควำม
ส�ำคญักบันโยบำย 5 ด้ำน ได้แก่  กำรปรำบปรำม
ผูม้อีทิธพิล กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 
กำรสร้ำงอำชพีเพิม่รำยได้ให้ประชำชน กำรส่งเสรมิ
กำรท่องเทีย่วชมุชน และกำรส่งเสรมิให้ประชำชน
เข้ำถงึน�ำ้ดืม่สะอำด 

นำยอนุทิน กล่ำวในช่วงท้ำยว่ำ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเป็นข้ำรำชกำรที่มีกำรสัมผัสใกล้ชิดกับ 
พีน้่องประชำชนในพืน้ที ่ ด้วยก�ำลงัควำมสำมำรถ
และควำมรู ้ ประสบกำรณ์  มนี�ำ้ใจ มคีวำมเข้ำใจ 
และมีควำมทุ่มเทเสียสละ มั่นใจว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัพร้อมให้ควำมร่วมมอืกบัท่ำนนำยก อบจ. 
ในทกุเรือ่ง 

“หำกสิง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นเป็นสิง่ทีเ่กดิประโยชน์
กบัประชำชน และในฐำนะทีต่นมชีือ่ว่ำ “อนทุนิ” 
ทกุเรือ่งทีท่่ำนผูว่้ำฯ และท่ำนนำยก อบจ. เสนอ 
ขึน้มำขอควำมเห็นชอบหรือขอรบักำรสนบัสนนุ หำก 
เป็นเรือ่งทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุต่อพีน้่องประชำชน 
ก็ต้องเปลี่ยนจำกค�ำว่ำอนุทินเป็นค�ำว่ำอนุมัต ิ
เพือ่ประชำชน”  นำยอนทุนิ กล่ำว 

อื่นๆ หรือในลักษณะจัดท�ำบันทึกข ้อตกลง 
ขอควำมร่วมมอื เป็นต้น โดยกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว  
อำจไม่สอดคล้องกบัอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรมส่งเสรมิ
กำรปกครองท้องถิ่น ในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรกรมส่งเสรมิกำรปกศรองท้องถิน่ กระทรวง
มหำดไทย พ.ศ. 2551 เช่น งำนเกีย่วกบัภำษทีีด่นิ
และสิง่ปลกูสร้ำง งำนเกีย่วกบัสภำเด็กและเยำวชน 
งำนเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
คนพกิำร งำนเกีย่วกบักำรแก้ไขปัญหำสตัว์ป่ำ งำน
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และอื่นๆ 
เป็นต้น

โดยเสนอแนะว่ำเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินครอบคลุม
และสอดคล้องกับอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย
ของส่วนรำชกำรอื่นๆ ที่ก�ำหนดให้กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นมีหน้ำที่เพิ่มมำกขึ้น สมควร
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 (6) 
จำกเดิม “ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำร
จัดกำรบริกำรสำธำรณะและกำรศึกษำในอ�ำนำจ 
หน้ำที่ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นโดย 
เพิ่มเติมข้อควำมดังนี้ “ส่งเสริม สนับสนุน และ 
บรูณำกำร ภำรกจิของส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในกำร 
จดับรกิำรสำธำรณะ ตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อรองรับให้กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นมีอ�ำนำจหน้ำที่และอ�ำนำจ
ตำมกฏหมำยอื่นๆ ที่ก�ำหนดให้กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินปฏบิตั ิในกำรส่งเสรมิสนบัสนนุกำร 
จดับรกิำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ให้แก่ประชำชนในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2.5 กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มมำตรฐำนบริหำร
งำนบคุคลส่วนท้องถิน่พบว่ำ มกีำรเรยีกรับแอบอ้ำง
คณะกรรมกำร ก.อบต. ก.ท.จ. และผูท้รงคณุวฒุ ิ
ในคณะกรรมกำรฯ หรอืคณะอนกุรรมกำรฯ ให้มกีำร 
จ่ำยเป็นค่ำอ�ำนวยควำมสะดวกและกำรเปิดกรอบ
ต�ำแหน่งในแผนอตัรำก�ำลงั กำรสอบเปลีย่นสำยงำน  
หรือกำรเลื่อนระดับของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
โดยมข้ีอเสนอแนะว่ำ ขอให้ท้องถิน่จงัหวัดควบคมุ
กำรปฏิบัติงำน ในกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสิทธิ
สวสัดกิำรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ทีพ่งึได้รบัตำม
สทิธิ ์และขอให้ด�ำเนนิกำรด้วยควำมรวดเรว็ โปร่งใส 
ยดึขัน้ตอนตำมกฎหมำยเป็นหลกั อย่ำให้มกีำรเรยีก
รบัผลประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ หำกพบกำรกระท�ำผดิ
ดังกล่ำว จะด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยในอัตรำโทษ
สงูสดุเดด็ขำด

นายกรฐัมนตร ี“แพทองธาร” ย�า้ 4 แนวทาง
ในการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคและท้องถิน่

ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและควำม
ต้องกำรของประชำชน โดยเน้นย�้ำเรื่องกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิทีต้่องท�ำให้ยำเสพตดิหมดไปจำก
ประเทศไทยอย่ำงสิน้เชงิ และ 4) กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือด�ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผน ด้วยกำรจับมือร่วมกันซึ่งจะ
เป็นดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน ซึ่ง
ในปี 2568 รฐับำลได้จดัสรรเงินอดุหนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.04 

“ขอให้พวกเรำมุ ่งเน ้นกำรท�ำประโยชน  ์
เพือ่พีน้่องประชำชน เพรำะพวกเรำสวมหมวกเป็น
ผู้ดูแลพื้นที่และท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำกๆ  
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัคอืตวัแทนของรฐับำลไปท�ำให้
ทีต่่ำงๆ นัน้สำมำรถท�ำให้นโยบำยของรฐับำลไปถงึ
พีน้่องประชำชนอย่ำงแท้จรงิ จงึขอให้ผูว่้ำรำชกำร
จังหวัดทุกท่ำนมีก�ำลังใจในกำรท�ำงำน ซึ่งเวลำ
นำยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ไหน ขอให้ผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัประสำนเวลำกับทมีงำนนำยกฯ ได้เลย เพือ่ 
มำรำยงำนสภำพปัญหำ ท�ำให้ตนได้รบัรูปั้ญหำมำกข้ึน  
ได้พูดคุยกันมำกข้ึน และสำมำรถแก้ปัญหำได้” 
น.ส.แพทองธำร กล่ำวในช่วงท้ำย 

ภำยหลังจำก น.ส.แพทองธำร กล่ำวเปิด 
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ได้เยีย่มชมสถำนทีต่่ำงๆ ภำยใน 
สนำมช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง
บรุรีมัย์ จ.บรุรีมัย์ โดยม ีนำยเนวิน ชดิชอบ ประธำน
บรหิำรสโมสรฟตุบอลบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ น�ำชม

ด้ำน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนำยก
รฐัมนตรแีละรมว.มหำดไทย กล่ำวปำฐกถำพเิศษ 
ในหัวข้อ “ทิศทำงกำรขับเคลื่อนพัฒนำจังหวัด

ในกำรสร้ำงกรงลงิหรอืท�ำหมนัลงิ เพือ่ควบคมุจ�ำนวน 
ประชำกรลงิ โดยอำจใช้กรณกีำรแก้ปัญหำลงิของ
จงัหวัดลพบรีุ เป็นแนวทำงกำรขอรบักำรสนบัสนนุ
งบประมำณดังกล่ำว หรือด�ำเนินกำรส�ำรวจและ 
ขนย้ำยลงิ ไปยงัพืน้ทีเ่กำะทีม่คีวำมเหมำะสม และ
ร่วมบรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่
เขตจงัหวดั เพือ่แก้ไขปัญหำลงิในระยะยำว

2.2 จังหวัดปัตตำนี : กำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปัตตำนี พบว่ำกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 1 เทศบำลเมือง
ปัตตำนีไม่สำมำรถรับขยะเพิ่มได้ มีขยะตกค้ำง
สะสมจ�ำนวนมำก เสนอแนะให้ส�ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิน่จงัหวดัปัตตำน ีน�ำประเดน็กำร
บรหิำรจดักำรขยะของกลุม่คลสัเตอร์ เข้ำทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพื่อ 
หำแนวทำงแก้ไขปัญหำขยะตกค้ำงสะสม เช่น  
กำรขนย้ำยขยะ รื้อร่อนขยะ และขำยทอดตลำด
ตำมแนวทำงประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำร
จดักำรมลูฝอย พ.ศ. 2567 และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
จดัท�ำบนัทกึข้อตกลงขอควำมร่วมมอื เป็นต้น โดย
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวอำจไม่สอดคล้องกบัอ�ำนำจ
หน้ำที่

2.3 จังหวัดนรำธิวำส : กำรตรวจเยี่ยม 
ศนูย์พฒันำเดก็เลก็โรงเรยีนบ้ำนดซุงญอ สงักดั อบต. 
ดซุงญอ อ.จะแนะ จ.นรำธวิำส ซ่ึงได้รบัผลกระทบ
จำกเหตรุะเบดิเม่ือวนัที ่15 ก.พ. 2568 อำคำรเรยีน 
และสนำมเด็กเล่นได้รับควำมเสียหำยมำก ไม่
สำมำรถท�ำกำรเรยีนกำรสอนได้ โดย อบต.ดซุงญอ 
มคีวำมประสงค์ขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณ ในกำร 
ก่อสร้ำงและซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โรงเรยีนบ้ำนดชุงญอ จำกกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น กองตรวจรำชกำรจึงได้จัดส่งเอกสำร
โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณดังกล่ำว 
ให้กองส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่นรับไว้
เป็นข้อมลูและด�ำเนนิกำรในส่วนทีเ่กีย่วข้องแล้ว

2.4 จำกกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ พบว่ำ  
ส่วนรำชกำร กระทรวง กรม ต่ำงๆ ที่มีภำรกิจ
บริกำรประชำชน ซึ่งต้องอำศัยกลไกกำรท�ำงำน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกีำรออกฎหมำย
ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำร 

ธรีรตัน์ ส�าเรจ็วาณชิย์

แพทองธาร ชนิวตัร

อธบิด ีสถ. เหน็ชอบข้อเสนอ “ผูต้รวจท้องถิน่”
ปรบัแก้ปัญหา อปท.และข้อระเบยีบกฏกระทรวง

นฤชา โฆษาศวิไิลซ์
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ได้ใจคนท้องถิน่ นายเนวนิ ชดิชอบ โผล่ไอเดยี “ต้องสู”้ เรือ่งกำรกระจำยอ�ำนำจให้ท้องถิน่กบั 
นำยก อบจ. 76 จงัหวดั ทีส่นำมช้ำงอำรีน่ำ จ.บรุรีมัย์ โดยชีไ้ปที ่ภ.ง.ด.9 ภำษรีำยได้ส่วนบคุคล ถกูรวม
ไปกองอยูท่ีส่่วนกลำง ท�ำไมไม่ให้อ�ำนำจประชำชนส่งเงนิไปสูบ้่ำนเกดิของตวัเอง แนะให้ นำยก อบจ. 
กลบัไปบอก สส.ว่ำ ถ้ำไม่ท�ำ ให้กลบัไปเอำคะแนนทีก่รงุเทพฯ ....  ขณะนีโ้มเดร์ินเทรด เข้ำมำเอำก�ำไร
ไปจำกพืน้ที ่แต่เวลำเสยีภำษนีติบิคุคล เสยีไปทีส่่วนกลำง เช่นกนัควรให้ชำวบ้ำนได้มสีทิธเิลอืกว่ำ เขำจะ 
ส่งเงนิลงไปให้ทีไ่หน “แล้วแต่ใครจะส�านกึรกับ้านเกดิ” เพือ่กำรสร้ำงควำมควำมเจรญิให้กบัท้องถิน่  
เพือ่กำรให้อ�ำนำจประชำชนจรงิๆ ไม่ใช่ให้อ�ำนำจแบบหลอกๆ  กกต.ประกำศแล้วว่ำ จะมีกำรเลอืกตัง้ 
นำยกเทศมนตรีทั่วประเทศ ในวันที่11 พฤษภำคม 2568 แต่บำงเทศบำลก็เลือกตั้งก่อน เพรำะเพิ่ง 
ยกฐำนะเป็นเทศบำล เช่น นายพิทกัษ์ อยู่สขุ ได้รบัเลอืกเป็นนำยกเทศมนตรีเมอืงบำงรกัพฒันำ (คนแรก)  
และเป็นครัง้แรกของพรรคประชำชน ทีช่นะกำรเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่ในจังหวดันนทบรุ ี  หลงัจำก 
พ่ำยแพ้มำอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่กำรเลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี, นำยก 
เทศมนตรีนครบำงบัวทอง นำยกเทศมนตรีเมืองบำงเลน และนำยกเทศมนตรีบำงพลับ ซึ่งส่วนใหญ่
ยงัเป็นคนเดมิรกัษำเก้ำอีไ้ว้ได้  ฝ่ังย่ำนพระประแดง นางจริะพร วชริเขือ่นขนัธ์ ยงัคงรกัษำเก้ำอี้ 
นำยกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ไว้ได้ต่อเนื่อง ขณะที่ จ.พิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์  
ชนะ นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนำยกเทศมนตรีเมืองสองแควที่ผูกขำดมำหลำยสมัย   
ส่วนทีจ่ะเลอืกตัง้กนัในเดอืนพฤษภำคมเดือดๆๆ ทัง้นัน้ สนำมเชยีงใหม่ “พรรคเพือ่ไทย” ส่ง นายอศัน ีบรูณปุกรณ์  

ชิงนายกเล็กเชียงใหม่ สมัย 2 “สว.ก๊อง” นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ยัน พท.หนุนเต็มตัว  
แต่มพีรรคคนรุน่ใหม่เสนอตวัลงแข่งขนัด้วย คอื นางสาวกชพร เวโรจน์ หวัหน้ำพรรคก้ำวอิสระ หรอื 
INDY โปรไฟล์ชดัเจนเป็นจติอำสำ ช่วยเหลอืชำวเชยีงใหม่ และดแูลศำสนำ ศลิปะ วฒันธรรม มำเป็นเวลำ 
สบิกว่ำปี เหตลุงสมคัรครำวนี ้ เพรำะต้องกำรเปลีย่นแปลงเมอืงเชยีงใหม่ให้ดีขึน้ไปอีก  ส่วนสนำม
เทศบำลนครโครำช นายสวุจัน์ ลปิตพลัลภ เปิดไพ่ใบสดุท้ำย ส่ง นพ.วรรณรตัน์ ชาญนกุลู อดตี รมว.
อตุสำหกรรมและอดตี สส.เขต 1 จ.นครรำชสมีำ 7 สมยั ลงสนำมแข่ง ถ้ำป๋ิวงำนนี ้คงหมดยุค อวสำนไปเลย  

 ชดัเจนแล้วส�ำหรับศนูย์อควำเรยีมสงขลำ นายสพุศิ พทิกัษ์ธรรม นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
สงขลำ ประกำศว่ำจะร่วมกับส่วนรำชกำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนใหม่เป็นสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ 
ศนูย์แสดงสนิค้ำ OTOP ครบวงจร ศนูย์ประชมุสมัมนำรมิทะเลสำบสงขลำ และปรบัปรงุ
ภมูทิศัน์พืน้ทีใ่กล้เคยีงเป็นพืน้ทีส่วนสำธำรณะ เพือ่กำรพกัผ่อนหย่อนใจของคนสงขลำ ถ้ำ

ท�ำส�ำเร็จชำวสงขลำที่ผ่ำนไปผ่ำนมำแถว
สะพำนเปรมฯ คงสบำยใจขึน้หน่อย !   
ช่วงนี้มีกำรแฉโครงกำรก่อสร้ำงของ อปท.
หลำยแห่งที่สร้ำงไม่เสร็จ กลำยเป็นตึกร้ำง 
หญ้ำขึ้นรกไปหมด เช่น ที่ จ.พังงำ นาย
กศุล ทนงัผล นำยก อบต.หล่อยงู จ.พงังำ 
น�ำสมำชิกสภำ อบต.หล่อยูง เข้ำส�ำรวจ
อำคำรที่ท�ำกำร อบจ.หล่อยูง (แห่งใหม่)  
บรเิวณตลำดน�ำ้พรผุกัหนำม หมู่ 5 ต.หล่อยงู  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงำ ซ่ึงก่อสร้ำงมำตั้งแต่ 
ปี 2556 เบกิเงนิก่อสร้ำงไปแล้วกว่ำ 12 ล้ำน

บำท จำกงบประมำณทัง้สิน้ กว่ำ 20 ล้ำนบำท ผ่ำนมำ 12 ปี ยงัร้ำงอยูเ่ลย  ส่วนที ่จ.นรำธวิำส 
โครงกำรสร้ำงสนำมฟตุบอล อบจ. งบ 117 ล้ำน ถกูทิง้ร้ำงมำกกว่ำ 13 ปี  สตง.กไ็ม่เว้น ล่ำสดุ 
มผีูไ้ปพบโครงกำรสร้ำงอำคำร สตง.ส่วนภมูภิำค กลำยเป็นตกึร้ำง สร้ำงไม่เสรจ็ ใน 2 จงัหวดั คอื จงัหวดั
พะเยำ งบประมำณ 70 ล้ำนบำท ผูร้บัเหมำทิง้งำน และทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ งบประมำณ 68 ล้ำนบำท  
กต็กอยูใ่นสภำพเดยีวกนั.... มนัน่ำอำยไหมล่ะ!!   โดนรวบแล้ว นายทองด ี (สงวนนำมสกลุ) อดตี
นำยก อบต.หนองตำด อ.เมอืงบรุรีมัย์ ถกูตัง้ข้อหำโกงจดัซือ้ผ้ำห่มแจกชำวบ้ำน โดยวธิพีเิศษ 2,305 ผนื 
เป็นเงนิ 368,800 บำท ทัง้ทีช่่วงจัดซือ้อำกำศยงัไม่หนำวจดัผดิปกต ิหรอืหนำวตดิต่อกนัเกนิ 3 วนั   
ปืดท้ำยด้วยข่ำว กกต.ปทมุธำน ีเข้ำแจ้งควำมร้องทุกข์กบัพนกังำนสอบสวน สภ.ธญับรุ ีให้ด�ำเนนิคดกีบั  

“นายกเบีย้ว” นายกฤษฎา หลนีวรตัน์ อดตีนำยกเทศมนตรตี�ำบลธญับรุ ีในข้อหำจดังำนเลีย้ง 
ช่วย นายชาญ พวงเพชร อดตีนำยก อบจ.ประทมุธำน ีเมือ่วนัที ่8 ม.ิย. 2567 “สวสัด”ี
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 ผูว่้าฯ กทม. รบัมอบสิง่ของจากสถานทตูจนีประจ�าประเทศไทย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
และผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร รับมอบสิ่งของจำก สถำน
เอกอคัรรำชทตูสำธำรณรฐัประชำชนจนีประจ�ำประเทศไทย 
โดยม ีMr. Wu Zhiwu อปุทูตรกัษำกำรแทนเอกอคัรรำชทตู
จนีประจ�ำประเทศไทย เป็นผูส่้งมอบ

 3 สมาคมท้องถิน่ขอแก้ไขระเบยีบพระราชทานเครือ่งราชฯ
ตัวแทน 3 สมำคมท้องถิ่น (เทศบำล/อบจ./อบต.)  

ยื่นหนังสือต่อ นส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ประธำนคณะ
กรรมำธิกำรกำรกระจำยอ�ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
สภำผู้แทนรำษฎร เพื่อขอแก้ระเบียบกำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือกและ 
เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย

 เปิดงานโครงการของดี อบต.รัตภูมิ ประจ�าปี 2568
นายสพุศิ พทัิกษ์ธรรม นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั

สงขลำ เป็นประธำนเปิดโครงกำรของด ีอบต.รตัภมู ิประจ�ำปี 
2568 โดย นายผล ทองเอือ้ นำยก อบต.รตัภมู ิกล่ำวรำยงำน 
นายธนศิร์ ทองสขุ เลขำนกุำรนำยก อบจ.สงขลำ นายศดษิ 
ไชยศริ ิส.อบจ.สงขลำ เขตอ�ำเภอควนเนยีง พร้อมผูน้�ำท้องถ่ิน 
และแขกผูม้เีกยีรต ิร่วมพธิเีปิด

 ธอส. MOU สนง.สลากกนิแบ่งรฐับาล สนบัสนุนงานตรวจสอบ 
กมลภพ วรีะพละ กรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) และ พนัโท หนนุ 

ศนัสนาคม ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสลำกกนิแบ่งรฐับำล ร่วมลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื 
(MOU) กำรใช้ระบบสนบัสนนุงำนตรวจสอบ [AUDIT SUPPORT SYSTEM: A2S (UPGRADE  
VERSION)] ของ ธอส. เพือ่ยกระดบัมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส�ำนกังำนสลำกกนิแบ่งรฐับำล 
ให้มคีวำมเท่ำเทยีม สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล

 ‘ออมสนิ’ ให้การต้อนรบัคณะกรรมาธิการการเศรษฐกจิฯ วฒุสิภา 
พงษ์ศกัดิ ์เกิดวงศ์บณัฑติ รองประธำนคณะกรรมำธกิำรกำรเศรษฐกจิ กำรเงนิ และกำรคลงั 

วฒุสิภำ ในฐำนะประธำนคณะอนกุรรมำธกิำรด้ำนกำรเงนิ และ อ�านวย ปรมีนวงศ์ อนกุรรมำธกิำร 
พร้อมคณะ ร่วมแลกเปล่ียนควำมคดิเหน็และตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของธนำคำรออมสนิ ธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ในกำรแก้หนี้ครัวเรือน 
ทีไ่ด้ผลและยัง่ยนืของธนำคำรรฐั โดยม ีวทิยั รตันากร ผูอ้�ำนวยกำรธนำคำรออมสนิ ฉตัรชยั ศริไิล  
ผูจ้ดักำรธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บรหิำรของท้ัง 3 ธนำคำร 
ให้กำรต้อนรบั 

 อธบิดกีรมป่าไม้ ร่วมงานวนัน�า้บาดาลแห่งชาต ิประจ�าปี 2568
สรุชยั อจลบญุ อธบิดีกรมป่ำไม้ ร่วมงำนวนัน�ำ้บำดำลแห่งชำต ิ (National Groundwater 

Day) ประจ�ำปี 2568 ซึง่จดัขึน้ภำยใต้แนวคดิ “สบืสำนพระรำชปณธิำน บรูณำกำรน�ำ้บำดำล 
เพือ่ควำมยัง่ยนื” โดยม ีดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รมว.กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
เป็นประธำนเปิดงำน มี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ผูบ้รหิำร ทส. ผูบ้ริหำรหน่วยงำนในสงักดั ทส. เครอืข่ำยน�ำ้บำดำล ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน ร่วมงำน 

 ทพิยประกนัภยั คว้า THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2025 
ดร.สมพร สบืถวลิกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ทพิย กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) รบัมอบรำงวลั “THAILAND  
TOP COMPANY AWARDS 2025” ประเภท อุตสำหกรรมประกันวินำศภัย จำก ฯพณฯ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐำนะประธำนในงำน  
“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2025” รำงวัลทีม่อบให้กบัองค์กรทีม่คีวำมเป็นเลศิ 
และเป็นผูน้�ำในอตุสำหกรรมประกนัภยั

 BAM ร่วมกบัสภากาชาดไทย ท�าโครงการ Home & Hope ปีที ่5
 ว่าที ่ร.ต.ภวูไนย จารพุนัธุ ์ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำสนิทรพัย์ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นนัท์นชิา  

กิจจะวัฒนะ ผู้จัดกำรส�ำนักงำนอุบลรำชธำนี ประยงค์ มุสิกสาร ผู้จัดกำรส�ำนักงำนขอนแก่น  
พร้อมทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำน บรษิทับรหิำรสนิทรพัย์ กรงุเทพพำณชิย์ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื BAM  
ร่วมกบั ปราชญา อุน่เพชรวรากร ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดันครพนม ธนวนั อุน่เพชรวรากร นำยก 
เหล่ำกำชำดจงัหวดันครพนม ส่งมอบบ้ำน BAM โครงกำร Home & Hope ให้กบั ว่องไว วงษ์ล่าม  
อำย ุ62 ปี อำศยัอยู ่ณ ต�ำบลท่ำอเุทน อ�ำเภอท่ำอเุทน จงัหวดันครพนม

 กระทรวงแรงงานร่วมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวในเมยีนมา
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน พร้อมด้วยคณะผู ้บริหำร 

และเจ้ำหน้ำทีก่ระทรวงแรงงำน ร่วมล�ำเลยีงเครือ่งอปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑ์ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุ 
ภำครัฐ ภำคเอกชน บริษัทจัดหำงำน นำยจ้ำง และเครือข่ำยแรงงำน โดยได้รับควำมร่วมมือ 
จำกกองทหำรพลำธิกำร กองพลทหำรปืนใหญ่ต่อสูอ้ำกำศยำน เพือ่ส่งต่อให้ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ
จำกเหตแุผ่นดนิไหวในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ

 ปตท.ได้รบัการรบัรองระบบงานหน่วยตรวจสอบฯ ก๊าซเรอืนกระจก
ดร.บรุณนิ รตันสมบตั ิประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำรกลุม่ธรุกจิใหม่และควำมยัง่ยนื บรษิทั 

ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบใบรับรองระบบงำนหน่วยตรวจสอบ 
ควำมใช้ได้และทวนสอบก๊ำซเรือนกระจก ตำมมำตรฐำน ISO 14065:2020 และ ISO/IEC 
17029:2019 และได้ขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระเมนิภำยนอก (Validation and Verification Bodies : 
VVB) ส�ำหรบัให้บรกิำรตรวจสอบควำมใช้ได้และทวนสอบโครงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจ 
ตำมมำตรฐำน T-VER 

 รมช.คมนาคม เปิดกจิกรรมลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงสงกรานต์ 2568 
สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม

รณรงค์ป้องกันและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2568 “สงกรำนต์สขุใจ เดนิทำง 
สะดวก ปลอดภยั บนโครงข่ำยคมนำคม” โดยได้ตรวจเยีย่มกจิกรรมให้บริกำรตรวจควำมพร้อม
ของรถก่อนออกเดนิทำง กำรสำธติกำรปฏบิตังิำนของจดุบรกิำรทีก่รมกำรขนส่งทำงบก (ขบ.) บรูณ
ำกำรร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ณ บรเิวณอำคำรศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีำรขนส่งทำงถนน  
กรมกำรขนส่งทำงบก (ขบ.) 

 NT ทดสอบระบบแจ้งเตอืนภยั Cell Broadcast ยนัพร้อมใช้งาน
บรษิทั โทรคมนำคมแห่งชำต ิจ�ำกดั (มหำชน) หรอื NT โดย พนัเอก สรรพชยัย์ หวุะนนัทน์  

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
กลุม่สือ่สำรไร้สำย ให้กำรต้อนรบั นายภาสกร บญุญลกัษม์ อธิบดกีรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  
(ปภ.) พร้อมคณะ ในโอกำสร่วมทดสอบระบบแจ้งเตอืนภยั Cell Broadcast ของ NT 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 2568   5ธรรมาภบิาล/มหาดไทย

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / เขียนโดย : ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้า
อยู ่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์เพิ่งมี
พระชนมพรรษา 32 พรรษา โดยก่อนเสดจ็ขึน้
ครองราชย์ พระองค์ได้รบัการศกึษาวชิาทางการ
ทหาร และทรงใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษหลาย
ปี ทรงเป็นพระราชโอรสล�าดบัท้ายๆ ในสมเดจ็
พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ ทีไ่ม่คาดคดิว่า
พระองค์เองจะได้เสดจ็ขึน้ครองราชย์ 

แต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้
ด�าเนินการประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
อภริฐัมนตรแีละตัง้อภริฐัมนตรสีภา โดยให้มหีน้าที ่
ถวายค�าปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระราช
ประสงค์ของการแต่งตั้งนี้ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น
จากประชาชนและกอบกู้เกียรติภูมิของราชวงศ์ 

(*อ้างองิ 1)  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ทรงเหน็ถงึความเสือ่มของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 
ดังที่ปรากฏในพระราชบันทึกถึงพระกัลยาไมตรี  
(ฟรานซิส บี. แซร์) เรื่อง Problems of Siam  
หลังจากที่ได้ทรงครองราชย์ราว 6 เดือนเศษ  
ความตอนหนึง่ในพระราชบนัทึก แสดงให้เหน็ถงึ
การตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบ
ต่อระบอบการเมอืง ว่า

“...ส่ิงต่างๆ ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ พระเจ้าแผ่นดนิ 
ยังเป็นที่ เคารพและเกรงกลัวอยู ่มาก แม้ว ่า 
ในตอนปลายรัชสมัยจะมีคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งเริ่ม
วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ในหลายๆ ด้าน 
แต่ก็มิได้เป็นไปอย่างเปิดเผย ในรัชสมัยที่เพิ่ง 

สิน้สดุลง หลายสิง่หลายอย่างได้ทวคีวามเลวร้าย
ไปมาก เนือ่งจากเหตหุลายประการ พระเจ้าแผ่น
ดนิกลายเป็นผูท้ีต่กอยูใ่ต้อทิธพิลของข้าราชบรพิาร 
คนโปรด ข้าราชการทุกคนถูกเพ่งเล็งบ้างมาก  
บ้างน้อย ในด้านฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรอืเล่นพรรค
เล่นพวก ยังนับเป็นโชคท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ 
ยงัเป็นทีเ่คารพยกย่องว่าเป็นคนซือ่สตัย์ สิง่ทีเ่ป็นท่ี 
น่าเสยีใจยิง่คอืข้าราชการส�านกัของพระองค์เป็นที ่
เกลียดชังอย่างรุนแรง และในตอนปลายรัชสมัย 
ก็ถูกล้อเลียนเยาะเย้ย ก�าเนิดของหนังสือพิมพ ์
ฟรีเปรส ท�าให้สถานการณ์ในขณะนั้นขยายตัว 
เลวร้ายขึน้ ฐานะของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เป็นสิง่ทีต่กอยูใ่นสภาวะล�าบาก ความเคลือ่นไหว 
ทางความคดิในประเทศแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า 

พระราชบันทึก Problems of Siam “นัยหนึ่ง”
ของความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ระยะเวลาของระบอบเอกาธิปไตยเหลือน้อยลง
เตม็ท…ี” (*อ้างองิ 2)  

จากพระราชบนัทกึชิน้ส�าคญัในช่วงต้นรชัสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั จะเหน็
ได้ว่าพระองค์ทรงตระหนกัดถีงึความเปลีย่นแปลง
เรื่องระบอบการปกครองที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา 

และในระยะถัดมาพระองค์ได้ทรงมีพระราชด�าริ
ด้วยกันหลายเรื่อง ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องการ 
ร่างรัฐธรรมนญูทีโ่ปรดฯ ให้มกีารร่างขึน้ถงึสองครัง้  
หากแต่มิได้มีการน�ามาบังคับใช้ เนื่องจากต้อง
เผชิญกับแรงต้านภายในกลุ่มของบรมวงศานุวงศ์
ชัน้ผูใ้หญ่ 

แต่อย่างไรก็ดี พระราชบันทึกชิ้นนี้ก็ช่วย
ย�้าเตือนให้คนรุ ่นหลังได ้ตระหนักว ่า ความ
เปลีย่นแปลงล้วนแล้วเป็นสิง่ทีเ่ลีย่งหลกีไม่พ้น ดงั 
จะเหน็ได้ว่าได้เกดิเหตกุารณ์ปฏวิตัสิยามขึน้เมือ่วนัที่  
24 มถินุายน พ.ศ. 2475

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั
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“Coffee is the only magic that 
makes you calm and smart”

เห็นด้วยไหมครับว่า ... กาแฟคือเครื่องดื่ม
มหศัจรรย์ นอกจากช่วยให้จติใจสงบแล้ว คาเฟอนี 
อ่อนๆ ในกาแฟยังช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
และระบบไหลเวยีนในเลอืด ท�าให้ระบบเผาผลาญ 
ท�างานดีขึ้น บ้างก็ว่าช่วยเพิ่มการหลั่งของสาร 
“อะดรนีาลนิ” ซึง่สารชนดินีจ้ะดงึไขมนัมาใช้เป็น
พลงังานได้มากขึน้ รวมทัง้มสีารต้านอนมุลูอสิระ 
ที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง และลดความเสี่ยง
การเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วย แต่ก็ยังคงมีข้อมูล 
อีกด้านหนึ่งว่าการดื่มกาแฟมากเกินไปก็อาจเกิด
โทษได้เช่นกนั

ส�าหรบัผูท้ีต้่องการดืม่กาแฟเพือ่สขุภาพ อย่าลมื 
นะครับว่า ต้องดื่มกาแฟสดคุณภาพดี ไม่ใส ่
ครมีเทยีมหรอืนมข้นหวานรวมทัง้ควบคมุน�า้ตาล 
ด้วยความปรารถนาดีจากนายปกครองที่ยังต้อง
คอยเตือนตัวเองด้วยเช่นกัน ... วันนี้เลยขอพา 
ทกุท่านไปเยอืนซุ้มกาแฟแห่งหนึง่ ซ่ึงเกดิปัญหาว่า 
มีการก่อสร้างโดยไม่ได้ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งต่อ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
อาคารก�าหนดไว้

ทัง้นี ้กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารมุง่หมาย 
ที่จะคุ้มครองสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย และ

ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน รวมทั้งตัวเจ้าของหรือ
ผู ้ครอบครองอาคารเองที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเกิดจากการก่อสร้าง 
ทีไ่ม่มัน่คงแขง็แรง ไม่ถกูต้องตามหลกัวชิาการ หรอื 
ไม่เหมาะสมกบัสถานทีต่ัง้ ฯลฯ โดยพระราชบญัญตัิ 
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของค�า
ว่า “อาคาร” ว่าหมายถงึ  ตกึ บ้าน เรอืน โรง ร้าน 
แพ คลงัสนิค้า ส�านกังาน และสิง่ทีก่่อสร้างขึน้อย่าง
อืน่ ซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รอืเข้าใช้สอยได้ และยงั
หมายความรวมถงึ เขือ่น สะพาน ท่าน�า้ รัว้ ก�าแพง 
ฯลฯ ทีส่ร้างขึน้ตดิต่อหรอืใกล้เคยีงกบัทีส่าธารณะ 
หรอืทีส่ร้างขึน้ให้บคุคลทัว่ไปใช้สอย เป็นต้น อนัจะ
เหน็ได้ว่ามคีวามหมายทีค่่อนข้างกว้าง

มปีระเดน็ชวนคดิว่า.... แค่ซุม้กาแฟเลก็ๆ จะ
ถอืเป็นอาคารทีต้่องขออนญุาตก่อสร้างหรอืไม่ ? 

เรือ่งราวของคดมีมีลูเหตมุาจาก ... ผูฟ้้องคดี
เป็นผู้ได้รับสิทธิจัดตั้งซุ้มขายกาแฟในชุมชนจาก
คณะกรรมการชมุชนฯ และได้รบัอนมุตัจิากนายก
เทศมนตรใีห้ด�าเนนิการได้ เพือ่ต้องการให้มผีูด้แูล
พื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
โดยที่คณะกรรมการชุมชนฯ เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ 
ล�ารางสาธารณะ 

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ท�าการสร้างเป็นอาคาร
โครงเหลก็จ�านวน 1 หลงั (ขนาด 7 x 8 เมตร) 

โดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่เป็น
ซุ้มกาแฟดังกล่าวจากนายกเทศมนตรีในฐานะ 
เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

หลงัจากเปิดขายได้ราวหนึง่สปัดาห์กม็ผีูร้้องเรยีน 
ต่อนายกเทศมนตรีว่า พื้นที่ที่สร้างซุ้มกาแฟเป็น
พื้นที่สวนสาธารณะของโครงการของเอกชน 
ซึง่กนัไว้เป็นพืน้ทีส่เีขยีว จงึไม่อาจท�าซุ้มขายกาแฟได้  
จนต้องมีการเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ก็ไม่สามารถ
ตกลงกันได้  นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ก่อสร้าง
อาคารโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง นายก
เทศมนตรีจึงมีค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดขายกาแฟ
และมีค�าส่ังให้ระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่า 
จะได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ รวมทัง้ 
มีค�าสั่งให้รื้อถอนอาคาร 2 หลัง (ค�าสั่งคลาด
เคลือ่นเนือ่งจากมอีาคารเพยีงหลงัเดยีว) ตลอดจน 
มคี�าสัง่ห้ามใช้อาคารหรอืยนิยอมให้บคุคลใดใช้อาคาร
ทีอ่าจเป็นอนัตรายด้วย

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค�าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จงึอทุธรณ์ต่อนายกเทศมนตร ีซึง่ต่อมา
คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั 
พิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างซุ้มกาแฟโดยมิได้
ขออนุญาตตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคารฯ การทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่มคี�าสัง่
ให้ระงบัการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 40 (1) และ
ค�าสัง่ห้ามใช้อาคารตามมาตรา 40 (2) จงึเป็นค�าสัง่ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส�าหรับค�าสั่งให้รื้อถอน

อาคารโครงเหล็กจ�านวน 2 หลัง เป็นค�าสั่งที ่
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากอาคารมูลกรณ ี
มีเพียงหลังเดียว จึงเป็นค�าสั่งที่ท�าให้ผู้อุทธรณ ์
ไม่สามารถปฏบิตัติามได้ 

อีกทั้งหากผู้อุทธรณ์ได้รับความยินยอมให ้
ก่อสร้างอาคารจากเจ้าของทีด่นิก็สามารถด�าเนนิการ 
ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างได้ตามขั้นตอนของ
กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ค�าสั่งให้ระงับ
การก่อสร้างและห้ามเข้าใช้อาคาร และให้ยกเลกิ
ค�าสัง่ให้รือ้ถอนอาคาร

ผู ้ฟ ้องคดีเห็นว ่า การที่นายกเทศมนตร ี
ไม่พิจารณาเรื่องที่เสนอขออนุมัติอย่างละเอียด 
รอบคอบก่อน เป็นการประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
และท�าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการ
เข้าไปลงทุนก่อสร้างซุ ้มกาแฟซึ่งอยู ่ในพื้นที ่
สีเขียวของเอกชน (สวนสาธารณะ) จึงยื่นฟ้อง
นายกเทศมนตร ีคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์
ในเขตพื้นที่จังหวัด และเทศบาล (ผู ้ถูกฟ้อง 
คดทีี ่1 ที ่2 และที ่3 ตามล�าดบั) ต่อศาลปกครอง 
เพื่อขอให้เพิกถอนค�าสั่งที่พิพาทและค�าวินิจฉัย 
ยกอทุธรณ์ดงักล่าว 

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง  
ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ด้วย จงึอทุธรณ์ต่อศาลปกครอง
สงูสดุ

คดีมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า ... ค�าสั่ง
ของนายกเทศมนตรีที่ให ้ผู ้ฟ ้องคดีระงับการ

ก่อสร้างอาคาร และค�าสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้
หรอืยนิยอมให้บคุคลใดใช้อาคารดงักล่าว รวมทัง้ 
ค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ 
เกีย่วกบัค�าสัง่ทัง้สองฉบบั เป็นค�าสัง่ทีไ่ม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการละเมดิต่อผูฟ้้องคดหีรอืไม่ ? 

 ค�าวนิจิฉยัชวนรู้
ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเหน็ว่า ซุม้

กาแฟพพิาทเป็นอาคารโครงเหลก็ชัน้เดยีว จ�านวน 
1 หลงั เพือ่ให้บคุคลเข้าใช้สอยเป็นร้านขายกาแฟ 
จงึถอืเป็นอาคารตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคารฯ ซึง่ต้องได้รบัใบอนญุาตจากนายก 
เทศมนตรใีนฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ก่อนการก่อสร้าง เมือ่
ไม่ปรากฏพยานหลกัฐานว่า ผูฟ้้องคดไีด้ยืน่ค�าขอ
รบัใบอนญุาตก่อสร้างอาคารตามแบบ 8.1 พร้อม 
แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการค�านวณ (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบว่า 
อาคารร้านกาแฟที่จะท�าการก่อสร้างนั้น ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
หรือประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคารฯ ทีจ่ะออกใบอนญุาตให้แก่ผูฟ้้องคดไีด้หรอื
ไม่ กรณนีีจ้งึเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รบั
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่

การมีค�าสั่งให้ผู ้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง 

อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีค�าสั่งที่ห ้ามมิให้ 
ผู้ฟ้องคดีใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้อาคาร 
ดงักล่าวทัง้หมด จงึชอบด้วยกฎหมาย และค�าวนิจิฉยั 
ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีนี ้
จงึมไิด้กระท�าละเมดิต่อผูฟ้้องคด ี

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�าพิพากษายืน
ตามศาลปกครองชั้นต้น ที่พิพากษาให้ยกฟ้อง 
(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. 946/2567) 

 บทสรปุชวนอ่าน
การก่อสร้างสถานทีจ่�าหน่ายกาแฟหรอืเครือ่งดืม่ 

ต่างๆ  ไม่ว่าจะมลีกัษณะเป็นร้าน ซุม้ บ้าน ตกึ โรงเรอืน  
แพ ฯลฯ หรอืไม่ว่าจะเรยีก ร้านกาแฟ ซุม้กาแฟ  
คาเฟ่ หรือสภากาแฟก็ตามที หากมีลักษณะ 
เป็นอาคารตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังท่ีกล่าว 
ในตอนต้นซึ่งมีความหมายค่อนข้างกว้าง จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะ
ท�าการก่อสร้าง 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้มีหน้าที่
ในการพิจารณาให้สิทธิใช้พ้ืนที่ของรัฐเพื่อด�าเนิน
โครงการต่างๆ  เช่น คณะกรรมการชมุชนฯ และ
นายกเทศมนตรีดังกรณีพิพาท จ�าต้องพิจารณา
ประเภทของพ้ืนทีห่รอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิให้ละเอยีด
รอบคอบเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา 
ดงัเช่นในคดพีพิาทนี.้

(ปรึ กษาคดีปกครองได ้ที่  สายด ่ วน 
ศาลปกครอง 1355)

แม้เป็นแค่ซุม้กาแฟชุมชน กไ็ม่พ้นต้องขออนญุาตก่อสร้าง !

สือ่พบอาคาร สตง.ร้าง ที ่“ร้อยเอด็-พะเยา”
งบประมาณจมอาคาร 2 แห่ง กว่า 140 ล้านบาท

พลนัทีต่กึสงู 32 ชัน้ ของส�านกังานการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ (สตง.) ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ถล่ม
ลงมาจากเหตแุผ่นดนิไหว เมือ่ 28 มนีาคมทีผ่่าน
มา กระแสสังคมตั้งข้อสงสัยว่า ผู้รับเหมางาน 
ใช้วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างถกูต้องตามมาตรฐานหรอื
ไม่ บ้างก็ตั้งแง่ไปถึงความโปร่งใสในการประมูล
โครงการนี ้“ความววัยงัไม่ทนัหาย ความควายก็
เข้ามาแทรก” เมือ่มสีือ่เปิดประเดน็ใหม่ เรือ่งการ
ก่อสร้างส�านักงาน สตง. 2 จังหวัด ที่ถูกทิ้งร้าง 
สร้างไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญา

โดยเพจ “คดิ ท�าทิง้” ได้มกีารโพสต์ข้อความ
ไว้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับพื้นที ่
ที่ก�าลังก่อสร้างตึกส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) จังหวัดร ้อยเอ็ด โดยระบุข ้อความว่า  
“อาคาร สตง. จ.ร้อยเอด็ 58 ล้าน ทิง้งาน แฟนเพจ 
แจ้ง อาคารส�านักตรวจเงินแผ่นดิน จ.ร้อยเอ็ด 
ก่อสร้างในพืน้ทีเ่ก่าของโรงเรยีนบ้านสามแยกโพธิชั์ย 
ใกล้กับทางเข้าวัดกอนประชาราม ต.เหนือเมือง 
อ.เมอืง จ.ร้อยเอด็ พบอาคาร คสล. 3 ชัน้ จ�านวน 
2 หลัง พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ตามแบบก่อสร้างก�าหนดก่อสร้างอาคาร 

รัว้สงักะสด้ีานหน้าเปิดอยู ่ด้านในมรีถจักรยานยนต์
จอดอยู ่2 คนั ทราบว่าเป็นของ รปภ.ทีม่าเฝ้าตกึ โดย 
รปภ.เล่าว่า อาคารแห่งนีถ้กูทิง้ร้างมานานประมาณ 
1 ปีกว่าเเล้ว ทราบว่ามแีพลนจะมาก่อสร้างต่อ เเต่
ไม่รูว่้าเมือ่ไหร่ ส่วนสาเหตทุีเ่ขาหยดุก่อสร้างนัน้ ตน
ก็ไม่ทราบเเน่ชัดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ส่วนงาน 
ก่อสร้างเท่าที่เห็นมีส่วนโครงสร้างตึกสูง 3 ชั้น  
2 อาคาร ท่ีด�าเนนิการไปแล้ว เเต่ยงัไม่เเล้วเสรจ็ดี 
ยงัไม่ได้ติดตัง้ระบบน�า้ไฟ สขุภณัฑ์ หรอื เฟอร์นเิจอร์
ต่างๆ ในอาคาร ส่วนเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กิดขึน้  
เมือ่วนัที ่28 มนีาคมทีผ่่านมานัน้ ตวัอาคารทัง้สองหลงั 
ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใด
และยงัไม่มรีอยร้าวหรอืเกดิการทรดุตวั แตกหัก

ในพื้นที่ 3-3-0 ไร่ ที่ท�าการส�านักงานเพื่อรองรับ
บุคลากร 30 คน และ อาคารชุดพักอาศัยขนาด  
20 ครอบครวั และ 10 รายการ ก�าหนดวธีิการจดัซือ้ 
จดัจ้าง สญัญาเลขที ่ E-bidding 1/2565 ก�าหนด
วงเงนิงบประมาณ 68,500,000.00 บาท ราคากลาง
ก�าหนดไว้ 65,891,990.00 บาท ราคาท่ีตกลงซือ้/
จ้าง 58,490,000.00 บาท ต�่ากว่าราคากลางรวม 
11.23% เริม่ก่อสร้างตามสญัญา ส.ค. 65 ก�าหนด
ส่งมอบงาน 17 ก.พ. 2567 บรษิทั ร้อยเอด็ แลนด์ 
จ�ากดั ผูร้บัเหมาทิง้งานไม่ด�าเนนิการต่อ จากระบบ
จดัซือ้จดัจ้างแจ้งสถานะ ยกเลกิสญัญา ปล่อยทิง้ไว้
ใกล้ครบ 1 ปีแล้ว

เมือ่สือ่เข้าไปทีอ่าคาร สตง.ดงักล่าว พบประตู

อีกแห่งหนึ่ง เพจดัง CSI LA ซึ่งมีผู ้ติดตาม 
1.3 ล้านคน ได้โพสต์รปูภาพและข้อความ ระบวุ่า 
“อาคาร สตง. พะเยา” งบ 70 ล้าน โดนทิง้กลางทาง!  
ใกล้ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองพะเยา วันนี้เหลือแต่
อาคารร้าง โครงการนี ้ได้อนมุตังิบก่อสร้าง 70 ล้าน  
เพื่อสร้างอาคาร สตง. 3 ชั้น อาคารพักอาศัย  
3 ชัน้ ป้อมยาม 2 หลงั และสะพาน 2 แห่ง ครบชดุ  
ครบวงจร เริม่สญัญาวนัที ่18 ส.ค. 2564 ก�าหนด
เสรจ็วนัที ่10 เม.ย. 2566 แต่จนถงึวนันี ้ ใกล้ครบ 
1 ปีหลงัหมดสญัญา ผูร้บัเหมาทิง้งานตัง้แต่ยงัไม่ถงึ
ครึง่! งวดจ่ายถงึแค่ 1.5 แต่งานจบแค่โครงสร้างช้ัน 3  
และตอนนี้ไม่มีใครมาแตะต้องตึกร้างตั้งตระหง่าน 
เหมอืนอนสุาวรย์ี “ความล้มเหลว” งบหลวงหายไปไหน?  
ใครรับผิดชอบ? จะปล่อยให้ขึ้นสนิมจนถล่มตาม
อกีหรอื?

ต่อมา ผูอ้�านวยการ สตง.จงัหวดัพะเยา ชีแ้จง
ว่า อาคารส�านกังานซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณถนนเชยีงราย-
นครสวรรค์ ต.แม่ปืม อ.เมอืง จ.พะเยา ไม่ได้ถกูทิง้
ร้าง แต่เป็นการทิง้งานของผูร้บัเหมาจังหวดัล�าปาง 
ที่ได้งานไปตามระเบียบ แต่ด�าเนินการสร้างเพียง 
30% หลงัจากนัน้ผูรั้บเหมาได้ทิง้งาน สร้างไม่เสรจ็ 
ทางส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัพะเยา จึงได้
ด�าเนนิการกบัผูร้บัเหมาดงักล่าวไปแล้ว หลงัจากนี้
ทางส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้งบประมาณ
ทีเ่หลอื จดัจ้างผูร้บัเหมารายใหม่เข้ามาด�าเนนิการ
ให้แล้วเสรจ็ต่อไป

สร้างสนามฟตุบอล อบจ.นราธิวาส 
ละลายงบ 177 ล้าน ถกูทิง้ร้าง 13 ปี 
มีรายงานข่าวว่า สนามกีฬาฟุตบอล  

อบจ.นราธวิาส ซึง่ตัง้อยูศู่นย์ราชการ ต.โคกเคยีน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส ถูกทิ้งอยู ่ในสภาพ 
ไม่ได้ใช้งานนานกว่า 13 ปี ที่ก่อสร้างยังไม่
แล้วเสรจ็ 

จากการไปตรวจสอบที่สนามกีฬาฟุตบอล
ดังกล่าว พบว่ามีสภาพไม่แตกต่างสนามกีฬา
ร้าง โดยมหีญ้ารกขึน้ปกคลมุสิง่ก่อสร้างต่างๆ ที่
ยงัไม่แล้วเสร็จ แถมเหลก็เส้นข้ออ้อยทีใ่ช้ในการ
สร้างฐานโผล่ออกมาให้เหน็ อาท ิทีน่ัง่อัฒจนัทร์ 
พื้นอัฒจันทร์ และอื่นๆ มีร่องรอยของสนิม
จับทั่วบริเวณ จนขาดคุณสมบัติใช้งานในการ
รบัน�า้หนกัส่วนก่อสร้างต่างๆ ได้ และจากการ
ตรวจสอบบรเิวณลูว่ิง่ยางสงัเคราะห์สแีดง ฐาน
ของลูว่ิง่ยบุและทรดุตามรอยเท้าทีเ่ดนิ เหมอืน
ลกัษณะฐานพืน้ดนิชัน้ล่างถมไม่แน่น

แหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่า งานโครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล อบจ.นราธิวาส 
เป็นการท�าบันทึกข้อตกลง หรือ MOU กัน
ระหว่าง กกท.กับกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 10 
พ.ค. 2555 ให้มกีารจดัสร้างสนามกฬีา 8 งาน  
7 จงัหวดั 1 ศนูย์ฯ ในวงเงนิ 1,270,449,300 บาท  
ซึ่ง จ.นราธิวาส เป็น 1 ในโครงการดังกล่าว 
ทีม่กีารจดัสร้างอาคาร อฒัจนัทร์ ลู่วิง่ ยกเว้น
กระถางคบเพลงิ ในวงเงนิ 177,220,500 บาท 
ซึง่การท�า MOU จะไม่เหมอืนกบัการว่าจ้างงาน
รบัเหมาทัว่ไป โดยเอม็โอยจูะไม่มวีนัสิน้สดุการ
ก่อสร้างทีแ่ล้วเสรจ็ตามก�าหนดเวลา

แหล่งข่าวรายเดียวกัน ยังได้แจ้งให้ทราบ
อกีว่า ทางส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�า จ.นราธวิาส 
และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบการก่อสร้าง
สนามกีฬาฟุตบอลแห่งน้ีแล้ว จ�านวน 4 ครั้ง 
คร้ังล่าสุดในวันที่ 5 ก.ย. 61 รับทราบว่า 
สนามกฬีาฟตุบอลแห่งนีจ้ะสร้างแล้วเสร็จในปี 2562  
แต่กส็ร้างไม่แล้วเสรจ็ตามก�าหนด โดยมบีรษิทั

แห่งหนึง่ซึง่อยู ่จ.ปทมุธาน ีเป็นผูร้บัเหมา มทีนุ
จดทะเบยีน 3 ล้านบาท 

รายงานข่าวระบวุ่า ในปี 2566 ส�านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้ว่า มีการเบิกจ่าย
ค่าจ้างลกูจ้างชัว่คราว 200 ราย ตัง้แต่ปี 2556 
ถึงปี 2559 บางคนท�างานอยู่โรงงาน บางคน
ท�างานอยู่บริษัทและรายชื่อบางคนเป็นคนที่
เสียชวีติไปแล้ว แถมการถมทราย ถมดนิ เกนิ
ความจรงิเป็นเงนิ 6 ล้านเศษ จน กกท.ได้เร่งรดั
ให้ ป.ป.ช.ด�าเนนิการ กระทัง่กรมทางหลวงต้อง
ยอมคนืเงนิให้กบั กกท. จ�านวน 49 ล้านบาท 
เหตทุีไ่ม่สามารถว่าจ้างจดัหาผูร้บัเหมาได้

ต่อมาโครงการก่อสร้างสนามกฬีาฟตุบอล  
อบจ.นราธวิาส ถกูน�าเข้าทีป่ระชมุ จ.นราธวิาส  
เพือ่หาทางออกและมมีตใิห้หาผูร้บัเหมารายใหม่ 
มาด�าเนินการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล  
วงเงนิ 80-100 ล้านบาท โดยคดิจากราคาเหลก็ 
ทีน่�ามาใช้ในการก่อสร้างในปัจจบุนั แต่ไม่มผีูร้บัเหมา 
รายใดให้ความสนใจทีจ่ะสร้างสนามกฬีาฟตุบอล 
ดังกล่าว เนื่องจากดูจากสภาพโดยรวม หาก
จะเข้าด�าเนินการก่อสร้างอาจจะต้องรื้อทิ้ง 
ใหม่หมดทั้งระบบ และอาจจะต้องด�าเนินการ
ถมทีใ่หม่ เหมอืนกบัเริม่นบั 1 ใหม่ เนือ่งจาก
พื้นที่สร้างสนามกีฬาฟุตบอลแห่งนี้เดิมทีเป็น
พื้นท่ีพรุ จึงไม่กล้าเสี่ยงกับต้นทุน คาดว่า 
สนามกฬีาฟตุบอลแห่งนี ้คงอยูใ่นสภาพทิง้ร้าง
ไปอกีนาน กว่าจะมกีารปรบัปรงุใหม่แล้วเสรจ็

นายมงคลกติติ ์สขุสนิธารานนท์  ประธาน
มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายฉลาด ขามช่วง 
สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน
กรรมาธกิาร (กมธ.) การป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติและประพฤติมชิอบ  สภาผูแ้ทนราษฎร  
เ พ่ือขอให ้ตรวจสอบกรณีการฮ้ัวประมูล 
การจดัซือ้จดัจ้างระบบไอทขีองรัฐสภา งบกว่า  
6,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2562-2566 
เพราะจากการตรวจสอบตนขอตัง้ข้อสงัเกตว่า  
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบไอที มีผู้บริหาร

“มงคลกติติ”์ ร้อง กมธ.ฯ สอบฮัว้ประมลูไอทรีฐัสภา

ฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ ้าง 
อาจเกีย่วข้องหรอืสัง่การหรอืไม่ และผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเกีย่วข้องกบักระบวนการ 
จดัซือ้จดัจ้างด้วยหรอืไม่

จากการตรวจสอบ 21 โครงการ 5,477 กว่า

ล้านบาท แบ่ง 2 ส่วน โดยมีบริษัทเอ. ได้ไป  

10 โครงการมูลค่า 4,904 ล้านบาท ส่วนอีก  

11 โครงการแบ่งให้กบัพวกพ้อง มลูค่า 573 ล้านบาท  

ข่าวว่ามีผูบ้รหิารฝ่ายการเมือง ได้เชญิผูบ้รหิารของ

สภาผู้แทนราษฎรที่รับผิดชอบเข้าไปพบเป็นการ

ส่วนตัว และสั่งการให้ช่วยเหลือบริษัทเอ. และ

บรษิทั พ.ีให้ชนะการประมลูหลายโครงการ ภายใต้ 

การดูแลของฝ่ายการเมือง ซึ่งอาจส่อว่าเป็นการ

ลอ็กสเปก ผดิกฎหมายฮัว้หรอืไม่

“บริษทั เอ. มนีายจุบ๊ หรอืมสิเตอร์ พ.ี เข้ามา 
เกีย่วข้อง ทราบว่างานดงักล่าวก่อนจะด�าเนนิการ 
นักการเมืองแถวราชบุรี  พาไปเจอฝ ่าย 
บริหารที่บ้านริมน�้า แต่ไม่ทราบว่าหรือแม่น�้า
ไหน มกีารสัง่การเรียกฝ่ายบรหิารทีร่บัผดิชอบ 
โครงการนี้ เข ้าไปคุย สั่งการ หลังจากนั้น 
เมือ่โครงการผ่าน สภาผูแ้ทนราษฎรเปลีย่นชดุ 
พบว่ามกีารต้องการเปิดกว้างโครงการดงักล่าว
ให้กบับรษิทัอืน่บ้าง แต่เป็นการเชือ่มระบบ จงึ
ไม่แน่ใจว่าฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันมีการยกเลิก
โครงการหรือไม่ เพราะไม่สามารถด�าเนินการ
ได้” นายมงคลกติติ ์กล่าว



ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 25686 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ชมรมผูป่้วยท้าวแสนปมร้องขอ สปสช.
สนับสนุนงบรกัษาผูป่้วย NF1 ท่ีมีเน้ืองอก

ชมรมบ้านท้าวแสนปมแห่งประเทศไทย 
หรือ NF Club Thailand พร้อมด้วย 
ตัวแทนครอบครัวผู ้ป่วยโรคท้าวแสนปม 
(Neurofibromatosis type 1 หรอื NF1) ยืน่ 
จดหมายเปิดผนกึต่อตวัแทน ส�านกังานหลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง ในงานวันโรคหายาก ประเทศไทย 
ครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา 

เพื่อขอความสนับสนุนการรักษาพยาบาล
ให้แก่ผู้ป่วยโรคท้าวแสนปมที่มีเนื้องอก และ 
พิ จ า รณาก า รบ ร รจุ ย า รั กษ า เข ้ า สู ่ ชุ ด 
สทิธปิระโยชน์ของ สปสช. เพือ่ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย 
ของผูป่้วย เนือ่งจากโรคนีเ้ป็นหนึง่ในโรคหายาก 
ที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงเฉลี่ย  
2-3 ล้านบาทต่อปี ซึง่ในประเทศไทยคาดว่ามี
ผูป่้วยกลุม่ทีต้่องการรกัษาเร่งด่วน 50-60 ราย 
จากผูป่้วยทัง้หมด ประมาณ 20,000 ราย 

โรคท้าวแสนปม หรอื เอน็ เอฟ วนั (NF1) 
เป็นหนึง่ในโรคหายากทางพนัธกุรรม ทีไ่ม่ติดต่อ 
และไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ โดยมสีาเหตุ
มาจากการกลายพนัธุข์องยนี NF1 มทีัง้ชนดิที่
เหน็เป็นตุม่ก้อนปรากฏตามผวิหนงั และชนดิที่
ไม่ปรากฏตุ่มก้อนตามผวิหนงั แต่จะเกดิเป็นเนือ้
งอกของระบบประสาทแทน เช่น ประสาทตา  
หรือในสมอง ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้น้อยกว่าแต่ 
มีความอันตรายอย ่างมาก ผู ้ป ่วยโรคนี ้
มกัได้รบัการวนิจิฉยัล่าช้าเนือ่งจากอาการของโรค 
จะค่อยๆ ปรากฏเพิม่ขึน้ตามอายขุองผูป่้วย จาก
การเกบ็ข้อมลูพบว่ามเีพยีง 36.8%  ของผูป่้วย
ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัก่อนอาย ุ10 ปี ซึง่การรกัษา
จะมีทั้งการผ่าตัดและการใช้ยาบรรเทาอาการ
เพื่อลดความเจ็บปวด แต่ก้อนเนื้อก็สามารถ
เกดิซ�า้ได้อกี

นางภมรมาส สาลีพัฒนา ผู้ก่อตั้งชมรม 
ผูป่้วยท้าวแสนปมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กว่า  
9 ปีของการก่อตั้งชมรมและท�างานร่วมกับ 
ผูป่้วยท้าวแสนปมในประเทศไทย เราได้พบเหน็ 
อุปสรรคที่ผู้ป่วยเองและครอบครัว ต้องเผชิญ 
ตั้งแต่ความเจ็บปวดจากอาการของโรค ความ
ทุกข์ใจจากการถูกกีดกันทางสังคม ตลอดจน 

และยังมีอนาคตอีกยาวไกล รู้สึกเจ็บปวดที่สุด 
ยิง่ลกูโตข้ึนความเจบ็ปวดจากโรคกย่ิ็งรนุแรง แค่
เคล่ือนไหวร่างกายเลก็น้อยกย็งัเจบ็ ต่อมาพบว่า 
ก้อนเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถผ่าตัดออกได้
หมด เพราะมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเสยีชวีติ แพทย์
จึงท�าได้แค่ประคับประคองให้มีชีวิตต่อไปได้ 
โดยผ่าตัดจัดรูปกระดูกใส่เหล็กบริเวณกระดูก
สนัหลงัแทน 

ต่อมาก้อนเนือ้ในช่องท้องโตขึน้มาก กระทบ
การใช้ชวีติประจ�าวนัอย่างมาก กระทัง่ปี 2024 
เริ่มได้ข่าวว่ามียารักษาโรคนี้แล้ว ตอนนี้ได้พบ
แพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ เริ่มใช้
ยาพุ่งเป้าส�าหรับ NF1 ที่มีก้อนเนื้องอกโดย
เฉพาะ หลงัจากกนิยาลกูกก็ลบัมากนิอาหารได้ 
พดูจาได้ แต่อวยัวะช่วงล่างยงัไม่สามารถใช้การ
ได้ ยงัมปัีญหาเรือ่งการขบัถ่าย และยงัเดนิไม่ได้ 
สันนิษฐานว่าเกิดจากก้อนเนื้องอกขนาดใหญ ่
ในช่องท้องกดทบัเส้นประสาทต่างๆ

“ความหวังของผมในทุกวันนี้ อยากเห็น
ลกูมอีาการดขีึน้ และสามารถดแูลตวัเองได้ ผม
ยอมท�าทุกอย่างเพื่อหาค่ารักษา แม้จะมีสิทธิ์ 
บัตรทอง แต่ค่ารักษาในหลายรายการก็ยัง 
ไม่ครอบคลมุ โดยเฉพาะค่ายาทีไ่ม่ได้อยูใ่นบญัชี
ยาหลกั ในการยืน่จดหมายเปิดผนกึจากชมรม
บ้านท้าวแสนปมแห่งประเทศไทยในครัง้นี ้ ผม
มีความหวังว่า สปสช.จะรับพิจารณาถึงความ
จ�าเป็นเร่งด่วนของโรคท้าวแสนปมมากขึ้น” 
นายยทุธนา กล่าวทิง้ท้าย

ป ั จ จุ บั น  ชม รมบ ้ า นท ้ า ว แสนปม 
แห่งประเทศไทย มุง่ส่งเสริมคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้
ให้แก่ผู้ป่วยโรคท้าวแสนปมท่ัวประเทศ โดยม ี
จดุประสงค์ในการเพิม่โอกาสการด�ารงชวีติอย่างมี 
สทิธิเ์ท่าเทยีมในสงัคม การยืน่จดหมายเปิดผนกึ
จากชมรมบ้านท้าวแสนปมแห่งประเทศไทย
ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจ�าเป็นและมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาท่ีผูป่้วยโรคท้าวแสนปมต้อง
ประสบ รวมถงึการแบ่งปันข้อมลูไปยงัภาคส่วน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเสรมิให้มกีาร
เสรมิสร้างนโยบายทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่จะช่วยให้ 
ผูป่้วยมโีอกาสเข้าถงึการรักษาทีไ่ด้มาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยชมรมจะยังคงมุ่งมั่นติดตาม
ความคืบหน้าและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่เป็นศนูย์กลางก�าลงัใจแก่ผูป่้วย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ร่วมกบั หน่วยบรหิารและจดัการทนุ 
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) จดังาน “MED Drive 
Demo Day : Journey to Medical Billion  
Business สัมมนาเส้นทางธุรกิจพันล้าน 
เครือ่งมอืแพทย์ไทย”

 ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย 
เข้าสูต่ลาด ทัง้ในและต่างประเทศ (MED Drive) 
เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานเครื่องมือแพทย์ สู่
อนาคตของ 5 ผูผ้ลติเครือ่งมอืแพทย์ไทยทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ ซึง่มศีกัยภาพในการเพิม่ยอดขาย 
ระดับร้อยล้านสู่หลักพันล้านได้ภายใน 5 ปี 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มน�้ายาฆ่าเชื้อ  
กลุม่รกัษาแผล กลุม่วสัดุฝังใน กลุม่อปุกรณ์ล้างไต  
และกลุ่มทันตกรรม ด้วยกลไกการสนับสนุน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง พร้อม
เช่ือมโยงสู่ตลาดทั้งในประเทศและระดับโลก 
หวังสร้างโปรดักส์แชมเปี้ยนให้อุตสาหกรรม
เครือ่งมอืแพทย์ไทย 

นอกจากนี้ งาน Demo Day ยังเป็นเวที
สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องมือ
แพทย์ไทย เพือ่ร่วมกนัจดุประกายแนวคดิใหม่ๆ 
และผลกัดนัให้ไทยก้าวสูผู่น้�าในอตุสาหกรรมนี ้
บนเวทโีลก โดยมพีนัธมติรจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคการศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ 
กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

ดร.สมบญุ สหสทิธวิฒัน์ รองผูอ้�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า อุตสาหกรรม 
เครือ่งมอืแพทย์ของไทยเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรม 
ส�าคัญที่สร ้างความเปลี่ยนแปลงทั้ งด ้าน
เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน มีมูลค่า
ตลาดทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม ยงัมี
ความท้าทายในด้านมาตรฐานระดับสากลที่สูง 
ต้องใช้เงนิลงทนุสงู และเทคโนโลยเีปลีย่นแปลง

สวทช. จับมือ บพข. ดัน MED DRIVE
ขับเคลื่อนธุรกิจพันล้าน “เครื่องมือแพทย์ไทย”

อย่างรวดเรว็ ท�าให้เกิดโครงการ MED Drive ขึน้
เพือ่รบัมอืกบัความท้าทายดงักล่าว ผลกัดนัให้ภาค
อตุสาหกรรมต้องเร่งก้าวเดนิธรุกจิ และพฒันาให้
เครื่องมือแพทย์ไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น
ส�าคญัในภมูภิาคอาเซยีนและระดบัโลก 

โดยงานครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ 
ทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการ
ศกึษา ด้วยการเชือ่มโยงทกุองค์ประกอบในระบบ 
นเิวศของการพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ไทย 
ให้เดินหน้าไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
ที่จะก้าวสู ่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDE) 
สามารถขยายธรุกจิให้มยีอดขายสู ่1,000 ล้านบาท  
งานนีจ้งึเป็นจดุเริม่ต้นของการเชือ่มโยงและต่อยอด 
ความส�าเร็จที่จะช่วยยกระดับสินค้านวัตกรรม  
เพิม่ GDP และขดีความสามารถของประเทศ

รศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รักษาการ
รองผู้อ�านวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) กล่าวว่า บพข. ได้สนับสนุน
ทุนในการด�าเนินโครงการ MED Drive ภายใต ้
แผนงาน “พัฒนาและส่งเสรมิให้ประเทศเพิม่ธรุกจิ
ฐานนวตักรรม (Innovation Driven Enterprise: 
IDEs)” ประจ�าปีงบประมาณ 2567 เพือ่ยกระดบั 
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการผลติเคร่ืองมอืแพทย์ไทย 
ทั้ง 5 รายให้พัฒนาสู ่องค์กรฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายหลักคือการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยที่ได้การรับรอง
ตามมาตรฐานสากล สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาด 
ต่างประเทศ และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นตาม 
เป้าหมาย 

โดยการด�าเนนิการประกอบด้วย การวนิจิฉยั
ประเมนิศกัยภาพของผูป้ระกอบการ IDE ทัง้ 5 ราย 
เพื่อวิเคราะห์โอกาสและช่องว่างของธุรกิจ การ 
สนับสนุนการยกระดับธุรกิจและผลิตภัณฑ ์
เครือ่งมอืแพทย์เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน  
โดยสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่ด้วยนวตักรรม การพฒันาปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมการตลาด 
ทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดบัศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการ โดยสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร

ให้มทีกัษะเฉพาะทางด้านเครือ่งมอืแพทย์ เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและการบ�ารุงรักษา 
การให้ความรูด้้านการจดสิทธบิตัร เป็นต้น

ส� าหรั บนิทรรศการของ  5  ผู ้ ผลิ ต 
เคร่ืองมอืแพทย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  
1) บรษัิท โพสเฮลท์แคร์ จ�ากดั ผูผ้ลติและจ�าหน่าย 
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดฆ่าเชือ้โรค ทัง้อปุกรณ์ 
การแพทย์ทีใ่ช้ในโรงพยาบาลและกลุม่ Personal  
Use 2) บรษิทั โนวาเมดคิ จ�ากดั ผูผ้ลติและ

จ�าหน่ายไหมเยบ็แผล แผ่นปิดแผลต่างๆ และ 
ถงุทวารเทยีม 3) บรษิทั ออโธพเีซยี จ�ากดั ผูผ้ลติ 
และจ�าหน่ายวสัดุศลัยกรรมกระดกูและเครือ่งมอื 
ผ่าตัดกระดูก 4) บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลย ีจ�ากดั ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
เข้มข้นส�าหรบัการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม 
(น�้ายาไตเทียม) และสายส่งเลือดส�าหรับ 
เครือ่งไตเทยีม และ 5) บรษิทั ซ.ีซ.ีออโตพาร์ท  
จ�ากัด ผู้ผลิตขึ้นรูปโลหะให้กับอุตสาหกรรม 
ชิน้ส่วนยานยนต์ เครือ่งจกัรกลการเกษตร และ
เครือ่งมอืแพทย์ทางด้านทนัตกรรม

รวมถึงยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการเบิกจ่ายของภาครัฐ
ด้านสวัสดิการสุขภาพ ที่จะช่วยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยให้เติบโต 
โดยผูแ้ทนจากกองทนุและกลุม่ผูผ้ลติเครือ่งมือ
แพทย์ไทย การสมัมนาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี
เครือ่งมอืแพทย์โลก โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านข้อมลู 
การตลาดเครือ่งมอืแพทย์ ตลอดจนการจดัแสดง 
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย ์
จากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย ผลงานวิจัย  
สวทช. พันธมติร และมหาวทิยาลยัโรงเรยีนแพทย์  
เพื่ อต ่อยอดผลงานสู ่อุตสาหกรรมและ 
การใช้งานจรงิ

คณะท�างานขับเคล่ือนนโยบายสวัสดิการ 
เด็กเล็กถ้วนหน้า โดย นายปรีดา ศิริสวัสดิ ์ 
เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวยัเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่าทุกวนันี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการพัฒนา หรือช่วยยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มี
มาตรฐานแต่อย่างใด ศูนย์ต้องเลี้ยงตัวเอง ทั้งครู
และเด็กรวมทัง้สถานที ่หากต้องมองไปข้างหน้าจะมี 
ทศิทางอย่างไร ?!

ครูแพรว แก้วกล้า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
ก่อนวยัเรยีนชมุชนรมิทางรถไฟมกักะสนั  กล่าวว่า 
ศนูย์พัฒนาเดก็ก่อนวยัเรยีน ชมุชนรมิทางรถไฟมกักะสนั  
จัดตั้งมาประมาณ 30 กว่าปี โดยการสนับสนุน
ของบาทหลวงนักพัฒนาชุมชนแออัด สถานท่ี 
เป็นบ้านของอดตีผูน้�าชมุชน ในอดตีศนูย์แห่งนีเ้คยอยู ่
ในสงักดั กทม. และได้รบัการสนบัสนนุ นบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2562  ศูนย์ถูกตัดออกจากสังกัด กทม. 
หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนใดๆ 
ทางศนูย์เคยพยายามขอจดทะเบยีนในฐานะทีเ่ป็น
สถานรบัเลีย้งเดก็ของเอกชน กบักระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนือ่งจากคณุสมบัตหิลายประการต�า่กว่ามาตรฐาน 
เช่น  อตัราส่วนครตู่อเดก็ ความคบัแคบของพืน้ที่
และความขาดแคลนอปุกรณ์ 

 “ศนูย์ของเราเปิดให้บรกิาร วนัจนัทร์-วนัศกุร์  
ผูป้กครองเดก็บางคนเลกิงานช้า ต้องการฝากเดก็
ไว้ทีศ่นูย์ต่อ แต่ครไูม่สามารถให้บรกิารได้  เพราะ

บ้านครอูยูไ่กลจากศนูย์และต้องมาท�างานต้ังแต่เช้า 
เราปิดในวนัเสาร์และอาทติย์ แต่เปิดวนันกัขตัฤกษ์  
เพราะผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ต้องท�างานโดยไม่ม ี
วนัหยดุ จงึต้องหาทีฝ่ากเลีย้งเดก็ ศนูย์กต้็องการรายได้ 
ให้เพยีงพอกบัค่าใช้จ่าย”

 รบัหมดลกูคนไทย-แรงงานข้ามชาติ
ครแูพรว กล่าวอกีว่า ทางศนูย์จะเกบ็ค่าบรกิาร

วนัละ 40 บาท  อาจสงูกว่าศนูย์พฒันาเดก็ (ศพด.) 
ในสังกัด กทม. เล็กน้อย แต่ผู ้ปกครองยังนิยม 
ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่  เหตุผลส�าคัญเป็นเพราะ
ศนูย์เปิดบรกิารมานาน มชีือ่เสยีงทีด่ใีนการดแูลเดก็   
ผู้ปกครองบางคนก็เคยเป็นเด็กในศูนย์ที่นี่มาก่อน 
จงึมคีวามเชือ่ถอืไว้วางใจให้ศนูย์ดแูลลกูหลาน

เดก็ของศนูย์ตอนนีม้ปีระมาณ 100 คน เดก็อายุ 
2-14 ปี เดก็ทีอ่ายเุกิน 6 ขวบ มไีม่กีค่น ร้อยละ 70 
ของเด็ก เป็นลกูหลานแรงงานข้ามชาตทิีเ่พิง่ย้ายมา
อยูเ่มอืงไทย และท�างานอยูแ่ถวนี ้พดูอ่านเขยีนไทย
ยงัไม่ได้ จงึมาเริม่ต้นเรยีนทีน่ีก่่อนเข้าโรงเรยีน ศูนย์
ยนิดรีบัเดก็ๆ ลกูหลานแรงงานข้ามชาต ิเพราะคดิว่า 
เขาอยูใ่นประเทศไทย การอบรมสัง่สอนให้เขามกีาร
ศึกษา จะช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้ดี 
อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เด็กที่ท�างาน
รบัจ้าง รายได้น้อย ไม่ค่อยมเีวลาดแูลลกู กค็ล้าย
กบัคนไทยทีห่าเช้ากนิค�า่

“ในกรณปีระเดน็ทีเ่ดก็ไม่ได้ถอืสญัชาตไิทย ไม่ได้ 
เป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้ศูนย์ไม่ได้รับการสนับสนุน 

แต่เป็นประเดน็ทีม่กีารอภปิรายกนัอย่างกว้างขวาง
ในทกุภมูภิาคของประเทศ คอื ศนูย์เดก็ควรรบัดแูล
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติหรือไม่ และเด็กเหล่านี้
ควรได้รับการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอื่นๆ 
เช่นเดยีวกบัเดก็สญัชาตไิทยหรอืไม่” 

เรื่องนี้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2567 ว่า  “ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษา
แห่งชาต ิเรือ่ง ให้จัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 15 ปี โดย
ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย สามารถสรปุได้ว่า เดก็ทีอ่ายุไม่เกิน  
18 ปี ทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของรฐัไทย ต้องได้รบัการ
คุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยห้ามเลือกปฏิบัติ 
เพราะเหตเุชือ้ชาต ิ สผีวิ ภาษา ศาสนา ความคดิ
เห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�าเนิดทางชาติ 
ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ 
การเกดิหรอืสถานะอืน่ๆ ของเดก็ โดยเดก็นัน้ต้อง
ได้รับการรับรองสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ซึง่ก็รวมไปถึงการ 
ได้รบัสทิธติามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคุีณภาพ 
ตามแนวนโยบายของรฐับาลด้านการศกึษาทีจ่ดัให้
ทกุคนมโีอกาสได้รบัการศกึษาฟร ี15 ปี ต้ังแต่ระดบั
อนบุาลไปจนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย“

“ที่นี่เรามีครูทั้งหมด 3 คน วุฒิการศึกษา 
อนปุริญญา มธัยมศกึษาปีที ่ 6 และมธัยมศกึษาปี
ที ่ 3 แต่ละคนได้รบัเงนิค่าตอบแทนเดอืนละไม่ถงึ 
หมื่น จ�านวนเงินไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู ่กับ 
รายได้สทุธแิต่ละเดอืนทีไ่ม่เท่ากนั รายได้หลกัมาจาก 
ค่าบริการที่เก็บจากผู้ปกครองหักด้วยค่าใช้จ่าย 
ทกุอย่าง ครไูม่มสีวสัดกิารใดๆ รวมทัง้ไม่มโีอกาส 
ได้รบัการอบรมพฒันาความรูใ้นการดแูลเดก็ เนือ่งจาก 
ศนูย์ไม่มีสงักดั ส่วนตวัครแูพรวเองนัน้ ท�างานทีน่ีม่า   
26 ปี” ครแูพรว กล่าว

 กทม.กบัการพฒันาศนูย์เดก็เลก็ในพืน้ที่
 แบบถ้วนหน้า

ส�าหรบัเมอืงใหญ่เช่น กทม. มปีระชากรจ�านวน
มาก ทัง้คนในพืน้ทีแ่ละคนต่างถิน่ทีโ่ยกย้ายเข้ามา

ศูนย์พฒันาเด็กฯ ชุมชนรมิทางรถไฟมกักะสัน
สะท้อนปมปัญหาท่ี อปท. ต้องดูแลช่วยเหลือ

หางานท�า การน�าลูกหลานที่ยังเล็กมาอยู่ด้วยกัน 
มข้ีอดทีีช่่วยให้เดก็ได้มโีอกาสอยูร่่วมกบัพ่อแม่

จากรายงานของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรือ่ง จ�านวนสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั ข้อมลูล่าสดุ 
เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2566 พบว่า กทม. มศีนูย์ 
ในสงักดั 728 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์พฒันาเดก็เลก็ (ศพด.)  
299 แห่ง โรงเรยีนอนบุาล 429 แห่ง ดแูลเดก็อายุ 
0-6 ขวบ จ�านวน 32,341 คน มีเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า 59 คน  มีจ�านวนครูปฐมวัย 1,788  คน  
พีเ่ลีย้งเดก็ 2,743 คน

 กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวนั ส�าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั 
กทม.ระดับชัน้เดก็เลก็ในอัตราเดยีวกบัทีก่ระทรวง
ศึกษาธิการก�าหนด คือวันละ 36-22 บาท/คน/
วนั ตามขนาดของโรงเรยีน ถ้ามจี�านวนเดก็มากขึน้ 
จ�านวนเงินต่อหัวจะลดลง กรณี ศูนย์พัฒนาเด็ก 
(ศพด.) กทม. สนบัสนนุให้เฉพาะแก่ ศพด. ในสงักดั
เท่านัน้  ส่วนทีอ่ยูน่อกสงักดั ไม่ได้รบัการสนบัสนนุ
ใดๆ เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2562 สภากรงุเทพมหานคร
ตระหนกัถงึบทบาทของสถานเลีย้งเด็ก และ ศพด. 
ไร้สงักดั ทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมากในพืน้ที่ 

กทม.จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ คณะ
กรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนา 
รูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน ท�าการศึกษา
ส�ารวจสถานรบัเลีย้งเดก็ไม่มต้ีนสงักดัในเขต กทม. 
เมือ่ปี 2562 ผลการศกึษาพบว่า มจี�านวนสถานรบั
เลีย้งเดก็ทีท่�าการส�ารวจ จ�านวน 186 แห่ง แบ่งเป็น
สถานรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยัทีไ่ม่มต้ีนสงักดั 167 แห่ง 
และสถานรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยัสงักดัอืน่ๆ เช่น สถาน
ประกอบการ หมูบ้่านเอือ้อาทร ฯลฯ อกี 19 แห่ง

ลักษณะการจัดบริการมีความยืดหยุ ่นตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง เช่น รบัดแูลเดก็อายุ 
0-5 ขวบ เด็กส่วนใหญ่มาเช้ากลับเย็น บางส่วน 
อยู่เป็นประจ�ารายเดือน อัตราค่าบริการคิดเป็น 
รายวนั หรอืรายเดอืน  ค่าบรกิารมอัีตราแตกต่างกนั 
เช่น รายวนัมตีัง้แต่ 50-200 บาท รายเดอืนมตีัง้แต่ 
2,000-4,500 บาท

การแบกรับค่ารักษาพยาบาลท่ีมมูีลค่าสงู อกีทัง้ยงัม ี
คนอีกจ�านวนมากที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัโรคท้าวแสนปม โดยเฉพาะความเข้าใจผดิ 
ว่าเป็นโรคติดต่อ ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางด้าน 
สิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ป่วยเองก็ยังขาดโอกาส 
ในการเข้าถงึการรกัษาทีเ่หมาะสมและทนัท่วงที

“งานของชมรมครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริม
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไป ไป
จนถงึการดแูลจติใจผูป่้วย โดยมกีารเชญิจติแพทย์
มาช่วยพูดคุยและให้ค�าแนะน�า จึงเป็นพื้นที่
ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งยังมี 
บทบาทส�าคัญในการเป็นกระบอกเสียงให้กับ 
ผูป่้วยไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สือ่สารความ
จ�าเป็นเร่งด่วนของการช่วยเหลอืผูป่้วยโรคนี ้ การ
ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ สปสช. และผู้เกี่ยวข้อง  
ในครัง้นี ้ถอืเป็นอกีหนึง่ความมุ่งมัน่ส�าคญัของชมรม  
ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ยกระดับ 
มาตรฐานการดูแล ส่งเสริมความเท่าเทียม และ 
เปลีย่นแปลงคณุภาพชีวิตของผูป่้วยโรคท้าวแสนปม 
ให้ดขีึน้อย่างยัง่ยนืในอนาคต”

ด้าน นายยุทธนา เขียวขุนศรี คุณพ่อของ 
ผูป่้วยโรคท้าวแสนปมวยั 18 ปี กล่าวว่า อาการของโรค 
เริม่แสดงออกในช่วงท่ีลกูเข้าเรยีนอนบุาล เริม่จาก 
การมีเหงื่อออกมากที่หัวและมีก้อนเนื้อเล็กๆ  
ขึ้นบนตัว เมื่อตรวจชิ้นเนื้อก็พบว่าเป็นโรค NF1 
อาการเริม่รนุแรงขึน้เมือ่อาย ุ6 ขวบ เอวด้านขวา
ผิดรูป มีก้อนเนื้อโตข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลต่อการเดิน  
ตนเองต้องแบ่งเวลามาดแูลลกูสลับกบัภรรยา รวมถงึ 
พาไปรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ใน
ฐานะพ่อการเห็นลูกเจ็บป่วยในวัยที่ควรมีชีวิตที่ด ี

 ข้อเด่น-ข้อด้วยพร้อมทางออกอนาคต
ทางคณะผู้จัดท�ารายงานได้วิเคราะห์ข้อเด่น 

ข้อด้อยของศนูย์ ดงันี้
- ศนูย์มจีดุแขง็คอืการได้รบัความไว้วางใจจาก 

ผูป้กครอง  บางแห่งจงึสามารถเปิดบรกิารได้เป็นเวลา 
ยาวนานมากกว่า 10 ปี

- ผู ้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีความรักเด็ก และมี
ประสบการณ์จากการเล้ียงดูบุตรของตนเอง เมื่อ
บตุรเตบิโตเข้าโรงเรยีนแล้ว จงึสมคัรใจเลอืกอาชพี
ดแูลเดก็ในชมุชน ถงึแม้ว่าจะมรีายได้ไม่มาก

- ศูนย์มีบทบาทช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
ทีม่รีายได้น้อย

- อายขุองผูด้แูลเดก็ส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคน 
เป็นต้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา  ขาดโอกาสเรียนรู ้เรื่องการเสริมสร้าง
พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็แบบใหม่ๆ

- ศนูย์มรีายได้จ�ากดั จงึต้องการความช่วยเหลอื
จาก กทม. เรื่องของกินของใช้จ�าเป็นส�าหรับเด็ก 
เช่น นมผง ผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู ทีน่อนเดก็ แป้ง สบู่ 
ยาสฟัีน ยากนัยงุ อปุกรณ์กนักระแทก รถเขน็เดก็ 
เสือ้ผ้าเดก็ รวมทัง้ขาดแคลนของเล่นและอปุกรณ์
เสรมิสร้างพฒันาการเรยีนรูเ้ดก็

ทั้งนี้ คณะผู ้จัดท�ารายงานมีข้อเสนอแนะ 
หลายประการทีส่�าคญัดงันี้

- กทม.ควรช่วยพฒันาศกัยภาพผูด้แูลเดก็ การ
จดัหลกัสตูรอบรมควรเป็นเนือ้หาทีเ่ข้าใจง่าย และ
เหมาะสมกบับรบิทของชมุชควรจดัพยาบาลอนามยั
ชมุชนและ อสม. เข้าเยีย่มและให้ค�าปรกึษาอย่าง
สม�า่เสมอ

- ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรให้การสนับสนุนเชิงนโยบายและก�าหนด 
ข้อบัญญตัทิีเ่อือ้ต่อการสนบัสนนุให้สถานเลีย้งเดก็ 
ไม่มีต้นสงักดั ได้รบัการสนบัสนนุเช่นเดยีวกบัสถานเลีย้งเดก็ 
ที่มีต้นสังกัดภาครัฐ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีเสนอ 
ต่อระดบับรหิารเพือ่ก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยในเขต
เมอืงต่อไป

อย่างไรกต็าม ในระดบัปฏบิตั ิครแูพรว เล่าว่า
ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หลงัปี 2562 ศนูย์ยงั 
ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ ์
การเรยีนหรอืเงินค่าอาหารกลางวนัจาก กทม. และยงั 
ไม่เคยมเีจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานรฐัมาเยีย่ม   มเีพยีง 
ภาคธรุกจิโรงแรมสองสามรายทีม่าเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็ 
ปีละครั้ง เป็นเร่ืองที่ดีมากๆ  ถ้า กทม. จะรับ

ศูนย์เข้าไปอยู่ในสังกัด การสนับสนุนของ กทม.  
จะช่วยให้เรามทีัง้เงนิและความรูท้ีจ่ะช่วยเสรมิสร้าง
พฒันาการเดก็ให้ดกีว่าเดิม

 การสนบัสนนุถ้วนหน้าโดยไม่จ�ากดัสถานะ
การที ่อปท.เจ้าของพืน้ทีไ่ม่ได้ให้การสนบัสนนุ 

ศพด.  ทีไ่ม่ได้อยูใ่นสงักดั เป็นกรณทีีไ่ม่ได้เกดิเฉพาะ 
กบั กทม. แต่เกดิขึน้ทัว่ไปในเขตชุมชนเมอืงขนาดใหญ่  
ซึง่ม ี ศพด. ของเอกชน (ทีไ่ม่ใช่ธรุกจิเตม็รปูแบบ) 
เพราะคนในชุมชนต้องการสถานที่รับดูแลเด็กเล็ก
ทีไ่ว้วางใจได้ในราคาทีไ่ม่แพง

สาเหตุส�าคัญท่ี อปท. ในกรณีนี้ คือ กทม. 
ไม่ได้จดังบประมาณสนบัสนนุศนูย์เดก็เลก็บางแห่ง
คือ สถานะความเป็นศูนย์ในสังกัดหรือนอกสังกัด 
การก�าหนดสถานะนี้เป็นไปตามระเบียบที่ อปท. 
ก�าหนดขึน้

ถ้า อปท. ก�าหนดสถานะของศนูย์เดก็เลก็โดย
ใช้หลกัการส�าคญัคอื การท�าหน้าทีข่องศนูย์ในการ
ให้บริการดูแลเด็กเล็กจากครอบครัวรายได้น้อย 
อย่างมคีณุภาพในระดบัทีย่อมรบัได้   กน่็าจะท�าให้
ศนูย์จ�านวนมากสามารถเปลีย่นสถานะเข้ามาอยูใ่น
สงักดัได้ ช่วยให้เดก็ได้รบัการดแูลทีด่กีว่าเดมิ ช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลง และเป็นการ
พฒันาสูก่ารจดัสวสัดกิารให้ครอบคลมุถ้วนหน้า

เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ คณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อน
ให้มีมาตรฐาน สภากรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่ม 
เรือ่งนีไ้ว้แล้ว โดยการจดัท�ารายงานการศกึษาและม ี
ข้อเสนอแนะทีด่ ีสอดคล้องกับแนวคดิเรือ่งสวสัดกิาร 
เด็กเล็กถ้วนหน้า คือเสนอให้จัดสวัสดิการให้เด็ก 
ทกุคนเท่าเทยีมกนั โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั ประเดน็
คอืการน�าข้อเสนอแนะดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตัคิวรมี
ความรวดเรว็ เวลา 6 ปีทีผ่่านไป หมายถงึเดก็เลก็ 6 
รุน่ ทีเ่ตบิโตขึน้จนพ้นวยัเรยีนศนูย์เดก็โดยไม่ได้รบั 
สวสัดกิารทีค่วรได้จากรฐั

บทบาทที่ก้าวหน้าของ กทม. ที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 
ในการจัดสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า นอกจาก
จะส่งผลกระทบโดยตรงให้เด็กทุกคนในพื้นที ่
ได้รบัประโยชน์ คือ ได้รบัโอกาสในการเสรมิสร้าง
พฒันาการอย่างเท่าเทยีมแล้ว  ยงัเป็นต้นแบบทีด่ี
ส�าหรับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นได้เรียนรู้และ
น�าไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีข่องตนด้วย
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เพื่อท�าให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และดึงเอา
ศักยภาพมาเป็นพลังในสังคมไทย เพราะว่า
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เรา
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัพลงั และดงึพลงั 
จากทกุภาคส่วนมาใช้ และทีส่�าคญักลุม่เปราะบาง  
ไม่ได้เป็นภาระของสังคมเลย ถ้าหากได้รับ 
การส่งเสรมิ และได้รบัการพัฒนาอย่างถกูต้อง” 

นายวราวธุ กล่าวเพิม่เตมิว่า การลงนามใน  
MOU ระหว่างกระทรวง พม., ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และส�านักงาน
พระพุทธศาสนา จะเป็นหนึ่งในก้าวที่ส�าคัญ 
โดยต้องขอบคณุทางคณะทีป่รกึษาตดิตามและ
เร่งรดัการขบัเคลือ่นนโยบาย รมว.พม. โดย นาย
ธเนศพล ธนบญุวฒัน์ ผูช่้วย รมต.พม. นายนกิร 
จ�านง ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน คณะทีป่รกึษา 
ตดิตามและเร่งรดัการขบัเคลือ่นนโยบาย รมว.พม.  
ท�างานกับเครือข่ายวัดจากทั่วประเทศ และมี 
วัดตัวอย่าง ได้แก่ วัดถ�้าตะโก จังหวัดลพบุรี  
และวดัหวัฝาย จงัหวดัเชยีงราย ทีก่ระทรวง พม. 
ได้ไปท�ากจิกรรมร่วมกนัในการผสานพลงั บ้าน 
วดั และราชการ  เพือ่ท�าให้พีน้่องกลุม่เปราะบาง
กลายมาเป็นพลงัของสงัคมไทย ยกตัวอย่าง เช่น 
การดแูลพีน้่องกลุม่ผูส้งูอายใุนวนันี้ 

“การท่ีทางศาสนสถาน สามารถดึงกลุ่ม 
พี่น้องผู้สูงอายุเข้ามาท�างาน หรือท�ากิจกรรม
ร่วมกนั เป็นการท�าให้ผูส้งูอายเุป็น Active Aging 
ไม่ได้อยูเ่ฉย ไม่เหงา ไม่ล้มป่วยง่าย เป็นผูส้งูอาย ุ
ทีต่ดิสงัคม ไม่ตดิบ้าน และไม่ตดิเตยีง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ที่ทางวัด 
ต่างๆ จะสามารถรวบรวมเข้ามา และน�ามาฝึกฝีมอื  
เพื่อท�าให้มีพลัง และเป็นพลังของสังคมไทย 
อกีครัง้หนึง่” นายวราวธุ กล่าว

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหา- 
วหิาร กรงุเทพฯ เจ้าประคณุ สมเดจ็พระมหา
ธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ
ใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะ
กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถร
สมาคม เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชติ และ นาย
วราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (รมว.
พม.) เป็นประธานพธิฝ่ีายคฤหสัถ์ ในการลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื ว่าด้วยการด�าเนนิ
งาน “โครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบาง” ระหว่าง ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
มี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
นายอนิทพร จนัเอีย่ม ผูอ้�านวยการส�านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิร่วมลงนาม  

นายวราวธุ ศลิปอาชา กล่าวว่า ในวนันีเ้ป็น
วนัส�าคญัของกระทรวง พม. ซึง่เป็นครัง้แรกทีม่ี
การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
กบัฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม 
และส�านกังานพระพทุธศาสนา เพือ่บรูณาการ
การท�างานของกระทรวง พม. และวดั  และต้อง 
บอกว่าสังคมไทยวันนี้ เราจะต้องเดินหน้า 
ไปด้วยกนันัน้ กระทรวง พม. จ�าเป็นทีจ่ะต้อง 
บรูณาการท�างานร่วมกนั เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย 
5x5 ฝ่าวกิฤตประชากร รบัมอืกบัปัญหาวกิฤต 
โครงสร้างประชากร และพนัธกจิส�าคญั (Flagship  
projects) ข้อที ่5 ในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติร 
และการท�างานร่วมกบัหลายฝ่าย 

“กระทรวง พม. ต้องกราบขอบพระคุณ  
เจ้าประคณุ สมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ เจ้าอาวาส
วดัพระเชตพุนวมิลมังคลารามราชวรมหาวหิาร 
ทีก่รณุาให้ได้มายงัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์อืทีว่ดั และ 
ได้ลงนามใน MOU ที่จะท�าให้วัดเป็นอีกหนึ่ง
ในเครือข่ายในการท�างานที่จะช่วยดูแลพี่น้อง
กลุม่เปราะบาง ทัง้พีน้่องคนพกิาร หรอืผูส้งูอายุ  

พม. MOU มหาเถรสมาคม/ส�านกัพทุธ
“บ้าน-วัด-ราชการ” ช่วยกลุม่เปราะบาง

มทร.ล้านนา ปรบัปรงุหลักสตูร ป.ตรี 
ตอบโจทย์รบันกัศกึษาไทยและต่างชาติ

รศ.วิเชษฐ ทพิย์ประเสริฐ รกัษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา (มทร.ล้านนา) กล่าวว่า จากข้อมลูของ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชีว่้า แนวโน้ม 
จ�านวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 
2567 อตัราการเกดิอยูท่ี ่ 462,240 คน ซึง่เป็น
ปีแรกทีต่�า่กว่า 5 แสนคน และคาดว่าอกี 50 ปี
ข้างหน้า การเกิดลดลงเหลือเพียง 40 ล้านคน  
ประชากรหายไป 25 ล้านคน อตัราแรงงานจะเหลอื  
22.8 ล้านคน ดังนั้น เมื่อเด็กไทยเกิดน้อยลง 
ย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา เพราะ
รายได้ส่วนหนึ่งมาจากค่าเล่าเรียนและจ�านวน
นกัศกึษา มทร.ล้านนาเลง็เห็นปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้  
จงึก�าหนดแผนรบันักศกึษาไทยและต่างชาติใหม่  
โดยการเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และอาชีพที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต 

โดยมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ส�าหรับการ
ประกอบธรุกจิในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมอื 
กับบริษัท ไทย วีซ่า ซัพพอร์ท เอ็ดดูเคชั่น  
จ�ากดั มาตัง้แต่ปี 2566 จนถงึปัจจบุนั ซึง่มกีาร
เปิดมาแล้ว 4 รุน่ และก�าลงัจะเปิดรบันกัศึกษา
รุ่นที่ 5 เข้าเรียน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ 
เข้ามาเรยีนแล้วเกือบ 300 คน เป็นนกัศกึษาชาวจนี 
และนกัศกึษาจากยโุรป

นอกจากนี ้ได้มกีารพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตร ี8 หลกัสตูร เพือ่รองรบันกัศกึษา
ต่างชาตเิข้าเรยีน ซึง่จะมกีารร่วมมอืกบัหลกัสูตร
โครงการพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล 
จ�ากัด และมีการจัดการศึกษา ณ มทร.ล้านนา  

ดอยสะเก็ด ได ้แก ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ และ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ในหลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ, 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
หลกัสตูร วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตัง้เป้า
เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ จ�านวน 300 กว่าคน  
ในปีการศกึษา 2568 และในปีการศกึษาต่อไป 

ปัจจบุนั มทร.ล้านนา มีนกัศึกษาต่างชาต ิจาก 
ประเทศกมัพชูา เมยีนมา ฟิลปิปินส์ จนี เนปาล 
และเยอรมัน ประมาณ 100 คน อยู่ในคณะ
บรหิารธรุกจิและศลิปะศาสตร์ ประมาณ 50 คน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประมาณ  
3 คน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
ประมาณ 6 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประมาณ 
30 คน คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประมาณ 10 คน 

ทั้งนี้ มทร.ล้านนาได้ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ มกีาร 
พัฒนาอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในการจดัการเรยีนการสอน และความพร้อมของ
สถานที ่ สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
การดแูลนกัศกึษาต่างชาต ิ ทัง้ในเรือ่งการใช้ชวีติ 
สถานทีพ่กั มล่ีามและอาจารย์ทีป่รกึษา มเีพือ่น 
ช่วยเพือ่น ท�าให้นักศกึษาสามารถเรยีนรู ้และใช้ชวีติ 
ในมหาวทิยาลยัได้อย่างมคีวามสขุ ปลอดภยั

“มทร.ล้านนา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 10 กว่าทุนต่อปี 
และท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
อาชวีะ สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ รวมถงึ 
บริษัทต่างประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน 
นกัศึกษาต่างชาต ิและโรดโชว์ทีต่่างประเทศ เพือ่ให้ 
สถานศึกษาในต่างประเทศ ผู ้ประกอบการ  
และนกัศกึษาต่างชาตริูจ้กั มทร.ล้านนามากขึน้” 
รศ.วเิชษฐ กล่าว

จากการที่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ ์
สส.กทม. พรรคประชาชน แถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที่  
2 เมษายน 2568 กรณีมีหลายโครงการรัฐที่ท�า 
ร่วมกบับริษทัจนี หรอื ไชน่า เรลเวย์ นมัเบอร์ 10 ซึง่
เป็นผู้สร้างอาคารส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) โดยหนึ่งในนั้นมีโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดนิแดง ระยะที ่2 อาคาร A1 และโครงการเคหะ
ชมุชนและบรกิารชมุชนหารายได้ จงัหวดัภเูกต็ 2 
ของการเคหะแห่งชาต ินัน้

นายทวพีงษ์  วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่ง
ชาต ิกล่าวช้ีแจงข้อเท็จจรงิว่า โครงการฟ้ืนฟเูมอืง
ชมุชนดนิแดง ระยะที ่2 อาคาร A1 จัดสร้างเป็น
อาคารพกัอาศยัสงู 32 ชัน้ จ�านวน 1 อาคาร รวมทัง้สิน้  
635 หน่วย ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัใินหลกัการ 
การด�าเนินโครงการฟื ้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  
เพือ่รองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิระยะที ่2, 3 และ 4 ตาม
แผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดง (พ.ศ. 
2559-2567) เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2561 สถานที่
ก่อสร้างตัง้อยูบ่รเิวณซอยหมอเหลง็ ถนนดินแดง 1 
แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ โดยการเคหะ 
แห่งชาตไิด้ท�าสญัญาจ้างเหมาโครงการฯ สญัญาแรก 
กับกิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคช่ัน  
ระหว่าง บรษิทั อคัรดวงแก้ว เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั  
กบับรษิทั กรนีไทย คอนสตรคัช่ัน จ�ากดั และบรษิทั 
ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ตามสัญญาฉบับเลขที่ ฟม.1-01/2564 ลงวันท่ี  
25 ธนัวาคม 2563 วงเงนิค่าจ้าง 807 ล้านบาท ระยะเวลา  
660 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
และสิน้สดุสญัญาวนัที ่11 มนีาคม 2566 

นอกจากนี ้การเคหะแห่งชาตยิงัได้ว่าจ้างบรษิทั 
วนัแมนเนจเม้นท์ จ�ากดั เป็นทีป่รกึษาควบคมุงาน
ให้เป็นไปตามรปูแบบและรายการ ซึง่ยดึตามหลกั
มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม รวมถึงตรวจสอบ 
การใช้วสัดุ ทีส่�าคญัมกีารสุม่ทดสอบวัสดอุย่างเข้มงวด 
ทกุขัน้ตอน

อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างฟื้นฟูเมือง
ชมุชนดนิแดง ระยะที ่2 อาคาร A1 มกีารด�าเนนิงาน 
ตามแผนงานและบริหารงานสัญญาอย่างเป็น 
ระบบ แต่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างเกิดการ 
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ทัว่โลก ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามสญัญา  
ประกอบกบัผูร้บัจ้างประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน การเคหะแห่งชาติจึงด�าเนินการตาม
มาตรการของกรมบญัชกีลาง ระเบยีบกระทรวงการ
คลงั และพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครดั ซึง่ 
ประเมินแล้วคาดว่า ผู ้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามก�าหนด การเคหะแห่งชาต ิ
จึงบอกเลิกสัญญา โดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
อนมุตับิอกเลกิสญัญาเมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2566 
ขณะนัน้ได้มกีารก่อสร้างโครงสร้างไปถงึชัน้ 8 และ
เบิกเงินไปแล้วประมาณ 121 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.9

นายทวพีงษ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า การเคหะแห่งชาติ 
ได้ด�าเนินการจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เพ่ือด�าเนินการก่อสร้างโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะท่ี 2 อาคาร A 1  
อกีครัง้ โดยผูช้นะการประกวดราคาฯ คือ บริษทั 
ทมีวศิว์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั วงเงนิค่าก่อสร้างส่วน
ทีเ่หลอื 754 ล้านบาท เริม่สญัญาวนัที ่2 กรกฎาคม 
2567 สิน้สดุสญัญาวนัที ่5 พฤษภาคม 2569 ซึง่
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ได้ท�าการ
ทดสอบโครงสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี (มจธ.) และได้รบัการรบัรอง
ความมั่นคงแข็งแรง พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

รวมถึงมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรเซ็นรับรองให้
สามารถเข้าด�าเนนิการก่อสร้างต่อไปได้ 

และเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2568 ระหว่างการ
ก่อสร้างไปถงึชัน้ที ่ 17 เกิดเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ได้เข้ามาตรวจสอบอกีครัง้ในวนัที ่30 มนีาคม 2568 
เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ชาวชมุชน พบว่า โครงการ 
ดงักล่าวไม่ได้รบัผลกระทบ โครงสร้างมคีวามแขง็แรง 
สามารถด�าเนนิการก่อสร้างต่อได้ 

ส่วนความกังวลของประชาชนที่มีต่อการใช้
เหล็กในการก่อสร้าง ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ 
เพราะโครงการนีเ้ลอืกใช้เหลก็จากหลายโรงงาน ซึง่
ส่วนใหญ่ใช้เหลก็ของ SCG , TATA  ส่วน SKY ใช้ใน
ปรมิาณน้อย รวมทัง้ได้มกีารสุม่ตวัอย่างเหลก็ของ
ทุกบริษัทมาทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของ
เหลก็ โดยให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรีและสถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ตรวจสอบความแข็งแรง ปัจจุบันความก้าวหน้า
การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน คดิเป็นร้อยละ 23

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการ
เคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัด
ภเูกต็ 2 ว่า  โครงการดังกล่าวตัง้อยูบ่รเิวณถนน รพช. 
บ้านป่าคลองชีพ ต�าบลเทพกระษัตรี อ�าเภอ
ถลาง จงัหวดัภเูกต็ เปิดให้มกีารจดัประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีผู้เสนอราคา
ที่มีคุณสมบัติและถูกต้องตามเงื่อนไข ซ่ึงเสนอ
ราคาต�่ากว่าราคากลาง ได้แก่ กิจการร่วมค้า  
เอ จ ี ซ ี 10 คอนสตรคัชัน่ ระหว่าง บรษิทั อคัร
ดวงแก้ว เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั กบั บรษิทั กรนีไทย  
คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั และบรษิทั ไชน่า เรลเวย์ นมัเบอร์ 
10 (ประเทศไทย) จ�ากดั  เป็นผูร้บัจ้างด�าเนนิการ
ก่อสร้าง สญัญาฉบบัเลขที ่พก.3-07/2562 ลงวนัที่  
9 สงิหาคม 2562 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม  
2 ชั้น จ�านวน 354 หน่วย พร้อมด้วยระบบ 
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ งานถนน ทางเท้า
และท่อระบายน�า้ รัว้รอบโครงการ งานภมูสิถาปัตย์ 

อาคารนิติบุคคล และอื่นๆ วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง 
343,200,000 บาท ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 540 วนั เริม่สญัญาวนัที ่4 กนัยายน 2562 
และสิน้สดุสญัญาวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2564

“แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว แต่การเคหะแห่งชาต ิ
ได้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างเข้มงวดตาม
มาตรฐาน และใช้วัสดุตามรายการประกอบแบบ
สอดคล้องกบัระเบียบส�านกันายกว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เรื่องการซ้ือการจ้าง การใช้รายการ
วสัดกุ่อสร้างในทกุหมวด ให้ใช้ผลติภณัฑ์ทีผ่่านการ
พิจารณาเทียบเท่า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้ตาม
มาตรฐาน มอก.ทีร่ะบใุนแต่ละประเภทวสัด ุ หรอื 
ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ด้รบัใบอนุญาตผลติ
ตามมาตรฐาน มอก.เท่านัน้ รวมถงึได้น�าวสัด ุเช่น 
เหล็กไปทดสอบมาตรฐานกับทางโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ส่วนคอนกรีตน�าไปทดสอบ
ก�าลงัทีแ่ขวงทางหลวงภเูกต็ และน�าดนิไปทดสอบ 
การรับน�้ าหนักของดินที่สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรวีชิยัอกีด้วย”

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการเคหะ
ชมุชนและบรกิารชมุชนหารายได้ จังหวัดภเูกต็ 2  
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัย
เรยีบร้อยแล้ว โดยการเคหะแห่งชาตใิห้ผูอ้ยูอ่าศยั
เข้าตรวจสอบบ้านและแจ้งซ่อมได้ทันทีหากพบ 
ข้อผดิพลาด และการเคหะแห่งชาตจิะเร่งด�าเนนิการ 
ซ่อมแซมให้เรยีบร้อยก่อนเข้าอยูอ่าศยั

“การเคหะแห่งชาติมิได้นิ่งนอนใจในความ
ห่วงใยของคณะกรรมาธิการสวัสดิการทางสังคม 
และใส่ใจในความกังวลของพี่น ้องชาวชุมชน
ภูเก็ต จึงเร่งประสานงานให้ รองศาสตราจารย์ 
เอนก  ศริพิานจิกร กรรมการสภาวศิวกร รวมทัง้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้า
ร่วมตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงอกีครัง้หนึง่อย่าง
เร่งด่วนต่อไป เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูอ้ยูอ่าศยั
ในจงัหวดัภเูกต็ ซ่ึงการเคหะแห่งชาตเิป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จะดูแลชาวชุมชน ตามวิสัยทัศน์  
สร้างบ้าน สร้างสขุ เพือ่คณุภาพชวีติทีด่”ี นายทวพีงษ์  
กล่าวในทีส่ดุ

เคหะฯ แจงจ้าง “ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10” โปร่งใส 
มจธ. และสถาบันเหลก็ การนัต-ีม่ันคง-ปลอดภัย

รศ.วเิชษฐ ทพิย์ประเสรฐิ

ในวันส�าคัญทางศาสนาไม่ว่าจะ ศาสนาพุทธ 
ศาสนาครสิต์ ศาสนาอสิลาม กจ็ะท�าพธิศีาสนา
ของตวัเอง”

นางสาวปิยรัตน์ ศรีสุขวงษ์ รพ.ลาดยาว 
จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ทกุคนย่อมจากลา ทกุคน 
ต้องตายเกิดแก่เจ็บตายและตายเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เมื่อวาระท้ายของชีวิตมาถึง หาก
เลอืกได้ผูค้นมกัปรารถนามชีีวติทีไ่ม่ทกุข์ทรมาน 
จนลมหายใจสดุท้ายทีบ้่านหรอืวดั ซึง่เป็นทีท่ีคุ่น้เคย  
โดยมผีูด้แูลซึง่มเีจตนาในการท�าหน้าทีไ่ม่ใช่ภาระ  
อาจกล่าวได้ว่าบ้านและวัดเป็นพื้นที่สัปปายะ 
ซึ่งจากข้อมูลประชาชนอ�าเภอนางรองพบว่า 
อกี 5 ปีข้างหน้า มีคน 100 คนเดนิมา 60% 
จะเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดและเป็นผู้สูงอายุที่มี 
โรคเบาหวาน ความดนั อืน่ๆ ดงันัน้ต้องตัง้ค�าถาม 
ว่าใครจะเป็นคนดูแลท่านเมื่อท่านอายุมาก 
เพราะคนรุ่นใหม่เกิดน้อย ขณะนี้จ�านวนวัด 
ในอ�าเภอนางรองมีทัง้หมด 110 แห่ง มพีระสงฆ์ 
650 รปู และแม่ช ี150 คน

เส้นทางศนูย์ชวีาภบิาลชมุชนนางรองพึง่พา  
บ้านนีม้รีกักุฎชิวีาภบิาล ซ่ึงปัญหาอปุสรรคในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานกุฎิชีวาภิบาลคือ  
1. ความยากล�าบากในการปฏิบตัดิแูลพระสงฆ์ 
2. ถูกยื้อจากลูกศิษย์ญาติโยมเนื่องจากไม่เคย
วางแผนล่วงหน้าหรอืท�าพนิยักรรมชวีติ  3. ถกู
สกึเมือ่ได้กลบับ้านให้ครอบครวัดแูล 4. พ่อแม่ 
แก่ชราลูกพระต้องสึกเพื่อมาดูแล 5. พระ 
โยมอปัุฏฐากไม่มคีวามรูแ้ละทกัษะในการดูแล

ส�าหรับบทบาทศูนย์ประสานชีวภิบาล 
ในโรงพยาบาล คอื 1. ลงเยีย่มผูป่้วยประเมนิปัญหา 
สขุภาพทีต้่องดแูลต่อเนือ่ง 2. การประเมนิการท�า 
Advance Care Planning หรอื การวางแผน
การดแูลรกัษาตวัเองล่วงหน้า 3. ประเมินทกัษะ
การดูแลตนเองการใช้ยาอุปกรณ์ที่จ�าเป็นของ 
ผูป่้วยและครอบครวั กรณต้ีองฝึกการดแูลผู้ป่วย
ย้ายศนูย์ชวีาภบิาลในโรงพยาบาล 4. ประเมนิ 
อปุกรณ์ทีต้่องใช้ต่อเนือ่งทีบ้่าน จดัหาประสานงาน 
ด�าเนนิการให้ 5. ตดิตามข้อมลูด้านการด�ารงชีวติ 
ปัจจัยสี่ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วย 
และครอบครัว 6. ประสานงานผู ้น�าชุมชน 
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเตรียมบ้านวัดสถานที ่
ให้ผูป่้วย  7. เตรยีมสถานทีส่ิง่แวดล้อม 8. ประสาน 
คณะกรรมการผูใ้หญ่ใจดเีพือ่ช่วยเหลอืเบือ้งต้น 
9. ประสานรถยนต์กูภ้ยัน�าส่งบ้านวดั 10. กรณี
ติดเตียงประสานแพทย์ตรวจประเมินเพื่อออก
ใบรับรองบัตรผู้พิการ 11. ติดตามเยี่ยมบ้าน
ประเมนิอาการทกัษะดแูลตนเองทีบ้่าน

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ 
ส ่ ง เสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแล 
ผูส้งูอาย ุครัง้ที ่4 (The 4th National Health 
Promotion and Elderly Care innovation 
Conference 2025) ณ โรงแรมเอเชยี แอร์พอร์ท  
จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง นายเดชอิศม์ ขาวทอง 
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
มอบ นายมนตร ีปาน้อยนนท์ ผูช่้วยเลขานกุาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานเปิดการประชุม และ พญ.อัมพร 
เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย และ 
ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมงาน

สาระส�าคัญคือการเสวนาพิเศษ  “สถาน 
ชวีาภิบาลกบัการบรกิารสขุภาพในชมุชน– ส�ารวจ 
แนวทางการดแูลสขุภาพผูส้งูวยัแบบองค์รวม” 
โดยมี พระภูวัต ภูริวฑฒโน สถานชีวาภิบาล 
วดัท่าประชมุ จงัหวดัขอนแก่น นางสาววไิลลกัษณ์  
ตันติตระกูล สถานชีวาภิบาลวัดค�าประมง 
จ.สกลนคร ซิสเตอร์วิชุดา กู้ทรัพย์ สถาน
ชีวาภิบาลบ้านพักผู้สูงอายุเบธานี จ.ราชบุรี 
และ นางสาวปิยรตัน์ ศรสีขุวงษ์ โรงพยาบาล
ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ร่วมเสวนา

พระภูวัต ภูริวฑฒโน สถานชีวาภิบาล 
วดัท่าประชมุ จงัหวดัขอนแก่น กล่าวว่า การจดัตัง้ 
สถานีชีวาภิบาลวัดท่าประชุม คือการพัฒนา
ให้วดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน ใช้หลกั 4 มี คอื  
“มใีจ มทีมี มบีญุ มทีนุ” โดยได้สร้างกฎุชิวีาภบิาล 
ต้นแบบ เพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะในชมุชน เน้น
แก้ปัญหาเชงิระบบ  ใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางและ 
ตัง้โจทย์ให้ชดัเจน เข้าใจประเดน็ปัญหาจากมมุมอง 
หลากหลาย โดยการคดินอกกรอบและการคดิ
สร้างสรรค์

“เราเรยีนรูจ้ากการไปเยีย่มผูป่้วยอาพาธ ได้ 
ท�าความเข้าใจกับผู้ป่วยอย่างลึกซึ้งและน�ามา 
เป็นแนวทางในการพฒันากฎุชีิวาภบิาล  เราพบว่า 
หากพระสงฆ์อาพาธในระยะท้าย ส่วนใหญ่
ท่านเลอืกการเยยีวยาท่ีวดัมากกว่าโรงพยาบาล 
เพราะเป็นที่คุ้นเคย ส่วนโยมหรือประชาชน 
ส่วนใหญ่ปรารถนาทีจ่ะตายดีในบ้านของตนเอง” 

พระภูวัต กล่าวต่อว่า การดูแลพระภิกษุ
อาพาธเป็นการจัดตั้งระบบการดูแลพระภิกษุ
อาพาธตามหลักพระธรรมวินัยที่ยืดหยุ่นและ

4 สถานชีวาภิบาลและบริการสุขภาพในชุมชน
ศูนย์พักพิง “บ�าบัดสุขภาพกายและใจ” ผู้สูงวัย

ขยายผล มกีารท�างาน 4 องค์ประกอบ คอื  1. การ 
สร ้างต ้นแบบกุฎิ ชีวาภิบาลที่ วัดท ่าประชุม 
เป็นศนูย์กลางในการดงูาน 2. ฝึกอบรมผูบ้รบิาล 
พระสงฆ์ป่วยไข้หรอืเรยีกว่าอบรมชวีาบรกิร 3. การ 
บ่มเพาะระบบพี่เลี้ยงและเครือข่ายที่สนับสนุน
การดแูลแบบประคบัประคองอย่างยัง่ยนื 4. สร้าง
นวตักรรมเพือ่สงัคม นวัตกรรมของกุฎชิวีาภบิาล
ทั่วไทย คือแนวคิดที่จะเสริมพลังให้ทุกวัดมีขีด 

เพราะธรรมชาติจะช่วยเยียวยาเราได้อย่างดี ทั้ง
กายจติและวญิญาณ ธรรมชาตพิร้อมทีจ่ะโอบอุม้
และรกัษาเรา สมนุไพรต่างๆ ทีม่อียูต่ามธรรมชาติ 
ออกซิเจน ป่า ภูเขาและสายน�้าธรรมชาติ ช่วย
ปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี  
อาหารที่เกิดจากสีเขียวธรรมชาติจะช่วยขับ 
สารพษิหรอืของเสยีออกจากร่างกาย เราไม่จ�าเป็น 
ต้องไปฆ่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ เพื่อเป็นอาหาร  

ความสามารถ ดแูลบรบิาลพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย 
แบบประคบัประคองตามหลกัพระธรรมวนิยั

ด้าน นางสาววไิลลกัษณ์ ตนัตติระกลู สถาน
ชวีาภบิาลวดัค�าประมง จ.สกลนคร กล่าวว่า วดั 
ค�าประมงเป ็นชีวาภิบาลต ้นแบบแห ่งแรก 
ในประเทศไทย ตัง้เม่ือปี 2547 โดยม ีconcept ว่า 
“ค่ารกัษา อยูส่บาย ตายสงบ งบไม่เสยี” เพือ่ให้ 
การรกัษาและดแูลผูป่้วยมะเรง็ โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย  
ปัจจุบันมีผู ้ เข ้ารับการรักษากว่า 6700 คน  
95% เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย สิ่งที่ท�าให้ 
ขบัเคลือ่นงานไปได้คอืในส่วนของจติอาสา โดยจะเป็น 
เจ้าหน้าทีท่ีม่บ้ีานอยูใ่กล้ชมุชนอยูแ่ล้ว จดุเด่นคอื
ทกุคนท�างานด้วยหวัใจ มคีวามตัง้ใจและรกัผูป่้วย

เราต้องเข้าใจค�าว่าความเป็นมนษุย์อย่างลกึซึง้  
ต้องสะท้อนจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ควรยึดติด 
อยู ่ที่ทฤษฎีวิชาการหรือหลักการมากเกินไป  
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาจะต้อง
มีญาติเข้ามาดูแลด้วย เพราะเม่ือกลับไปสู่ชุมชน
แล้วจะเกดิความมัน่ใจว่าสามารถดูแลผูป่้วยระยะ
สุดท้ายได้ ซึ่งช่วยลดงบประมาณของประเทศได้
อย่างมหาศาล เพราะผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ต้อง
ไปจบทีโ่รงพยาบาลเสมอไป 

“เรามองว่าธรรมชาติคือโรงพยาบาลที่ดีท่ีสุด 

เราอยู่กับธรรมชาติด้วยความเคารพรักและให้
เกยีรตกินั และการออกก�าลงักาย การท�าสมาธหิรอื 
การเดนิจงกรม กเ็ยยีวยาเราได้อย่างดเีช่นกนั”

ด้าน ซสิเตอร์วชิดุา กูท้รพัย์ สถานชวีาภิบาล 
บ้านพักผู ้สูงอายุเบธานี จ.ราชบุรี กล่าวว่า  
วิสัยทัศน์สถานภิบาลบ้านพักผู้สูงอายุเบธานี คือ 
“บริวารรับใช้ด้วยหัวใจรักเมตตา” โดยการดูแล
ผู้สูงอายุในแบบองค์รวมทุกมิติ ในบรรยากาศ 
ครอบครวั เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้รบัความสขุความยนิด ี
และมสีนัตใินช่วงบ้านปลายของชวีติ กลุม่เป้าหมาย 
เป็นสตรทีีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยเฉพาะผูท้ีย่ากจน
และไร้ทีพ่ึง่พงิ จ�านวน 50 คน

“เราเป็นสนามฝึกโครงการเยาวชนจิตอาสา
ต้นแบบและบรรดาเยาวชนที่สนใจในการดูแล 
บริการผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุ ที่พักประจ�าและแบบ
ไปกลับ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ 
จติวญิญาณแบบบรูณาการ เพือ่ให้ผูส้งูอายพุบความ 
สงบสุขในบ้านปลายของชีวิต โดยแบ่งการดูแล
ออกเป็น 4 มติ ิคอื 1. การดแูลด้านร่างกาย โดยมี
อาหารการกนิและยารกัษาโรค  2. การดูแลด้าน
จิตใจ โดยการพูดคุยการประชุมร่วมกัน รวมถึง
สงัสรรค์ ร่วมกนัแบ่งปันทกุข์สขุ 3. การดแูลด้าน
จติวญิญาณโดยเรามนีกับวชดแูลด้านจิตวญิญาณ 
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สกศ.เผยคนไทย “รูห้นังสอื” พุง่ 98.83%
จ่อขึน้แท่นอันดับ 1 อาเซยีน/อันดับที ่37 โลก

สภาการศกึษา เปิดเผยผลส�ารวจอตัราการรู้
หนงัสอืของคนไทย ปี 2568 พบว่า คนไทยอายุ
ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป มอีตัราการรูห้นงัสอืเพิม่ขึน้ อยูท่ี่  
ร้อยละ 98.83 โดยเพิ่มมาจากปี 2561 เกือบ 
ร้อยละ 5 และเมือ่น�าผลส�ารวจนีม้าจดัอนัดบัใหม่ 
ไทยจะขยบัขึน้เป็นอนัดบั 1 ของอาเซยีน และอยูใ่น 
อนัดบัที ่37 โลก

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภา
การศึกษา แถลงผลการส�ารวจการรู้หนังสือของ
ประชากรไทย ปี 2568 โดยสาระส�าคญัได้แก่ ผล
ส�ารวจการรูห้นงัสอืของประชากรมคีวามส�าคญัต่อ
ประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการจัดอันดับความ
สามารถด้านการศึกษาของประเทศในระดับสากล
จะน�าอัตราการรู ้หนังสือนี้มาใช้วัด ทั้งเรื่องของ
คุณภาพการศึกษาไปจนถึงความเหลื่อมล�้าของ
ประเทศที่วัด โดยประเทศไทยมีการเก็บผลส�ารวจ
อตัราการรูห้นงัสอืของประชากรไว้ล่าสดุ เม่ือปี พ.ศ.
2561 และได้มกีารเกบ็ผลส�ารวจใหม่อกีครัง้ในปีนี้  
โดย พล.ต.อ.เพ่ิมพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งนี ้
เป็นอย่างมากจึงมอบหมายให้ทางสภาการศึกษา  
(สกศ.) กบั กรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้(สกร.) ท�างานร่วมกนั 
เพือ่เกบ็ผลส�ารวจมาพฒันาคณุภาพการศกึษา

“เนือ่งจากทาง สกร. มคีรใูนสงักดัทีก่ระจายอยู ่
ทั่วพื้นที่ประเทศไทย จึงช่วยให้การด�าเนินการ 
เกบ็ผลส�ารวจของประชากรในทกุพืน้ทีเ่ป็นไปอย่าง 
ราบรืน่ โดยการเก็บผลส�ารวจจะใช้แบบส�ารวจการอ่าน 
ของประชากรที่พัฒนาโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ  
ท�าให้ผลส�ารวจที่ได้รับมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้  
ขณะเดยีวกนัยงัเชญิผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานอืน่ๆ
มาช่วยกันดแูบบส�ารวจดงักล่าวอกีด้วย และได้มกีาร 
ประชุมชี้แจงวิธีการเก็บผลส�ารวจให้กับบุคลากร 
ของ สกร. ในการด�าเนนิการต่อไป หลงัจากนัน้จึงเริม่ 
ท�าการสุ่มตัวอย่างจาก 7,429 ต�าบล กระจาย 

ตามสดัส่วนครวัเรอืน ครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาคของ
ประเทศ รวมประมาณ 225,963 ครวัเรือน คดิเป็น 
จ�านวนประชากรทัง้สิน้ 533,024 คน” 

นายประวติ กล่าวต่อว่า ส�าหรบันยิามของค�าว่า  
ผูไ้ม่รูห้นงัสอื คอื ผูท้ีอ่่านไม่ออก เขยีนหนงัสอืไม่ได้  
และคิดเลขไม่เป็น ซึ่งเป็นความหมายตามนิยาม
ขององค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยในปัจจุบัน 
ผลส�ารวจอตัราการไม่รูห้นงัสอืของประชากรไทย อายุ  
15 ขึน้ไป เท่ากบัร้อยละ 1.17 และอัตราการไม่รู้
หนงัสอืของประชากรไทย อาย ุ 7 ปีขึน้ไป เท่ากบั 
ร้อยละ 1.16 ส่งผลให้อตัราการรูห้นงัสอืของประเทศไทย 
สงูขึน้ จากเดมิที ่ 94 เป็นร้อยละ 98.83 ซึง่ข้อมลู
ล่าสดุทีม่กีารเกบ็ผลส�ารวจประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ในปี พ.ศ. 2565 ทีใ่นตอนนัน้ประเทศสมาชกิอย่าง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย จะมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่ 
ร้อยละ 98 ท�าให้เมือ่น�าข้อมลูของประเทศไทยในปัจจบุนั 
มาเทียบกับข้อมูลล่าสุดจะพบว่า ประเทศไทย 
ก้าวกระโดดขึน้มาอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั อย่างไรกต็าม
ต้องดวู่าข้อมลูของแต่ละประเทศนัน้ส�ารวจในปีไหน
ด้วยเช่นกนั

 “หากจ�าแนกเป็นอัตราการไม่รู้หนังสือตาม
ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา 
มีจ�านวน ร้อยละ 35.73 กลุ่มก่อนประถมศึกษา 
มจี�านวน ร้อยละ 4.72 และกลุม่ประถมศกึษามจี�านวน  
ร้อยละ 0.8 ซึง่ในกลุม่ประถมศกึษาจะรวมไปถงึเดก็
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยเช่นกัน อัตรา
การไม่รูห้นงัสอืหากจ�าแนกตามจงัหวดัจะพบว่ากว่า 
51 จงัหวดันัน้มตีวัเลขทีต่�า่กว่าร้อยละ 1 ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่า การศกึษาสามารถกระจายไปได้ในหลาย
พืน้ทีไ่ด้ด ีและอตัราการไม่รูห้นงัสอืระหว่าง ร้อยละ 
1–5 จะมอียู ่25 จังหวดั ส่วนอตัราการไม่รูห้นงัสอื
ที่มากกว่าร้อยละ 10 มีเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จงัหวดัเดยีว และเมือ่น�าอตัราการรูห้นงัสอืดงักล่าว 

ไปเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ โดยใช้การ 
จัดอันดับ IMD (International Institute for  
Management Development) ในการพจิารณาจะพบ 
ว่า อนัดบัของอตัราการไม่รูห้นงัสอืของประเทศไทย
จะขยบัจากอนัดบัที ่59 ไปอยูท่ีอ่นัดับ 37 ซึง่ถอืเป็น
เรือ่งทีน่่ายนิดเีป็นอย่างมาก” 

นายประวิต กล่าวต่อว่า ส�าหรับข้อค้นพบท่ี 
น่าสนใจจากการส�ารวจ มทีัง้หมด 4 อย่าง คอื 1. ภาวะ
การลมืหนงัสอื การอ่านน้อยลง หรอืการถดถอยของ
ทกัษะในการอ่านในผูส้งูอาย ุและกลุม่ท่ีไม่มงีานท�า 
มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ท�าใหคุณภาพการ
อ่านของคนไทยลดน้อยลง 2. ปัจจยัทีก่ระตุน้ให้เกดิ
การรู้หนังสือมากขึ้น คือ แรงขับจากการต้องการ
มีงานท�า จะกระตุ้นให้คนเกิดการพัฒนาตนเอง 
ให้มงีานท�า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตอตุสาหกรรม 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการรู้หนังสือของ 
ผูเ้รยีน พบว่า ความเหลือ่มล�า้ระหว่างสถานศกึษา
ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ เป็นปัจจยัทีส่�าคญัไม่น้อย
ไปกว่าฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั 4. สภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกดิการรูห้นงัสอื และป้องกนัภาวะ 
การลมืหนงัสอื คอื การกระตุ้นให้เกดิการรวมกลุม่กนั  
ตามความสนใจ และกลุม่อาย ุอาท ิชมรมผูส้งูอายุ 
จะเกดิพฒันาตนเองกนัระหว่างกลุม่

“ส�าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะเสนอต่อ 
สภาการศกึษาและการประชุมผูบ้รหิาร ศธ. มดีงันี้ 
1. การเพิ่มอัตราการรู้หนังสือในกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 
สิง่ส�าคญั การสร้างการเรยีนรูผ่้านการรูห้นงัสอือย่างมี 
ส่วนร่วมจะช่วยทัง้การส่งเสรมิสขุภาพ ความมัน่คง
ในชวีติ และยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่คนสงูวัย  
2. การส่งเสริมการรู้หนังสือท่ีเพ่ิมมากขึ้น ต้อง
สร้างสรรค์กจิกรรมส่งเสริมการอ่านตามความสนใจ
และต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท�าอย่างต่อเนื่อง 
สม�่าเสมอ และเน้นด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น 3. การ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์หรอืเอไอ มา
ช่วยกระตุ้นให้เกดิการอ่านทีม่ากขึน้ รวมทัง้การจดัท�า 
สือ่ทีท่นัสมยัและน่าสนใจ จะช่วยท�าให้ประชากรใน
ทุกช่วงวัยได้มีโอกาสพัฒนาการอ่านได้ดีมากยิ่งขึ้น  
4. การส่งเสรมิให้ประชากรทีว่่างงานมงีานท�า เป็นอกี 
หนึ่งกลไกท่ีช่วงส่งเสริมให้ประชากรที่ว ่างงาน 
ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง ทีจ่ะเกดิภาวะการลมืหนงัสอื ได้มี
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี
มากยิง่ขึน้” 

นายประวติ กล่าวต่อว่า ทัง้นี ้ผลการส�ารวจการ
รูห้นังสอืของคนไทย จะเป็นข้อมลูในการวเิคราะห์
และสังเคราะห์การพัฒนาการศึกษาเพื่อประกอบ

การจัดท�าแผนและยุทธศาสตร์การศึกษา และ 
ยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัทางการศกึษา
ของประเทศ รวมถงึ สกศ. ได้หารือ UNESCO และ
ส่งผลข้อมูลนี้ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันไปใช้ในการ 
จดัอนัดบัระดบันานาชาต ิได้อย่างแม่นย�าและสะท้อน 
คณุภาพการศกึษาไทยได้อย่างแท้จริง

ด้าน ธนากร ดอนเหนอื อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้กล่าวว่า ในส่วนของการด�าเนนิงานของ สกร.
เดมิท ีสกร.ได้เคยสร้างทีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน 
ไว้ตามพ้ืนทีต่่างๆ ทัว่ประเทศประมาณ 54,000 แห่ง  
ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู ้ชั้นดีของผู ้สูงวัย ก่อนที่ 
จะส่งต่อโครงการนี้ให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลตาม 
พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 แต่
เมื่อเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ท�าให้ไม่มีการ
ขับเคลื่อนต่อ ส่งผลให้ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้เหล่านี้
ไม่สามารถหาได้ตามพื้นที่ต่างๆ ของหมู่บ้านแล้ว  
ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยท�าให้เกิดภาวะการลืมหนังสือ 
ในผูส้งูอาย ุโดยตนจะท�าการเสนอเรือ่งกับ ศธ.เพือ่ขอ 
งบประมาณให้มีการฟ้ืนฟทูีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน 
ขึน้มาใหม่ เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้มทีีร่วมตวัท�ากจิกรรม
อ่านหนังสือ เป็นมิติที่ท�าให้ผู้สูงวัยเกิดการเรียนรู้ 
และพฒันาคณุภาพการศกึษาของไทยในทุกช่วงวยั

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงผลการส�ารวจการ
รู้หนังสือของประชากรไทยปี 2568 ว่า รู้สึกยินดี
และประทับใจกับการด�าเนินงานของส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และกรม 
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้(สกร.) ทีไ่ด้ร่วมมือกนัส�ารวจและ
ประยกุต์ใช้ข้อมลูส�าคญัอย่างอตัราการรูห้นงัสอืของ
ประชากรไทยในปี 2568 สะท้อนให้เหน็ศกัยภาพ 
ของ สกร. ทีส่ามารถด�าเนนิการส�ารวจข้อมูลขนาดใหญ่  
ครอบคลุมประชากรกว่า 5 แสนคนทั่วประเทศ 
แม้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ�านวนมาก แต่ก็
สามารถด�าเนนิการได้อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  
และศกัยภาพการด�าเนนิงานของ สกศ. ทีเ่ร่งน�าเสนอ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยหลักฐานที่มีความเป็น
วิชาการ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดอันดับ
ของเวบ็ไซต์ World Population Review อย่าง
ตรงไปตรงมา โปร่งใส และยดึถอืผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก สะท้อน 
ให้เหน็ถงึพลงัความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
ด้านการศกึษาทีเ่ข้มแข็ง ซ่ึงนบัเป็นนมิติหมายอนัดี
ของวงการการศึกษาไทย ในการยกระดับคุณภาพ
สูร่ะดบัสากลอย่างยัง่ยนื

การเคหะแห่งชาต ิประสานมอื AIT 
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัสเีขยีวอย่างยัง่ยนื

ดร.สมทิธ ิ ดารากร ณ อยธุยา กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการจัดการความรู ้และ
นวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและชมุชน เทคโนโลยแีละการ
ออกแบบอาคารขั้นสูง ภายใต้กิจกรรม “การ 
ส่งเสรมิการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัสเีขยีวอย่างยัง่ยนื” 
โดยม ีนายทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะ
แห่งชาต ิศาสตราจารย์ Phi Chi Li อธกิารบดี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร ่วมลงนาม 
ดงักล่าว พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ธนชั วรรณสังข์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู ้
และนวตักรรม ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิติังานการเคหะ 
แห่งชาต ิเข้าร่วมงาน เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2568  
ณ การเคหะแห่งชาต ิส�านกังานใหญ่ ถนนนวมนิทร์  
เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาต ิกล่าวว่า การเคหะแห่งชาตมิภีารกจิหลกั 
ในการจดัหาทีอ่ยูอ่าศัยให้กบัประชาชนทีต้่องการ 
มีบ ้านเป็นของตนเองในราคาที่จับต ้องได ้  
พร้อมทั้งบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งยัง
มุ่งมั่นการฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อม 
ทีด่ข้ึีนและสามารถรองรบัการขยายตวัของเมอืง
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการพฒันา
ที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในราคาที่เป็นมิตร
กับประชาชน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาที่อยู ่อาศัย 
ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้

ส�าหรับการลงนาม MOU ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในครั้งนี้ นับเป็น
ก้าวส�าคัญของความร่วมมือทางวิชาการในการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและชมุชน เป็นการบรูณาการ
องค์ความรู้จากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และ
ภาคเอกชน ด้วยแนวคิด “ที่อยู่อาศัยสีเขียว
อย่างยั่งยืน” ควบคู่กับการน�าเทคโนโลยีและ
การออกแบบอาคารขัน้สงูมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะที่อยู ่อาศัยที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ประหยดัพลงังาน และสามารถตอบโจทย์ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี จะเป็นกุญแจส�าคัญที่ช่วยให้
โครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัของการเคหะแห่งชาต ิ
สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสอดคล้อง 
กบัมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนีย้งัตอบสนอง 
นโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรของนาย 
วราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ด้านที ่5  
การสร้างระบบนเิวศ (Eco-system) ทีเ่หมาะสม 
เพือ่พฒันาความมัน่คงของครอบครวัอกีด้วย

“การเคหะแห่งชาตแิละ AIT ตระหนกัดว่ีา 
ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ที่ยั่งยืน และการจัดหาที่อยู ่อาศัยส�าหรับผู้ม ี
รายได้น้อย นบัเป็นความท้าทายทีจ่ะเร่งด�าเนนิการ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและ 
นวั ตกรรมอื่ น ในการจั ดการที่ อ ยู ่ อ า ศั ย 
ให้สอดคล้องกับกระแสโลก เช่น การพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เพือ่น�าไปสูก่าร
บริหารจัดการชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นหนึง่ในภารกจิหลกั
ของการเคหะแห่งชาตทิีม่คีวามส�าคัญอย่างมาก
ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) เพราะจะช่วย
สร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผูอ้ยูอ่าศัย เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยอีาคารอจัฉริยะ ช่วย 
ลดมลพิษและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ตามวสิยัทศัน์ สร้างบ้าน สร้างสขุ เพือ่คณุภาพชวีติ 
ทีด่”ี นายทวพีงษ์ กล่าวทิง้ท้าย

สช.เร่งพฒันาบรกิารสขุภาวะ ‘คนข้ามเพศ’
ตัง้ คขพ. ออกแบบนโยบาย เน้นการมีส่วนร่วม
ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ (สช.) 

โดย ส�านกันโยบายสาธารณะเขตเมอืง ร่วมเป็นหนึง่
ในองค์กรร่วมจัดเวทีประชุมระดับชาติ : สุขภาวะ
ของคนข้ามเพศ (ข้ามเพศมีสุข) ครั้งที่ 2 ระหว่าง 
วนัที ่31 ม.ีค.-1 เม.ย. 2568 ซึง่จดัขึน้โดยโครงการ
พฒันากลไกนโยบายบรกิารสขุภาวะคนข้ามเพศ หรอื
โครงการข้ามเพศมีสุข ภายใต้มูลนิธิเครือข่ายเพื่อน
กะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (ThaiTGA) พร้อมด้วย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยทาง สช.  
ยงัได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกระบวนการร่วมออกแบบ
นโยบาย “ข้ามเพศ” ภายในเวทีประชุมดังกล่าว 
เพือ่น�าเสนอ “Policy Canvas” จากการออกแบบ
นโยบาย และหาทางเลือกในการยกระดับสิทธิและ
บริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 
เพือ่สขุภาวะของคนข้ามเพศ

นายเตชิต ชาวบางพรหม ผู้อ�านวยการส�านัก
นโยบายสาธารณะเขตเมอืง สช. เปิดเผยในเวทเีสวนา
เชิงนโยบาย “การสร้างความร่วมมือเพื่อสุขภาวะ 
คนข้ามเพศอย่างยัง่ยนื” ตอนหนึง่ว่า บทบาทของ สช.  
ในการพัฒนาสุขภาวะคนข้ามเพศ จะมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการมีส่วนร่วม การเปิดพื้นท่ีกลางเพื่อให้ 
ทกุภาคส่วนของสงัคมได้เข้ามาร่วมพดูคยุกนัเพือ่ค้นหา 
ช่องว่าง พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย และร่วมกนัท�าให้
เกดิสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ ตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550

นายเตชติ กล่าวว่า ส�าหรบั Policy Canvas เป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งมาจากการ
ประชมุเครอืข่ายส่งเสรมิสขุภาวะคนข้ามเพศภาคใต้ 
ครัง้ที ่2 หรอื Southern Pride Health Assembly 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2567 ก่อนมาน�าเสนอ
และออกแบบร่วมกนัอกีครัง้ในเวทปีระชมุครัง้นี ้เพือ่
ให้เกิดความครอบคลุมและแหลมคมของข้อเสนอ 
เชงินโยบาย จนได้ออกมาเป็นข้อเสนอของการยกระดบั 
สิทธิและบริการด้านสุขภาพคนข้ามเพศเพื่อสังคม
สขุภาวะ ทีภ่าคเีครอืข่ายได้สะท้อนถงึปัญหา พร้อม 
ก�าหนดวธีิการด�าเนนิงาน บทบาทการท�างาน รวมไปถงึ 
ผลลพัธ์ต่างๆ ไว้ร่วมกนั

“ปัญหาหลักๆ ที่ถูกสะท้อน คือเรื่องของสิทธิ
ประโยชน์และการบริการที่ไม่ครอบคลุมความ
ต้องการพ้ืนฐานของคนข้ามเพศและเพศหลากหลาย 

ขาดการยอมรับและความเข้าใจจากสังคม ขาด 
องค์ความรู ้ความเข้าใจจากบุคลากรผู ้ให้บริการ 
ด้านสขุภาพ ขณะทีค่นข้ามเพศและเพศหลากหลายเอง 
กข็าดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัฮอร์โมน สิทธ ิ และ
บริการอื่นๆ ที่จ�าเป็น จึงเกิดข้อเสนอถึงวิธีการ 
ด�าเนนิงาน ทัง้ในแง่ของการสร้างกลไก สร้างมาตรฐาน  
สร้างความร่วมมอื ไปจนถงึการสร้างค่านยิมและการ
ยอมรบั” นายเตชติ กล่าว

 ล่าสดุเมือ่วนัที ่28 ม.ีค. 2568 นพ.สเุทพ เพชรมาก  
เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ ได้ลงนาม
ในค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพือ่สขุภาวะคนข้ามเพศ (คขพ.) ภายใต้ สช. 
ขึน้ ซึง่ม ี“ณชเล บญุญาภสิมภาร” เป็นประธาน เพือ่
ศึกษาแนวทางและออกแบบนโยบายในการพัฒนา
ระบบบรกิารสขุภาพ ทีค่รอบคลมุและตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนข้ามเพศและบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนา 
ธรรมนูญสุขภาพของคนข้ามเพศ ตลอดจนวาง 
เป้าหมาย แนวทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
ให้เกดิความคุม้ค่าและยัง่ยนืต่อไป

นพ.ปกรณ์ ตงุคะเสรรีกัษ์ รองอธบิดกีรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากบริบท 
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ถอืเป็นกลุม่ประชากรเฉพาะทีเ่รา 
ต้องให้ความส�าคญั ในด้านหนึง่คอืผลต่อระบบเศรษฐกจิ 
ของประเทศจ�านวนมากจาก Pink Money โดยเฉพาะ
จากชาวต่างชาติที่มีก�าลังจับจ่ายมากกว่าคนทั่วไป 
ที่เข้ามาถึง 40% หรือการเปล่ียนเพศของไทยที่ม ี
ชือ่เสยีงและน�าเมด็เงนิเข้าสูป่ระเทศมหาศาล แต่ส่วนใหญ่ 
ยังอยู่ในภาคเอกชน และเป็นโจทย์ที่เราจะสร้าง 
สมดลุทางเศรษฐศาสตร์อย่างไร เพือ่ให้เกดิประโยชน์
ต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในเร่ืองของ
ความหลากหลายทางเพศด้วย

“ในส่วนบทบาทของ สธ. ต่อประเด็นนี้ ต้อง
ยอมรับว่ายังเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องพยายามศึกษา
หาความรู ้และเชญิผูเ้ชีย่วชาญเข้ามาให้แนวทาง ค�า
แนะน�า ต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะ
ในส่วนของภาคประชาสงัคมทีม่กีารด�าเนนิงานเรือ่งนี ้
มาเป็นเวลานาน ซ่ึงคาดว่าต่อไปคงจะต้องมีการ 
จดัตัง้คณะกรรมการ หรอืบอร์ดทีจ่ะเข้ามาขบัเคลือ่น

ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ทีใ่ห้การ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ อย ่ าง 
ต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ท่ีเป็นรปูธรรม ความ
ส�าเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก ้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ในอนาคต” นางสาวศภุมาส กล่าว

อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ร่วมมอืกบั บรษิทั ออส 
ทรีโอ จ�ากัด (OSS3O) และบริษัท เมติคูลี่ 
จ�ากัด ในการเปิดตัวโครงการระบบการแพทย์
ครบวงจรที่จุดการรักษาด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติ (Point-of-Care 3D printing) 
จากโลหะไทเทเนยีมเป็นแห่งแรกของโลก เพือ่
ยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ได้ร่วม
เอากระบวนการออกแบบ การวางแผนการ
ผ่าตดัแบบดจิทิลั และการผลติเคร่ืองมอืแพทย์
เฉพาะบุคคล จากการพิมพ์สามมิติด้วยโลหะ
ไทเทเนยีม เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิความแม่นย�าสงูสดุ

โครงการนี้จะท�าให้เกิดศูนย์กลางการผลิต
เครื่องมือแพทย์เฉพาะบุคคล ด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ จากโลหะไทเทเนียม ขึ้น
ภายในโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถ
ช่วยผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย
กระดูกทดแทนได้เป็นจ�านวนมาก  อาทิเช่น 
กระดกูเบ้าสะโพกไทเทเนยีมเฉพาะบคุคล แผ่น 
ไทเทเนียมเสริมเบ้าตาเฉพาะบุคคล โลหะ
ไทเทเนียมดามกระดูกขากรรไกรเฉพาะบุคคล
และอปุกรณ์ช่วยผ่าตดั  กระดกูเทยีมไทเทเนยีม
เฉพาะบุคคลส่วนข้อมือและข้อศอก และการ
รักษาภาวะมะเร็งกระดูกที่ต้องการกระดูก
ทดแทน  ตัง้เป้าว่าจะสามารถช่วยผูป่้วยได้กว่า 
1,000 รายต่อปี

นางสาวศภุมาส อศิรภกัด ีรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตวั
นวัตกรรมการผลติกระดกูเบ้าสะโพกไทเทเนยีม
เฉพาะบคุคล ด้วยเทคโนโลย ี3D Printing โดย
มี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าว
รายงาน และมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ์
ผู ้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการเเข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 
ประธานกรรมการ บพข. วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (สอวช.) รศ.นพ.ธรีะ กลลดาเรอืงไกร  
ผู ้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ม.มหดิล รศ.คร.ยศรนนั วงศ์สวสัดิ ์รองอธิการบด ี
ฝ่ายวจิยั ม.มหดิล ศ.นพ.กรีต ิ เจรญิชลวานชิ 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิคส์ 
และกายภาพบ�าบดั คณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล  
ม.มหดิล ผูบ้รหิารจากบรษิทั ออส ทรโีอ จ�ากดั 
เข้าร่วม 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า นวัตกรรม
การผลิตกระดูกเบ้าสะโพกไทเทเนียมเฉพาะ
บุคคลฯ ครั้งน้ี ศิริราชถือเป็นสถานที่แรกของ
ประเทศไทยและของโลกที่พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านนี้ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สามารถ
น�าไปต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้อย่าง
แท้จรงิ ถอืเป็นอกีก้าวทีส่�าคญัของวงการแพทย์
และนวตักรรมไทย ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการ 
ผลิตกระดูกเบ้าสะโพกเทียมด้วยเทคโนโลยี  
3D printing และน�าไปใช้ในการผ่าตดัผูป่้วยจรงิ 
เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในประเทศไทย รวมถึงความสามารถของ 
ผูป้ระกอบการไทย

“ขอช่ืนชมคณะแพทยศาสตร ์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล และบริษัท ออส ทรีโอ  
จ�ากดั รวมถงึทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้ร่วมกนั 
สร้างนวัตกรรมที่ช ่วยผู ้ป ่วยให้ได ้กลับมา 
มีชีวิตที่มั่นคงอีกคร้ัง และขอขอบคุณ บพข.  

‘ศริริาช’ โชว์เด่นนวัตกรรมระดบัโลก
3D ผลติกระดกูเบ้าสะโพกไทเทเนียม

การดูแลสุขภาวะคนข้ามเพศ ตั้งแต่พื้นฐานในส่วน
ของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ไปจนถึง 
การรกัษา ออกแบบระบบบรกิารเพือ่เป็นข้อมลูน�าเข้า 
ให้ทางส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) น�าไปใช้ในการค�านวณงบประมาณต่อไป” 
นพ.ปกรณ์ กล่าว

นางพรรณ ีชยัโพธิศ์ร ีผูอ้�านวยการส่วนป้องกนั
และควบคมุโรค ส�านกังานโรคตดิต่อทางสาธารณสขุ 
ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า 
เดิมในสมัยก่อน กทม. อาจยังไม่มีการท�างานกับ
กลุ่มเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
แต่ก็ได้เกิดกระแสตื่นตัวมากขึ้นหลังปี 2548 เมื่อ
พบกับปัญหาความชุกของเอชไอวีที่รุนแรง จนเกิด
การท�างานทีต่ามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ยุติเอดส์ภายในปี 2573  
รวมไปถึงในแง่ของการศึกษาที่สอนให้เด็กนักเรียน
รูจ้กักบัค�าว่าเพศสภาพ (Gender) ความเท่าเทยีมกนั 
ทางเพศ เป็นต้น 

“ขณะเดียวกัน ภายหลังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
เข้ามาเป็นผู้ว่าราชการ กทม. ในปี 2563 ก็ได้เกิด 
การด�าเนนิงานทีม่คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
ในแง่ของการเปิดพื้นที่ให ้กับกลุ ่มคนที่มีความ 
หลากหลายทางเพศ การดูแลสขุภาพทัง้มติขิองกาย  
จติ สงัคม ผ่านการจดัตัง้ BKK Pride Clinic รวม  
31 แห่ง ซึง่เป็นสิง่ที ่กทม. ด�าเนนิการมาตัง้แต่ก่อนที ่
จะมกีารเบิกจ่ายจาก สปสช. และเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื  
ทาง กทม. ยังได้ประกาศเป็นหน่วยงานที่ไม่เลือก
ปฏิบัติทางเพศ พร้อมน�าร่องเป็นหน่วยงานรัฐที่ขอ
การรบัรอง Gender Equality Seal จากโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) อกีด้วย”

รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ 
สปสช. กล่าวว่า ภารกจิของ สปสช. คอืการค้นหา
ประชากรกลุ ่มที่ยังเข้าถึงบริการสุขภาพได้ยาก 

ล�าบาก เพือ่จดัหาบรกิารทีจ่�าเป็นทางสขุภาพให้กบั
คนกลุม่ต่างๆ อย่างไรกต็าม ในส่วนของกลุ่มคนทีม่ี
ความหลากหลายทางเพศ อาจถือเป็นคนกลุ่มหนึ่ง
ทีย่งัเข้าไม่ถงึชดุบรกิารสขุภาพทีจ่�าเป็นในช่วงตลอด
กว่า 20 ปีทีผ่่านมา ซึง่บรกิารของ กทม. เองกอ็าจ
เป็นต้นแบบให้ สปสช. น�าไปเรียนรู้และเป็นโมเดล 
ทีจ่ะขยายผลได้ต่อไป

“แต่ทัง้หมดกไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายๆ แม้ สปสช. จะจดั
ชดุสทิธปิระโยชน์ มกีารจดัสรรเงนิให้แล้วกต็าม แต่
สิง่ส�าคญัคอืเครอืข่ายต่างๆ ทีจ่ะเข้ามาช่วยกนัขยาย
บริการ และขับเคลื่อนเพื่อให้สิทธิประโยชน์เหล่านี ้
ได้รับการเข้าถึง โดยเฉพาะเครือข่าย CBO หรือ 
หน่วยบริการภาคประชาชน ตามมาตรา 3 ของ 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545” 
รศ.ภญ.ดร.ยพุด ีกล่าว

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. 
กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สสส. คือการสร้างเสริม 
สขุภาพ แม้คนส่วนใหญ่มกัจะนกึถงึการออกก�าลงักาย  
การลดเหล้า บหุรี ่หรืออบุตัเิหต ุหากแต่อนัทีจ่รงิแล้ว
เรื่องของสุขภาวะทางเพศ ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็น 
ที่ สสส. ด�าเนินการมาแต่ช่วงแรกๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ในเบือ้งหน้า การให้ความรูต่้อสาธารณะ หรอืในเบือ้งหลัง  
การสนบัสนนุงานวจิยั งานวิชาการ ซึง่กลายเป็นฐานข้อมลู 
ส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารจดัท�านโยบายต่างๆ ต่อไป 

“อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนหลายอย่าง 
อาจเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีพลังของภาคประชาชน 
ประชาสังคม ที่เข้ามาช่วยกันขยับในเรื่องยากๆ 
ตวัอย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 
พลงัของการร่วมแรงร่วมใจ โดย สสส. จะมบีทบาท 
สนบัสนนุในเรือ่งของการสร้างเครอืข่าย การจดัเวทพีดูคยุ 
ระดมสมอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน สะท้อนคิด  
ที่จะช่วยให้เกิดการเดินหน้าขับเคลื่อนงานต่างๆ  
ต่อไปได้” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณ์
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เทคโนโลยอีอนไลน์แจ้งเตอืน
ภัยพบัิตธิรรมชาต ิ: รูท้นั ปลอดภัยไว้ก่อน

สวสัดคีรับ ภยัธรรมชาตเิป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผล 
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่าง
มหาศาล ในอดตี การรบัมอืกบัภยัธรรมชาติ
มักเป็นไปอย่างจ�ากัด เนื่องจากขาดแคลน
ข้อมูลและการส่ือสารที่รวดเร็ว ท�าให้เกิด
ความสญูเสยีอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี
ออนไลน์ได ้เข ้ามามีบทบาทส�าคัญในการ 
แจ้งเตือนและรับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เรา
สามารถเข้าถงึข้อมลูทีร่วดเรว็และแม่นย�า ท�าให้
เราสามารถเตรยีมตวัและรบัมอืกับสถานการณ์
ฉกุเฉนิได้อย่างทนัท่วงที

ในบทความนี้ผมขอมาแบ่งปันเทคโนโลยี
ออนไลน ์ที่ ใช ้ ในการแจ ้ ง เตื อนภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาตใิห้ทกุท่านได้รูก้นั ซึง่มดีงันี้
1. แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER 

ALERT” ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) เป็นแอปพลิเคชันที่แจ้งเตือนภัยพิบัติ 
ทกุประเภท เช่น อทุกภยั แผ่นดนิไหว สนึาม ิและยงั 
แสดงข้อมลูค่าฝุน่ PM2.5 แบบเรยีลไทม์อกีด้วย

2 .  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  “ M y S h a k e ” , 
“QuakeAlertUSA” และ “Earthquake  
Network” เป็นแอปพลเิคชันทีใ่ช้ AI ในการตรวจจบั 
และแจ้งเตอืนแผ่นดนิไหวรูไ้ด้แบบเรยีลไทม์

3. แพลตฟอร์ม “มติรเอร์ิธ” ให้ข้อมลูความรู ้
ด้านธรณีวิทยาและข้อมูลภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ 
ท�าให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และ
เตรยีมรบัมอืได้อย่างเหมาะสม

โดยประโยชน ์ของเทคโนโลยีออนไลน ์
แจ้งเตือนภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิสามารถช่วยให้เรา 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที 

ใช้เทคโนโลยีช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
ถูกกระจายไปยังประชาชนในวงกว้าง ท�าให้
ทุกคนได้รับข้อมูลและเตรียมตัวรับมือได้อย่าง
เท่าเทยีมกนั 

ข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์
แจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต้องมีการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้แน่ใจว่า 
มาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ติดตามข่าวสาร 
จากหลายแหล่งเพือ่ประกอบการตดัสินใจ เตรียม 
แผนการรับมือภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั

ท้ายทีส่ดุนี ้อยากบอกว่าเทคโนโลยอีอนไลน์
แจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเครื่องมือ 
ทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ในการช่วยให้เราเตรยีมตวั 
และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การมีสติและ
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ยังคงเป็น
สิ่งส�าคัญที่สุดในการรักษาความปลอดภัย 
ในชวีติและทรพัย์สนิ

หมายเหต ุ: ภาพประกอบ Natural Disaster  
Warning

ท�าให้เรามีเวลาในการเตรียมตัวและอพยพไปยัง
ที่ปลอดภัย และยังมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ท�าให้
เราสามารถตดิตามสถานการณ์และปรบัแผนการ
รับมือได้อย่างเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและ 
สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ ่านสมาร ์ทโฟนหรือ 
อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ และยงัสามารถ 

 

ฉบบันี ้เปิดตวันายต�ารวจ
ผูม้ากผลงาน รางวลัเป็นเคร่ืองการนัตี 
พล.ต.ท.ธนายตุม์ วฒุจิรสัธ�ารงค์

ชือ่เล่น “โอ๋” 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง  

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ
(ผูช่้วย ผบ.ตร.) 

สมชาย จรรยา...รายงาน

 เกดิวนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2508  
 ภรรยา : คณุนภสันนัท์ วฒุจิรสัธ�ารงค์
 การศกึษา

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร์) 
จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยวงษ ์ชวลิตกุล 
จ.นครราชสมีา

 การศกึษาอบรม
- อบรมเป็นนายต�ารวจชัน้สญัญาบตัร นบ.-

รบ. รุน่ 15 จากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ
- ส�าเร็จหลักสูตร ผู ้บังคับหมวดต�ารวจ

ตระเวนชายแดน (ตปส.)/หลักสูตร การรบ 
ในแบบ/หลักสูตร กระโดดร่มของกรมต�ารวจ/  
หลักสูตร วิทยากรมวลชนสัมพันธ์/หลักสูตร  
เจ้าหน้าทีก่ารข่าวสนัตบิาล

- ส�าเรจ็หลกัสตูร ผูก้�ากบัการ รุน่ที ่35 จาก
สถาบนัพฒันาข้าราชการต�ารวจ 

- ส�าเรจ็หลกัสตูร การบรหิารงานต�ารวจชัน้สงู 
(บตส.รุน่ที ่29) สถาบนัพฒันาข้าราชการต�ารวจ 

- ส�าเรจ็หลกัสตูร วปอ.รุน่ 58 จากวทิยาลยั
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

- ส�าเรจ็หลกัสตูร การฝึกอบรมเจ้าพนกังาน
ดแูลการชมุนมุสาธารณะ ปี 2561 จากส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติ

2560 ได้รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศ
เกยีรตคิณุ “ต้นแบบผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์” สาขา
ป้องกนัและปราบปรามดเีด่น จากสมาคมผูส้ือ่ข่าว 
และช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

2560 ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา
สบืสวนอาชญากรรมดเีด่น “ต�ารวจแห่งปี Police 
Awards” จากสมาพนัธ์สือ่มวลชนและช่างภาพ
เพือ่ประเทศชาติ

2560 ได้รับโล่เกยีรติคณุ “ข้าราชการดเีด่น” 
ในด้าน “สบืสวนดเีด่น” จากสมาคมหนงัสอืพมิพ์
ส่วนภมูภิาคแห่งประเทศไทย

2561 ได้รับประทานโล่รางวัล “พระกินรี” 
คนด ี คดิด ี สงัคมด ี (คนดขีองแผ่นดนิ) ครัง้ที ่ 8 
ประจ�าปี 2561 จากสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก

2562 ได้รบัรางวลัเชดิชเูกียรติ คนดศีรสีงัคม 
“เป็นข้าราชการต�ารวจผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่เีด่น” จาก 
สมาคมผู ้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม 
แห่งประเทศไทย

2562 ได้รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา
ผู ้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ดีเด่น จากสมาคมก�าลังส�ารองฝ่ายพลเรือน 
(ประเทศไทย) 

 ฉายาทีไ่ด้รบัจากสือ่มวลชน
- เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่ง รอง ผบช.ภ.1 ได้รบั

ฉายา “พยคัฆ์ร้ายภาค 1”
- เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง ผบช.ภ.7 (ปีแรก)  

ได้รบัฉายา “พยคัฆ์ร้ายคนืถิน่”
- เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่ง ผบช.ภ.7 (ปีทีส่อง) 

ได้รบัฉายา “โอ๋เดอะสตาร์”

 ประวตักิารรบัราชการ
2528–2558 เป็นผูบ้งัคบัหมวด ต�ารวจตระเวน

ชายแดน กองร้อยที ่ 1 กก.ตชด. เขต 5 อ.แม่อาย 
จ.เชยีงใหม่ ก่อนขยบัเป็นรองสารวตัร / สารวตัร / 
รองผูก้�ากบัการ / ผูก้�ากบัการ / รองผูบ้งัคบัการ / 
ผูบ้งัคบัการ

2558 รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 7
2559 รองผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1
2563 ผู้บัญชาการ ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการต�ารวจ (สง.ก.ตร.)
2564 ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 7 
2566 ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ

 ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
2529 ได้รบัโล่เกยีรตคิณุเป็นข้าราชการต�ารวจ 

ดี เด ่น (ด ้านผลการปฏิบัติ งานดี เด ่น)  ของ 
กองบงัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 

2530 ได้รบัโล่เกยีรตคิณุเป็นข้าราชการต�ารวจ
ดีเด่น (ด้านการพัฒนาตามแผนงานสาขาพัฒนา 
และช่วยเหลอืประชาชนเพือ่เสรมิความมัน่คง) ของ 
กองบงัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 

2530 ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุเป็นข้าราชการ
ต�ารวจดีเด่น (ด้านมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น) ของ 
กรมต�ารวจ ประจ�าปี 2529 

2532 ได้รับโล ่เกียรติคุณเป็นข้าราชการ
ต�ารวจดีเด่น (ด้านผลการปฏิบัติงานดีเด่น) ของ 
กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 

2541 ได้รับประกาศเกียรตคิณุเป็นนายต�ารวจ
ดีเด่น (ด้านผู ้มีผลการปฏิบัติงานด้านสืบสวน 
และปราบปรามดเีด่น) ของต�ารวจภูธรภาค 9 

2546 ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุ “รางวลัอศัวนิ
แหวนเพชร” ด้านการปราบปรามยาเสพติด มี  
5 ผลการปฏบิตังิานยอดเยีย่มอนัดบั 1 ของศนูย์ต่อสู้
เพือ่เอาชนะยาเสพตดิจงัหวดันครราชสมีา และได้รบั
โล่ประกาศเกียรติคุณด้านด�าเนินการตามโครงการ
พัฒนาสถานีต�ารวจ เพื่อประชาชนของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาต ิได้รบัประกาศเกยีรตคิณุการปฏบิตัิ
ตามโครงการพัฒนาสถานีต�ารวจเพื่อประชาชน 
ดเีด่น อนัดบั 1 

พล.ต.ท.ธนายตุม์ วฒุจิรสัธ�ารงค์

ฉบับนี้ขอแสดงความไว ้อาลัย กับผู ้ที่ 
เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ส่งผลให ้
ตึกส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งอยู ่
ระหว่างการก่อสร้างมูลค่ากว่า 2 พันล้าน ถล่ม
ลงมาทับคนงานเป ็นจ�านวนมาก   
ด้าน “นายกฯ อิง๊” นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร 
นายกรฐัมนตร ีสัง่ระดมสรรพก�าลงั พร้อมเครือ่งมอื 
หนัก เข้ากู้ซากค้นหาเหยื่อโดยเร็ว พร้อมสั่งหา
ต้นเหตุ-ผู้รับผิดชอบตึก สตง.ถล่มทันที   
ขณะที่ “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์  
ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ(ผบ.ตร.) สัง่ทกุหน่วย
ประสานการช่วยเหลอืประชาชนเหตแุผ่นดนิไหว
ต่อเน่ือง ระดมต�ารวจดูแลการจราจร เฝ้าระวัง
อาชญากรรมป้องกันมิจฉาชีพซ�้าเติมประชาชน 
ทุก รูปแบบ พร ้อมส ่งชุดปฏิบัติการพิ เศษ 
ร่วมค้นหาผูร้อดชวีติ เปิดหน่วยนติเิวช ตรวจ DNA 
เปรยีบเทยีบ ทนัท ี  เร่งตดิตามอาชญากร  
“น.1” พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการ  
“รองนพ” พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิ รอง ผบช.น. 
“ผู้การเก่ง” พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย  
ผบก.สส.บช.น. จดัทมีติดตามช่วยเหลอืหญงิสาว
วัย 17 ปี หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง 
ก่อนกุเร่ืองรีดค่าไถ่ย่า 5 แสนบาท เพื่อแลกกับ

การปล่อยตัวหลานสาว  กระทบความ
มัน่คง “บิก๊หวาน” พล.ต.อ.ธชัชยั ปิตะนลีะบตุร  
จเรต�ารวจแห่งชาติ (จตช.) ผู ้อ�านวยการศูนย์
ปฏบัิตกิารเฉพาะกจิปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยแีละการค้ามนษุย์ เรยีก พล.ต.ต.กติศิกัดิ์  
ดรุงควบิลูย์ ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.อรรถสทิธิ ์สุดสงวน  
รอง ผบช.สอท./รอง ผอ.ฉก.88 พล.ต.ต.พงษ์สยาม  
มีขันทอง รอง ผบช.ทท./ผู ้ช ่วย ผอ.ฉก.88 
พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ ์ รอง ผบช.ภ.6  
รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา  
ผบก.ปคม. ประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกัน
และปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยตั้งเป้า
ปีน้ีต้องหมดไป  สายห่ืน “บิ๊กก้อง” 
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.อธิป 
พงษ์ศวิาภยั ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชษิณพุงศ์ ไหวด ี 
ผกก.3 บก.ปอท. จับมือต�ารวจสิงคโปร์ ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น เกาหลีมาเลเซีย เปิดปฏิบัติการ “Cyber 
Guardin 5” ลยุค้นกว่า 200 จดุ จบักมุผูต้้องหา

กว่า 500 ราย ทีค่รอบครองสือ่ลามกเดก็   
ภยัร้าย “ผบ.ต่าย” สัง่ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สขุ  
รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัคราเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร 
และ พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ระดมต�ารวจ “เปิดปฏบิตักิาร Smoke Out 2” 
ค้น 82 จดุ ตดัวงจรพ่อค้าบหุรีไ่ฟฟ้าทัว่ประเทศ 
ขดุรากถอนโคนเครอืข่าย “แพท” No.1   
สกดัยานรก พล.ต.ต.คงกฤช เลศิสทิธกิลุ ผบก.ทล.  
ชื่นชม พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. 
พ.ต.ท.นโรตม์ ยวุบรูณ์ สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 
พ.ต.ท.อารติั พายทอง รอง ผกก.(สอบสวน) ส.ทล.1 
กก.8 บก.ทล. พ.ต.ต.ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ ์ 
สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. น�าทมีต�ารวจทางหลวง 
รวบแก๊งค้ายานรก ลักลอบขนยาบ้าร่วม 3 ล้าน
เม็ด เช็กประวัติเป็นเพื่อนร่วมแก๊งพยายาม 
ติดสินบน 3 แสน แลกการปล่อยตัว   
กเุรือ่งตุน๋ญาตโิอนเงนิ พล.ต.ต.วทิยา ศรปีระเสรฐิภาพ  
ผบก.ป. น�าทมี พ.ต.อ.สรุยิศกัดิ ์จริาวสัน์ ผกก.3  

พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ท.สยาม บญุสม พล.ต.อ.ธชัชยั ปิตะนลีะบตุร พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัดิ์

บก.ป. พร ้อมทีมกองปราบ บุกทลายแก ๊ง  
“เอก ร้อยเสยีง” คอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์เลยีนเสยีง  
กุเรื่องลูก-หลานเกิดอุบัติเหตุ ก่อนหลอกญาต ิ
โอนเงนิค่ารกัษาพยาบาล เหย่ือกว่า 30 ราย   
ตบเท้า พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผู้ช่วยผบ.ตร. 
น�าทีม พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ 
จเรต�ารวจ พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง
ผบช.กมค. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง
ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร ์ รอง
ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.ปส.4  
พล.ต.ต.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผบก.
อก.บช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาต ิผบก.น.6  
พร้อมด้วย คณะผกก. รองผกก. สว. พ.ต.ท. 
ธญัพรีสษิฐ์ จลุพภิพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.  
(สารวตัรแจ๊ะ) ร่วมแสดงแสดงมทุติาจติอ�าลา มอบ 
พวงมาลยัและดอกไม้ส่ง พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง ผูช่้วย  
ผบ.ตร. เดนิทางออกจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
หลงัได้รบัการอนมุตัใิห้ลาออกจากราชการ

 

ฉลองใหญ่วันสถาปนาธนาคารออมสนิ
เริม่ฝากแค่ 100 มีสทิธ์ิลุน้ 100 ล้าน

ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชัน 
MyMo ทัง้นี ้เมือ่ฝากสลากครบก�าหนด 1 ปี จะ
ได้รบัดอกเบีย้ 0.20 บาทต่อหน่วย และมสีทิธิล์ุน้
ถกูรางวลัที ่1 มลูค่า 10 ล้านบาท และรางวลั
อื่นๆ อีกมากมายทุกเดือน โดยดอกเบี้ยและ
เงินรางวัลส�าหรบับคุคลธรรมดาไม่ต้องเสยีภาษี

 ธนาคารยงัจดัเตรยีม “เงนิขวัญถงุ” มอบให้
เดก็ทีเ่กดิในวนัคล้ายวนัสถาปนาธนาคาร วนัที่  
1 เมษายน 2568 จ�านวน 500 บาทต่อราย เพือ่
เป็นเงนิออมตัง้ต้นและช่วยปลูกฝังวินยัการออม
ตัง้แต่แรกเกดิ โดยบดิาหรือมารดาของเดก็ที่มี
สญัชาตไิทย สามารถน�าสตูบิตัรฉบบัจรงิของเดก็ 
พร้อมบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน
ของบิดาหรือมารดา มาแสดงตนได้ที่ธนาคาร
ออมสนิทกุสาขา ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2568 

และเพื่อสร้างนิสัยการออมให้แก่เยาวชน 
ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก Smart 
Junior เพือ่เดก็และเยาวชนทีม่อีาย ุ 7–23 ปี  
โดยเป็นเงนิฝากทีใ่ห้ดอกเบีย้พเิศษเมือ่ฝากเงนิ 
อย่างสม�า่เสมอและมยีอดเงนิฝากคงเหลอืเพิม่ขึน้ 
จากเดือนก่อน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.50% 
ต่อปี และสูงสุด 2.10% ต่อปี ตามเง่ือนไขที่
ก�าหนด ระยะเวลาฝากรวม 30 เดอืน เปิดบัญชี
ขัน้ต�า่ 1 บาท สงูสดุ 100,000 บาท ทีธ่นาคาร
ออมสินทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact 
Center โทร. 1115

นายวิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องในวาระวันคล้ายวัน
สถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 
2568 ธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
ให้ประชาชนครั้งใหญ่ ประเดิมด้วยแคมเปญ
แห่งปี “ออมร้อย ชิงร้อยล้าน” กบัสลากออมสนิ
พิเศษ 1 ปี ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัล  
ลุ้นรับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม 100 ล้านบาท 
มอบโชคส�าหรบัผูถ้กูรางวลัพเิศษ มลูค่า 70 ล้าน 
บาท งวดวันท่ี 16 กรกฎาคม 2568 เพียง  
1 รางวลัเท่านัน้ และรางวลัพเิศษ มลูค่า 1 ล้าน
บาท งวดวนัที ่ 16 พฤษภาคม 2568 จ�านวน  
30 รางวลั ส�าหรบัผูฝ้ากสลากตัง้แต่ 100 บาทขึน้ไป  
ระหว่างวนัที ่1 เมษายน–15 กรกฎาคม 2568 

2547 ได้รบัเลอืกให้เป็น “ข้าราชการพลเรอืน
ดีเด่น” จากส�านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ประจ�าปี 2546 ได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชู
เกยีรต ิ“ครฑุทองค�า” 

2547 ได้รบัเลอืกให้เป็นสถานตี�ารวจดเีด่นตาม
โครงการพฒันาสถานตี�ารวจเพือ่ประชาชน อนัดบัที ่1  
ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นผูม้ผีลงานด้านปราบปรามดเีด่น 
ของต�ารวจภธูรภาค 3

2547 ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็นข้าราชการพลเรอืน
ดเีด่น ประจ�าปี 2547 จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

2547 ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นหัวหน้าสถานี
ต�ารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 1 ของ
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิตามโครงการพัฒนาสถานี
ต�ารวจเพือ่ประชาชน

2548 ได้รับโล่เกียรติคุณด้านการสืบสวน 
ดีเด่นในระดับ กองบังคับการของกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล ประจ�าปี 2547 จากชมรมผูส้ือ่ข่าว
ช่างภาพอาชญากรรม

2548 ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ ผลการปฏบิตังิานดเีด่น 
สืบสวนจับกุมแก๊งโจรกรรมรถยนต์ปลอมแปลง
เอกสารราชการ บตัรเครดติ รายใหญ่ จากประธาน
ศาลอทุธรณ์ ภาค 1

2548 ได้รับโล่เกียรติคุณด้านการสืบสวน 
ยอดเยีย่ม ในระดบักองบังคบัการของกองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล ประจ�าปี 2548 จากชมรมผูส้ือ่ข่าว
และช่างภาพอาชญากรรม 

2548 ได้รับประกาศเกียรติคุณนายต�ารวจ
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล 

2557 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ในฐานะผู้บังคับหน่วยของต�ารวจ
ภูธรจังหวัดนนทบุรี ที่มีผลการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายการบริหารราชการส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาต ิดเีด่น อนัดบั 1 

2557 ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน สาขา
ข้าราชการดเีด่นของแผ่นดนิ ประจ�าปี 2557 

2558 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คัดเลือก 
ให้เป็นข้าราชการต�ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ

เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2568 ศาลปกครองกลาง 
ได ้มีค� า พิพากษาในคดีรวมการพิจารณา 
คดหีมายเลขด�าที ่บ.152/2566, บ.362/2565, 
2409/2566 หมายเลขแดงที่ บ.127/2568,  
บ.128/2568 และ 696/2568 ระหว่าง นายสบืพงศ์  
ปราบใหญ่ ผู้ฟ้องคดีที่ 1กับพวกรวม 28 คน  
กับ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
กบัพวกรวม 5 คน 

คดนีีผู้ฟ้้องคดทีี ่1 ฟ้องว่า มติของผูถ้กูฟ้องคด ี
ที่ 3 (สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง) ที่ให้บอก 
เลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ 1 และถอดถอน
ผู ้ฟ้องคดีที่ 1 ออกจากต�าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมทั้ งแต ่งตั้ ง 
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 เป็นผูรั้กษาราชการแทนอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมติที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ฟ้องว่า ผูฟ้้องคดทีี ่1  
กบัพวกกระท�าละเมดิต่อผูถ้กูฟ้องคดีที ่1 จากการ 
ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอธิการบดี  
และรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

คดีมีประเด็นที่ศาลปกครองกลางต้อง
วนิจิฉยัรวมสามประเดน็ ดงันี้ 

 ประเดน็ทีห่นึง่ ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ 1 บอก
เลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั ต�าแหน่งอาจารย์ โดยชอบด้วย
ข้อสญัญาและกฎหมายหรือไม่ 

ศาลปกครองกลางเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  
ได้ท�าสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั ต�าแหน่งอาจารย์ โดยมีการก�าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งว่าผู้ฟ้องคดีที่ 1 ต้อง
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อคุณวุฒิ 
Doctor of Business Administration จาก  
Pacific States University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
ที่ผู้ฟ้องคดีส�าเร็จการศึกษา มิได้รับการรับรอง
ตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการ ผูฟ้้องคดท่ีี 1 จงึ
เป็นผูไ้ม่มคุีณสมบตัเิฉพาะในเรือ่งของคณุวุฒกิาร
ศกึษาระดบัปรญิญาเอก ขณะทีเ่ข้าท�าสญัญาจ้าง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต�าแหน่งอาจารย์  
ดงันัน้ การทีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่1 บอกเลกิสญัญาจ้าง
ผูฟ้้องคดทีี ่1 จงึชอบด้วยข้อสญัญาและกฎหมาย 

 ประเดน็ท่ีสอง มตขิองผู้ถกูฟ้องคดีที ่3  
ที่ถอดถอนผู้ฟ้องคดีที่ 1 ออกจากต�าแหน่ง
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง และแต่งตัง้
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 เป็นผูร้กัษาราชการแทน ชอบ
ด้วยกฎหมายหรอืไม่

 ศาลปกครองกลางเหน็ว่า ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่3 
มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีที่ 1 ออกจากต�าแหน่ง
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง โดยให้เหตผุล
ว่าผูฟ้้องคดทีี ่ 1 มพีฤตกิารณ์ให้ความช่วยเหลอื
แก่นาย ส.  ซึง่ถกูกล่าวหาว่าร�า่รวยผดิปกตด้ิวย
การรบัโอนท่ีดินจากนาย ส. และกล่าวอ้างว่าเงนิ
ของนาย ส. ทีถ่กูยดึ เป็นของกลาง เป็นเงนิของ
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้อง 

ผูฟ้้องคดทีี ่1 จนกระทัง่ศาลฎกีาได้มคี�าพพิากษา
ให้ทีด่นิและเงนิทีผู่ฟ้้องคดทีี ่1 กล่าวอ้างตกเป็น 
ของแผ่นดิน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ก็มิได้รายงานให ้
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ทราบ การกระท�าของผูฟ้้องคดทีี ่1  
จงึเป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

นอกจากนี้ ผู ้ฟ้องคดีที่ 1 ได้ใช้คุณวุฒิ
ปริญญาเอก ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ มาสมคัรเข้าเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
ต�าแหน่งอาจารย์ อันถือได้ว่าผู ้ฟ้องคดีที่ 1 
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่มีฐานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาตั้งแต ่ต ้น และต้องถือว ่า 
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ไม่มีคุณสมบัติด้านการสอนหรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีในมหาวทิยาลยั ผูฟ้้องคดทีี ่ 1 จึงเป็น
ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่ง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ดงันัน้ การที่
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่3 มมีตถิอดถอนผูฟ้้องคดทีี ่1 ออก
จากต�าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง  
และแต่งตัง้ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 เป็นผูรั้กษาราชการแทน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นมติที่ชอบด้วย
กฎหมาย

 ประเดน็ทีส่าม ผูฟ้้องคดทีี ่1 กบัพวก 
กระท�าละเมดิจากการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้กูฟ้องคด ี
ที ่1 หรอืไม่ 

ศาลปกครองกลางเห็นว่า เมือ่ศาลได้มคี�าสัง่ 
ก�าหนดวิธีการชั่วคราวก ่อนการพิพากษา  
โดยให้ทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่  3 ที่ถอดถอนผู ้ฟ ้องคดี ที่  1 ออกจาก 
ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
และที่แต่งตั้งผู ้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู ้รักษา
ราชการแทน ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล 
จะมคี�าพพิากษา ผูฟ้้องคดทีี ่1 จงึยงัคงมสีถานะ
ทางกฎหมาย อ�านาจ และหน้าที่ในต�าแหน่ง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

การที่ผู ้ฟ ้องคดีที่  1 ใช ้อ�านาจหน้าที ่
ในต�าแหน่งดังกล่าวออกประกาศให้ข้าราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั และลกูจ้างมหาวทิยาลยั
ทุกระดับปฏิบัติงานตามปกติ ภายใต้ค�าสั่งของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงเป็นการ
ใช้อ�านาจหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับในฐานะ
ที่ยังคงด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง อันมีผลมาจากค�าสั่งก�าหนดวิธีการ 
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลในขณะ 
ช่วงเวลาทีใ่ช้บงัคบั ผูฟ้้องคดทีี ่1 กบัพวกจงึมไิด้ 
ใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมไิด้ 
กระท�าละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่อย่างใด  
ผู ้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1

 ศาลปกครองกลางจงึมคี�าพพิากษายกฟ้อง 
ผูฟ้้องคดทีี ่1 และยกฟ้องผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1

ศาลปกครองกลางพพิากษายกฟ้อง
คดถีอดถอนอดีตอธิการฯ รามค�าแหง
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ส.อ.ท.โชว์ผลงาน ปี 67 ในการประชมุใหญ่ ปี 68
‘เอกนัฏ’ ย�า้แนวทางปฏริปูอตุสาหกรรมยคุใหม่

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จดั
ประชมุสามญัประจ�าปี 2568 ภายใต้แนวคดิ “Driving  
Green Industries, Sustaining Thailand’s  
Future ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสเีขยีว เพือ่อนาคตไทย 
ที่ยั่งยืน” เพื่อแถลงผลงานการด�าเนินงานของ  
ส.อ.ท. รอบปี 2567 โดยได้รบัเกยีรตจิากนายเอกนฏั 
พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กล่าวปาฐกถาพเิศษหวัข้อ “Industry 5.0 ยกระดบั
อตุสาหกรรมไทย ก้าวข้ามความท้าทายเศรษฐกจิโลก

นายเกรียงไกร เ ธียรนุกุล  ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย
ว ่า ป ัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและเจอกับ 
ความท้าทายรอบด้าน ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้อง
รับมือและปรับตัวโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม  
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้เดนิต่อไปได้อย่างแขง็แกร่ง 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมจบัมอื 
กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา องค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม 
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก ด้วยการสานต่อการด�าเนินงานในวาระ
ปี 2567-2569 ภายใต้นโยบาย “ONE FTI” (ONE 
Vision, ONE Team, ONE Goal) ทีมุ่ง่เน้นการพฒันา
อุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ประกอบด้วย  
47 กลุม่อตุสาหกรรม (11 คลสัเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรม 
จงัหวดั (5 ภาค/คลสัเตอร์จงัหวดั) ไปพร้อมๆ กบัการ 
ยกระดบัสูอุ่ตสาหกรรมใหม่หรืออตุสาหกรรมแห่งอนาคต  
(Next-GEN Industries) ทีป่ระกอบด้วยอตุสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curves) การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย
โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ 
สเีขยีว (Green Economy) หรอื BCG รวมทัง้การรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาประเทศด้านสงัคม เศรษฐกจิ ควบคูไ่ปกบัการ
รกัษาสิง่แวดล้อม 

ส�าหรับการด�าเนินงานของ ส.อ.ท. มีการวาง
ยทุธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คอื 1. Industry Collaboration  
ผนึกก�าลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง 2. First  

2 Next-Gen Industry ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสูอ่นาคต  
3. Smart SMEs ยกระดบั SMEs สูส่ากล 4. Smart 
Service Platform พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับ
อตุสาหกรรมไทย และ 5. Sustainability, Achieve 
ESG ส่งเสรมิอตุสาหกรรมสู่ความยัง่ยนื

จากผลการด�าเนินงานในรอบปี 2567 ในส่วน
ของ Industry Collaboration ส.อ.ท. ได้ผลักดัน 
ข้อเสนอเชงิปฏบิตักิารพฒันาอตุสาหกรรม 8 ด้าน อาทิ  
จัดท�าข้อเสนอเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจและยกระดับ
อตุสาหกรรมการผลติไทย (Position paper) เพือ่มอบ
ให้กบันางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีและ
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นแนวทางให้รัฐบาล
น�าไปเป็นกรอบการท�างานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมการผลติไทย ส่งเสรมิความร่วมมอื 
ระหว่างกลุ ่มอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม 
จงัหวดั ในลกัษณะ 1 อตุสาหกรรม 1 จงัหวดั อาทิ 
โครงการส่งเสริม Modular House โครงการศึกษา 
การใช้ประโยชน์หินฝุน่จากโรงโม่ โครงการการจดัการ 
ความปลอดภยัทางอาหารตลอดซัปพลายเชน และโครงการ 
ความร่วมมือการใช้ของที่ระลึกจากกลุ่มอุตสาหกรรม
หัตถกรรมสร้างสรรค์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า
ยิ่งข้ึน แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการ 
ให้เกดิความสะดวกในการด�าเนนิธรุกิจ (Ease of Doing  
Business) รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสมาชิก  
อาท ิ ค่าไฟฟ้า การขอลดวงเงนิและขอคนืเงนิประกนั 
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง การแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
การส่งออกสินค้าไม้ท่อนไม้แปรรูปไม้ล้อมบางชนิด  
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสนิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐาน เสรมิสร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ การ 
ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการด�าเนิน 
ธรุกจิกบัต่างประเทศ ผ่านการประชมุกรอบความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ต่อยอด
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ หรือ 
Smart Agricultural Industry (SAI) เพือ่พฒันาการ
เกษตรแบบครบวงจร ยกระดับการเกษตรสู่เกษตร
อตุสาหกรรมให้ครอบคลมุทกุจังหวดั 

โดยในปี 2567 ส.อ.ท. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
อตุสาหกรรมและคลสัเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ โดยจดัตัง้
กลุม่อตุสาหกรรมใหม่ล�าดบัที ่47 คอื กลุม่อตุสาหกรรม
การบินและอวกาศ (Aerospace Industry Club)  
และจัดตั้ง 4 คลัสเตอร์ใหม่ ประกอบด้วยปิโตรเคมี 
ยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรมสขุภาพและความงาม 
และวสัดกุ่อสร้าง

ในส่วนของ First 2 Next-Gen Industry ส.อ.ท. ได้
ยกระดบัขดีความสามารถด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ผ่านโครงการอินโนเวชั่่นวัน (Innovation ONE) ซึ่่ง
เป็นโครงการที่ไ่ด้รบัการสนบัสนุนุจากกองทุนุส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (กองทุนุส่งเสรมิ ววน.) 
ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (สกสว.) มีวัตถุุประสงค์เพื่่อพัฒนา 
ธุรุกจินวตักรรมสตาร์ทอปัไทย และยกระดบัขดีความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมถงึภาคอตุสาหกรรมรายสาขาของ
ประเทศ โดยได้รบัการสนบัสนุนุในงบประมาณภายใต้
วงเงนิ 1,000 ล้านบาท โดย 1 ปีที่ผ่่านมา โครงการ
กองทุุนอินโนเวชั่่นวันได้พิจารณาการสนับสนุุนทุน 
ให้แก่ผูป้ระกอบการมากกว่า 360 ล้านบาท 

ด้าน Smart SMEs ส.อ.ท. ส่งเสริมและพัฒนา 
SMEs ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) GO Digital & AI ผลกัดนั  
SMEs ให้ปรับตัวสู่ดิจิทัลกว่า 1,700 ราย โดยการ
ยกระดับอุุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) โดยมีการด�าเนินการภายใต้โครงการ 
“Digital One” (Digital One Starter Package) ซึง่
เป็นการยกระดับ SMEs ไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทีร่วบรวมโซลชูนัเพือ่สนบัสนนุการท�างานและช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพของธรุกจิ 2) GO Innovation ผลกัดนั  
SMEs ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 300 ราย โดย 
ส่งเสรมิให้ SMEs เข้าถงึนวตักรรมและงานวจิยัมากขึน้
ผ่านโครงการกองทุนุอนิโนเวชั่น่วนั รวมถงึโครงการด้าน
นวตักรรมต่างๆ โดยสนบัสนนุ SMEs และสตาร์ทอปั
ในการพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่นีวตักรรมใหม่ๆ และสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า รวมทัง้ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
SMEs ด้านการเงนิ 

3) GO Green ส่งเสริม SMEs ปรับตัวสู่ธุรกิจ 
สีเขียวกว่า 351 ราย และเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผูป้ระกอบการ SMEs ด�าเนนิงานตามแนวคดิการพฒันา 
องค์กรอย่างยัง่ยนื หรือ ESG ตลอดจนสร้างแต้มต่อในการ 
เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี ้ ยงัส่งเสรมิให้ SMEs เข้าร่วมการประเมนิ 
SME Green Index เพื่อสามารถปรับตัวสู ่ธุรกิจ 
สเีขยีว และส่งเสรมิให้ SMEs ได้รบัการรบัรองฉลาก 
สิง่แวดล้อม (Eco Label) รวมทัง้หาแหล่งเงนิทนุให้ SMEs  
เพือ่น�าไปพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการพฒันา
กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม 4) GO Global ส่งเสรมิ SMEs เตรยีม
ความพร้อมสูต่ลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า 

600 ราย โดยผลกัดนัผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถ
ผลิตและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในมาตรฐาน 
ที่ต่างประเทศยอมรับ รวมถึงการขยายโอกาสในการ
เข้าถงึตลาด ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในส่วนของ Smart Service Platform ส.อ.ท. 
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่่อยกระดับการให้
บรกิารสมาชกิ ส.อ.ท. นอกจากนี้ ้ส.อ.ท. มกีารพฒันา
แพลตฟอร์ม FTI Academy ซึ่่งเป็นแหล่งรวบรวม 
หลกัสูตูร Upskill และ Reskill ของมหาวิทยาลยัและ 
หน่วยงานพนัธมติร รวมทั้ง้สถาบนัภายใน ส.อ.ท. ไว้จ�านวน  
83 หลกัสตูร โดยในปี 2567 มผีูท่่ี้สนใจลงทะเบยีนเรียน
ใน FTI Academy จ�านวน 15,704 คน อกีทัง้ยงัมกีาร
พฒันาระบบรบัรองสนิค้า Made in Thailand (MiT)  
เพื่่อสร ้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู ้ขึ้้นทะเบียน MiT  
โดยปัจจุุบันสามารถออกใบรับรองสินค้า MiT ได้ 
57,622 SKU และมบีรษิทัทีล่งทะเบยีนในระบบจ�านวน 
5,577 กจิการ 

ด้าน Sustainability, Achieve ESG ส.อ.ท.  
ได้ยกระดับโรงงานอุุตสาหกรรมด้วยระบบการรับรอง
มาตรฐานที่เ่ป็นมติรกบัสิ่ง่แวดล้อม อาท ิEco Factory 

เอกนฎั พร้อมพนัธุ์เกรยีงไกร เธยีรนกุลุ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสและ 
สร้างการเจริญเตบิโตให้กบัภาคอตุสาหกรรม โดยใช้หัว
และใจในการท�างานเพือ่มุง่สู ่“การปฏริปูอตุสาหกรรม
สูเ่ศรษฐกจิยคุใหม่ ทนัสมยั สะอาด สะดวก โปร่งใส” 
หรอืนโยบาย 3 ปฏริปู 3 แนวทาง

ปฏิรูปที่ 1 จัดการกากสารพิษ ที่ท�าร้ายชีวิต
ประชาชน โดยการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
ทัง้ระบบ เพือ่คนืน�า้สะอาด อากาศบรสิทุธ์ิให้ประชาชน 
เช่น การแก้ปัญหาฝุ ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย 
ในอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย โดยส่งเสรมิการ 
เข้าถงึเครือ่งจกัรกลการเกษตร สนบัสนนุการใช้ประโยชน์ 
จากใบและยอดอ้อยเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า สนบัสนนุ
เงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดการเผาอ้อย การแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน เช่น การปรับปรุง  
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเพิม่โทษการลกัลอบทิง้ 
กากอุตสาหกรรม น�้าเสีย อากาศเสีย จากโทษปรับ  
เป็นจ�าคุกหรือทั้งจ�าทั้งปรับ เพิ่มอายุความจาก 1 ปี  
เป็น 5 ปี การจดัการกากอตุสาหกรรมอย่างครบวงจร ด้วย
การผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าประกอบการ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม การคัดแยก/ก�าจัดขยะและ
กากอตุสาหกรรมอย่างถกูต้อง

ปฏริปูที ่2 สร้างความเท่าเทยีมในการแข่งขนัของ 
SMEs ไทย ด้วยการปกป้องและเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขนัผูป้ระกอบการไทย เช่น การป้องกนัการ 
น�าเข้าสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยสร้างความเท่าเทยีมด้าน 
กฎระเบยีบและภาษรีะหว่างร้านค้าทีม่หีน้าร้านในไทย 

เครื่องมือแพทย์ ป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรม
พืน้ฐานทีส่�าคญั เช่น อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า 
การขับเคลื่อนการสร้างเกษตรมูลค่าสูง โดยปรับ
โครงสร้างภาคการเกษตร ยกระดับการพฒันาสู่เกษตร
อตุสาหกรรม ผ่านการด�าเนนิการตามมาตรการต่างๆ 
ได้แก่ การก�าหนดชนดิและคณุภาพวตัถดุบิในการผลติ
ของโรงงาน การส่งเสริมการท�าเกษตรทันสมัย การ
เพิม่ผลติภาพภาคการเกษตร การสนบัสนนุเครือ่งจกัร
ที่ทันสมัย การบริหารต้นทุนของเกษตรกร และการ
สร้างนกัธรุกิจเกษตรอตุสาหกรรม รวมถงึการส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
สเีขยีวของประเทศ (Green GDP) มมีลูค่าสงูขึน้ และ
ปัจจบุนัมโีรงงานอตุสาหกรรม (เฉพาะโรงงานจ�าพวก 3)  
ที่เข้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วร้อยละ 91  
ซึ่งเรามีเป้าหมายในปีนี้ ให้โรงงานอุตสาหกรรม 
ต้องเข้าโครงการทัง้หมด 100% และในปี 2570 ครึง่หนึง่ 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องเข้าสู ่
อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 หรอืมกีารบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และคาดหวังว่าธุรกิจ 
จะสามารถยกระดบัไปสูร่ะดบั 5 ได้ในท้ายทีส่ดุ หรอืมกีาร 
สร้างเครอืข่ายสเีขยีวครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ส�าหรบั 3 แนวทาง ภายใต้นโยบายของกระทรวง
อตุสาหกรรม ได้แก่ แนวทางที ่ 1 สร้างความร่วมมอื 
พันธมิตร ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อ 
ขบัเคลือ่นการปฏริปูอตุสาหกรรม โดยการปรบัมาตรการ 
และสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน ส่งเสริม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถเข้าเป็น 
ส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมหลักต่างๆ 
ของโลก แนวทางที ่2  สร้าง Ease of Doing Business 
เช่น การปรับกฎหมายและภารกิจเข้าสู่ภาครัฐดิจิทัล 
โดยการให้บรกิารผ่านระบบออนไลน์ แบบ One Stop 
Service ได้แก่ ระบบขออนมุตั/ิอนญุาต (e-License) 
ระบบก�ากบัดแูล (e-Monitoring) ระบบรบัช�าระเงนิ 
(e-Payment) และระบบรายงานข้อมูล (e-Report)  
รวมถงึการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง แนวทางท่ี 3  
จัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรทัง้ Hard Skills และ Soft Skills 
โดยเฉพาะก�าลงัคนกลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นสายอาชพีและ
อาชีวศึกษา บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบุคลากร
ศกัยภาพสงู เช่น นกัพฒันาเทคโนโลยผีูเ้ชีย่วชาญทกัษะ 
STEM เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวสู่การท�างาน 
ร่วมกบั AI ในยคุของการปฏริปูอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม มีความมุง่มัน่ในการสร้าง
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิยคุใหม่ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย  
เช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก น�าพาอุตสาหกรรมไทยเข้าสู ่
อุตสาหกรรม 5.0 เร่งดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ 
ให้เข้ามาลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและ
ผู ้ประกอบการและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ภายในประเทศ โดยได้จดัท�ามาตรการปรบัโครงสร้าง
อุตสาหกรรมที่ มุ ่ ง เน ้นการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ 
เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลกและเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื

นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัศรสีะเกษ  เป็นประธานเปิดงานย้อนร�าลกึ 
ปราสาทสระก�าแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค�่าเดือน 5 
แห่งวิศุวะสงกรานต์ สมโภชน์ 114 ปี เมือง 
อุทุมพรพิสัย  โดยมี  นายพศิน ทาศิร ิ 
นายอ�าเภออทุมุพรพสัิย น�าผูบ้รหิาร อปท.ทัง้ 
20 แห่ง ข้าราชการ พนกังาน อปท. ร่วมกนั 
ตัง้ขบวนอญัเชญิน�า้ศกัดิส์ทิธิ ์จากทีว่่าการอ�าเภอ 
อทุมุพรพสิยั ไปตามถนนในเขตเทศบาลต�าบล
ก�าแพงถึงวัดสระก�าแพงใหญ่  และประกอบ
พิธีสงฆ์น�้าศิวะลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนางร�าจาก 
20 ต�าบลกว่า 500 คน ร่วมกนัร�าถวายศวิะลงึค์
ศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าปราสาทหินสระก�าแพงใหญ่   
หลั งจากนั้นมีการแสดงละครแสงเสียง 
ย้อนร�าลึกปราสาทสระก�าแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค�่า  
เดอืน 5 แห่งวศิวุะสงกรานต์ ต�านานการสร้าง 
ปราสาทหนิสระก�าแพงใหญ่  อ�าเภออทุมุพรพสิยั  
จงัหวัดศรสีะเกษ จากโรงเรียนก�าแพงวทิยาด้วย

ปราสาทสระก�าแพงใหญ่หรือปราสาท
ศรีพฤทเธศวร วัดสระก�าแพงใหญ่ ต�าบล 
สระก�าแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมทีม่ขีนาดใหญ่ 
และสมบรูณ์ทีส่ดุของจงัหวดัศรสีะเกษ  ลกัษณะเป็น 
ปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกัน
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวัน
ออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วย
หินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจ�าหลัก
ภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล  
ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ เป็นปรางค์อิฐ มี 

ส่วนประกอบตกแต่งทีเ่ป็นหนิทราย เช่น ทบัหลงั  
กรอบหน้าบันและกรอบเสาประตู ด้านหลัง 
ปรางค์องค์ทศิใต้มปีรางค์ก่ออฐิอกี 1 องค์ ด้านหน้า 
มวีหิารก่ออฐิ 2 หลงั ล้อมรอบด้วยระเบยีงคด 
ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีโคปุระหรือ
ประตซูุม้ทัง้ 4 ทศิ ส่วนวิหารทีก่่อด้วยอฐิ ซึง่ 
อยู ่ทางด ้านทิศเหนือมีทับหลังสลักภาพ 
พระนารายณ์บรรทมสนิธุอ์ยูเ่หนือพระยาอนนัต 
นาคราชท่ามกลางเกษยีรสมทุร และทีว่หิารก่ออฐิ 
ทางด้านทศิใต้มทีบัหลงัรปูพระอศิวรกับพระอมุา 
ประทบันัง่เหนอืโคนนทิ

ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้อยู ่ในความดูแล
ของกองโบราณคด ีกรมศลิปากร และได้มีการ
ขดุค้นพบโบราณวตัถจุ�านวนมาก เช่น ทบัหลงั
จ�าหลักภาพศิวะนาฏราช พระกฤษณะยกเขา
โควรรธนะ และยังพบพระพุทธรูปนาคปรก 
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพิมพ์ดินเผา ฯลฯ  
จากหลกัฐานลวดลายทีป่รากฏบนหน้าบนั ทบัหลงั  
และโบราณวัตถุต ่างๆ โดยเฉพาะจารึก 
ที่อยู ่บริเวณหลืบประตูปราสาทสระก�าแพง
ใหญ่ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน
ราวพทุธศตวรรษที ่16 ตรงกบัศลิปะขอมแบบ
บาปวน เพื่อเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ 
และเมือ่ประมาณพทุธศตวรรษที ่ 18 ได้มีการ
เปลีย่นแปลงเป็นวดัในพทุธศาสนาลทัธมิหายาน 
การเดินทาง จากตัวอ�าเภออุทุมพรพิสัย ใช้
ทางหลวงหมายเลข 2083 เส้นทางไปจังหวัด 
สรุนิทร์ ประมาณ 2 กโิลเมตร จะพบทางให้เลีย้วซ้าย 
ตรงเข้าสูว่ดัสระก�าแพงใหญ่

ผูว่้าฯ ศรสีะเกษ เปิดงานย้อนร�าลกึ
ปราสาทสระก�าแพงใหญ่ อทุมุพรพสิยั

ครม.เหน็ชอบแผนแม่บทวฒันธรรมฯ ระยะที ่2
พร้อมผ่านร่างความตกลงวฒันธรรมไทย-เนปาล

ครม.มมีตเิหน็ชอบ แผนแม่บทวฒันธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ 2 และร่างความตกลงทาง
วัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
เนปาล โดย รมว.กระทรวงวฒันธรรม ประกาศ
เดนิหน้าขบัเคลือ่น 5 ยทุธศาสตร์ ขบัเคลือ่น
งานด้านวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู  
เผยแพร่ ส่งเสรมิมรดกทางวฒันธรรม ส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์
ทางวฒันธรรม สูเ่ป้าหมายทนุทางวฒันธรรม
ขบัเคลือ่น Soft Power และพร้อมจะลงนาม 
ความตกลงทางวัฒนธรรมระหว ่างไทย 
กับเนปาล ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางมา
เยอืนประเทศไทย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผย
ว่า ภายหลงัจากทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) 
ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) ตามทีก่ระทรวง
วฒันธรรมได้น�าเสนอเพือ่เป็นกรอบทศิทางการ
ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
โดยน�ามิติวัฒนธรรมมาเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้บรรลเุป้าหมายต่อไป

ทัง้นี ้แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาต ิระยะที ่2  
ได้ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และ 
เผยแพร่วฒันธรรมทีด่งีามของไทย ส่งเสรมิการสร้าง 
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิจากทนุทางวฒันธรรม การ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงานวฒันธรรม 
และการผลักดันบทบาทของงานด้านวัฒนธรรม
ให้ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการใช้
มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรมในท้องถิน่  
โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “วัฒนธรรมน�าไทย 
สูก่ารพฒันาทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็
ของสถาบันหลักของชาติ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย สร้างสังคมไทยให้อยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข สามัคคี ปรองดอง เอื้อเฟื ้อ  
เผื่อแผ่ เกื้อกูลกัน คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี  
มีคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  
ส่งเสริมการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ บูรณาการขับเคลื่อน
งานด้านวฒันธรรมกบัทกุภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
ขบัเคลือ่นเป้าหมายในมติสิงัคม เพือ่ให้เดก็ เยาวชน  
และประชาชน มีภูมิคุ ้มกันด ้านสังคม และ 

เป้าหมายในมติเิศรษฐกิจ สามารถน�าทนุทางวฒันธรรม  
ขับเคลื่อน Soft Power ผลักดันนวัตกรรมทาง
วฒันธรรมยกระดบัสนิค้าและบริการทางวฒันธรรม
สูร่ะดบัโลก

“ส�าหรบัแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาตฉิบบันี้  
ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้มิติ
วัฒนธรรมพัฒนาประเทศสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ยทุธศาสตร์ชาต ิ“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน 
ปี 2580 ได้อย่างเป็นรปูธรรม โดยขบัเคลือ่นผ่าน  
5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่1 เสรมิสร้างความ 
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และ

กับรัฐบาลแห่งเนปาลและอนุมัติให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทนที่ได้รับ 
มอบหมาย เป็นผูล้งนามฝ่ายไทยในร่างความตกลงฯ  
ตามทีก่ระทรวงวฒันธรรม น�าเสนอ

โดยการจดัท�าร่างความตกลงทางวฒันธรรม
ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม
กับรัฐบาลเนปาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ได้จัดท�า 
ความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล เพื่อ
เสรมิสร้างและพฒันาความร่วมมอืในด้านศิลปะ
และวฒันธรรมระหว่างกนั บนพืน้ฐานของการ
ต่างตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะช่วย 
ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในระดับประชาชนให้ใกล้ชิด 
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนปาลต่อไป 
ในอนาคต ซึง่ฝ่ายไทยและฝ่ายเนปาลได้เหน็ชอบ
ร่างความตกลงฯ ที่ได้จัดท�าร่วมกันแล้ว โดยมี
กรอบระยะเวลา 5 ปี และเป็นร่างความตกลง

สดุาวรรณ หวงัศภุกจิโกศล

ค่านยิมทีด่ใีห้กบัสงัคมไทย ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันา
สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม ส่งเสรมิภาพลกัษณ์
ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วฒันธรรมทีด่งีาม
ของไทยในระดับชาติและระดับโลก ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
จากทนุทางวฒันธรรม และยทุธศาสตร์ที ่5  เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม” 
นางสาวสดุาวรรณ กล่าว

 ครม.เหน็ชอบร่างความตกลงวฒันธรรม
 ไทย-เนปาล

นางสาวสดุาวรรณ หวงัศภุกจิโกศล เปิดเผย 
อีกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได ้
มีมติเห็นชอบการจัดท�าร ่างความตกลงทาง
วัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ทางวฒันธรรมฉบบัแรกระหว่างไทยและเนปาล
“ส�าหรับสาระส�าคัญของร่างความตกลงฯ 

นี้ มุ่งด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
ในสาขาต่างๆ โดยเน้นกจิกรรมการแลกเปลีย่น
วชิาการ การแลกเปลีย่นการเยอืนของบคุลากร  
การร่วมพฒันาสถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างมิตรภาพและ
เพิ่มพูนความรู้ระหว่างประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ โดยมกี�าหนดการลงนามความตกลงฯ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับ 
ผูแ้ทนของรฐับาลแห่งเนปาล ในช่วงระหว่างการ
เดนิทางเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรฐัมนตรสีหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย
เนปาล”  นางสาวสดุาวรรณ กล่าว

แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาต ิมุง่หวงัให้มติวิฒันธรรมพฒันา
ประเทศ สูก่ารบรรลวุสัิยทศัน์ยทุธศาสตร์ชาต ิ“ประเทศไทยมคีวาม
มัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ภายในปี 2580

และ Water Footprint โดยปัจจุบุนัมโีรงงานที่ไ่ด้รบั
การรบัรองมาตรฐาน Eco Factory รวม 516 ใบรบัรอง 
โดยในปี 2567 มโีรงงานได้รบัการรบัรองใหม่จ�านวน  
95 แห่ง ส�าหรบัการรบัรอง Water Footprint มยีอดสะสม 
รวม 400 ผลติภณัฑ์ย่อยจาก 77 บริษทั โดยในปี 2567 
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรอง รวมทัง้สิน้ 16 ผลติภณัฑ์ 

ทั้งนี้ นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ท่ามกลางปัญหา 
อปุสรรคต่างๆ ทีบ่ัน่ทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ แต่วันนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสพลิกฟื้น 
ภาวะเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมไทยสูอ่ตุสาหกรรม 5.0 โดยอาศยั
ความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่กับโครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ต้องน�ามาเป็นจดุแขง็เพือ่
สร้างความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม
ไทย โดยกระทรวงอตุสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายการ 

ผู้ประกอบการออนไลน์ที่อยู่ในไทย โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs และผู้ประกอบการออนไลน์ต่างประเทศ ยก
ตวัอย่างการด�าเนนิงานทีก่ระทรวงฯ ก�าลงัเร่งผลกัดนั 
คอื การใช้ Big Data และเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 
AI ตรวจจบัสนิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐานใน E-Commerce 
ของประเทศ การแก้กฎระเบียบ/บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
กระบวนการผลิตสินค้าและวัตถุอันตรายและการ 
น�าเข้าทีต้่องควบคมุเป็นการทัว่ไปในเขต Free Zone 
การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยผลกัดนั 
มาตรการ “Made in Thailand” และ “SME GP”  
ส่งเสริม SMEs และสตาร์ทอัปให้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงนิทนุ เทคโนโลยแีละความรู้ 

ปฏิรูปที่ 3 สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ อาท ิอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง 
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อาจารย์สรุชยั สวนทบัทมิ รองคณบดแีละ
หวัหน้าหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา
ธรุกจิระหว่างประเทศและสาขาวชิาการจดัการ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  
ในฐานะผูร้บัผดิชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า CIBA 
ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่7 โดยยงัคงยดึกรอบการด�าเนนิการ 
ในแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาน�าความรู ้ 
และทกัษะไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาชมุชน

โครงการฯ ดังกล่าว ด�าเนินการภายใต้
การก�ากับดูแลของธนาคารออมสิน ภาค 5 
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี 
นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยได้
จัดส่งนักศึกษาจ�านวน 5 กลุ่ม จาก 3 คณะ 
ได้แก่ วทิยาลยับรหิารธรุกจินวตักรรมและการ
บัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษา
และเกบ็ข้อมลูจาก 5 ชมุชน ในจงัหวดันนทบรุ ี
และนครปฐม ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา 
ภายหลงัจากการลงพืน้ที ่นกัศกึษาได้ด�าเนนิการ 
วิ เคราะห ์ประเด็นป ัญหา และน�า เสนอ 
แนวทางการแก้ไขต่อธนาคารออมสนิและคณะ
กรรมการในการน�าเสนอโครงการย่อย โดย
คณะกรรมการได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ที่มุ่งเน้นให้การด�าเนินโครงการ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมศักยภาพและ
พฒันาเศรษฐกจิฐานราก มแีผนการด�าเนนิงาน

ชมุชนบ้านยางพฒันา อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม
ทีม Summit Seekers น�าเสนอวิสาหกิจ

ชมุชนเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูและมดัย้อม (วงเดือนมดัย้อม  
: WONGDUENMATYOM) จ.นนทบุรี

อาจารย์สุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับ 
เป้าหมายหลกัของโครงการ คือ การสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให ้ กับสินค ้าในชุมชนและสร ้างความย่ังยืน 
ให้กบัชมุชน โดยในแต่ละปีจะม ี5 ชมุชน เข้าร่วม
โครงการ โดยมาจากการส�ารวจของมหาวทิยาลยั 
และธนาคารออมสนิ หรอืร่วมกับส�านกังานพฒันา
ชมุชนจงัหวดั (พช.) ในการคดัเลอืกชมุชนท่ีมสีนิค้า
ที่น่าสนใจ หรือชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อ
ต่อยอดและพฒันาศกัยภาพทางธรุกจิได้

นอกจากนี้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ยงัมเีงือ่นไข ให้แต่ละมหาวทิยาลยักลบัไปตดิตามผล 
ชมุชนเดมิ อย่างน้อย 2 ชมุชน เพือ่ประเมนิความ
ก้าวหน้าและให้การสนบัสนนุเพิม่เตมิ โดยหนึง่ใน 
ปัญหาส�าคัญทีพ่บ คอื เรือ่งแรงงานในชมุชนส่วนใหญ่ 
เป็นผู ้สูงวัย ท�าให้การพัฒนาชุมชนขาดความ 
ต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม ชมุชนทีเ่ข้มแข็งและสานต่อ

ที่เป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยัง่ยนืในระยะยาว

โดยนักศึกษาได้น�าเสนอโครงการย่อยจาก  
5 ชมุชน ประกอบด้วย

ที มวิ จิ ต รนนท รี  น� า เ สนอผลิ ตภัณฑ ์ 
ผ้าทอลายวิจิตรนนทรี จากศูนย์วิสาหกิจทอผ้า 
จงัหวดันนทบรุ ีกลุม่รวมใจรกัษ์มหาสวสัดิ ์วดัโคนอน 
มหาสวสัดิ ์จ.นนทบรุี

ทมี U Want We Take น�าเสนอผลติภณัฑ์ 
เบเกอรี ่จากกลุม่วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านท่าอิฐสัมพนัธ์  
บ้านวดัแดง จ.นนทบรุี

ทีม Little Roukies น�าเสนอผลิตภัณฑ์
อาหาร (ไส้กรอก) จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวตัวถิ ีบ้านขวญัเมอืง จ.นนทบรุี

ทมี Roots & Routes น�าเสนอการพฒันา
ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว จากกลุ่มท่องเที่ยว

โครงการได้ส่วนใหญ่มเีครอืข่ายเข้ามาช่วยเหลือ 
จงึท�าให้เกดิความยัง่ยนืมากขึน้

อาจารย์สุรชัย กล่าวด้วยว่า จุดเด่นของ
โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ คือ นักศึกษาจาก
หลากหลายสาขาวชิาได้มาท�างานร่วมกนั เพือ่
น�าความรู้เฉพาะด้านมาบูรณาการช่วยเหลือ
ชมุชน โดยเฉพาะด้านบญัชทีีมี่ความต้องการสงู
ในการช่วยชมุชนจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน ค�านวณ
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้ ส่วนด้านการ
ตลาดก็จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยปีนี้หลังผ่าน
การเสนอโครงการย่อย ล�าดบัถดัไปจะเป็นการ
ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง จากนั้นจะมีการน�าเสนอ 
ผลสมัฤทธิข์องโครงการ โดยผลงานทีไ่ด้รบัการ
คดัเลอืกให้เป็นผูช้นะเลศิจะได้เป็นตวัแทนของ 
มหาวทิยาลยั เข้าร่วมการแข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิ 
ระดับประเทศ เพื่อแข่งขันกับตัวแทนจาก
สถาบนัอดุมศกึษาจากทัว่ประเทศ 

“สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากโครงการนี้ คือ 
โอกาสในการน�าความรู ้จากห้องเรียนสู ่การ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง พร้อมกับได้สร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอืกบัชมุชนต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ใน
ขณะเดยีวกนั ธนาคารออมสนิในฐานะสถาบนั
การเงินเพือ่สงัคม มบีทบาทส�าคญัในการสร้าง
ความยัง่ยนืให้กบัชมุชน ผ่านการสนบัสนนุให้เกดิ 
การพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างรายได้
อย่างมั่นคง ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน แต่ยังเป็นการวางรากฐาน
ที่แข็งแกร่งส�าหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว” อาจารย์สรุชยั กล่าว
ทิง้ท้าย

โครงการออมสนิยวุพัฒน์รกัษ์ถิน่ 2568 ปีที ่7 
DPU ร่วม ‘ออมสนิ’ ส่ง นศ.ลงพืน้ที ่4 จงัหวดั

สสว.ชวน SME ใช้สทิธิประโยชน์จากภาครฐั
เร่งผลติสนิค้าคุณภาพ/ลดต้นทุนให้ต�า่ลง

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) จดังานสมัมนาเผยแพร่
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ภายใต้แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SME  
ประจ�าปี 2568 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในภาพรวมของประเทศ รวมถงึ 
เปิดโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการ SME ได้เข้าถงึ
ข้อมลูการเข้าร่วมโครงการได้เพิม่ขึน้ 

ภายใต้งาน Unlock SME Success: Leading  
the Way to Sustainable Growth : ปลดลอ็ก 
ความส�าเร็จ SME สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึง
ภายในงานได้รวบรวมโครงการส่งเสริม SME 
จาก 30 หน่วยงานภาครัฐ รวม 90 โครงการ  
งบประมาณ 4,758 ล้านบาท มารวมไว้ในงานเดยีว  
ที่ส�าคัญยังมีการสัมมนาจากตัวแทนภาครัฐ  
ซึ่งเป็นหัวขบวนหลักในการส่งเสริม SME ของ
ประเทศ อาท ิ สสว. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิง่แวดล้อม ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

นอกจากนี ้ยงัมเีวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์
จากผูป้ระกอบการ SME ต้นแบบทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็ อาท ิคณุวสพุล ตัง้สมบตัวิสิทิธิ ์จาก บรษิทั 
หยัน่ หว่อ หยุน่ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั คุณภาวณิี 
แว่วเสยีงสงัข์ จากบรษิทั ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) 
จ�ากดั คณุกรวฒิุ ลาภปรารถนา จากบรษิทั เทคอพั  
ทาเลนท์ จ�ากัด และแนะเคล็ดลับธุรกิจจากกูรู 
ผูเ้ชีย่วชาญระดบัประเทศ เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2568  
ณ ห้องออดทิอเรยีม C Asean Ratchada ชัน้ 10 
อาคาร CW Tower กรงุเทพฯ

ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อ�านวยการ สสว.
รกัษาการผูอ้�านายการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานเปิดงาน 
กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 นี ้ สสว.ได้ร่วม

บรูณาการกบั 10 กระทรวง 32 หน่วยงานในการ 
ส่งเสริมแผนปฏิบัติการส่งเสริมและยกระดับ 
เอสเอม็อีไทย ม ี90 โครงการทีไ่ด้รบัอนมุตังิบประมาณ  
4,758 ล้านบาท เพ่ือขบัเคลือ่นส่งเสริมเอสเอม็อี
ทั่วประเทศ ส�าหรับโครงการท่ีจัดในวันน้ี เป็น
โครงการทีต่่อเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานในปีก่อน  
สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้เอสเอ็มอีตื่นตัวกับ 
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีภ่าครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ช่องทางต่างๆ ที ่สสว.ได้ด�าเนนิการเอาไว้แล้ว 

ด้าน ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อ�านวยการ 
สสว. กล่าวว่า จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากประเทศไทยที่น�าเข้า
สหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 37 นั้นจะสร้าง 
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่และรายเลก็  
และแน่นอนว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย 
จะได้รบัผลกระทบตามไปด้วย นอกจากนีย้งัจะต้อง 
เผชิญกับสินค้าจากประเทศจีนที่ผู้ผลิตจะระบาย
สินค้ามาทางประเทศไทยมากขึ้น เพราะสหรัฐฯ 
กข็ึน้ภาษสีนิค้าน�าเข้าจากประเทศจนีด้วย ดงันัน้ 
เอสเอม็อีไทยต้องปรบัตวั ตัง้รบักบัปัญหานีใ้ห้เรว็ทีส่ดุ 

“จากการเดนิทางไปยงัประเทศจีนเมือ่เรว็ๆ นี้ 
ได้พบว่า ขณะนี้จีนเอสเอ็มอีของจีนปรับทิศทาง
ใหม่ โดยน�าเอานวตักรรมและเทศโนโลยไีฮเทค มา
ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพสงู เพือ่ออกจ�าหน่ายในราคา
ทีจั่บต้องได้ ตามทีเ่ขาวางรากฐานมานานหลายปี 
แล้ว เมื่อเขาน�าสินค้าคุณภาพดีและราคาถูก 
ไม่ใช่ของถูกราคาถูกอย่างแต่ก่อน เข้ามาสู่ตลาด 
ในประเทศไทยมากขึน้ หากเราไม่รบัให้ด ีกจ็ะสูเ้ขา 
ไม่ได้ วันนี้เอสเอ็มอีไทยจึงต้องรอบรู ้ หูตาไว 
พร้อมปรบัตวัเข้าถงึดจิทิลั ทรานส์ฟอร์เมชนั และ
พยายามเข้าให้ถงึมาตรการต่างๆ ทีภ่าครฐัพร้อม
ให้ความช่วยเหลอื รูจ้กัใช้เครือ่งมอืต่างๆ ทีภ่าครัฐ 
มอียูแ่ล้ว มาต่อยอดและพฒันาธรุกจิ เพือ่ยกระดบั
คุณภาพสินค้าและลดต้นทุนต่างๆ  นอกจากนี้ 
ยงัต้องพร้อมเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ เข้าถงึดจิทิลั

คอนเทนต์ ซึง่หน่วยงานของรฐัพร้อมจะช่วยเหลอื
อยูแ่ล้ว” ดร.อภริด ีกล่าวในทีส่ดุ

ทั้งนี้ สสว.ได้ประเมินการส่งออก SME ไทย 
ภายใต้สงครามการค้า ยุคทรัมป์ 2.0 โดยกรณี 
ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ ได้ประกาศขึน้ภาษี
น�าเข้าเพ่ิมเติมที่กระทบกับหลายประเทศรวมถึง
ไทยทีจ่ะถกูเกบ็อตัราษีสงูถึง ร้อยละ 37 มผีลตัง้แต่

วนัที ่9 เมษายน 2025 เป็นต้นไปนัน้ จากข้อมลู
การส่งออกปี 2024 พบว่า SME พึง่พาตลาดสหรฐั
สงูถงึ ร้อยละ 20  ด้วยมลูค่า 7,634 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หรอืเอสเอม็อมีีส่วนแบ่งของการส่งออกไทย
ไปสหรฐัทีร้่อยละ 14 โดยสหรฐัเป็นตลาดส่งออก
ของเอสเอม็อลี�าดบัที ่2 รองจากจีน

ขณะทีเ่อสเอม็อนี�าเข้าสนิค้าจากสหรฐั 2,563 ล้าน 

เหรยีญสหรฐั ท�าให้เอสเอม็อเีกนิดลุ 5,070 ล้าน 
เหรียญสหรฐั และในช่วง 2 เดอืนแรกของปี 2025 นี้  
เอสเอม็อยีงัส่งออกไปสหรฐัมลูค่ารวม 1,440 ล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตวัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 39.6 สินค้าส่งออกส�าคัญ 5 ล�าดับแรก 
ได้แก่ อปุกรณ์ไฟฟ้า เครือ่งจกัร อญัมณแีละเครือ่ง
ประดบัเฟอร์นเิจอร์ และพลาสตกิ คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยะ 75  ของมูลค่าส่งออกของเอสเอ็มอีไปยัง
สหรฐัทัง้หมด

ส�าหรับผลกระทบจากมาตรการขึ้นก�าแพง
ภาษคีรัง้นี ้สสว. ประมาณการว่ามลูค่าส่งออกของ
เอสเอม็อ ีไปยงัสหรฐั ปี 2568 จะลดลง 1,128 ล้าน
เหรยีญสหรฐัหรอืประมาณ 38,300 ล้านบาท และ
อาจส่งผลให้ จดีพี ีเอสเอม็อ ีปี 2568 ลดลงร้อยละ  
0.2 จากที่ สสว. ประมาณการการขยายตัวไว้ที ่
ร้อยละ 3.5 ทัง้นี ้ความรุนแรงของผลกระทบดงักล่าว  
ขึน้อยูก่บัการเจรจาต่อรองของรฐับาลไทย รวมทัง้
มาตรการตอบโต้ของประเทศคูค้่าอืน่ๆ

ภาวะโลกร้อนเพิม่ความรนุแรงของแผ่นดินไหว

 ภ า ว ะ นี้  ต ้ อ ง ก ลั บ ม า ต อ ก ย�้ า ถึ ง 
เป้าหมายความยัง่ยนืของโลก SDG 17 อกีครัง้  
โดยเฉพาะเป้าหมายที ่11 Sustainable Cities 
and Communities : ท�าให้เมอืงและการตัง้
ถิน่ฐานของมนษุย์ มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั 
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน และ  
เป้าหมายที ่13 Climate Action : ปฏบิตักิาร
อย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ขอส่งก�าลังใจให้ผู ้สูญเสียทุกคนทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ทีมกู ้ภัย 
และผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว 
รอยเลือ่นสะกาย ( Sagaing Fault)  ขนาด 7.7 
รกิเตอร์ (ตามการประเมนิของส�านกังานส�ารวจ
ธรณวีทิยาแห่งสหรฐัอเมรกิา หรอื USGS) ทีอ่ยู่
ใกล้กบัเมอืงมณัฑะเลย์ ประเทศเมยีนมา เมือ่ 
วนัศกุร์ที ่28 มนีาคม 2568  

 ภาวะโลกร้อนจะน�าไปสูแ่ผ่นดนิไหวทีม่ากขึน้ 
และรนุแรงขึน้ทัว่โลก 

ผลการศึกษาของนักวิจัยจากศูนย์วิจัย
ธรณีศาสตร์เยอรมัน GFZ ในพอทสดัม และ
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย :Global  
Warming Will Increase Earthquake Hazards  
through Rising Sea Levels and Cascading  

Effects ตีพิมพ์ในวารสาร Seismological  
Research Letters เดือน พฤษภาคม ปี 2567  
ระบุว ่าสาเหตุของการพัฒนาความรุนแรง 
ของแผ่นดินไหวมีสองปัจจัยคือ การเพิ่มขึ้น 
ของระดบัน�า้ทะเลทัว่โลก และพายทุีม่คีวามรนุแรง 
บ ่อยขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศจากฝีมอืของมนษุย์ 

ปัจจยัทัง้สองน้ีเพ่ิมความดนัอทุกสถติ (hydrostatic  
pressure) ใต้ดนิ หรอื ความดนัอนัเนือ่งจากน�า้หนกั 
ของของเหลว ณ จุดใดจุดหนึ่งใต้ผิวของเหลว 
นั้นๆ ซึ่งน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักร 
แผ่นดนิไหว โดยมีความเสีย่งเพ่ิมขึน้ทัง้แผ่นดนิไหว
และผลกระทบทีเ่รยีงซ้อนกนั เช่น ดนิถล่ม สนึามิ 
และ Liquefaction 

“ Liquefaction คอืการเปลีย่นแปลงสถานะ
ของวัสดุจ�าพวก กรวด หรือทราย จากสภาพ
ของแข็ง (Solid State)  ไปเป็นสภาพคล้าย
ของเหลว (Liquefied State) ผลที่ตามมา
คือ ความดันน�้าเพิ่มสูงขึ้น และค่าความเค้น
ประสทิธผิล (Effective Stress) ลดลง  ท�าให้เกดิ
การสญูเสยีก�าลงัรบัแรงเฉอืนของดนิเนือ่งจากการ
เพิม่ขึน้ของความดนัน�า้ส่วนเกนิ ในขณะทีด่นิกจ็ะ
มกีารเคลือ่นตวั เมือ่มแีผ่นดนิไหวเกดิขึน้จะท�าให้
ค่าก�าลังรับแรงเฉือนในสภาพไม่ระบายน�้าของ 
ชัน้ทรายลดลง จนอาจจะเกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า   

ที่สามารถคงอยู่ได้นานหลายปี หลายทศวรรษ  
หรอืหลายศตวรรษ ขึน้อยูก่บัสภาพทางธรณวีทิยา

 ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้เรือ่ยๆ
อทิธพิลของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ท�าให้การละลายของน�้าแข็งบนบกซึ่งส่วนใหญ่ 
อยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาและกรีนแลนด์ละลาย 
เรว็ขึน้ ส่งผลให้ระดบัน�า้ทะเลสงูขึน้ทัว่โลก เม่ือระดบั 
น�า้ทะเลเพิม่สงูขึน้ แรงกดดนัใต้น�า้บรเิวณก้นทะเล
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)  
ได้บันทึกข้อมูล การเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล 
เป็นประจ�าทกุปี

อัตราการเพิ่มขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1901 ถึง 
1990 อยูท่ี ่1.4 มลิลเิมตรต่อปี ระหว่างปี 1970 
ถงึ 2015 อยูท่ี ่2.1 และระหว่างปี  2006 ถงึ 2015 
สงูถงึ 3.6 มลิลเิมตรต่อปี   ตามรายงานของ  IPCC 
ปี 2023  ระบวุ่า ระดบัน�า้ทะเลจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่
ระหว่าง 0.43 ถงึ 0.84 เมตร ภายในปี 2100 เมือ่
เทยีบกบัระดบัน�า้ทะเลในช่วงปี 1986 ถงึ 2000          

ผู ้ เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว ่า หากน�้าแข็ง 
บนบกละลายไปทัง้หมด ระดบัน�า้ทะเลจะเพิม่ขึน้
ถงึประมาณ 70 เมตร  โลกจะไปถงึสถานการณ์ที่
รนุแรงนีห้รอืไม่ กข็ึน้อยูก่บัปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกว่าเพิม่ขึน้มากแค่ไหน ศาสตราจารย์ 
Marco Bohnhoff หวัหน้า GFZ Section 4.2 
“Geomechanics and Scientific Drilling” 
และผู้เขียนหลักของการศึกษารายงานนี้กล่าว
ว่า “ความผันผวนของระดับน�้าทะเลเพียงไม่กี่
เดซิเมตร (หนึ่งในสิบของเมตร) ก็เพียงพอที่จะ 
ท�าให้เกดิแผ่นดนิไหว” และถงึแม้จะมมีาตรการลด 
คาร ์บอนไดออกไซด์กันอย่างเข ้มงวด  แต ่
ผลกระทบข้างต้นยังจะด�าเนินต่อไปเป็นเวลา 
หลายศตวรรษ  ในขณะเดยีวกนัสภาพอากาศสดุขัว้  
เช่น พายรุนุแรงจะเกดิบ่อยขึน้และรนุแรงมากขึน้

 40 เปอร์เซน็ต์ ของประชากรโลกมคีวามเสีย่ง 
ของแผ่นดนิไหวเพิม่ขึน้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท�าให้ความ
เสี่ยงของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในพืน้ทีบ่ริเวณชายฝ่ังของโลก ทีเ่ป็นเขตรอยเลือ่น 
วิกฤต หรือเขตมุดตัวของเปลือกโลก ที่แผ่นโลก
แผ่นหนึง่มดุลงอยูใ่ต้อกีแผ่นหนึง่    พืน้ทีบ่รเิวณ
ชายฝั ่งในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรโลก 
อาศยัอยูถ่งึ 40 เปอร์เซน็ต์ ส่วนใหญ่เป็นเมอืงใหญ่ 
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว   ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงที่มี
ความเสีย่ง ได้แก่ ซานฟรานซสิโก ลอสแองเจลสิ 
อสิตันบลู โตเกียว และโยโกฮาม่า ตลอดจนมหานคร 
จ�านวนมากที่ก�าลังเติบโตในประเทศก�าลังพัฒนา 

สถานการณ์อันตรายนี้ในบางพื้นที่ก็ไม่เป็น
ที่รู ้กัน เนื่องจากวัฏจักรแผ่นดินไหวบางครั้ง
ยาวนานกว่าประวตักิารตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์

ศาสตราจารย์ Marco Bohnhoff อธบิายว่า  
“ปัญหาคือมีรอยเลื่อนจ�านวนมากทั่วโลก
ที่ใกล้สิ้นสุดวัฏจักรแผ่นดินไหว และหากมี
ความเครยีดเพิม่เตมิแม้เพยีงเลก็น้อยก็เพยีงพอ 
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวไปก่อนนั้นได้ เหมือน
การเลื่อนนาฬิกาแผ่นดินไหวตามธรรมชาติ”   
อย่างไรกต็าม ยงัไม่ทราบอย่างถ่องแท้ว่าข้อผดิพลาด 
ร้ายแรงอยู่ที่ไหน   Dr. Patricia Martínez 
-Garzón หัวหน้าคณะท�างานที่ GFZ และ 
ผูเ้ขยีนร่วมของการศกึษานีก้ล่าวว่า “ปัญหาของ
แผ่นดินไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศนี ้ควรน�ามาพจิารณาในแผนทีอ่นัตราย 
จากแผ่นดินไหวรุ่นต่อไป” และศาสตราจารย์ 
Yehuda Ben-Zion จากมหาวทิยาลยัเซาเทร์ิน
แคลิฟอร์เนียในลอสแองเจลิสและผู้เขียนร่วม
ของการศกึษากล่าวว่า “พายทุีเ่กดิบ่อยขึน้และ
รนุแรงขึน้จะเพ่ิมความอ่อนไหวของพืน้ทีช่ายฝ่ัง 
ในเรื่องดินถล่ม สึนามิ และ Liquefaction 
ระหว่างการเขย่าแผ่นดนิไหว” 

ตัวอย่างหนึ่งที่ทีมผู้วิจัยแนะน�า คือให้มี 
การตรวจสอบพื้นที่ที่มีการละลายอย่างรุนแรง 
เช่น บนกรีนแลนด์หรือธารน�้าแข็งแต่ละแห่ง 
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับมวลดินแดน 
สแกนดเินเวยี เพือ่ปรบัปรงุการคาดการณ์ส�าหรบั 
สิง่ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทัว่โลก  ในสแกนดเินเวยี 
กระบวนการละลายของมวลน�้าแข็งบนบก 
ได้เกิดขึ้นแล้วต้ังแต่ยุคน�้าแข็งครั้งสุดท้าย 
เมื่อประมาณ 115,000 ถึง 11,700 ปีก่อน  
ซึง่น�าไปสูก่ารเกดิแผ่นดนิไหวทีน่ัน่   

ไม่มมีหานครหรอืโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั
ในขณะนัน้ ตรงกนัข้ามกบัพืน้ทีช่ายฝ่ังของโลก
ปัจจบุนั ทีม่ปีระชากรหนาแน่น และมคีวามเสีย่ง 
จะได้รบัผลกระทบในอนาคต

โดย มนวภิา จภูบิาล
  กรรมการบรษิทั วอีาร์ทวนิส์ จ�ากัด

Liquefaction ท�าให้ก�าลงัรบัน�า้หนกัของเสาเขม็
ลดลง”  (บทความเรือ่ง การวเิคราะห์โอกาสการเกิด  
Liquefaction ส�าหรบัชัน้ทรายกรงุเทพฯ ชัน้แรก  
โดย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย อุกฤษฏชน  
(Boonchai Ukritchon) fcebuk@eng. 
chula.ac.th /  ธวชัชยั สงัขะวไล (Tawatchai 
Sangkhawilai) ts_mrta@chula.com)

 วฏัจกัรแผ่นดนิไหวสามารถคงอยูไ่ด้นานถงึ
หลายศตวรรษ

แผ ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่อย ่าง
กะทันหนัของบลอ็คหนิ ทีจ่ะปล่อยพลงังานออกมา 
ในรปูของคลืน่แผ่นดนิไหว ซึง่ก่อตวัขึน้เป็นระยะ
เวลานาน เนือ่งจากการเคลือ่นทีอ่ย่างต่อเนือ่งของ
แผ่นเปลอืกโลก กระบวนการนีด้�าเนนิต่อไปเรือ่ยๆ
จนกว่าความแข็งแรงของหินจะเกินขีดจ�ากัดและ 
ด้านตรงข้ามของรอยเลือ่นหลดุลงไปในแผ่นดนิไหว 
ครัง้หนึง่   แล้วกระบวนการนีก้จ็ะเริม่ขึน้อกีคร้ัง  
ท�าให้เกิดวงจรการชาร์จและการคายประจุซ�้า 
เมือ่เกดิรอยเลือ่น  สิง่นีเ้รยีกว่าวฏัจกัรแผ่นดนิไหว 

ดร.อภริด ีขาวเธยีรดร.ปณติา ชนิวตัร 
“จากข้อมูลการส่งออกปี 2024 พบว่า SME พึ่งพาตลาดสหรัฐสูงถึง 

ร้อยละ 20  ด้วยมูลค่า 7,634 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเอสเอ็มอีมีส่วน
แบ่งของการส่งออกไทยไปสหรัฐที่ร้อยละ 14 โดยสหรัฐเป็นตลาดส่งออก 
ของเอสเอ็มอีล�าดับที่ 2 รองจากจีน”
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จากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2568 ธนาคารออมสิน/ธอส./ธ.ก.ส./บสย. ต่าง
แสดงความห่วงใยประชาชน ลกูค้า ผูป้ระกอบการ  
ซึ่งได ้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว โดย 
ออกมาตรการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
พกัช�าระหนี ้ ลดอตัราดอกเบีย้ และปล่อยสนิเชือ่
ฉกุเฉนิ 

ทัง้นี ้ธนาคารออมสนิ ในฐานะธนาคารเพือ่สงัคม 
ได้ออกมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตแุผ่นดนิไหว
ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการ
ลกูค้าเดมิ โดย “พกัจ่ายต้น ลดดอกเบีย้ 0% นาน  
3 เดอืน” และมอบสนิเชือ่ฉกุเฉนิ ซ่อมบ้าน และ SMEs

นายวทัิย รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ
ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสินห่วงใย 
ผูป้ระสบภยัจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ เมือ่
วนัท่ี 28 มนีาคม 2568 ทีผ่่านมา โดยได้ส่งมอบความ
ช่วยเหลอืเบือ้งต้นในทนัท ีเพือ่สนบัสนนุภารกจิของ 
โรงพยาบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ในจดุต่างๆ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ทัง้นี ้ธนาคาร
ขอแสดงความเสียใจอย่างสดุซึง้ต่อความสญูเสยี และ
ขอส่งแรงใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบในคร้ังนี้ โดย 
ธนาคารพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ 
ส่งมอบมาตรการทางการเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบ
เหต ุผ่าน 2 มาตรการหลัก คอื 

1) มาตรการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้แก่ลกูค้า
เดมิ โดยให้พกัช�าระเงนิต้นทัง้หมด และลดดอกเบีย้
เป็น 0% เป็นระยะเวลา 3 เดอืน ส�าหรบัลกูค้าสนิเชือ่ 

ธนาคารออมสนิ 3 กลุม่ ทีเ่ดอืดร้อนทรพัย์สนิได้รบั
ความเสยีหาย หรอืการด�าเนนิธรุกจิได้รบัผลกระทบ
โดยตรงจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ได้แก่ ลกูค้าสนิเชือ่ 
ธนาคารประชาชน ลูกค้าสินเชื่อเคหะที่มีวงเงินกู ้
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท และลกูค้าสนิเชือ่ SME ทีม่วีงเงนิ
กูไ้ม่เกนิ 10 ล้านบาท 

2) มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
ส�าหรับบุคคลทั่วไป ธนาคารมอบสินเชื่อเงื่อนไข
พเิศษ ได้แก่ 

2.1 สนิเชือ่ฉกุเฉนิผูป้ระสบภยัพบิตั ิวงเงนิกูส้งูสดุ 
ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย ระยะเวลาผ่อนช�าระ  
24 เดือน ปลอดช�าระเงนิงวด 3 เดือนแรก อตัราดอกเบีย้  
0% ส�าหรับเดอืนที ่ 1-3 และเดอืนที ่ 4 เป็นต้นไป  
คดิอตัราดอกเบีย้ 0.60% ต่อเดอืน

2.2 สินเชื่อซ่อมแซมบ้าน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 

สถาบันการเงนิร่วมช่วยผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหว
เปิดทาง “พกัช�าระหน้ี-ลดดอกเบีย้-ปล่อยสินเช่ือฉกุเฉนิ”

500,000 บาท/ราย ระยะเวลาผ่อนช�าระ 10 ปี 
ส�าหรับลูกค้าใหม่ ส่วนลูกค้าปัจจุบันใช้ระยะเวลา
ผ่อนช�าระตามสญัญาเดมิ ปีที ่ 1 คิดอตัราดอกเบีย้ 
0% ส�าหรบั 3 เดอืนแรก และเดอืนที ่4-12 = 2% 
ปีที ่2 = 2% ปีที ่3 = MRR-3.35% ปีที ่4 เป็นต้นไป  
= MRR-0.75% 

2.3 สินเชื่อ SME ฟื้นฟูแผ่นดินไหว วงเงินกู้
ไม่เกิน 40 ล้านบาท/ราย ระยะเวลาผ่อนช�าระ 
ไม่เกิน 10 ปี (ปลอดช�าระเงินต้นสูงสุด 9 เดือน)  
คดิอตัราดอกเบ้ีย ปีที ่ 1-2 = 2.99% ปีที ่ 3-4 = 
MLR/MOR-0.5% และปีที ่ 5 เป็นต้นไป = MLR/
MOR+0.5% ทัง้นี ้ ส�าหรบัวงเงนิกูไ้ม่เกนิ 10 ล้าน
บาท ธนาคารคดิอตัราดอกเบีย้ 3 เดอืนแรก = 0% 
หลงัจากนัน้ เดอืนที ่ 4-24 = 2.99% ปีที ่ 3-4 = 
MLR/MOR-0.5% และปีที ่ 5 เป็นต้นไป = MLR/
MOR+0.5%

โดยลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อที่
สาขาธนาคารออมสิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอ 
เข้าร่วมมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนได้ตั้งแต ่
วนัที ่1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2568 และยืน่ขอ 
สนิเชือ่ได้ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน–30 กนัยายน 2568 

เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร หาก 
ต้องการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืความช่วยเหลอือืน่ใด  
โปรดติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115  
และที ่www.gsb.or.th

ขณะเดยีวกนั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวลงทะเบยีนรบัความช่วยเหลอื 
ผ่าน “โครงการเงินกู ้เพื่อช่วยเหลือที่อยู ่อาศัย 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสาธารณภยั” และ “มาตรการ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิปี 2568” 

โดย นายกมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีผ่่านมา ธอส. พร้อมเคยีงข้าง 
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการจัดท�า 
“โครงการเงินกู ้เพื่อช่วยเหลือที่อยู ่อาศัยที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสาธารณภัย” จ�านวน 2 มาตรการ 
ส�าหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร จะได้รับการลด
เงนิงวด ลดอตัราดอกเบีย้ และพกัช�าระเงนิงวด นาน 
3 เดอืน และ  “มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิปี 2568” จ�านวน 5 มาตรการ ส�าหรบั
ลกูค้าท่ีมีสถานะปกต ิและลกูค้าสถานะ NPL ให้ได้รบั 
ความช่วยเหลือ และได้รับการพิจารณาสินไหม 
เร่งด่วน (Fast Track) ส�าหรบัลกูค้าทีท่�ากรมธรรม์
ประกนัอคัคภียัทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่คุม้ครองภัยธรรมชาติ
กบับรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารจดัให้นัน้ เพือ่อ�านวย 
ความสะดวก ธอส. จึงเป ิดช ่องทางให้ลูกค ้า 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อบรรเทาความ 
เดอืดร้อนทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) โครงการเงินกู ้เพื่อช่วยเหลือที่อยู ่อาศัย 
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ลูกค้าสามารถ 
ลงทะเบยีนผ่าน Application : GHB ALL GEN เพยีง 
กดเลอืก Banner เข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ลงทะเบียน
โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบรูปถ่ายความ
เสียหายของที่อยู่อาศัย โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
ข้อมูลและประสานงานไปยังลูกค้าเพื่อพิจารณา 
เข้าร่วมโครงการ

2) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ปี 2568 ส�าหรับลูกค้าที่ท�ากรมธรรม์
ประกนัอคัคภียัทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่คุม้ครองภัยธรรมชาติ
กบับรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารจดัให้ สามารถตดิต่อ
ขอรับสินไหมทดแทนได้ 4 ช่องทาง ประกอบด้วย  

(1) ช่องทาง G H Bank Call Center โทร.0 2645 9000  
(2) ช่องทาง GHB Buddy ใน Line  Application 
โดยกดลงทะเบียนและกรอกข้อมูลลูกค้าในระบบ 
(3) ช่องทาง Call Center บรษิทั ทพิยประกนัภยั 
จ�ากดั (มหาชน) โทร. 1736 (ตลอด 24 ชัว่โมง) โดย
เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบข้อมูล
และประสานงานไปยังลูกค้าเพื่อชดเชยค่าสินไหม
ทดแทนต่อไป และ (4) ธอส.ทกุสาขา

ทัง้นี ้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ 
ได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ G H Bank 
Call Center โทร. 0 2645 9000 หรอื Facebook 
Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตาม
ข่าวสารของธนาคารได้ที ่Application : GHB ALL 
GEN และ  www.ghbank.co.th

ส�าหรับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เร่งช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิผ่านสนิเชือ่เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิ วงเงนิ
รายละไม่เกิน 50,000 บาท และโครงการสินเชื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรายละไม่เกิน 
500,000 บาท วงเงนิ รวม 20,000 ล้านบาท 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู ้จัดการ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 
จากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งสร้างความเสียหายต่อ 
ทีอ่ยูอ่าศยั ทรพัย์สนิและพืน้ทีก่ารเกษตร ส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้ชวีติและการประกอบอาชพีของเกษตรกร
โดยตรง ดงันัน้ เพือ่เป็นการช่วยเหลอืและบรรเทา
ความเดอืดร้อนดงักล่าวอย่างเร่งด่วน ธ.ก.ส. ได้จดั 
โครงการสนิเชือ่เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิ วงเงนิรายละ 
ไม่เกนิ 50,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 0% 6 เดอืนแรก 
เดอืนที ่ 7 คดิอตัราดอกเบีย้ MRR (ปัจจบุนั MRR  
เท่ากับ 6.725%) และโครงการสนิเช่ือฟ้ืนฟแูละพฒันา 
คณุภาพชวีติ วงเงนิรายละ ไม่เกนิ 500,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2% ต่อปี วงเงินรวม  
20,000 ล้านบาท 

เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเข ้าถึงเงินทุนอัตรา 
ดอกเบีย้ต�า่ในการฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากภัยพิบัติธรรมชาติ ส�าหรับน�าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือน 
การเกษตร หรอืเครือ่งจกัรกลการเกษตร รวมถงึส่งเสรมิ 
ให้เกษตรกรลูกค้าสามารถลดภาระด้านต้นทุน 
การผลิตและมีเงินทุนหมุนเวียนในกรณีฉุกเฉิน 
ในระหว่างการฟ้ืนฟจูนสามารถกลบัมาประกอบอาชพี 
และด�าเนนิธรุกจิตามปกตต่ิอไปได้อย่างเข้มแขง็

ทั้งนี้  ส�าหรับลูกค้าที่ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมเข้าไปดูแลและ
ช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกมิติตามวิสัยทัศน์
การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน โดยสามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง  
30 กนัยายน 2568 ท่ี ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่านทกุสาขา
ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0 2555 0555 ตลอด 24 ชัว่โมง

ทางด้าน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) กไ็ด้ออกมาตรการด่วน เยยีวยา 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า SMEs ที่
ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ด้วยการเว้น
ค่าธรรมเนยีม 6 เดอืน พกัหนี ้3 งวด เพือ่ผ่านช่วง
วกิฤตดงักล่าว 

โดย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและ 
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้ออกมาตรการ
เร่งด่วนเพือ่ช่วย ลกูค้า และ ลกูหนีข้อง บสย. ทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อบรรเทา
ความเดอืดร้อนให้ผูป้ระสบภยัผ่านช่วงวกิฤตดังกล่าว 
โดยพกัช�าระค่าธรรมเนยีม 6 เดอืนส�าหรบัลกูค้า และ
พกัช�าระค่างวดจ่ายหนี ้3 งวดส�าหรบัลกูหนี ้ดังนี้

 1) มาตรการช่วยลูกค้า บสย. พักช�าระ 
ค่าธรรมเนยีมและค่าจดัการค�า้ประกนั 6 เดอืน ส�าหรบั  
SMEs ลกูค้า บสย. ทีถ่งึก�าหนดช�าระค่าธรรมเนยีม
ค�้าประกัน และค่าจัดการค�้าประกัน ต้ังแต่วันที่  
28 มนีาคม–30 เมษายน 2568

2) มาตรการช่วยลกูหนี ้ บสย. พกัช�าระค่างวด 
3 งวด ส�าหรบัลกูหนี ้บสย. (ผูป้ระกอบการ SMEs 
ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย) ที่อยู่ในระหว่าง 
ผ่อนช�าระตามแผนปรบัโครงสร้างหนี ้และไม่ผดินดั
ช�าระหนี ้ โดยสามารถยืน่ค�าขอพกัช�าระหนีไ้ด้ตัง้แต่
วนัที ่28 มนีาคม–30 เมษายน 2568

 ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้กลุม่ลกูค้า และ 
ลกูหนี ้บสย. ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่ระสบเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว  
สามารถปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
และรายละเอยีดการเข้าร่วมมาตรการ ได้ทีส่�านกังาน
เขตในพืน้ที ่หรอื ช่องทาง LINE OA TCG First: @
tcgfirst และ บสย. Call Center โทร. 0 2890 9999

เอกอคัรราชทตูจีนมอบประกาศนยีบตัร
ผูส้�าเรจ็การศึกษาหลักสตูรผูบ้รหิารธุรกจิไทย-จนี

“เอกอคัรราชทตูจนี” มอบประกาศนยีบตัร
และเข็มความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้กับผู้ส�าเร็จ
หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1 และ
หลักสตูรผูบ้รหิารรุน่ใหม่ธรุกิจไทย-จนี รุน่ที ่1 ซึง่
สมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จนี ร่วมกบัหอการค้าไทย-
จนี และหน่วยงานพนัธมติร ภายใต้การสนบัสนนุ 
ของสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ประจ�าประเทศไทย จดัให้มขีึน้

เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ห้องบอลรูม 1  
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
นายหาน จ้ือเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มความสัมพันธ์
ไทย-จีน แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  
“ผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน” รุ่นที่ 1 และหลักสูตร  
“ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ธรุกจิไทย-จนี (Young Executive  
Program)” รุน่ที ่1

ในงานนี้ ได ้ รับเกียรติ  จาก นายพินิจ  
จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธาน 

สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์  
และนายชบิ จตินยิม รองประธานคณะกรรมาธกิาร
การต่างประเทศ วฒุสิภา เข้าร่วมเป็นสกัขพียาน

หลกัสตูรดงักล่าว จดัโดยสมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-
จนี ร่วมกบัหอการค้าไทย-จนี ภายใต้การสนบัสนนุ
ของสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจีน
ประจ�าประเทศไทย รวมถึง รายการจับจ้องมอง
จนี และ China Media Group มวีตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและนกัธรุกจิไทย-จนี 
ให้มคีวามเข้าใจในมติกิารบรหิารธุรกจิ วฒันธรรม
องค์กร และลดอุปสรรคในการลงทุนระหว่าง

ในทนัท ี และพร้อมให้ความร่วมมือกบัรฐับาลไทย 
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้บริษัทจีน 
ที่เกี่ยวข้องร่วมมืออย่างเต็มที่ เชื่อว่าในการ 
ตรวจสอบนี ้ จะน�าไปสูข้่อสรปุทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์
และยตุธิรรม

ดร.ก�าพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าว
ไทย-จีน กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีน  
หอการค้าไทย-จีน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ให้การสนับสนุนการจัดหลักสูตร และแสดง
ความเชือ่มัน่ว่าผู้ส�าเรจ็การศกึษาจะน�าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
ธรุกจิและส่งเสรมิความสมัพนัธ์ไทย-จนีต่อไป

SME D Bank/EXIM BANK/บสย.
ร่วมหนนุ SME ท้องถิน่ จ.หนองคาย

SME D Bank ผนึกพลังพันธมิตร “พา
แบงก์รัฐมาช่วยราษฎร ์” หนุนเอสเอ็มอ ี
ในพืน้ที ่จ.หนองคาย และใกล้เคยีง เข้าถงึแหล่งทนุ  
ดอกเบีย้ต�า่ ควบคูบ่รกิารพฒันาเสรมิแกร่งธรุกจิ 
ช่วยเพิม่ศกัยภาพ ส่งเสรมิการค้าชายแดน 

นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  
กล่าวว่า  จากนโยบายของนายเผ่าภมู ิโรจนสกลุ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั ท่ีให้สถาบนั
การเงินของรัฐภายใต้ก�ากับ ร่วมกันสนับสนุน 
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่น ให้เข้าถึง
การสนับสนุนต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะด้าน 
การเงนิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ เงนิทนุหมนุเวยีน
ในพืน้ที ่SME D Bank จงึร่วมกบัธนาคารเพือ่การ 
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 
และบรรษัทประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.)  จัดงาน  “พาแบงก์รัฐมาช่วยราษฎร์” 
ณ จ.หนองคาย  เพื่อน�าบริการมาสนับสนุน 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงพื้นที่อย่างครบถ้วน
ในจดุเดยีว  โดยมุง่หวงัสร้างประโยชน์ทางธรุกิจ
ให้แก่ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีในหลากหลาย 
กลุม่ธรุกจิ ตลอด Supply Chain  

ในงานดงักล่าว SME D Bank ได้จดัเตรยีม 
สนิเชือ่พเิศษไว้พร้อมบรกิาร วงเงนิกว่า 30,000 ล้าน 
บาท  ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่ ให้เกิดการ 
ยกระดับ จุดเด่นอัตราดอกเบ้ียพิเศษเพียง 3% 
ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนช�าระนานสูงสุด  
10 ปี ปลอดช�าระหนีเ้งินต้นสงูสดุ 12 เดอืน ได้แก่  
1. สนิเชือ่ “SME Green Productivity” วงเงนิกู ้

สงูสดุ 10 ล้านบาท สนับสนนุให้ผูป้ระกอบการ 
เอสเอ็มอลีงทนุตดิต้ังเครือ่งจกัร ระบบ อปุกรณ์ 
เพื่อใช้พลังงานสะอาด ดีต่อธุรกิจและดีต่อโลก  
2. สนิเชือ่ “ปลกุพลงั SME” วงเงินกูต่้อรายสงูสดุ  
1.5 ล้านบาท สนบัสนนุผูป้ระกอบการรายเลก็เข้าถงึ 
แหล่งทนุ และ 3. สนิเชือ่ “Beyond ตดิปีก SME” 
วงเงนิกูส้งูสดุ 15 ล้านบาท สนบัสนนุให้เอสเอ็มอี
เพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิ 

ควบคู่กับบริการด้านการพัฒนาธุรกิจผ่าน
แพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (dx.smebank. 
co.th) สามารถใช ้บริการได ้สะดวกสบาย  
ตลอด 24 ชม. มฟีีเจอร์ส�าคญัๆ  เช่น Business  
Health Check ระบบตรวจประเมนิสขุภาพธรุกิจ ,  
E-Learning รวบรวมหลกัสตูรความรูส้�าคญั ช่วยเพิม่ 
ศักยภาพการประกอบธุรกิจ, SME D Coach  
ทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�าธรุกจิจากโค้ชมอือาชพี 
และ Privilege สทิธปิระโยชน์เพือ่ยกระดบัธรุกจิ 
นอกจากนัน้ สนบัสนนุด้านการตลาดผ่านกจิกรรม
ต่างๆ  เช่น พาออกบทู และจบัคูธ่รุกจิ เป็นต้น

ภายในงานได ้รับเกียรติจาก นายธกร  
เลาหพงศ์ชนะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั (นายเผ่าภมิู 
โรจนสกลุ) เป็นประธานในพธิ ีซ่ึงในงานมกีารมอบ
ป้ายสนิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อซีึง่ได้รบั
การสนบัสนนุสนิเชือ่จาก SME D Bank  รวมถงึ 
การออกบทูให้ค�าปรกึษา และแนะน�าเข้าถงึแหล่งทนุ 
โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน จ.หนองคาย  
และใกล้เคยีง เข้าร่วม 

ทัง้นี ้SME D Bank พร้อมหน่วยงานพนัธมติร 
จะสนบัสนนุผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนพืน้ทีต่่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับ
บริการด้านการเงินและการพัฒนาได้ ณ สาขา 
SME D Bank ทั่วประเทศ หรือช่องทาง LINE 
Official Account : SME Development Bank  
และ www.smebank.co.th  เป็นต้น  สอบถาม
ข้อมลูเพิม่เตมิ Call Center 1357

ประเทศ กลุ ่มผู ้ เรียนประกอบด้วยนักธุรกิจ 
ข้าราชการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และสือ่มวลชน

นายหาน จือ้เฉยีง กล่าวแสดงความยนิดกีบั
ผูส้�าเรจ็การศึกษา และเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของ
การร่วมมอืระหว่างไทย-จนี โดยระบวุ่า “ผูส้�าเรจ็
การศกึษาเหล่านีจ้ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการส่งเสรมิ
ความเข้าใจอันดีและกระชบัความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้” พร้อมทัง้กล่าวถงึ
ความส�าเรจ็ของจนีในหลากหลายด้าน ซึง่เกดิจาก
การร่วมมอืของทกุภาคส่วน

พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  
กรณตีกึถล่มจากเหตแุผ่นดนิไหว จนท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ 
และได้รบับาดเจบ็จ�านวนมาก โดยสถานทูตจนี 
ประจ�าประเทศไทย ได้ประสานหน่วยกูภ้ยัของจนีน�าอปุกรณ์ 
และเครือ่งจกัรกลหนกั เข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

 หาน จือ้เฉยีง ดร.ก�าพล มหานกุลู
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“ประเทศไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน�้าในประเทศ  
พร้อมทัง้การจดัเตรยีมร่างแผนปฏบิตักิารร่วม (Draft Action Plan)  
ระยะ 5 ปี ที่มุ่งเน้นในประเด็นการจัดท�าโครงการร่วมในการพัฒนา
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการส่งเสริมแนวทางการรับมือต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในชมุชนรมิแม่น�า้โขง” ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล 

เลขาธกิารส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) 

บรูณาการร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อม กรงุเทพมหานคร  
ส�านกังานเขตคลองเตย และส�านกังานเขตวฒันา 

“TEI มบีทบาทในการโครงการคอื ท�าหน้าที่
เป็นหน่วยงานท�าการศกึษา ตัง้แต่การศกึษาข้อมลู
การคัดแยกขยะจากกรณีศึกษาต่างประเทศ ใน
ประเทศ และกรงุเทพมหานคร การศกึษาทบทวน 
และการจดั Workshop ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
การจดัท�าข้อตกลงกับผูเ้กบ็ขยะและผูร้ไีซเคลิ การ
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คัดแยกขยะ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลอาคารและผู้อยู่อาศัย และการ 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการรายงานความ 
คบืหน้า แนวทาง และระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรบัการ

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ องค์การ 
พทิกัษ์สิง่แวดล้อมแห่งเดนมาร์ก (DEPA) และ 
กรงุเทพมหานคร (BMA) Kick off  “โครงการ
น�าร่องคัดแยกขยะครัวเรือนในคอนโดมิเนียม 
กรงุเทพมหานคร” (Pilot project for Household  
waste sorting in Bangkok Condominiums  
2025) มุ ่งหวังสร้างต้นแบบระดับประเทศ  
เฟสแรกน�าร่อง 2 เขต คลองเตย–วฒันา

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันไลฟ์สไตล ์
ของคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการอยู่อาศัยจากบ้าน
เป็นคอนโดมเินยีมมากขึน้ด้วยหลายสาเหตดุ้วยกนั  
ดงันัน้ทางสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ในฐานะองค์กร 
ทีข่บัเคลือ่นงานด้านสิง่แวดล้อม และให้ความส�าคญั 
ในการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรม ทีป่รบั เปลีย่น 

พฤตกิรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม จงึได้เลง็เหน็ 
ความส�าคัญในการเสนอแนวทางการจัดการ
ขยะครัวเรือนในคอนโดมิเนียม จึงได ้มีการ 
น�าเสนอ “โครงการน�าร่องคัดแยกขยะครัวเรือน
ในคอนโดมเินยีม กรงุเทพมหานคร” ซึง่ได้รบัการ 
สนับสนุนจาก ส�านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
แห่งเดนมาร์ก (DEPA) ภายใต้การด�าเนนิงานแบบ 

คัดแยกขยะ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติในพื้นที่
คอนโดมเินยีมน�าร่อง 5-20 แห่งในเขตคลองเตย
และเขตวฒันา และการติดตาม ประเมนิผล พร้อม
น�าไปจดัท�าเป็นรายงาน”

นางสาววรนชุ สวยค้าข้าว รองผูอ้�านวยการ
ส�านกัสิง่แวดล้อม กรงุเทพมหานคร กล่าวว่า “การ
ร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญและสอดรับ
กับการด�าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม ่
ตามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมฯ  
(ฉบับใหม่) ซึ่งหากคอนโดมิเนียมที่ เข ้าร ่วม 
โครงการน�าร่องการแยกขยะ จะสามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของพ้ืนที่อาคารสูง อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่อาคาร นอกจากนี ้ โครงการ
ดงักล่าวยงัตอบสนองความต้องการของผู้อยูอ่าศยั
ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่มีความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม”

ด้าน นายมาร์ติน ชนีคล็อธ ที่ปรึกษาด้าน 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนสถานเอกอคัรราชทตูเดนมาร์กฯ 
และนายเจนส์ นีทอฟต์ ราสมุสเซ่น ผู้จัดการ
โครงการความร่วมมอืเชงิยทุธศาสตร์ประเทศไทย 
องค์กรพทิกัษ์สิง่แวดล้อมแห่งเดนมาร์ก เหน็พ้อง

3 องค์กรผสานมือ แยกขยะคอนโด
น�าร่อง 2 เขต คลองเตย วัฒนา 
หวังสร้างต้นแบบระดับประเทศ

วจิารย์ สมิาฉายา

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

วรนชุ สวยค้าข้าว

ภาดล ถาวรกฤชรตัน์

ต้องกันว่า “การพัฒนาการแยกขยะในตึกสูง 
ในคอนโดมเินยีม จะครอบคลมุถงึขัน้ตอนการตดิตัง้ 
ถงัขยะและภาชนะรองรบัขยะแก่ผูอ้ยูอ่าศยั และ
การพัฒนาระบบการคัดแยกขยะที่เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั และโครงการนีม้เีป้าหมายเพือ่สร้างโมเดล
และคู่มือที่สามารถขยายผลได้ส�าหรับการจัดการ

ผลส�าเรจ็ภายในกลางปี 2569 ซึง่การสร้างความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 3 องค์กร 
ในคร้ังนี ้สอดคล้องกบัทศิทางการขบัเคลือ่นเชงิระดบั 
นโยบายของประเทศ ด้านการจัดการขยะและ 
ขยะพลาสติกของประเทศน�าไปสู่เป้าหมายการ
จดัการขยะอย่างยัง่ยนื

ขยะที่มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลส�าหรับแนวทาง
การคัดแยกขยะระดับชาติ และให้ข้อเสนอแนะ
ส�าหรับการน�าไปใช้ในวงกว้างท�าซ�้ากับพื้นท่ีอื่นๆ  
ในกรงุเทพมหานคร เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง  
ทัง้ในกรงุเทพมหานคร และภมูภิาคอาเซยีน”

ทั้งนี้ โครงการน�าร่องคัดแยกขยะครัวเรือน 
ในคอนโดมเินยีมกรุงเทพมหานคร” คาดว่าจะเหน็

วันน�้ำบำดำลแห่งชำติ  ปี 68
บูรณำกำรน�้ำบำดำลเพื่อควำมยั่งยืน
ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นประธาน
เป ิดงานวันน�้าบาดาลแห่งชาติ (National 
Groundwater Day) ครั้งที่ 3 ประจ�าปี พ.ศ. 
2568 ซึง่ตรงกบัวนัที ่3 เมษายนของทกุปี ภายใต้ 
แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการ 
น�้าบาดาลเพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายจตุพร  
บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ อธบิดกีรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล พร้อมผู้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล ผู้แทนภาครัฐและภาค
เอกชน เครอืข่ายน�า้บาดาล รวมถงึข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีก่รมทรพัยากรน�า้บาดาล ให้การต้อนรบั
และเข้าร่วมกจิกรรม 

ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  
“น�า้บาดาล” เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส�าคญั 
ต่อการด�ารงชวีติของประชาชน และมคีณุค่าทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ด้วยศกัยภาพของ
แหล่งน�า้บาดาลในประเทศไทยสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้น�้าบาดาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
อนัเนือ่งมาจากการเพิม่จ�านวนของประชากร การ
ขยายตวัของเมอืงและชมุชน การพฒันาทางด้าน
เกษตรกรรม เศรษฐกจิ และอตุสาหกรรม รวมทัง้

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ์ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 21 
มถินุายน 2565 ให้วนัที ่3 เมษายนของทกุปี เป็น  
“วนัน�า้บาดาลแห่งชาต”ิ (National Groundwater  
Day) สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 
2565 เวลา 17.00 น. เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี  เสด็ จพระราชด� า เนิน ไป 
ทรงเปิดโครงการจัดหาน�้าบาดาลขนาดใหญ่ 
แก้ปัญหาภยัแล้งอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีบ้่าน 
ปากชดัหนองบวั หมูท่ี ่2 ต�าบลหนองฝ้าย อ�าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการก�าหนด
วันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหา
กษัตริย์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าบาดาล และ
ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการร่วมกัน

ดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรน�้าบาดาลให้เกิด
ความยั่งยืนตลอดไป กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
จึงก�าหนดจัดงานวันน�้าบาดาลแห่งชาติในวันที่  
3 เมษายนของทุกปี โดยวันน�้าบาดาลแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  
“รวมใจภกัดิ ์รกัษ์น�า้บาดาล” ครัง้ท่ี 2 เมือ่ปี 2567 
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน 
รกัษ์น�า้บาดาล ต่อยอดความยัง่ยนื” และปี 2568 นี้  
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน 
บรูณาการน�า้บาดาลเพือ่ความยัง่ยนื”

ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลให้แก่
เครอืข่ายน�า้บาดาลดเีด่น ประจ�าปี 2568 จ�านวน 
4 ประเภท ดงันี้

1) ประเภทส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมจงัหวดัดเีด่น รวม 26 รางวลั ได้แก่ 

- ด้านการก�ากบั ควบคมุการประกอบกจิการ
น�า้บาดาลดเีด่น ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมจงัหวัดฉะเชงิเทรา, กาญจนบรุ,ี พทัลงุ, 
สระแก้ว และอดุรธานี 

- ด้านการตรวจสอบ ติดตามการขอรับ
ใบอนุญาตใช ้น�้ าบาดาลดี เด ่น  ส� านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอด็, อตุรดติถ์, เลย, นครศรธีรรมราช และ
สโุขทยั 

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท�านโยบายและแผน 
ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าบาดาล จึงก�าหนดจัดงาน 
วันน�้าบาดาลแห่งชาติ ในวันที่ 3 เมษายนของ 
ทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความส�าคัญของ 
วันน�้าบาดาลแห่งชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวชิาการน�า้บาดาลและศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
สูส่าธารณะ ตลอดจนเพือ่สดดุพีระเกยีรตคิณุของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์
ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ การ
พฒันาและอนรัุกษ์ทรพัยากรน�า้บาดาลอย่างยัง่ยนื

- ด้านการน�าส่งรายได้ค่าใช้น�้าบาดาลดีเด่น 
พื้นที่นอกเขตวิกฤตการณ์น�้าบาดาล ส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัสงขลา, 
สระบรุ ีและภเูกต็

2) ประเภทกลุ่มผู้ประกอบกิจการน�้าบาดาล
ภาคเอกชนดเีด่น รวม 8 รางวลั ได้แก่ 

- ประเภทธรุกจิ บรษิทั สงิห์ เบเวอเรช จ�ากดั, 
บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด และบริษัท   
ไก่สดเซนทาโก จ�ากดั 

อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 10) กลุ ่ม
เกษตรกรบ้านโนนสว่าง อ�าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อดุรธาน ี 11) กลุม่แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั บ้าน
หนองหงอก อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
และ 12) กลุ่มผู้ใช้น�้าบ้านจ�าปูน อ�าเภอรามัน 
จงัหวดัยะลา

4) ประเภทช่างเจาะน�า้บาดาลกรมทรพัยากร
น�า้บาดาล รวม 12 รางวลั ได้แก่ 1) นายประพนัธ์ 
กาสนุนัท์ 2) นายอ�านาจ ศรงีามฉ�า่ 3) นายธนวฒัน์ 

- ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้าน
การประกอบกิจการน�้าบาดาลดีเด่น ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสาคร, นครสวรรค์, สตูล, สุรินทร์ และ
อ่างทอง   

- ด้านการออกใบแจ้งหนี้ และติดตามการ
รบัช�าระเงนิดเีดน่ ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจงัหวดัปทมุธาน,ี ตรัง, เชยีงราย, 
ล�าพนู และสงิห์บรุี 

- ด ้านการน�าส ่งรายได ้ค ่าใช ้น�้าบาดาล 
ดเีด่น พืน้ทีเ่ขตวกิฤตการณ์น�า้บาดาล ส�านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรอียธุยา, สมทุรปราการ และนนทบรุี 

- ประเภทอุปโภคหรือบริโภค โรงพยาบาล
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เรือนจ�ากลาง
พระนครศรอียธุยา และองค์การบรหิารส่วนต�าบล
บวัลอย จงัหวดัสระบรุี 

- ประเภทการใช้น�้าบาดาลเพื่อการเกษตร 
บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จ�ากัด 
และ บรษิทั สหฟาร์ม จ�ากดั

3) ประเภทพืน้ท่ีต้นแบบในการบรหิารจดัการ
น�า้บาดาลดเีด่น รวม 12 รางวลั ได้แก่ 1) เทศบาล
ต�าบลแม่ค�ามี อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
2) องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองปลิง อ�าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 3) เทศบาลต�าบล
บ้านโภชน์ อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4) องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเม็ก อ�าเภอ
นาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 5) องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลท่าใหญ่ อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชยัภมู ิ 6) เทศบาลต�าบลคลองพนพฒันา อ�าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 7) กลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองยาง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
8) เทศบาลต�าบลท่าแลง อ�าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบรุ ี9) องค์การบริหารส่วนต�าบลทุง่มหาเจรญิ  

ล้อมวงศ์ 4) นายสรุศกัดิ ์ นาเวยีง 5) นายศริชิยั  
ชสูกลุ 6) นายสมมาต สทุธพิรหมมา 7) นายอศัวนิ 
เลก็มนตรา 8) นายสญัญา อ�าไพรตัน์ 9) นายสมนกึ  
บญุส่ง 10) นายสมบรูณ์ ทมุโคตร 11) นายสวุนั  
ศรโีสดา และ 12) นายจรงุศกัดิ ์ศรจีนัทร์

ส�าหรับกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย การ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสและความท้าทาย
ของการบรหิารจดัการน�า้บาดาลของประเทศไทย” 
โดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธบิดกีรมทรพัยากร
น�้าบาดาล การเสวนาหัวข้อ “การปนเปื ้อน 
น�า้บาดาล มรดกสารพษิ ภยัเงยีบแห่งอนาคต” และ  
“การพฒันาต้นแบบเครอืข่ายรกัษ์น�า้บาดาล เพือ่
การอนุรักษ์น�้าบาดาลอย่างยั่งยืน” นอกจากน้ี 
ภายในงานยงัมบีทูแสดงนทิรรศการและผลติภณัฑ์
จาก  ผู้ประกอบกิจการน�้าบาดาลภาคเอกชน 
รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรจากผู้ใช้น�้าบาดาล 
ได้แก่ กลุม่เกษตรอนิทรย์ีบ้านหนองเมก็ จงัหวดั
อ�านาจเจรญิ กลุม่เกษตรกรบ้านคลองยาง จงัหวดั
สโุขทยั กลุม่แปลงใหญ่เหด็นางฟ้า จงัหวดัราชบรุี  
และกลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
จงัหวดันครศรธีรรมราช



ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 256814 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

กรมลดโลกร้อนต้ังเป้ำ 100 ขำเทยีม ปี 2
กระป๋องอลมูเินยีม 4.8 ล้ำนใบ ลดก๊ำซเรอืนกระจก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมลด
โลกร้อน) ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย เปิดกจิกรรม 
เดนิ-วิง่ มนิมิาราธอน “we can run: Fund 
for legs” ปีที ่2 ภายใต้โครงการ Recycle 
for Life เพือ่มลูนธิขิาเทยีม ในสมเด็จพระศร ี
นครินทราบรมราชชนนี ตั้งเป้ารวบรวม 
กระป๋องอลมูเินยีมใช้แล้วกลบัเข้าสูร่ะบบรไีซเคลิ  
4,800,000 ใบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก 570 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

โดยม ีนายจตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย ดร.พิรุณ  
สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร 
กระทรวงฯ และภาคเีครือข่าย ร่วมเปิดกิจกรรม 
และพธิมีอบการสนบัสนนุขาเทยีม 100 ขา ให้แก่  

คุณกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการมูลนิธิขาเทียม 
ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเพือ่ส่งต่อ 
คุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการ พร้อมตั้งเป้ารวบรวม
กระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 
4,800,000 ใบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างสังคมที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมและภมูอิากาศ ร่วมขบัเคลือ่น
ประเทศไทยสูเ่ป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธเิป็นศนูย์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการการด�าเนินงาน 
หน่วยงานให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่น
การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรม  
“we can run: Fund for legs” เพือ่มลูนธิขิาเทยีม  
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งนี้  

รวมกว่า 4,800 คน และที่ส�าคัญการจัดงาน
ในวันนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน 
(Carbon Neutral Event) โดยมีการชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�านวน 87.6 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย ท�าให้มก๊ีาซเรอืนกระจกสทุธิ
เท่ากบัศนูย์

“ขอขอบคุณมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จ 
พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีและภาคเีครอืข่าย 

เป็นปีที ่2 ยงัคงเสรมิสร้างความตระหนกัรูใ้ห้ประชาชน 
เหน็ถงึความส�าคญัของการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสนับสนุน 
การผลติขาเทยีมแด่ผูพ้กิารให้กลบัมามคีณุภาพชีวติ 
ทีด่ี 

ในห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซ ี192 สาขาทัว่ประเทศ ภายใต้ 
โครงการ Recycle for Life เปลีย่นขยะเป็นบญุ 
เพือ่มลูนธิขิาเทยีม ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม
ราชชนน ีรวมถงึจากนกัวิง่ทีน่�ากระป๋องอลมูเินยีม
ใช้แล้ว 5 ใบ มาแลกรบัเสือ้และบบิ เพือ่ส่งเสรมิให้
ทกุคนแลสขุภาพพร้อมดแูลสิง่แวดล้อมไปด้วยกนั

นายจตุพร กล่าวเพิม่เตมิว่า กจิกรรมครัง้นีเ้กดิ
จากพลงัความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย ประกอบ
ด้วย มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีกรงุเทพมหานคร มลูนธิกิารจดัการ 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ  3R) บริษัท  

ทส.ระดมก�ำลงัดบัไฟป่ำเต็มที่
หลงัไฟป่ำเกดิขึน้หลำยพืน้ทีภ่ำคเหนอื

รมว.ทส. สั่ง อุทยานฯ  ป่าไม้  บูรณาการ 
ทกุภาคส่วน ระดมก�าลงัดบัไฟป่าเตม็ที ่ หลงัไฟป่า 
เกดิขึน้หลายพืน้ทีภ่าคเหนอื

นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ดร. 
เฉลิมชัย  ศรี อ่อน  รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธ รรมช าตแิล ะสิ่ งแวดล้อม (รมว.ทส.) 
ได้สัง่การให้กรมอุทยานแห่งชาตฯิ และกรมป่าไม้  
ระดมก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่ข้าควบคมุสถานการณ์ไฟป่า
ในพืน้ทีภ่าคเหนอือย่างเตม็ที ่พร้อมประสานความ 
ร่วมมือกับ ฝ่าย ปกครองและ ชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
สนบัสนนุกา รควบคมุไฟ ป่าอ ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เนื่องจากข ณะนี้สถาน การณ์ไฟป่าในภาคเหนือ 
ได้ขยายวงกว้างและมคีวามรนุแรงมากขึน้

ส�าหรับสถานการณ์ไฟป่าตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 
2567 ถงึ 30  มนี าคม 2 568 พบจดุความร้อน 
ทัว่ประเทศ 87,249 จุด โดยในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์มี 
24,222 จดุ ลดลง 15.71% เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปี 2567 ส่วนในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ
ม ี26,085 จดุ และนอกพืน้ทีป่่าอกี 36,942 จดุ

จากการส�ารวจ รอบเ ช้าพบ จุดค วามร้อน 
ทัว่ประเทศ 830 จดุ อยูใ่น ป่าอนรุกัษ์ 512 จดุ 
ป่าสงวนแห่งช าติ 525 จุด แ ละนอกพื้นที่ป่า  
66 จดุ โดยในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ 
1) อทุยานแห่งชาตสิาละวนิ จ.แม่ฮ่องสอน 48 จดุ 

ทัว่ประเทศ 3,895 จดุ ท�าการลาดตระเวนเฝ้าระวงั
ไฟป่าอย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ยั งมีก ารรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกแบบ “ เคาะ ประตูบ้าน” เพื่อสร้างความ
ตระหนักถงึอั นตรายจากไฟป่าและผลกระทบต่อ
ปัญหาฝุน่ PM2.5 ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่าง
ต่อเนือ่ง จ�านวน 2,527 ชมุชน 56,478 ครวัเรอืน  
พร้อมทัง้ด�าเนนิคดต่ีอผูล้กัลอบเผาป่าตามกฎหมาย  
ภายใต้นโยบาย “ เผาจ ริง จับจริง” เพื่อการ 
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และขอความร่วมมอื
ประชาชนงดเว้นก ารเผ าในทกุพืน้ที ่ หากพบเหน็
การลกัลอบเผาป่ า แจ้งได้ทีโ่ทร 1362 สายด่วน
พทิกัษ์ป่า ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั

นอกจากนี ้ นายอ รรถพลยงัได้กล่าวเพิม่เตมิ
ถึงการปิดพื้นท่ีป่ าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
จงัหวดัพะเยาว่า ป่าอทุยานแห่งชาตดิอยภนูาง มี 
ความรนุแรงและส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ รวมถงึ 
สร้างปัญหาฝุ่น ควัน อย่างมาก จึงจ�าเป็นต้อง
ประกาศปิดอทุยานแห่งชาตดิอยภนูาง อย่างถาวร 
โดยห้ามเข้าไปเ กบ็ห าของป่าทกุกรณี   เพือ่ฟ้ืนฟู
พืน้ทีป่่าอย่างไม่มกี�าหนด ซึง่จะเป็นกรณเีดยีวกนั
กบัการประกาศปิดเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าสลักพระ
อย่างทีผ่่านมา  ซึง่การปิดพืน้ทีเ่ป็นไปตาม นโยบาย 
ของ ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ทีมุ่ง่มัน่แก้ไข
ปัญหาไฟป่าและห มอกค วัน ให้มีประสิท ธิภาพ
สงูสดุ และบงัคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเอาจรงิ 
เพือ่น�าตวัผูก้ระท�าผดิลักลอบเผาป่ามาลงโทษหนกั
ให้ได้  โดยยนืยนัว่าจะด�าเนนิคดตีามกฎหมายอย่าง
เดด็ขาดกบัผูล้กัลอบเผาป่าอย่างไม่มข้ีอยกเว้น

ส�าหรบัพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตดิอยภนูาง จาก
รายงานพบ ว่ามจีดุความร้อนทีเ่พิม่มากขึ้ นอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยข้อมลูจดุความร้อน (Hotspot) ตัง้แต่
วนัที ่ 1  ตลุาคม 2567- 25 มนีาคม 2568  พบ 
จดุความร้อน 557 จดุ เพิม่ขึน้กว่าในปี 2567 ทีพ่บ 
จดุความร้อนในช่วงเวลาเดยีวกนันีเ้พียง 401 จดุ  
ซึง่เพิ่มขึน้มากกว่า 38.9 % ทัง้นี้ได้มกีารส่งก�าลงั 
เจ้าหน้าทีข่องอทุยานแห่งชาตดิอยภนูาง จาก 8 หน่วย 
พทิกัษ์ และ 1 จดุสกดั รวม 94 นาย เจ้าหน้าทีช่ดุ
เสอืไฟ 30 นาย จากศนูย์ปฏบิตักิารไฟป่าแพร่และ
เชยีงราย  ร่วมกบัชาวบ้านทีไ่ด้รบัการจ้างประจ�าจดุ
เฝ้าระวงัอกี 50 จดุ จ�านวน 150 คน เฝ้าระวงัและ
เข้าควบคมุไฟป่าในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งและเข้มข้น

ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มกีาร
ด�าเนินคดี ที่เก่ี ย วข้องกับการเผาป่าในพื้นที่ป่า
อนรุกัษ์แ ล้ว  จ�าน วน 63 คด ี ผูต้้องหา 21 คน 
พืน้ทีเ่สี ยหาย 2,772-0-64.25 ไร่ ส่วนภาพรวม
จดุความร้ อนในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ทัว่ประเทศ เมือ่
เปรยีบเทียบกับปี 2567 พบจดุความร้อนลดลง
จากปีทีแ่ล้วในช่วงเวลาเดยีวกนันีเ้ท่ากบั 32.69%  
โดยพบจดุความร้อนในป่าอนรุกัษ์จ�านวน 17,339 จดุ  
(ข้อมลู ณ วนัที ่25 ม.ีค. 68) 

ทัง้นี ้ ข อเตอืนไปยงัผูล้กัลอบ เผาป่า  ซึง่การ 
กระท�าความผดิฐานเผาป่านอกจากจะถกูด�าเนนิคดี 
ตามพระราชบัญญัตอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562  
มโีทษจ�าคุกตัง้แต่ 4-20 ปี และปรบัตัง้แต่ 400,000 
-2,000,000 บาท ยงัมคีวามผิดตามพระราชบญัญตั ิ
ป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ 
สามารถลงโทษเพิม่เตมิได้ตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้   
นอกจากนี้ ผูก้ร ะท�าผิ ด จะต้องรับผิ ดทางแพ่ง 
ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยากรป่าไม้ในอตัรา 
ไร่ละ 120,000 บาท โดยเงนิค่าเสยีหายนีจ้ะน�าไป
ใช้ในการฟ้ืนฟสูภาพป่าและระบบนเิวศทีถ่กูท�าลาย
จากไฟป่าด้วย 

2) เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าสาละวนิ จ.แม่ฮ่องสอน  
30 จุด 3) อุ ท ยานแห่งชาติ แม่ปืม จ.เชียงราย  
23 จดุ 4) อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน จ.ล�าปาง 21 จดุ และ  
5) อทุยานแห่งชาตแิม่สรุนิทร์ จ.แม่ฮ่องสอน 20 จดุ

โดยกรมอุทยา น ฯ  ได้ก�าหนดพื้นที่เฝ้าระวัง 
เป็นพเิศษในช่วงวนัที ่1-15 เมษายน 2568 ประกอบ 
ด้วย  1) อุทยานแห่งชาตสิาละวนิ จ.แม่ฮ่องสอน  
2) อุทยานแห่งชาตแิม่ปิง จ.เชยีงใหม่ ล�าพนู ตาก  
3) เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ลุม่น�า้ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4) 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสาละวนิ จ.แม่ฮ่องสอน และ  
5) เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก  
จ.กาญจนบรุี

ทัง้นี ้ รมว.ทส.ได้สัง่การให้ทกุ War Room เร่ง
ยกระดับก ารป้องกันและควบคุมไฟป่าขั้นสูงสุด  
พร้อมบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั หน่วยงาน 
ทหาร องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
ชมุชน และอง ค์กรเอกชน โดยจดัตัง้จดุเฝ้าระวงั

กรมลดโลกร้อน จบัมือ พนัธมติร
ใช้ข้อมลูดำวเทยีมรบัมอื

กำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศ

กรมกา รเปลี่ ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและ 
สิง่แวดล้อม โดย ดร.พริณุ สัยยะสทิธ์ิพานชิ อธบิด ี
กรมกา รเป ลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม ร่วมกบั ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื 
GISTDA  ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรม
การข้าว กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมชลประทาน 
ลงนาม บัน ทึ กค วามเข้าใจความร่วมมือ เพื่อ 
ส่งเส ริม แ ล ะส นับสนุนการใช้ข้อมูลดาวเทียม 
ในการรบัมือกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศในภาคเกษตร โดยได้รบัเกยีรติ
จาก นางอรนชุ หล่อเพญ็ศร ีรองปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นพยาน
ในพธิ ีพร้อมด้วยนายปวชิ เกศววงศ์ รองอธบิดี
กรมกา รเป ลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม ร่วมเสวนา หวัข้อ กลยทุธ์ปรบัตวั 
สูอ่น าคต  :  แ ผนรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศส�าหรบัภาคการเกษตรไทย 

 ดร.พริุณ สัยยะสทิธิพ์านชิ อธบิดกีรมการ
เปลี่ ยนแ ป ล ง สภ าพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  
กล่าวว่า การลงนามบันทกึความเข้าใจความร่วมมอืฯ  
ในวัน นี้  จ ะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการพัฒนา 
ชุดข้ อมู ล ภ า พถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียด
ส�าหรั บใช้ ใ น กา รวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ 
จดัท�าแผนที่ความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิาก าศระดั บพืน้ที ่ ซึง่เป็นส่วนสนบัสนนุหลกั
ในการจั ดท�า ข้ อ เสนอแนะเชงินโยบาย ตลอดจน
กลไก มาตรกา รทีเ่ กีย่วข้องในการบรหิารจัดการ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศ 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการในภาคเกษตร ข้อมลู
เหล่านีจ้ะเป็นฟันเฟืองส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นการ

ด�าเนินง านตา ม เ ป้า หมาย ไปสู่การปฏิบัติ และ
เสริมสร้ างกา ร รั บมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น 
ให้กบัเกษตรกรให้พร้อมกบัการสร้างโอกาสใหม่ๆ 
ในอนาคต  ถือ เ ป็ นก้าวส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัของประเทศ
ในการรบัมือต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื

ด้าน ดร. ปกรณ์  อ าภ าพันธุ์ ผู้อ�านวยการ 
GISTDA กล่าวว่า ความร่วมมอืครัง้นีเ้ป็นก้าวส�าคัญ 
ในการน�าเ ทคโน โ ล ยีอ วกาศมาสนับสนุนการ 
พยากรณ์ความเสีย่งและผลกระทบจากสภาพอากาศ 
ที่เปลี่ย นแปล ง  โ ดย เฉพาะการบริหารจัดการ 
ภาคเกษตรและทรัพยากรน�า้อย่างแม่นย�า โดยมี
เป้าหมายในการส่ง เสรมิการบรหิารจดัการข้อมลู
เชงิพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อภาคเกษตรกรรม 
การจดัการทรัพยากรน�า้ และการวางแผนนโยบาย
เพือ่รบัมอืกบัภาวะโลกร้อน 

โดยเน้นการใช้ข้อมลูดาวเทยีมเพือ่ตดิตามและ
วิเคราะห์ สถาน ก า ร ณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาตแิละสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง ซึง่
ความร่วมมอืนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัสามารถ
ก�าหนดนโยบ ายเชิ ง รุก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ให้สามารถป รับตั ว ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพ 
ภมูอิากาศ ลดความเสยีหายจากภัยธรรมชาตใินระยะ 
ยาว เช่น การติดตามแนวโน้มภยัแล้งและน�า้ท่วม 
เพือ่ปรบัแผนการเพาะปลกูให้สอดคล้องกบัสภาพ
อากาศทีเ่ปลีย่นแปลง โดยจะเป็นการใช้ประโยชน์
จากข้อมลูด าวเที ย มส�าหรบัการสนบัสนนุภารกจิ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในด้านการ 
แก้ปัญหาเชงิรุ กอั น เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งหน่วยง านพั น ธ มิ ต รในครั้งนี้ จะร่วมกัน
ผลกัดนัการใช้เทคโนโลยอีวกาศ เพือ่ยกระดบัการ
บรหิารจดัการภาค เกษตรและทรพัยากรน�า้ของ
ประเทศไทยใ ห้แม่ น ย�า แ ละมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เสรมิสร้างความมัน่คงทางอาหารในระยะยาว
และลดผลกระทบจากภัยพิบตัทิางธรรมชาต ิเพือ่
อนาคตทีย่ัง่ยนืของภาคการเกษตรไทย

โดยตัง้เป้าหมายสนับสนนุการผลติขาเทียม 
100 ขา คดิเป็นมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท และ
รวบรวมกระป๋องอลมูเินยีมใช้แล้วกลบัเข้าสูร่ะบบ
รไีซเคลิ 4 ,800 ,000  ใบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก 570 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (โดยเทยีบ 
การรไีซเคลิกระป๋องกบัการขดุแร่ใหม่) ซึง่จะมกีาร
รวบรวมกระป๋องอลมูเินยีมใช้แล้วกลบัเข้าสูร่ะบบ
รไีซเคลิ จากจุดรับคืนกระป๋องอลมูเินยีมใช้แล้ว 

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) กลุม่ธรุกจิ TCP 
บรษิทั ไทยน�า้ทพิ ย์  คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั บรษิทั 
หาดทพิย์ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ไทยเบเวอร์เรจ
แคน จ�ากดั บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ รไีซเคลิ จ�ากดั  
ช่อง 7HD ในโครงการ 7 สปัีนรกัษ์ให้โลก โดยถอืเป็น 
หนึ่งในความรั บ ผิดชอ บ ข อ ง ผู้ผลิตในการสร้าง
สงัคมรไีซเคลิ 

ซึ่งครั้งนี้ไ ด้รับความสนใจจากนักวิ่งสายบุญ 

ที่สนับสนุนกา ร จัดกิจกรรม รวมถึงนักวิ่ง 
ทุกท่าน ที่ร่ ว มกันส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้กับผู้พิกา ร  พร้อมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแล ะ ภูมิอากาศ พร้อมขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู ่ เป้าหมายความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ในปี ค.ศ. 2065” 
นายจตพุร กล่าว

“ตัง้เป้าหมายสนบัสนนุการผลติขาเทยีม 100 ขา คดิเป็นมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท  
และรวบรวมกระป๋ องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู ่ระบบรีไซเคิล 4,800,000 ใบ  
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 570 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (โดยเทยีบการรไีซเคลิ
กระป๋องกบัการขดุแร่ใหม่)”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 วันที่ 16-30 เมษายน 2568   15พลงังาน/สิง่แวดล้อม

บ.ีกรมิฯ ชนูวตักรรมประหยดัพลงังำน
ช่วยลดต้นทนุ/ลดปล่อยก๊ำซคำร์บอน

บี.กริม เทคโนโลยี ตอกย�้าความมุ่งมั่น
ด ้านนวัตกรรมและความยั่งยืนด้วยการ 
น�าเสนอโซลชูนัประหยดัพลงังาน หลากหลาย
รูปแบบ ส�าหรับโครงการอุตสาหกรรมและ 
เชงิพาณชิย์ ในงาน NOVA Expo 2025 โดยบทู 
ของ บ.ีกรมิ เทคโนโลย ีได้รบัความสนใจ จาก
ผูเ้ชีย่วชาญด้านพลงังาน คูค้่า และผูเ้กีย่วข้อง
ในอตุสาหกรรมมากมาย ทีต้่องการสมัผสักบั
ความก้าวหน้าล่าสดุของเทคโนโลยสีเีขยีว

บี.กริม เทคโนโลยี ได้น�าเสนอโซลูชัน 
ล�า้สมยัทีอ่อกแบบมาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ 
พลงังาน ลดต้นทนุการด�าเนนิงานและสนบัสนนุ
ให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดย
ไฮไลต์ส�าคญัประกอบด้วย:

· โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับ
อากาศ (HVAC Energy Efficient Solutions) 
- เทคโนโลย ีปรบัปรงุระบบเครือ่งท�าความเยน็
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการ
ด�าเนนิงาน

· โซลชูนัพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop  
Solutions) -ระบบพลังงานสะอาดที่พร้อม 
ให้บรกิารทัง้ในรปูแบบสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า 

นายอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั บ.ีกรมิ เทคโนโลย ีจ�ากดั กล่าวว่า  
“ในฐานะผู้น�าด้านโซลูชันเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ บ.ีกรมิ เทคโนโลย ีมุง่มัน่
ทีจ่ะน�าเสนอนวตักรรมทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นธรุกจิ 
และอาคารสู่อนาคต โดยเราให้ความส�าคัญอย่างยิง่ 
ต่อการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงาน
สะอาด เพือ่ช่วยให้ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุ
ลดต้นทุนในการด�าเนินงาน พร้อมส่งเสริม 
ความยัง่ยนืด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
และส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองสงัคมโดยรวม 
เป้าหมายเหล่านีจ้ะเป็นแรงผลกัดนัส�าคญัในการ 
ปฏิรูปอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองวสิยัทศัน์ดงักล่าว บ.ีกรมิ 
เทคโนโลย ี จงึได้พฒันาหลากหลายโซลชูนัเพือ่
ความยั่งยืนท่ีให้บริการแบบครบวงจร (One-
Stop Service) ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การออกแบบ จัดหา ติดต้ังไปจนถึงการบ�ารุง
รกัษา เพือ่มอบประสบการณ์ทีไ่ร้รอยต่อ และ

(PPA) หรอืรปูแบบการซือ้ขาด (EPC) เพือ่ตอบโจทย์  
ทกุความต้องการ

·  โซลูชันแสงสว่างเปลือกอาคาร (Facade 
Lighting) -ระบบไฟอัจฉริยะประหยัดพลังงาน 
ทีช่่วยเพ่ิมความสวยงาม ฟังก์ชัน่การใช้งาน และ
มลูค่าให้กบัอาคารเชงิพาณชิย์และอตุสาหกรรม

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เน้นย�้าถึงบริการ
รบัประกนัประสทิธภิาพระบบเครือ่งท�าความเยน็ 
(Chiller Plant Efficiency Guarantee) และ
เครือ่งส่งลมเยน็รุน่ใหม่ล่าสดุ Carrier Smart AHU 
(Dedicated Outdoor Air Unit - DOAU) ซึง่
เป็นสองนวัตกรรมส�าคัญที่ได้รับการออกแบบมา 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการท�าความเย็น  
รวมถงึลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเสรมิสร้าง
ความยัง่ยนืให้กบัธรุกจิ

ตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้า”
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน บี.กริม 

เทคโนโลย ี เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้สมัผสักบั
โซลชัูนทีเ่ปลีย่นแปลงวงการอย่างใกล้ชดิ หนึง่
ในความส�าเร็จส�าคัญในงานนี้คือการที่ บี.กริม 
เทคโนโลย ีได้รบัรางวลั Green Booth Award 
ซึ่งมอบให้กับผู ้จัดแสดงที่ใช้วัสดุยั่งยืนและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในการออกแบบบทู รางวลันีส้ะท้อนถงึความมุง่มัน่ 
ของบรษิทัฯ ด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
และนวตักรรมสเีขยีว ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าด้าน
โซลชูนัอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื

1 ปี แห่งกำรสกดักัน้ขยะพลำสตกิ
จำกเจ้ำพระยำและควำมร่วมมอื

กรมทะเล ร่วมติดตามผลการด�าเนินงาน 
เรอื Interceptor™ 019 ภายใต้หัวข้อ “หนึง่ปี
แห่งการสกดักัน้ขยะพลาสตกิจากแม่น�า้เจ้าพระยา
และความร่วมมอืในอนาคต”

ดร.ป่ินสกัก์ สุรสัวด ี อธบิดกีรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กล่าวเปิดเผยว่า กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ในฐานะหน่วยงานหลกั
ทีม่ภีารกจิด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล
เป็นวาระส�าคัญ โดยส่วนใหญ่ขยะจ�านวนมากที่
ไหลลงสู่ทะเลล้วนแล้วแต่เป็นขยะบกที่ถูกทิ้งลงใน
แม่น�า้ ล�าคลอง รวมถงึขยะจากครวัเรอืนทีเ่ป็นหนึง่
ในสาเหตทุีท่�าให้มวลขยะเพิม่มากขึน้ 

ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายใต้ก�ากับการดูแลของ 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) ได้
ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย ซึง่
เป็นนโยบายเร่งด่วนทีร่ฐับาลด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
มาโดยตลอด ผ่านการมส่ีวนร่วมกบัองค์กรจากภาค
รฐั ภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
ลดปริมาณขยะและจัดการขยะตั้งแต่ก่อนที่จะลงสู่
แม่น�า้ ล�าคลอง ไหลลงสูท่ะเล สร้างความเสยีหาย
ให้กับทรัพยากรทางทะเลอันเป็นสมบัติล�้าค่าของ
ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการ
ด�าเนินงาน 1 ปี ของ Interceptor™ 019 กรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบั The Ocean 
Cleanup สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ 

กรุงเทพมหานคร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ร่วมกนัจดัการประชมุกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญั 

ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งปีแห่งการสกัดกั้นขยะ
พลาสติกจากแม่น�้าเจ้าพระยาและความร่วมมือ 
ในอนาคต” โดยมอบหมายให้นายอกุกฤต สตภมูนิทร์  
รองอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็น
ผู้แทนกรมฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน ์
ในการจัดการขยะพลาสติกเพื่อปกป้องทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง” พร้อมด้วย ดร.สวุรรณ นนัทศรุต  
ผู ้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นางสุมนา  
ขจรวฒันากลุ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเจ้าหน้าท่ีกรม ทช.  
เข้าร่วม 

โอกาสเดียวกันนี้ นายประเสริฐ สิรินภาพร  
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ให้เกยีตเิป็นประธานกล่าวเปิดงานและ
กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการนี้ H.E. Mr. Remco 
Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูต 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย 
กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ  

ป่ินสกัก์ สรุสัวดี H.E. Mr. Remco Johannes van 

Wijngaarden

ภาคเอกชน ผู ้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชมุ ณ สถานเอกอคัรราชทตูเนเธอร์แลนด์  
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 

ดร.ป่ินสกัก์ อธบิด ีทช. กล่าวต่อไปว่า ทีผ่่านมา  
ได้มีการเปิดตัวโซลูชันการท�าความสะอาดแม่น�้า 
Interceptor™ 019 ครั้งแรกในแม่น�้าเจ้าพระยา
อย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2567 เพือ่
เพิม่ความตระหนกัรูเ้กีย่วกับปัญหามลพษิพลาสตกิ 
ในหมู่ประชาชนกรุงเทพฯ และกระตุน้ให้ชมุชนร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหานี้

อกีทัง้ ยงัมบีทบาทส�าคญัในการรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบัแหล่งทีม่าและองค์ประกอบของขยะ ซึง่ช่วย
ผลักดันความพยายามในการจัดการขยะที่ต้นทาง 
และร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การติดตั้ง 
Interceptor™ 019 ในแม่น�า้เจ้าพระยา ในห้วงเดอืน 
กมุภาพนัธ์ 2567–กมุภาพนัธ์ 2568 สามารถด�าเนนิการ 
จัดเก็บขยะในแม่น�้าเจ ้าพระยาซึ่งเป ็นแม่น�้า 
สายหลกัทีพ่ลกุพล่านทีส่ดุในกรงุเทพฯ จ�านวนกว่า 
185,000 กโิลกรมั ไม่ให้ไหลลงสูม่หาสมทุร 

พร้อมกนันีไ้ด้มผีูเ้ข้าเยีย่มชมเรอืแล้วกว่า 450 คน  
ส�าหรับการจัดประชุมในครั้ งนี้  นับเป ็นการ 
ตดิตามผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าในรอบ 
1 ปี ของปฏบิตักิาร Interceptor™ 019 ในแม่น�า้
เจ้าพระยา พร้อมทั้งแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการลด
มลภาวะจากพลาสตกิในกรงุเทพฯ และประเทศไทย 
ตลอดท้ังริเริ่มการหารือเกี่ยวกับการสร้างกรอบ
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยพยายาม
ท�าความสะอาดเพ่ิมเติมในกรุงเทพฯ เพื่อลด 
ผลกระทบต่อมลพษิพลาสตกิในแม่น�า้เจ้าพระยา ตลอดจน 
น�าเสนอข้อมูลอัปเดตของโครงการและหารือ 
เกีย่วกบัขัน้ตอนต่อไปของความร่วมมอื โดยมุง่หวงั
ทีจ่ะท�าให้ความพยายามร่วมกนัให้เกิดประสทิธภิาพ
สงูสดุต่อไป

ณฐัพล รงัสติพล ชยัวฒัน์ โควาวสิารชั

บำงจำกฯ-ดพีร้อม ผนกึ 5 พนัธมติรธรุกจิ 
ดนั SAF ส่งเสรมิธรุกจิกำรบนิ สูเ่ป้ำหมำย Net Zero

ดีพร้อม จับมือบางจากฯ ผนึกก�าลังกับ  
5 ยกัษ์ใหญ่ภาคธรุกจิ เสรมิความร่วมมือสร้าง
เครอืข่ายบรหิารจดัการน�า้มนัใช้แล้ว ผลกัดนั
การผลิต SAF ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG 
ตอบโจทย์การแก้ไขวกิฤตสภาวะภมูอิากาศ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน ้าพัฒนา
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดย
มอบหมายกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอืดพีร้อม 
(DIPROM) ผสานความร่วมมือบริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ 5 องค์กร 
ธุรกิจชั้นน�าของประเทศ เร่งขับเคลื่อนการ 
ส่งเสริมการผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานยัง่ยนื 
(Sustainable Aviation Fuel) หรอืทีเ่รยีกว่า 
SAF ผ่านกลไกความร่วมมอื MOU “การบริหาร
จัดการน�้ามันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อน�ามาผลิต
น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ตามนโยบาย 
Bio-Circular-Green Economy”

เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ
โซ่อุปทานของน�้ามันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used 
Cooking Oil: UCO) ส�าหรบัใช้เป็นวตัถดุบิผลติ 
SAF ในเชงิพาณชิย์ โดยมเีป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ 
เป็นศนูย์ พร้อมยกระดบัอตุสาหกรรมการบนิไทย
ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่

บางจากฯ เข้าหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
“ประเด็นแนวทางความร่วมมือในการรวบรวม
น�า้มนัปรงุอาหารใช้แล้วจากภาคอตุสาหกรรม เพือ่
น�ามาผลติ SAF” ซึง่ทางกระทรวงฯ ได้ตระหนกัถงึ
ความส�าคญัและเหน็ว่าประเดน็ดงักล่าวสอดคล้อง
กบันโยบายของนายกรฐัมนตร ีแพทองธาร ชนิวตัร  
ที่ต ้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และปรับบทบาทให้ประเทศไทยเป็นผู้เล่นส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจในเวทีโลก รวมถึงการมุ่งมั่นสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) ของ
ภมูภิาค ทีจ่ะช่วยสร้างข้อได้เปรยีบให้ผูผ้ลิตสนิค้า
และบรกิารในประเทศและช่วยเปิดประตบูานใหญ่
สูก่ารค้าโลก 

อีกทั้ งในฐานะรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อตุสาหกรรมทีต้่องการขบัเคลือ่นนโยบาย “สู ้เซฟ 
สร้าง” ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย ปฏริปูที ่1 “การจดัการกาก สารพษิ  
ที่ท�าร้ายชีวิตประชาชน” โดยปรับการบริหาร
จดัการกากอุตสาหกรรมทัง้ระบบ ปฏริปูที ่2 “Save 
อุตสาหกรรมไทย” ด้วยการสร้างความเท่าเทียม
ในการแข่งขันของ SMEs และปฏิรูปที่ 3 “การ
สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่” ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) จงึเป็นทีม่าของความร่วมมอื 
ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม กบับรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  
(มหาชน) และ 5 หน่วยงานช้ันน�าในแวดวง 
ภาคธรุกจิ นบัได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นในการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกนัเพือ่ประโยชน์ของประเทศในทกุมิติ

ดร .ณัฐพล รั งสิ ตพล  ปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอตุสาหกรรม ได้

จดัท�าแนวทางการส่งเสรมิการผลติ SAF และศกึษา

วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิต SAF โดยเฉพาะ 

UCO ตามแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิงของ

ประเทศไทย รวมถึงเดินหน้าสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ พร้อมทัง้สนบัสนนุ

การบริหารจัดการโซ่อุปทานของ UCO ส�าหรับ 

ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ SAF

โดยเป็นการลงนามใน MOU ระหว่าง กระทรวง

อุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ

พันธมิตรภาคธุรกิจที่มีการใช้น�้ามันปรุงอาหาร 

อกีทัง้ ยงัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัหน่วยงานอืน่ๆ 
โดยเฉพาะภาคครัวเรอืนให้หนัมาให้ความส�าคญั
กบัการใช้ประโยชน์จาก UCO โดยไม่ท�าให้เกดิ 
ผลเสียต่อสุขภาพและเกิดการจัดการอย่าง 
ถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงเป็นการพัฒนาความมั่นคง
ด้านพลงังานและเศรษฐกจิในภาคอตุสาหกรรม 
โลจสิตกิส์การบนิของประเทศ ยงัส่งผลถงึความยัง่ยนื 
ของสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทบางจากและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า กลุม่บรษิทับางจากได้ขานรบั
นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG และมีความยินดีที่หน่วยงานภาครัฐและ
พนัธมติรภาคธรุกจิให้การสนบัสนนุการผลติ SAF 
กญุแจส�าคญัสูก่ารลดคาร์บอนจากอตุสาหกรรม
การบิน โดยมีความพร้อมในฐานะผู ้บุกเบิก 
การผลิต Neat SAF 100% ในประเทศไทย 
ด้วยก�าลงัการผลติ 1 ล้านลติรต่อวนั ภายใต้ระบบ 
ที่ได้รับการรับรองระดับสากล International 
Sustainability and Carbon Certification 
(ISCC) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่การจัดหา
วตัถดุบิ การผลติ ไปจนถงึการขนส่ง 

อย่างไรก็ดี ปัญหาส�าคัญที่ประเทศไทย
ก�าลังเผชิญและจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครฐัอย่างเร่งด่วน คอื 1) การสร้างความ
หลากหลายของวัตถุดิบส�าหรับการผลิต SAF 
และ 2) การก�าหนดนโยบายภาครัฐทีช่ดัเจนหรอื 
mandate เพือ่ผลกัดนัการใช้ SAF ในประเทศ
โดยเรว็ จึงขอเสนอแนวทางต่อหน่วยงานภาครฐั 
ในการพิจารณา mandate เช่น การก�าหนด
สัดส่วนการใช้ SAF ในอุตสาหกรรมการบิน 
ควบคู ่กับการออกมาตรการสนับสนุนหรือ 
สทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสม ซึง่จะช่วยสร้างความ
เชือ่มัน่แก่ภาคธรุกจิ และจงูใจให้เกดิการลงทนุ 
ในระบบนิเวศของ SAF อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น  
เป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคัญทีไ่ม่เพยีงช่วยเพิม่มลูค่า
ให้กับเศรษฐกิจไทย แต่ยังสร้างโอกาสในการ 
ยกระดบัประเทศไทย ให้ก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
พลงังานสะอาดของภมูภิาคในอนาคตได้

ได้แก่ กลุม่เซน็ทรลั บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด 
(มหาชน) และสมาคมผูผ้ลติอาหารส�าเรจ็รปู เพือ่
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการบริหารจัดการ 
โซ่อปุทานของ UCO ทัง้จากภาคอตุสาหกรรมและ 
ภาคบริการ ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
SAF ในเชิงพาณิชย์ รองรับอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และสามารถลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมจากการขนส่งทางอากาศ ท�าให้เกดิการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
วัสดุเหลือท้ิง ตามนโยบาย Bio-Circular-Green 
Economy

นางสาวณฏัฐญิา เนตยสภุา อธบิดกีรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม กล่าวเพิม่เตมิว่า ดพีร้อมได้บรูณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อวิเคราะห์ข ้อมูลปริมาณความต้องการใช้  
(Demand) และก�าลังการผลิตของผู้ผลิต SAF  
รวมถงึปรมิาณแหล่งวตัถดุบิศกัยภาพ (Supply) อาทิ  
น�า้มนัปรงุอาหารใช้แล้ว (UCO) น�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ์ 
ผลติผลจากอ้อย เช่น กากน�า้ตาล (Molasses) และ
เพือ่หาแนวทางการพัฒนาระบบนเิวศอตุสาหกรรม
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการผลิต SAF จากวัตถุดิบ
ศกัยภาพในประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

ส�าหรับในระยะแรกของความร่วมมือภายใต ้ 
MOU นี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
กลไกการบริหารจัดการโซ่อุปทานของ UCO 
ส�าหรบัการผลติ SAF ทัง้จากภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบรกิาร โดยมขีอบเขตการด�าเนนิงานตัง้แต่ การ
ประชาสัมพันธ์ แนะน�า และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอื พร้อมทัง้สร้างการรบัรูแ้ละความตระหนกั
ตลอดโซ่อุปทานในกระบวนการรวบรวม UCO สู่
การเพิม่มลูค่าเป็น SAF ตามแนวทาง BCG Model 

เอกนฏั พร้อมพนัธุ์ 
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ทส.ร่วมกล่ำวเปิดงำน Sustainability Week Asia 2025 
นราพฒัน์ แก้วทอง ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Sustainability  

Week Asia 2024 ณ โรงแรม ด ิแอทธนิ ี โฮเทล แบงคอ็ก กรงุเทพมหานคร โดยงานดงักล่าว 
เป็นเวทหีารอืแลกเปลีย่นมมุมองของภาครฐั ภาคเอกชน และนกัวชิาการ ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด รวมถึงกลไก
ทางการเงนิทีส่นบัสนนุการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

กรมเชือ้เพลงิฯ ร่วมกบั APEC
สนบัสนนุเทคโนโลย ีCCUS ลดภำวะโลกร้อน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยการสนับสนุน
จาก APEC (Asia – Pacific Economic  
Cooperation) เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารนานาชาต ิภายใต้โครงการ “Capacity  
Building Role on CCUS Development 
in APEC Economies for Sustainable 
Development Goal” เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถด้านองค์ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีาร
ดกัจบัการใช้ประโยชน์และการกกัเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture, Utilization, and Storage: 
CCUS) ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยดีงักล่าว
ทัง้ภาครฐั และเอกชนรวมถงึสถาบนัการศกึษา
จากหลายประเทศเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

นายวรากร พรหโมบล  อธิบดีกรม 
เชือ้เพลงิธรรมชาต ิเปิดเผยว่า เนือ่งจากปัญหา
สภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�าเป็นต้อง 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่นอกจากจะมีภารกิจหลักในการ 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเร่งรดัการจดัหาพลงังาน 
โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการส�ารวจและ 
พฒันาแหล่งเชือ้เพลงิธรรมชาต ิเพือ่ให้ประเทศ
มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้แล้ว 
กรมยังให้ความส�าคัญกับการรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเช่นกัน โดยปัจจุบัน 
กรมได้ศกึษาหาแนวทางในการพฒันาเทคโนโลย ี
การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture, Utilization, and Storage: 
CCUS) ทัง้ด้านการพฒันาบคุลากรเพือ่รองรบั
การด�าเนนิงาน การประสานความร่วมมอื ทัง้
ภาครฐั เอกชน และสถานศกึษาทัง้ภายในและ 
ภายนอกประเทศเพ่ือสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาการด�าเนินงาน
เกีย่วกบัเทคโนโลยดีงักล่าว

รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางด้านต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา
งานด้าน CCUS ในประเทศไทย เช่น ด้าน
นโยบาย กฎหมาย หรือแนวทางการสร้าง 
แรงจูงใจให้แก่ผู ้ประกอบการในการควบคุม 
ปรมิาณการปล่อยคาร์บอนจากการส�ารวจและผลติ 
ปิโตรเลยีมให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึง่ขณะนี้
ได้มีโครงการน�าร่องการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ในทะเลอ่าวไทย 
โดยคาดว่าจะสามารถอัดกลับและกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีไ่ด้จากการผลติปิโตรเลยีม
ภายในแหล่งได้ท่ีประมาณ 1 ล้านตนัต่อปี ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมอยู ่ระหว่างการศึกษา

กรมอทุยำนฯ ประชมุแก้ปัญหำหมอกควนัและไฟป่ำ
พร้อมยกระดบัมำตรกำรควบคมุในพืน้ทีเ่สีย่ง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เข้าร่วม
การประชมุคณะกรรมการอ�านวยการเพือ่การ
จดัการปัญหามลพษิทางอากาศ ครัง้ที ่2/2568 
โดยม ีนายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป็นประธาน

การประชุมครั้งส�าคัญนี้มีผู ้เข้าร่วมจาก 
หลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง น�าโดย นายจตพุร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวปรญีาพร  
สวุรรณเกษ อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ ผูแ้ทนกรม 
ป่าไม้ และ นายนฤพนธ์ ทพิย์มณฑา ผูอ้�านวยการ 
ส�านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  
รวมถึงคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่มีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั

ทั้ งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงคมนาคม รวมถงึหน่วยงานทหารและ
ต�ารวจ เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์และ
ก�าหนดมาตรการรบัมอืปัญหาไฟป่า หมอกควนั 

พจิารณาแนวทางการยกระดับความร่วมมอืกบั 
ประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อน 
ในช่วงวกิฤต รวมถงึการก�าหนดมาตรการน�าเข้า
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีป่ลอดการเผาและระยะเวลา
การบงัคบัใช้

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุมมีตใิห้ด�าเนนิการเร่งด่วน ดงันี้
1. มอบหมายกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ยกระดบัการบรูณาการท�างาน
ในการป้องกันการเกิดไฟและดับไฟในพ้ืนที่ 
ป่าอนรุกัษ์และป่าสงวนแห่งชาตอิย่างเข้มข้น โดย 
เน้นการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนรอบป่าที่มีความ
เสีย่งสงู พร้อมทัง้เร่งประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
รบัทราบถงึการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั

2. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย สั่งการ 
ผูว่้าราชการจงัหวดั ก�านนั และผูใ้หญ่บ้าน โดย
เฉพาะในพืน้ทีว่กิฤต ให้เร่งสร้างความเข้าใจกบั
ประชาชนเก่ียวกับความรุนแรงของปัญหาและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการท�างานกับ
ชมุชนทีย่งัมกีารเผาในปรมิาณมาก

3. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่งด�าเนินการจัดท�าฝนเทียมในพื้นที่วิกฤต 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการจัดการ
เศษวสัดทุางการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
แทนการเผา

ความเขม้ข้นของมาตรการในครัง้นีส้ะทอ้น
ให้เหน็ถงึความวกิฤตของสถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควนัท่ีก�าลงัส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติ 
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก�าลัง 
จะเข้าสูเ่ดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงทีม่คีวามเสีย่งสงู 
เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งและมักพบ 
การเผาในพืน้ทีเ่กษตรและพืน้ทีป่่าเพิม่มากขึน้

และฝุน่ละอองทีก่�าลงัทวคีวามรนุแรงในหลายพ้ืนที่
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ ์

ฝุน่ละออง PM2.5 และจ�านวนจดุความร้อนตัง้แต่ช่วง 
เดอืนพฤศจกิายน 2567 ถงึมนีาคม 2568 รวมถงึ
ข้อมลูพืน้ทีเ่ผาไหม้ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2567 จนถึง 
ปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาผลการด�าเนินการ 
ตามมาตรการรบัมอืสถานการณ์ไฟป่า หมอกควนั 
และฝุน่ละอองในช่วง 5 เดอืนทีผ่่านมา

การประชุมได้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรการ
ใน 3 ประเดน็หลกั ได้แก่

1. การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร  โดยมีการ
หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเผา ในพื้นท่ีนาข้าว
ในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน 2568 การบงัคบัใช้ 

ประกาศห้ามเผาภายใต้พระราชบญัญตัป้ิองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ความคบืหน้า 
การด�าเนินการตามประกาศกระทรวงเ กษตร 
และสหกรณ์ เรือ่งมาตรการบรหิารจดัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหา PM2.5 ภาคการเกษตร และการ
ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรส�าหรบัการผลติพชื
ปลอดการเผา

2. การจดัการไฟในพืน้ทีป่่า  ทีป่ระชมุได้ก�าหนด
แนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานป้องกันและ 
ควบคมุไฟในพืน้ทีป่่า โดยเฉพาะในพืน้ทีป่่าแปลงใหญ่  
14 กลุ่มป่า ซ่ึงเป็นพื้นท่ี วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง 
เป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายน 2568 พร้อมทั้ง
ติดตามความส�าเร็จในการควบคุม จุดความร้อน 
ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิป่าอนรุกัษ์ และพืน้ทีป่่า
แปลงใหญ่

3. การจัดการหมอกควันข้ามแดน มีการ

 จากเหตุภัยพิบัติแผ ่นดินไหว 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  
ได้ตรวจเยีย่มการตดิตามสถานการณ์แผ่นดินไหว 
ณ ศนูย์ปฏบิตักิารธรณพีบิตัภิยั กรมทรพัยากรธรณี 
(ทธ.) พร้อมเน้นย�้าแนวทางการปฏิบัติงานของ
กรมทรัพยากรธรณี โดยขอให้ยึดหลักข้อมูล
ทางวิชาการเป็นส�าคัญ เพื่อให้สื่อมวลชนและ 
พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง 
ทีถ่กูต้อง และต้องเป็นภาษาทีส่ือ่สารให้ประชาชน
สามารถเข้าใจได้ง่าย เตรยีมความพร้อมรบัมอืกบั
สถานการณ์ธรณพีบัิตภิยัได้อย่างถกูต้อง “เพราะ
เราต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ คือ กุญแจส�าคัญในการบริหาร
จดัการภยัพบิตั”ิ

 พร้อมกนันี ้ ดร.เฉลมิชยั รมว.ทส. 
ยังได้ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท
ทุกฝ่าย และแสดงความห่วงใยไปถึงเจ้าหน้าที่ 
ทกุหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงฯ ในทกุพืน้ที ่ที ่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในครัง้นี้  
ตลอดจนพี่น ้องประชาชนที่ได ้รับผลกระทบ  

โดยขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านมีความปลอดภัย 
และติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ 
ต่อไปอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี ้ในนามของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดง 
ความเสียใจต ่อความสูญเสียที่ เกิดขึ้นจาก 
ทุกเหตุการณ์ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์
แผ่นดนิไหวในครัง้นีด้้วย

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน เพือ่ให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้ง 
ขอความร่วมมอืจากประชาชนในการงดเว้นการเผา 
ในทุกพืน้ที ่และหากพบเหน็การลกัลอบเผาป่าหรอื
พืน้ทีก่ารเกษตร สามารถแจ้งเบาะแสได้ทีส่ายด่วน 
1362 ตลอด 24 ชัว่โมง                

 จริะพงษ์ คหูากาญจน์ ผูช่้วยปลดั
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม 
เป็นประธานการประชุมติ ดต ามกา รประ เ มนิ
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity and transparency  
Assessment: ITA) ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยมผีูแ้ทน 
จากหน่วยงานในสังกัด เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ฯ ณ  
ห้องประชมุ 203 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

 ทีป่ระชมุฯ ได้ร่วมกนัพจิารณาการ 
ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ท่ีด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส�านักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกบัหน่วยงาน 
ในสังกัด สป.ทส. จ�านวน 28 ข้อ ด�าเนินการ 
แล้วเสรจ็ 25 ข้อ และขอให้เร่งรดัการด�าเนนิการอกี 
3 ข้อ ให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่�าหนด พร้อม
มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน 
จัดท�าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ตามข้อมูลที่เห็นชอบ ในเว็บไซต์ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต่อไป

ให้ทกุหน่วยงานบรูณาการความร่วมมอืเพือ่แก้ไข
ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า และฝุน่ PM2.5 ในช่วง
วกิฤต “60 วนัอนัตราย” 

 โดยปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ความ
ส�าคัญการเร่งด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาแบบ
เชิงรุก โดยให้ควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งแต่
ต้นทาง การบงัคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และ

 จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
ลงพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ติดตามสถานการณ์
หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังคง
วกิฤตในพืน้ทีภ่าคเหนอื โดยทีป่ระชมุฯ ได้เน้นย�า้

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

จตพุร บรุษุพฒัน์ 

อรรถพล เจรญิชนัษา

จตพุร บรุษุพฒัน์  ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 

จริะพงษ์ คหูากาญจน์

ปรญีาพร สวุรรณเกษ

ได้รบัการแก้ไขอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ประเทศไทย  
ได้ประกาศเป้าหมายไว้ในการประชุมสมัชชา
ประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United  
Nat ions Framework Convent ion  
on Climate Change: UNFCCC) ครัง้ที ่ 26 
หรือ COP26 ว่า ประเทศไทยจะเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 
2593 (ค.ศ. 2050) และปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608 
(ค.ศ. 2065)

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ค�านึงถึง
ความส�าคญัและพร้อมสนบัสนนุเป้าหมายและ
เจตนารมณ์ดังกล่าวในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศ รวมถงึการสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ ในการ
แข่งขนัทางการค้าในอนาคต เพือ่มุง่สูเ่ศรษฐกจิ
และสงัคมคาร์บอนต�า่ โดยการพฒันาเทคโนโลยี
การดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บ
คาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and 
Storage: CCUS) ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้รบัการ
ยอมรับในระดับสากลในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนบริเวณพื้นที่ 
อ่าวไทยตอนบน ภายใต้ความร่วมมอืด้านพลงังาน 
ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น เพ่ือหาและพิสูจน์
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ซึ่ง
ถ้าหากสามารถยืนยันศักยภาพการกักเก็บได้ 
อาจสามารถรองรบัการอดักลบัและกักเกบ็ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีถู่กปล่อยจากอุตสาหกรรม 
ในเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่เป็น
โครงการส�าคัญที่จะช่วยยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมและมคีวามยัง่ยนืต่อไป

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ นับว่า 
จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี CCUS  
ในภูมิภาค Asia Pacific และเป็นเวทีในการ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ความรู ้และประสบการณ์  
กับผู ้เช่ียวชาญจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี CCUS ในหลากหลายมุมมอง 
ทัง้ด้านแนวนโยบาย กฎระเบยีบ หรือปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆ รวมทัง้ เพือ่ให้ 
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
มาปรับใช้ให้การด�าเนินงานด้าน CCUS เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ” นายวรากร กล่าว

วรากร พรหโมบล

“ประเทศไทย ได้ประกาศเป้าหมายไว้ในการประชุมสมัชชาประเทศภายใต้ 
กรอบอนสุญัญาสหประชาชาต ิว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC)  
ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ว่า ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon  
Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593  และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  
(Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608”
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กยท.จบัมอืเอกชน เดนิหน้ำสวนยำงอนิทรย์ี 
น�ำร่อง 10,000 ตนั

เกษตรฯ ออกมำตรกำรช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ“ปลำหมอคำงด�ำ”

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทน 
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผย
ว่า ปัจจบุนักระแสการอนรุกัษ์ ปกป้อง คุม้ครอง 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ได้เข้ามามบีทบาทความส�าคญั
ในการซือ้ขายสนิค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ 
สหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา ได้มีการ
บัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดเพิ่มเติมหลายฉบับ 
เกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสินค้าที่น�าเข้า
มาจ�าหน่าย เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานจะมีอีก
หลายประเทศน�ากฎระเบียบดังกล่าวมาบังคับใช้
เช่นกนั ดงันัน้ เพือ่สร้างโอกาสในการขยายตลาด
ยางพาราของไทย และสร้างความมั่นคงให้กับ 
อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท.จึงมี 
นโยบายที่จะพัฒนาการท�าสวนยางให้สอดคล้อง 
กบักระแสการอนรุกัษ์ดงักล่าว  

นายสขุทศัน์ ระบวุ่า เพือ่ให้การจดัการสวนยาง
อนิทรย์ีอย่างยัง่ยนืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เหน็ผลเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ กยท.ได้บรูณาการจบัมอื 
กบัภาคเอกชนในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการ 
สวนยางอินทรีย์ดังกล่าว โดยล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้  
กยท.ได้ลงนามแสดงเจตจ�านงส่งเสริมการท�า 
สวนยางอนิทรย์ี ภายใต้มาตรฐาน Moreganic© ซึง่ 
เป็นมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีของประเทศเบลเยีย่ม
ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก กับ MY SMART 
LATEX CO. LTD. (MSL) เพือ่เป็นกรอบแนวทาง
ความร่วมมอื ภายใต้สญัญาในรปูแบบต่างๆ ร่วมกนั 
ในอนาคต ตามมาตรฐานการจัดการสวนยาง 
Moreganic© ทีใ่ห้ความส�าคญักบัความปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค และการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

อนัจะน�าไปสูก่ารพัฒนาห่วงโซ่คณุค่ายางพารา
ให้มีความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา 
การจัดการสวนยาง และการแปรรูปยางตาม 
มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดบัผลผลติยางพาราของไทย 
ให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ Moreganic©  
ทีจ่ะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้ผลติภณัฑ์ยางพารา

“แนวโน้มความต้องการยางพาราอินทรีย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสการอนุรักษ์ ซึ่ง
ทาง MSL แจ้งความประสงค์มาว่า ต้องการซื้อ

รมช.อคัรา นัง่หวัโต๊ะพิจารณาหลกัเกณฑ์
และแนวทาง การประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ กรณี
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า พร้อม
ด�าเนินการในส่วนที่จ�าเป็นเร่งด่วน ท้ังการ
ควบคุมและก�าจัดปลาหมอคางด�า การตั้ง 
จดุรบัซือ้ และการท�าน�า้หมกัชวีภาพ

นายอคัรา พรหมเผ่า รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ 
แพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า ครัง้ที ่2/2568 
ณ ห้องประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การ 
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า ซึง่ได้พิจารณา 
หลกัเกณฑ์และแนวทาง การประกาศเขตการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณกีารแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า คอื

1) ต้องเป็นพื้นที่ที่กรมประมงได้ประกาศ
เป็นพื้นที่การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า  
2) ระดับการรุกรานของปลาหมอคางด�าใน
แหล่งน�้าธรรมชาติที่น�ามาใช้ในการประกาศ 
ภยัพบิตั ิต้องอยูใ่นระดบัรนุแรงหรอืระดบัปานกลาง  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความชุกชุม  
เพือ่จดัระดบัการรกุราน ดงันี้

- ระดบัรนุแรง มคีวามชกุชมุของปลาหมอ
คางด�ามากกว่า 100 ตัว/พื้นท่ี 100 ตร.ม.  

น�้ายางข้นท่ีเป็นน�้ายางอินทรีย์ หรืออย่างน้อย 
เป็นน�า้ยางข้นทีม่าจากสวนยางทีผ่่านกฎระเบยีบ EU  
Deforestation-free Products Regulation 
(EUDR) ของสหภาพยโุรป กล่าวคอื เป็นน�า้ยางข้น 
ทีส่ามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ว่ามาจากสวนยาง 
ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดจาก 
การตดัไม้ท�าลายป่า ไม่อยูใ่นพืน้ทีต้่นน�า้ พืน้ทีอ่นรุกัษ์  
และพืน้ทีป่่า”

“รวมทั้งจะต้องมีการจัดการสวนยางที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคม 
จ�านวนไม่น้อยกว่าปีละ 12,000 ตนั หรอืประมาณ
เดอืนละ 1,000 ตนั ในราคาพรเีมยีม สงูกว่าราคา
ตลาดในช่วงเวลานัน้ไม่น้อยกว่า 6 บาทต่อกิโลกรมั
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งสร้าง
รายได้จากการขายยางเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าปีละ 
ไม่น้อยกว่า 72  ล้านบาท” รกัษาการแทนผูว่้าการ กยท. 
กล่าว 

นายสุขทัศน์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับสวนยาง
อินทรีย์ที่จะน�าน�้ายางสดมาผลิตเป็นน�้ายางข้น 
จ�าหน่ายให้กับ MSL ในเบ้ืองต้นนั้น จะรับซื้อ
จากสวนยางในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และ
ประจวบครีขีนัธ์ เนือ่งจากเป็นมคุีณภาพน�า้ยางสด 
ดีและเป็นอินทรีย ์ โดยเฉลี่ยแล้วน�้ายางข ้น 
1,000 ตัน จะใช้น�้ายางสดจากสวนยางอินทรีย์
ประมาณ 50,000 ไร่ ทั้งนี้ จะให้สหกรณ์ หรือ
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จะเป็นผู้รวบรวม และ 
ท�าการซือ้ขายผ่านตลาดกลางของ กยท. ซึง่ กยท. 
จะได ้ค ่าธรรมเนียมในการซื้อขายประมาณ  
20 สตางค์ต่อกโิลกรมั

ทัง้นี ้ทาง MSL ร่วมกบั กยท. จะถ่ายทอดความรู ้
และวางแนวทางสร้างระบบการจัดการสวนยาง 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอินทรีย์ตามมาตรฐาน 
Moreganic© พร ้อมทั้งส ่งเสริมเกษตรกร 
ชาวสวนยางให้ท�าอาชพีเสรมิในสวนยาง โดยปลกู
พชือืน่ๆ ร่วมกบัการท�าสวนยาง เช่น ปลกูผกัเหลยีง  
ปลูกกาแฟ ปลูกโกโก้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นปลูก 
แบบอนิทรย์ีเช่นกนั เพือ่สร้างความมัน่คงให้กบัอาชพี 
เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยัง่ยนื  

กรมประมง เพิม่ควำมม่ันใจปลอดภยั 
ตดิ QR ตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์

กรมประมง น�าร่องใช้ระบบตามสอบสนิค้า
เกษตร “QR Trace On Cloud” ยกระดบั 
ปลานลิอนิทรย์ี จ.เชยีงราย ให้ตรวจสอบย้อนกลบั 
ได้ ผูบ้รโิภคมัน่ใจ ตลอดสายการผลติ

กรมประมง หนุนเทรนด์อาหารปลอดภัย 
น�าร่องใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบ
คลาวด์ส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ : QR Trace On Cloud ในผลติภณัฑ์
ปลานิลอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูด�า
เหมยซานเกษตรพอเพียง บ้านทุ่งต้อม อ.เทิง 
จ.เชียงราย สนองนโยบาย กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ทีมุ่ง่เน้นให้มกีารบรูณาการภารกจิ 
ร่วมกบัหน่วยงานในสงักดั และสอดรบักบันโยบาย  
“ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดย
ขับเคลื่อนภาคเกษตรและอาหารภายใต้ “3S” 
(Safety, Security & Sustainability) น�า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยในการสือ่สารด้านความ
ปลอดภยัทางอาหาร และเพิม่ประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
รวมถึงขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
ในรปูแบบออนไลน์

นายประเทศ ซอรกัษ์ รองอธบิดกีรมประมง 
เปิดเผยว่า ปัจจบุนัผูบ้รโิภคต่างให้ความใส่ใจต่อ
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงให้ความ
ส�าคัญกับกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบผ่านการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
มีการรับรองมาตรฐานโดยมีฉลากระบุข้อมูลที่
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ กรมประมงจึงได้พฒันาระบบ 
การรบัรองมาตรฐานและการตรวจสอบย้อนกลบั 

ปศุสัตว์อินทรีย์ และประมงอินทรีย์ รวมไปถึง
การแปรรูปผลผลิตสินค้าอินทรีย์สร้างมูลค่า  
โดยจัดจ�าหน่ายในตลาดของกลุม่ผูร้กัสขุภาพ ซึง่
จากการน�าระบบ QR Trace On Cloud มาใช้ใน
ผลติภณัฑ์ปลานลิอนิทรย์ี พบว่าช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ของกลุ่ม เนื่องจากมีการแสดงข้อมูลการผลิต
ที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่า 
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรภายในกลุ ่ม 
เป็นอย่างดี

“ในปีงบประมาณ 2569 กรมประมงมแีผน
จะขยายผลไปยงักลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุม่
เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ในสินค้ากลุ ่ม 
ปลากะพง กุง้ก้ามกราม และกบ ต่อไป โดยเชือ่มัน่ 
ว่าระบบ QR Trace On Cloud ดงักล่าวนี ้จะ
ช่วยให้เกษตรกรภาคประมงได้มีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลเพื่อช่วยติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตลอดสายการผลิต ลด
ความสูญเสียกรณีพบข้อบกพร่องของสินค้า 
ทีผ่ลติ โดยสามารถเรียกคนืเฉพาะลอ็ตทีม่ปัีญหา
ได้สะดวกยิง่ขึน้

นอกจากนี ้ยงัสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้า 
หรือผู ้บริโภคต่อสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงได ้
มากขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสทางการแข่งขันและ
เปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร 
ภาคประมงอกีด้วย”

ส�าหรบัเกษตรกรด้านประมงท่านใดทีม่คีวาม
ประสงค์จะใช้งานระบบ QR Trace on Cloud 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนา
ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั กองพฒันาระบบ
การรบัรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลกัฐาน
เพื่อการสืบค้น โทรศัพท์ 0 2562 0600 ต่อ 
14514 และ Facebook Page : กองพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ 
หลกัฐานเพือ่การสบืค้น

สินค้าประมงตลอดสายการผลิต เพื่อให้สามารถ 
ตดิตามแหล่งทีม่าของสนิค้าและผลติภณัฑ์จากสัตว์น�า้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
ปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งจับ 
จนถงึมอืผูบ้รโิภค โดยนอกจากจะท�าให้ผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ 
ในสินค้าสัตว์น�้ามากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มความโปร่งใส
ในการป้องกนัการท�าประมงทีผิ่ดกฎหมาย รวมถึง
ส่งเสรมิการท�าประมงแบบยัง่ยนือกีด้วย

ล่าสุด กรมประมง โดยกองพัฒนาระบบการ
รบัรองมาตรฐานสนิค้าประมงและหลกัฐานเพือ่การ
สบืค้น ได้น�าระบบตามสอบสนิค้าเกษตรบนระบบ
คลาวด์ส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด
เลก็ หรอื QR Trace On Cloud ซึง่เป็นระบบที่
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาต ิ(มกอช.) พฒันาขึน้มาใช้ประโยชน์ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติสนิค้า 
ทางการเกษตร ทีไ่ด้การรบัรองมาตรฐานได้มกีารจดัเกบ็ 
ข้อมูลที่ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการ 
ผลติสนิค้า ตัง้แต่แหล่งปลกู การรบัวตัถดุบิ ขัน้ตอน
การผลติ การตรวจสอบคณุภาพ การบรรจุ และการ 
จัดจ�าหน่าย โดยการจัดท�า QR Code รายล็อต 
ตดิบนตวัสนิค้าหรอืบรรจภุณัฑ์

ซึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
ตลอดเส้นทางการผลติเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบั
ผูบ้รโิภค รองรบัสนิค้าในกลุม่ผกั ผลไม้ ข้าว ปศสุตัว์ 
ไข่ และประมง รวมถงึสนิค้าและผลติภณัฑ์แปรรปู

โดยในปีงบประมาณ 2568 กรมประมงได้เริม่
น�าร่องใช้ QR Trace On Cloud ในผลิตภัณฑ์ 
ปลานิลอนิทรย์ี ซึง่ผลติโดย กลุม่วสิาหกจิชุมชนหมดู�า 

กระทรวงเกษตรฯ ครบรอบ 133 ปี 
”นฤมล“ ประกำศเร่งขับเคลื่อน 

“เกษตรมูลค่ำสูง-ยั่งยืน”
ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 1 เม.ย. 68 ทีผ่่านมา ศ.ดร.

นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอทิธิ ศริลิทัธยากร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช ่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยรู อนิสกลุ  
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูบ้รหิาร และ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมจุดธูป เทียน ถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พร้อมจดักจิกรรม มอบเกียรตบิตัรและเครือ่งหมาย 
เชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจ�าปี  
พ.ศ. 2568  โล่เชดิชเูกยีรตแิก่ข้าราชการพลเรอืนดเีด่น  
พนักงานราชการดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู ้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2567 
ของส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 

4.5 ล้านไร่ พร้อมทัง้ขบัเคล่ือนการมอบโฉนดต้นไม้
ในพืน้ที ่ส.ป.ก. จ�านวน 58 ชนดิ และโฉนดต้นยาง  
จ�านวน 11.17 ล้านไร่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร 
มทีรพัย์สนิบนพืน้ดนิ พร้อมขบัเคลือ่น 2 นโยบาย
ส�าคัญ ได้แก่ การท�าเกษตรมูลค่าสูงและเกษตร
ยัง่ยนื ให้เกษตรกรสามารถท�าอาชพีเกษตรกรรม
ได้อย่างมัน่คง

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ
จะสืบสานงานพระราชด�าริ และถวายงานให้กับ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพราะกรม
ต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เกดิขึน้เพราะในหลวง 
ร.9 และ ร.10 สานงานต่อ ซ่ึงก็คือการดูแล 
เกษตรกรของพระราชา ดังนั้น เราจึงต้องดูแล 
ผลประโยชน์ของพีน้่องเกษตรกรเป็นหลกั เพือ่ดแูล 

ชวีติความเป็นอยูแ่ละรายได้ของเกษตรกร รวมถงึ
ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในภาคการเกษตร ไม่ว่า
จะเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในภาค
การเกษตร และการค้าภายในประเทศ

“ครอบครัวข้าราชการต้องกล้าที่จะต่อสู้และ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประขาชนและเกษตร
เป็นหลัก อะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการค้า 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาเรื่องการค้าระหว่าง
ประเทศที่เอาภาคการเกษตรไปแลก ข้าราชการ
ต้องกล้าพดูว่า มนัไม่เหมาะสม หากเกดิผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรเราโดยรวม ทุกอย่างเกษตรกรต้อง 
ได้รบัประโยชน์ แม้แต่เรือ่งนโยบายกเ็ช่นกัน หาก
อันใดที่เกิดประโยชน์ให้ท�า สิ่งไหนที่กระทบต่อ
เกษตรกรและมนัเกดิประโยชน์ต่อภาคเอกชนต้อง
ระมดัระวงัไม่ให้ท�าเดด็ขาด” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

133 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาส
วนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ครบรอบ 133 ปี

โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ  
133 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งด�าเนนิการ 
มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้ถึงเป้าหมาย  
22 ล้านไร่ ซึ่งในปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ  

เหมยซานเกษตรพอเพยีง บ้านทุง่ต้อม อ�าเภอเทงิ 
จงัหวดัเชยีงราย โดยมจีดุเด่นในด้านการรวมกลุม่กนั 
อย่างเข ้มแข็ง เพ่ือร ่วมกันผลิตสินค้าเกษตร 
รปูแบบอนิทรย์ีทีค่รบวงจรและมุ่งมัน่ในการผลติสนิค้า 
ทีไ่ด้มาตรฐาน มกีารยืน่ขอรบัการรบัรองมาตรฐาน 
ระบบการผลติปลานลิอนิทรย์ีกบักรมประมงจนได้รบั 
การรับรองมาตรฐานอินทรีย์เป็นเครื่องหมาย 
ยนืยนัความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค

อีกทั้ งมีการจัดจ�าหน ่ายในตลาดอาหาร
ปลอดภยัอย่าง Lemon Farm และ Fisherman 
Shop ซ่ึงรองรับกลุ ่มผู ้บริโภคที่ใส ่ใจสุขภาพ 
นอกจากนี้ ยังมีผู ้น�าและทีมเกษตรกร Smart 
Farmer ทีม่คีวามทนัสมยั ทนัต่อเทคโนโลย ีสนใจ
การขยายโอกาสทางการตลาดสมัยใหม่ให้กับ
ผลติภณัฑ์ของกลุม่อยูเ่สมอ

นางสาวพิชญาภา ณรงค์ชัย ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูด�าเหมยซานเกษตรพอเพียง 
กล่าวเพิม่เตมิว่า กลุม่ฯ มสีมาชกิ จ�านวน 187 ราย 
เน้นการท�ากจิกรรมทางการเกษตรทีห่ลากหลาย ทัง้
การเลี้ยงหมูด�าเหมยซาน เลี้ยงวัวและไก่พื้นเมือง 
การปลูกข้าวอินทรีย์ พืชผักสวนครัว ร่วมกับการ
เลีย้งสตัว์น�า้แบบอนิทรย์ี ได้แก่ ปลานลิ และ กบ 
ในลักษณะท่ีเกื้อกูลมีการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช ้
ทางการเกษตรระหว่างกลุ ่มเพื่อใช้ประโยชน์ 
ร่วมกนั เช่น วตัถดุบิเหลอืจากการผลติปลานลิน�ามา 
ผลิตอาหารสัตว์ แหนและใบหม่อนตากแห้งใช้ใน
การผลติข้าวอนิทรย์ี การน�ามลูสตัว์มาใช้เป็นปุย๋คอก 
ส�าหรับเพาะปลูก ฟางข้าวน�ามาใช้เลี้ยงปลานิล 
เป็นต้น

ท�าให้เป็นกลุม่วิสาหกจิชมุชนฯ ทีม่กีระบวนการ
ผลติสนิค้าเกษตรอินทรย์ีครบวงจร ได้แก่ ข้าวอนิทรย์ี  

อคัรา พรหมเผ่า

- ระดับปานกลาง มีความชุกชุมของปลาหมอ
คางด�ามากกว่า 10 ตวั แต่ไม่เกนิ 100 ตวั/พืน้ที่ 
100 ตร.ม. - ระดบัไม่รนุแรง มคีวามชกุชมุของ
ปลาหมอคางด�าไม่เกนิ 10 ตวั/พืน้ที ่100 ตร.ม.

3) กรณีประเมินความชุกชุมของการ
แพร่ระบาดของปลาหมอคางด�าในแหล่งน�้า
ธรรมชาติ ไม่เกิน 10 ตัว/พื้นที่ 100 ตร.ม. 
(ระดับไม่รุนแรง) สามารถประกาศยุติการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กรณกีารแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�าได้

ทั้งนี้  กรมประมงจะด�าเนินการเสนอ 
กรมบญัชกีลางพจิารณาให้ความเหน็ชอบ และ
แจ้งต่อกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ 
ผูว่้าราชการจงัหวดัใช้เป็นหลกัเกณฑ์ประกอบการ 
พจิารณาการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอื
ผูป้ราบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิการแพร่ระบาดของ
ปลาหมอคางด�าต่อไป

นายอัครา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมประมง จะเร่งรัดด�าเนินการ 
ในส่วนทีจ่�าเป็นเร่งด่วนก่อน ตามทีน่ายกรฐัมนตร ี
ได้อนมุตังิบประมาณ จ�านวน 97,817,400 บาท 
ประกอบด้วย 2 มาตรการ 3 กจิกรรม ได้แก่ 
มาตรการท่ี 1 การควบคมุและก�าจดัปลาหมอ
คางด�าในแหล่งน�า้ทกุแห่งทีพ่บการแพร่ระบาด 
ทัง้การรบัซือ้ปลาหมอคางด�าและการสนบัสนนุ
ปัจจัยในการก�าจัดปลาหมอคางด�าในพื้นที่ 
เพาะเลีย้งของเกษตรกร และมาตรการที ่2 การน�า 
ปลาหมอคางด�าที่ก�าจัดออกจากระบบนิเวศ
ไปใช้ประโยชน์ โดยการผลิตน�้าหมักชีวภาพ
จากปลาหมอคางด�า อย่างไรก็ตาม กระทรวง
เกษตรฯ พร้อมบูรณาการร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในการก�าจัดปลาหมอคางด�าออกจากแหล่งน�้า
ทกุแห่งต่อไป

พชิญาภา ณรงค์ชยั ประเทศ ซอรกัษ์

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์

ก�ำหนด 18 ม.ค.ของทกุปี เป็น “วนักล้วยไม้แห่งชำต”ิ

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์

  พรีพนัธ์ คอทอง 

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้วนัที ่18 มกราคมของทกุปี  
เป็นวันกล้วยไม้แห่งชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุด
ราชการ เพือ่ให้สาธารณชนเกดิความตระหนกัรู้
และเหน็คณุค่าของกล้วยไม้ไทย รวมถงึเป็นการ
สร้างให้เกดิความภาคภูมใิจในกล้วยไม้ ทีเ่ป็นทัง้
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ความเป็นชาติไทย 
ซึ่งประเทศไทยเป็นที่รู ้จักในฐานะผู้ผลิตและ
ส่งออกกล้วยไม้เขตร้อน (Tropical orchid) 
อันดับ 1 ของตลาดโลก ด้วยสภาพภูมิอากาศ 
ทีเ่หมาะสมกบัการผลติ มพีืน้ทีเ่พาะปลกูในจงัหวัด 
ส�าคญั ได้แก่ นครปฐม สมทุรสาคร กรงุเทพฯ 

ราชบรุ ี และนนทบรุ ี รวมเนือ้ทีเ่พาะปลกูกล้วยไม้ 
17,183 ไร่ มเีกษตรกรปลกูกล้วยไม้ทีม่ทีกัษะ และ
ประสบการณ์ประมาณ 1,600 ราย นบัเป็น Land 
of Orchid แห่งหนึง่ของโลก ทีเ่ป็นแหล่งกระจาย
พนัธุข์องกล้วยไม้พันธุแ์ท้ (Species) มพีนัธกุรรม
ของกล้วยไม้เขตร้อนที่พบในธรรมชาติมากกว่า 
1,200 ชนิด จึงได้รับความสนใจจากนักอนุรักษ์
กล้วยไม้ทัว่โลก 

ส�าหรับพันธุ์กล้วยไม้ที่ส่งออกหลักของไทย 
ได้แก่ สกลุหวาย (พนัธุโ์ซเนยี และขาวสนาน) สกลุ
อะแรนดา (มอคคารา) แวนดา และออนซเิดยีม ให้ 
ผลผลิตมากในช่วงเดือนกันยายน-มกราคม ซึ่ง
ผลผลิตทั้งหมดจะแบ่งสัดส่วนเพื่อใช้ในประเทศ 
และส่งออกร้อยละ 50

ขณะที ่นายพรีพนัธ์ คอทอง อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การเกษตร กล่าวว่า กล้วยไม้สามารถเป็นเครือ่งแสดง 

มากนกั ต่อมาจอมพลเรอื จอมพล สมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพนิติ ทรงนพินธ์และทรงจดัพมิพ์
หนังสือ “ต�าราเล่นกล้วยไม้” เล่มแรกของไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2460 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ 
ผูท้ีส่นใจปลกูเลีย้งกล้วยไม้เป็นงานอดเิรก ท�าให้
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายตัวออกสู่ประชาชน
ในวงกว้าง และได้รับการยกย่องให้ทรงเป็น  
“พระบดิาวงการกล้วยไม้ของประเทศไทย” ก่อนจะ 
สิน้พระชนม์เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2487 

นอกจากนี้ ในปี 2521 ประเทศไทยได้รับ
เกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดังาน The 9th World  
Orchid Conference Bangkok 1978  
ณ สวนสามพราน จงัหวดันครปฐม ซึง่เป็นการ
จัดงานกล้วยไม้ในระดับนานาชาติขึ้นครั้งแรก 
ในประเทศไทย มผีูเ้ข้าร่วมงานประชุมกว่า 3,000 คน  
จาก 41 ประเทศทัว่โลก โดย พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ 
แทน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9  
เมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จร ่วมงานและเป ็นประธานเป ิดงาน 
ชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9 และไปรษณีย์ไทย 
ได้ออกแสตมป์ชดุการประชมุกล้วยไม้โลกครัง้ที ่9  
ปี 2521 อกีด้วย

ถึงพลัง Soft Power ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
ของไทยสร้างชื่อเสียงในวงการกล้วยไม้ทั่วโลก  
โดยในปี 2567 ไทยส่งออกดอกกล้วยไม้ปริมาณ 
19,129 ตนั มลูค่า 2,181.15 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 
ปี 2566 ทีส่่งออก 17,992 ตนั มลูค่า 2,116.28 ล้าน 
บาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.32 และร้อยละ 3.07 
ตามล�าดับ มีตลาดส่งออกมูลค่าสูง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา เวยีดนาม และญีปุ่น่ ซึง่แสดง 
ให้เหน็ถงึศกัยภาพของกล้วยไม้ไทย ดงันัน้เพือ่กระตุน้ 
การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสามารถยกระดับมาตรฐานกล้วยไม้ให้เกิด 
อาชพีทีส่ร้างรายได้ สูก่ารเป็นสนิค้าเศรษฐกจิทีส่�าคญั 
ส�าหรบัส่งออกของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งนี้ กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกที่ใช้เพื่อประดับ
ตกแต่งในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เริ่มมีการ
ปลกูเลีย้งตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 แต่ยงัไม่แพร่หลาย
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สร้ำง Plant Factory เพิม่มลูค่ำ ‘กะเพรำ’
กระตุน้สกดัสำรต้ำนริว้รอยพุง่ 115%

ARDA เปิดไอเท็มเด็ดวงการ Anti-aging 
สร้าง Plant Factory เพิม่มลูค่า ‘กะเพรา’ โชว์
สกิลกระตุ้นการสกัดสารต้านริ้วรอยพุ่ง 115% 
ตัง้เป้าเรยีกเงนิล้านเข้ากระเป๋าผูป้ระกอบการไทย 

ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การ
มหาชน) - ARDA จบัมอื ส�านกังานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) พฒันาเทคโนโลยี 
Plant Factory สกดัสาร Methyl Eugenol ให้เพิม่
สงูขึน้ถงึ 115% เพ่ิมมลูค่า “กะเพรา” สมนุไพร
ยอดนิยมในครัวไทยให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยม
ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางระดับโลก ปลดล็อก
ปัญหาปนเป้ือน ต้นทนุสงู และสารสกดัไม่เพยีงพอ 
พร้อมป้อนตลาดเครือ่งส�าอางกลุม่ Anti-aging  ทีใ่ช้ 
สารสกดัจากธรรมชาติ ซึง่ก�าลังเป็นเทรนด์มาแรง
ทัว่โลก

“กะเพรา” เป็นพชืสมนุไพรไทยทีอ่ดุมไปด้วย
สารเมทลิยจูนีอล และเทอร์พนีอยด์ ซึง่มฤีทธิต้์าน
อนุมูลอิสระและฆ่าเชื้อแบคทีเรียเหมาะส�าหรับ
การน�าไปเป็นส่วนประกอบยอดนยิมในผลติภณัฑ์
เวชส�าอาง โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ดแูลผวิ ลดสวิ และ
ชะลอวยั อย่างไรกต็าม การสกดัสารจากกะเพรา
ในปัจจุบันยังมีปัญหาคือปริมาณสารส�าคัญต�่า
ท�าให้ต้องใช้ใบกะเพราในปริมาณมากท�าให้เกิด
ปัญหาต้นทนุสงู อกีท้ังยงัพบการปนเป้ือนสารเคม ี
และโลหะหนักส่งผลให้การน�ากะเพราไปใช ้
ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางจึงมีขีดจ�ากัดอย่าง
เลีย่งไม่ได้

ดร.วชิาญ องิศรสีว่าง ผูอ้�านวยการส�านกังาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป ็นฐานการผลิตเครื่องส�าอาง 
ที่ส�าคัญของภูมิภาค มีการส่งออกเป็นอันดับที่ 2 

ของอาเซยีน และอนัดบั 18 ของโลก สร้างมลูค่ากว่า  
2,590 ล้านดอลลาร์สหรฐั และคาดว่าในปี 2568 
จะมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง 9.58% ARDA ได้ 
เลง็เหน็โอกาสทีจ่ะเพ่ิมมลูค่าขยายตลาดสมนุไพรไทย 
ให ้กลายเป ็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรม 
ความงาม จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ส�านักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เพื่อด�าเนิน “โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตกะเพราระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณ
สาร Methyl Eugenol ส�าหรบัใช้ในอตุสาหกรรม
เวชส�าอาง” โดยได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
กระบวนการผลิตกะเพราในระบบโรงงานผลิตพืช 
(Plant Factory) แบบครบวงจร ทีส่ามารถสกดั
สารเมทิลยูจีนอล และสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ 
ให้มปีรมิาณสงูขึน้ รวมทัง้มคีวามปลอดภยัส�าหรบั
น�าไปต่อยอดใช้ในอตุสาหกรรมเวชส�าอางได้อย่างมี
ประสทิธภิาพช่วยเพิม่โอกาสให้ผูป้ระกอบการไทย
ได้เข้าถงึวติถดุบิคณุภาพได้เพิม่มากขึน้

“ผลจากโครงการวิจัยนี้ส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถผลิต ‘กะเพรา’ ที่มีสารเมทิลยูจีนอลได้
เพิ่มขึ้นจาก 546.7 ไมโครกรัม เป็น 1,176.80 
ไมโครกรมัต่อกรมัน�า้หนกัแห้ง เพิม่ขึน้กว่า 115%  
โดยพฒันาระบบการปลกูกะเพราใน Plant Factory  
ที่สามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ได้อย่าง 
สมบรูณ์ ผลผลติทีไ่ด้จงึปลอดการปนเป้ือนจากสารเคม ี
และโลหะหนัก มีความปลอดภัย ซึ่งตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเครื่องส�าอางที่ก�าลังเน้นผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาต ินีจ่งึถอืเป็นโอกาสคร้ังใหญ่ของไทย 
ก�าลังเปล่ียนโฉมอุตสาหกรรมสมุนไพร “จาก 
พชืเครือ่งเทศ สูพ่ชืเศรษฐกจิแห่งอนาคต” โดยมี 
Plant Factory เป็นกญุแจส�าคญั ในการปลกูพชื

แนะเทคโนฯ เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
คุมโรครำกเน่ำ/โคนเน่ำในทุเรียน

การใช้มดีขดูเปลอืกต้นทเุรยีนทีเ่ป็นโรคออกบางๆ 
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จากนั้นน�าชีวภัณฑ ์
เหด็เรอืงแสงสรินิรศัมสีตูรเหลว มาผสมกบัสฝีุน่ (iron  
oxide) ในอตัราส่วน 1:1 แล้วทาให้ทัว่บรเิวณแผล 
ทีถ่าก โดยใช้เพยีงแค่ครัง้เดยีว จดุเด่นของเทคโนโลย ี
เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี คือมีประสิทธิภาพในการ 
ควบคมุโรครากเน่าและโคนเน่าในทเุรยีนไม่แตกต่าง 
จากการใช้สารเคมี มีขั้นตอน การผลิตที่ง ่าย  
ไม่ยุง่ยาก เกษตรกรสามารถผลติเองได้ และมต้ีนทนุต�า่ 
เพยีง 500 บาทต่อไร่ต่อปี ในขณะทีก่ารใช้สารเคมี
มต้ีนทนุเฉลีย่ 1,800 บาทต่อไร่ต่อปี ดงันัน้ การใช้
เหด็เรอืงแสงสรินิรศัมสีามารถช่วยลดต้นทนุการใช้
สารเคมไีด้สงูถงึ 1,300 บาทต่อไร่ต่อปี

“ปัจจุบนั เทคโนโลยกีารใช้ชีวภณัฑ์เหด็เรอืงแสง 
สิรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า  
ในทุ เรียน ได ้ถูกถ ่ายทอดให ้กับเจ ้าหน ้าที ่
ในส่วนภมูภิาคจ�านวน 46 ศนูย์ รวมถงึส�านกัวจิยั
และพฒันา การเกษตรทัง้ 8 เขตทัว่ประเทศ โดย
มุง่เน้นการส่งเสรมิและเผยแพร่องค์ความรู ้เพือ่ให้ 

การปรบัปรงุดินเป้ียว
จัดปลกูข้าวหอมกระดงังาในภาคใต้

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรม
วชิาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวชิาการเกษตร 
เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ด�าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ของ ศ.ดร.
นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยให้ความส�าคัญกับการใช ้
ชวีภณัฑ์และนวตักรรมทางการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อ 
สิง่แวดล้อม เพือ่ลดการพึง่พาสารเคมทีางการเกษตร  
ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
ของไทยสู่ระดับสากล ซ่ึงถือเป็นรากฐานส�าคัญ 
ของเกษตรกรรมยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรอย่างมัน่คง

ส�านกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพืช กรมวชิาการ 
เกษตร เดินหน ้าพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพื่อควบคุมโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตทุเรียน
ของเกษตรกร โดยน�า “เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี”  
(Neonothopanus nambi (Speg.) R.H. Petersen  
& Krisai) ซึ่งเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราสาเหตโุรค  
มาใช้เป็นทางเลอืกแทนสารเคมทีางการเกษตร นบัเป็น 
อีกก้าวส�าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ชวีภาพในภาคเกษตร ท่ีช่วยควบคมุโรคพชืได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมระบบการผลิต
ที่ยั่งยืน ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชน ตอบโจทย์นโยบายการยกระดับ 
ภาคการเกษตรของไทย

ดร.สรุย์ีพร บวัอาจ นกัวิชาการโรคพชืช�านาญ
การพิเศษ ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ให้ข้อมูลว่า โรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียน มี
สาเหตุมาจากเชือ้ราไฟทอปธอร่า (Phytophthora 
palmivora) ซึง่สามารถแพร่กระจายในดนิและเข้า
ท�าลายราก ตลอดจนล�าต้นของต้นทุเรียน ท�าให้ 
ต้นอ่อนแอ ใบเหลอืง ร่วง และอาจถงึขัน้ยนืต้นตาย 
หากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม โรคนี้ 

นับเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ทุเรียนอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง 
ทั้งในแง่ของผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ใน
ขณะทีเ่ทคโนโลยกีารใช้เหด็เรอืงแสงสรินิรศัม ี ได้รบั
การยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งนักวิชาการและ 
เกษตรกร เนือ่งจากมขีัน้ตอนการผลติทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน  
และสามารถน�าไปใช้ทดแทนสารเคมีได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

ขัน้ตอนการเตรยีมชวีภณัฑ์เหด็เรอืงแสงสรินิรศัมี
สตูรเหลว เริม่จากการผสมกากน�า้ตาล100 มลิลลิติร 
กบัน�า้สะอาด 10 ลติร ลงในภาชนะทีท่นความร้อน 
ต้มให้เดือดแล้วพักให้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ 
50-55 องศาเซลเซยีส จากนัน้น�าก้อนเช้ือเหด็เรอืงแสง 
สรินิรศัมทีีเ่ส้นใยเจรญิเตม็ก้อนปรมิาณ 200 กรมั ลงเลีย้ง 
ขยายในกากน�้าตาลที่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อ ปิดภาชนะ
ด้วยพลาสตกิร้อนแล้วใช้ยางรดัหลวมๆ

จากนัน้บ่มทีอ่ณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 30 วนั เมือ่
ครบก�าหนดกรองเก็บเฉพาะน�้าเชื้อเห็ดเรืองแสง 
สรินิรศัมเีพือ่ใช้ในการควบคมุโรคต่อไป วธิกีารใช้ เริม่จาก 

ทีค่วบคมุคณุภาพได้อย่างแม่นย�า ไร้สารปนเป้ือน 
และให้สารออกฤทธิส์งูขึน้”

ด้าน นางสาวพนิตา ชุติมานุกูล นักวิจัย 
ไบโอเทค สวทช. ในฐานะหวัหน้าโครงการฯ กล่าว
เพิ่มเติมว่า ทางทีมวิจัยได้น�าระบบไฮโดรโปนิกส์ 
ใน Plant Factory ซึง่เป็นระบบปิดทีส่ามารถควบคมุ 
ปัจจัยแวดล้อมได้ทั้งหมด เช่น น�้า อาหาร แสง 
อุณหภูมิ และความชื้น มาใช้ในการปลูกกะเพรา 
โดยศึกษาเทคนิคการกระตุ้นให้กระเพราผลิตสาร 
Methyl Eugenol ให้มปีรมิาณมากขึน้ ผ่านการ
ทดลอง 3 เทคนคิส�าคญั ได้แก่ 1) ควบคมุระดบัน�า้
และสร้างภาวะเครยีดทางสภาพแวดล้อม 2) การ
ควบคมุอุณหภมูใิห้เหมาะสม โดยพบว่าการควบคมุ 
อณุภมูทิี ่ 18°C ก่อนเกบ็เก่ียว 6 วนั ให้ผลดทีีส่ดุ 
และ 3) การใช้สารละลาย Methyl Jasmonate 
ในการช่วยกระตุน้การสร้างสารออกฤทธิ์

ผลลพัธ์จากการทดลองพบว่า Methyl Eugenol  
ในกะเพราที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชสูงกว่าปกต ิ
ถึง 115% ในขณะที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 
2-3% เท่านั้น นอกจากนี้ การปลูกแบบควบคุม
ยังช่วยลดปัญหาสารปนเปื้อนท�าให้ได้วัตถุดิบ 
ที่สะอาดและปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมความงาม 
เนื่องจากในวงการอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางนั้น 
ความบรสิทุธิข์องวตัถดุบิคอืหวัใจส�าคญั เพราะหาก
พบสารปนเป้ือนแม้เพยีงนดิเดยีว วตัถดุบิทัง้ลอ็ต 
ต้องถูกทิ้ง ระบบ “Plant Factory” จึงถือว่า 
เป็นงานวิจัยที่ถูกพัฒนาข้ึนอย่างถูกที่ถูกเวลา 
ในการช่วยให้ได้สารสกดัเข้มข้นและปลอดภยักว่า 
ซึง่จะช่วยลดต้นทนุให้กบัผูป้ระกอบการและสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้สมนุไพรไทย หวัหน้าโครงการฯ กล่าว

ผู ้อ� านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันต้นแบบ
กระบวนการผลติกะเพราในระบบ Plant Factory 
ได้รบัการจดสทิธบิตัรเรยีบร้อยแล้ว และน่ายนิดีว่า 
มีผู ้ประกอบการหลายรายแสดงความสนใจ 
ขอใบอนญุาต (License) ทีจ่ะน�าเทคโนโลยนีีไ้ปใช้ 
ต่อยอดกับธรุกจิ ซึง่เป็นโยบายส�าคญัของ ARDA 
ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิต 
วตัถดุบิธรรมชาตทิีม่คีณุภาพสงูส�าหรบัอตุสาหกรรม 
ความงาม ส�าหรบัผูป้ระกอบการหรอืเกษตรกรสนใจ 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) เบอร์
โทรศพัท์. 0 2579 7435

ภสัชญภณ หมืน่แจ้ง  

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ ์
มนัฝรัง่ ปี 2568 (ปีเพาะปลกู 2567/2568) ข้อมลู 
พยากรณ์ ณ มนีาคม 2568 คาดว่า ประเทศไทย 
มพีืน้ทีเ่พาะปลกูมนัฝรัง่ในปี 2568 รวม 40,455 ไร่  
ลดลงจากปี 2567 ทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกู 41,347 ไร่  
(ลดลง 892 ไร่ หรอืร้อยละ 2.16) ซึง่การลดลง
ของพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกร
บางรายในแหล่งผลติหลกั เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เชยีงราย และตาก เผชญิปัญหาด้านต้นทนุการ
ผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าหัวพันธุ์ ค่าแรงงาน และ
ปัญหาหวัพนัธุท์ีม่อีตัราการงอกต�า่ ท�าให้ผลผลติ 
บางส่วนไม่ได้คณุภาพและเกดิโรคได้ง่าย ส่งผลให้ 
เกษตรกรบางรายปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่  
เช่น ข้าวโพดหวานและพืชผัก หรือบางราย 
เลอืกปล่อยพืน้ทีว่่างแทน

ส�าหรับปริมาณผลผลิตมันฝร่ัง คาดว่า
ปรมิาณรวม 120,854 ตนั เพิม่ขึน้จากปี 2567 
ทีม่จี�านวน 119,501 ตนั (เพิม่ขึน้ 1,353 ตนั 
หรือร้อยละ 1.13) โดยผลผลิตต่อไร่ 2,987 
กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้ผลผลิต 
2,890 กโิลกรมัต่อไร่ (เพิม่ขึน้ 97 กโิลกรมัต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.36) เนื่องจากสภาพอากาศ 
เอือ้อ�านวย โดยเฉพาะอณุหภมูทิีห่นาวเยน็ต่อเนือ่ง 
และปรมิาณน�า้ทีเ่พยีงพอ ซึง่ส่งผลให้พชืเตบิโต
ได้ดขีึน้ ทัง้นี ้ผลผลติมนัฝรัง่จะออกสูต่ลาดมาก
ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์–มนีาคม 2568 และจะ
ออกสงูสดุในเดอืนมนีาคม ประมาณ 57,635 ตนั 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 47.69 ของผลผลติทัง้หมด

ด้านราคามันฝรั่งพันธุ์โรงงานที่เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นา มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
โดยราคาเฉลี่ยปี 2567 อยู ่ที่ 13.23 บาท 

มันฝรั่งไทยปี 68 ผลผลิตเพิ่ม 
หนุนเกษตรกรเร่งขยำยตลำด 

ต่อกโิลกรมั ซึง่ราคาเพิม่สงูขึน้ต่อเนือ่งมาตลอด 
จากปี 2566 ท่ีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12.13 บาท 
ต่อกโิลกรมั ปี 2565 ทีร่าคาเฉลีย่อยูท่ี ่11.98 บาท 
ต่อกิโลกรัม ขณะที่ปี 2564 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
11.42 บาทต่อกิโลกรัม และส�าหรับปี 2568  
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2568 (มกราคม–มนีาคม  
2568) พบว่า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13.24 บาท 
ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกัน 
ของปี 2567 ทีผ่่านมา (มกราคม-มนีาคม 2567) 
ทีร่าคาเฉลีย่ 13.21 บาทต่อกโิลกรมั เนือ่งจาก
ผูป้ระกอบการแปรรปูมคีวามต้องการใช้มนัฝรัง่ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแผนการขยายการ 
ส่งออก ส่งผลให้ราคาอยูใ่นเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคง
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการ
ผลติมนัฝรัง่ภายในประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยมี
แนวทางส�าคัญในการสนับสนุนเกษตรกร อาทิ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการพัฒนา
สายพนัธุม์นัฝรัง่ให้ทนทานต่อโรคและเหมาะสม 
กับสภาพอากาศของประเทศไทย การลด 
ต้นทนุการผลติ โดยลดการพึง่พาหวัพนัธุน์�าเข้า
จากต่างประเทศ ซึ่งโอกาสของเกษตรกรไทย 
ในอตุสาหกรรมมนัฝรัง่

แม้ว่าจะมีความท้าทายในด้านต้นทุนการ
ผลิตและปัจจัยการเพาะปลูก แต่มันฝรั่งไทย 
ยงัคงเป็นพชืเศรษฐกจิทีม่ศีกัยภาพสงู เนือ่งจากม ี
ตลาดรองรบัทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแปรรูปที่ยังคงมีความต้องการสูง 
รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึเร่งขบัเคลือ่น 
โครงการพัฒนาสายพันธุ ์และการจัดการ 
เพาะปลกู เพือ่ให้เกษตรกรสามารถผลติมันฝรัง่ทีม่ี 
คณุภาพ ลดต้นทนุ และสร้างรายได้ทีม่ัน่คงต่อไป

ส�าหรับท่านที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การ
ผลติมนัฝร่ังของไทยตลอดจนพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ 
สามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ ศนูย์สารสนเทศ
การเกษตร ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร โทร. 
0 2561 2870 หรอือเีมล prcai@oae.go.th...  
อ ่านข ่าวต ้นฉบับได ้ที่  :  https://www. 
technologychaoban.com/bullet-news- 
today/article_305243

เจ้าหน้าท่ีสามารถน�าไปขยายผลสู ่เกษตรกร 
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถงึ 
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี 
และสนบัสนนุการเกษตรทีย่ัง่ยนืของไทย ส�าหรบั
ผูท้ีส่นใจสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่กลุม่
วจิยัโรคพชื ส�านกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กรม
วชิาการเกษตร โทร. 0 2579 9581” ดร.สรุย์ีพร  
กล่าว

ข้าวหอมกระดงังา เป็นข้าวพันธุพ์ืน้เมอืงของจงัหวัดนราธวิาส มลีกัษณะ
คล้ายข้าวสงัข์หยด สนี�า้ตาลเข้ม และมคีวามหอมคล้ายข้าวขาวดอกมะล ิ105 
ปลูกเป็นข้าวนาปี ใช้ระยะเวลาปลูก 150 วัน มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษา
อาการเหนบ็ชา จงึเป็นทีน่ยิมปลกูและเป็นทีต้่องการของตลาดเป็นอย่างมาก  
ในปัจจบุนั หน่วยงานราชการต่างๆ ในจงัหวดันราธวิาส ได้มกีารส่งเสรมิให้ปรบัปรงุ 
พืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั เพือ่ปลกูข้าวหอมกระดงังา รวมถงึการแปรรปูเพ่ือเพิม่มลูค่า  
ซึง่เป็นการต่อยอดวิถชีวีติและอนรุกัษ์พนัธ์ุข้าวพืน้เมอืงต่อไป

การใส่ปุย๋เคมี

การใช้น�า้หมกัชวีภาพ

การจดัการน�า้ในแปลงนา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

การสงัเกตพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัในภาคใต้

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ : กลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดินเปรีย้ว กองวจิยัและพัฒนาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ กทม. โทร 0 2579 7562

  ปรบัระดบัพืน้ทีก่ระทงนาและคนันา 
ให้สม�่าเสมอ เพื่อสะดวกในการขังและ
ระบายน�า้

 ตรวจสอบความเป็นกรดของดนิ เพ่ือ
ค�านวณอัตราปูนที่ต้องใช้ เพื่อลดความ
เป็นกรด (เพิม่พเีอชดนิ) โดยแนะน�าให้ใส่ 
ในอัตราครึ่งหนึ่งของความต้องการปูน

การเตรยีมพืน้ที่

การปลกู

 การปักด�า ใช้ต้นกล้าอาย ุ30-35 วนั ปักด�า
กอละ 3 ต้น

 การหว่านน�า้ตม แช่เมลด็ข้าวในน�า้ 12 ชัว่โมง 
จากนัน้หุม้ในผ้าขาว 24-36 ชัว่โมง และน�าไปหว่าน
ในแปลงนาอตัรา 15 กโิลกรมัต่อไร่

จากค่าวเิคราะห์ดนิ
 หลงัจากใส่ปนูแล้ว ท�าการไถ แล้วปล่อยน�า้เข้าแช่ขงัประมาณ 10-14 วนั จากนัน้ระบายน�า้ออก 

เพือ่ชะล้างความเป็นกรดออกจากดนิ แล้วขงัน�า้อกีรอบเพือ่ใช้ท�าเทอืกและปักด�า
 ในกรณทีีม่นี�า้มากพอ เพือ่ลดต้นทนุการใช้ปนู อาจใช้การขังน�า้ในนา 4-5 ครัง้ ดงันี้

ครัง้ที ่1 หลงัจากไถดะ ปล่อยน�า้ให้แช่ขงั 7 วัน แล้วระบายออก
ครัง้ที ่2 หลงัจากไถแปร ปล่อยน�า้ให้แช่ขงั 10 วนั แล้วระบายออก
ครัง้ที ่3 หลงัปักด�า ปล่อยน�า้ให้แช่ขงั 14 วนั แล้วระบายออก
หลงัจากนัน้ แช่ขงัน�า้และระบายออก จนกระทัง่ข้าวตัง้ท้องกไ็ม่จ�าเป็นต้องระบายออกอกี

เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก ล�าต้น และการแตกกอของข้าว 
ควรใช้น�า้หมกัชวีภาพเมือ่ข้าวอาย ุ 30 50 และ 60 วนั โดยใส่ครัง้ละ  
5 ลติรต่อไร่ เจอืจาง 1:500 ฉดีพ่นต้นหรอืใส่พร้อมการปล่อยน�า้เข้านา

ให้มนี�า้ขงัสงูจากผวิดนิประมาณ 5-10 เซนตเิมตร ตลอดฤดกูาลปลกู และระบายน�า้ออกในช่วง
ก่อนเกบ็เกีย่วข้าวประมาณ 20 วนั ไม่ปล่อยให้ดนิแห้งจนแตกระแหง เพือ่ป้องกนัการเกดิกรดเพิม่ขึน้

ในอดตี การปลกูข้าวในดนิเปรีย้วจดั ผลผลติข้าวท่ีได้รบัประมาณ 50-100 กโิลกรมัต่อไร่ หลงัจาก 
ที่มีการปรับปรุงดินโดยการใช้หินปูนฝุ่น ร่วมกับการจัดการน�้าในนาข้าว ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 
400-550 กโิลกรมัต่อไร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ค�านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวหอม
กระดงังา ดงันี้

1. ต้นทนุการผลติ (ได้แก่ ปนู เมลด็พนัธุ ์ปุย๋ ค่าจ้างแรงงาน) มีค่าโดยเฉลีย่ 4,921 บาทต่อไร่
2. รายได้จากการขายเป็นข้าวเปลอืกโดยเฉลีย่ 13,750 บาทต่อไร่ (คดิจาก 550 กโิลกรมัๆ ละ  

25 บาท) และหากขายเป็นข้าวซ้อมมอื มรีายได้โดยเฉลีย่ 20,000 บาทต่อไร่ (คดิจาก 400 กิโลกรมัๆ ละ  
50 บาท)

3. ก�าไรสุทธิโดยเฉลี่ย 8,829 บาทต่อไร่ ส�าหรับขายเป็นข้าวเปลือก และก�าไรสุทธิโดยเฉลี่ย 
15,079 บาทต่อไร่ ส�าหรบัเป็นข้าวซ้อมมอื

 เป็นทีร่าบลุม่ มกัใช้ในการท�านาหรอืเคยใช้ในการท�านามาก่อน
 หากยงัใช้ท�านาอยู ่จะสงัเกตว่าข้าวไม่แตกกอ เมือ่ถอนต้นข้าวดู  

จะเหน็รากมสีดี�า ข้าวแห้งตายหลงัปักด�า ผลผลติต�า่
 น�า้ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัจะใสคล้ายน�า้แกว่งด้วยสารส้ม หาก

ชมิดจูะมรีสเปรีย้วหรอืฝาด
 มพีชืพวกเสมด็ จดู กก ทรงกระเทยีม หญ้าโครงเครงขึน้อยู่

ทัว่ไปในพืน้ที่
 เมื่อขุดลึกลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบ 

จดุประสเีหลอืงคล้ายฟางข้าวกระจายอยูต่ามเนือ้ดนิ

ควรแบ่งใส่ 2 ครัง้
 การใส่ปุย๋ครัง้ที ่1 ระยะปักด�า หรอืก่อนปักด�า ใช้ปุย๋เคมสีตูร 16-20-0 หรอื 18-22-0 

หรอื 20-20-0 อตัรา 20-25 กโิลกรมัต่อไร่
 การใส่ปุย๋ครัง้ทีส่อง ใส่เมือ่ข้าวอาย ุ25-30 วนั โดยใช้ปุย๋ยเูรยี 46-0-0 อตัรา 5-10 กิโลกรมั

ต่อไร่ หรอืปุย๋แอมโมเนยีมซลัเฟต สตูร 21-0-0 อตัรา 10-20 กโิลกรัมต่อไร่
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นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม ให้
สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมหลงัเกิดเหตแุผ่นดินไหว ว่า ได้สัง่การ 
ปลดักระทรวงคมนาคม ให้ประสานหวัหน้าหน่วยงาน 
ราชการทีข่ึน้กบักระทรวงคมนาคม รวมถงึหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ ขณะนี้ข้อมูลต่างๆ ได้ทยอยส่งมา 
ว่า มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยใดบ้าง จะมี 
ผลกระทบหรอืไม่ ค่อยๆ มกีารประเมนิกนัมา 

ในส่วนของรถไฟฟ้าขณะนี้เหลืออยู ่เพียง
รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสถานีมีนบุรีเพียงสถานี
เดยีว รวมถงึได้ตรวจสอบโครงสร้างของทางด่วน
ต่างๆ ก็ไม่มีอะไร ขณะที่บริเวณทางขึ้นทางด่วน
ดินแดงที่มีเครนก่อสร้างหล่นลงมานั้น ได้มีการ
ประสานกระทรวงมหาดไทย ซึง่สามารถตดัชิน้ส่วน 
ออกได้บางส่วนแล้ว และสามารถเปิดให้สัญจร 
ไปมาปกตไิด้ หลงัจากนีจ้ะด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ 
ให้หมด ส่วนเรือ่งความปลอดภยัโครงการก่อสร้าง 
บนถนนพระราม 2 นัน้ ได้สัง่การให้ไปตรวจสอบดแูล้ว  
ไม่มีผลกระทบจากเรื่องนี้ ทั้งนี้ ในการประชุม 
คณะรฐัมนตรี (ครม.) วนัที ่1 เม.ย. จะมกีารรายงาน 
ให้ทีป่ระชมุ ครม.ทราบ

เมือ่ถามว่า บริษทั อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ไอทีดี ซึ่งได ้งานตึก 
ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ทีถ่ล่ม จะต้อง 

คมนำคม ตรวจเข้มหลงัแผ่นดนิไหว
พบโครงกำรยงัไม่มอีะไรผดิพลำด

ถูกแบล็กลิสต์หรือไม่ เพราะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ซ�้าซาก นายสุริยะ กล่าวว่า เรื่องแบล็กลิสต์
กระทรวงคมนาคมกห่็วงใยในเรือ่งทีผ่่านมา ในส่วน 
ที่ เกี่ยวข ้องกับกระทรวงคมนาคมจะมีการ 
จดัล�าดบัชัน้ผูรั้บเหมา ทีผ่่านมาเมือ่ถกูปรับชัน้ขึน้ไปแล้ว 
ไม่เคยถูกปรับลงมาเลย ผลงานไม่ดีก็ยังอยู่ใน 
ชั้นพิเศษ สมัยนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั คมุกรมบญัชกีลาง  
ซึง่เป็นหน่วยงานก�าหนดกฎเกณฑ์ 

ดงันัน้ จงึมกีารระบุกนัว่า ควรจะมกีารทบทวน
ตามทีต่นเคยให้สมัภาษณ์เรือ่งสมดุพก โดยสญัญา
ในปัจจุบันกรณีผู้รับเหมาท�าผิดสัญญา เช่น งาน
ล่าช้าจะถูกปรับเท่าไหร่ แต่ไม่มีเรื่องของความ
ปลอดภัยไว้เลย ฉะนั้น สัญญาจากนี้ต่อไปได้คุย
กบักรมบญัชกีลางแล้ว ถ้าเกดิงานในสัญญานัน้ๆ 
เกิดการบาดเจ็บ หรือท�าให้มีผู้เสียชีวิตจะถูกหัก 
กี่คะแนน ถ ้าถูกหักจนถึงเกณฑ์ที่ว ่าจะถูก 
แบลก็ลสิต์ ซึง่จะเริม่ใช้กบัสญัญาใหม่ๆ  การเซน็สญัญา 
จะมกีารระบใุนเรือ่งของความปลอดภยัเข้าไปด้วย

ส่วน ตึก สตง.ที่ถล่มยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ระบุ 
ใช่หรอืไม่ นายสรุยิะ กล่าวว่า “ถ้าพดูกนัตามหลกั
ตัวนี้ยังไม่ได้ออกมา แต่เรื่องนี้เราจะพิจารณาว่า 
จะท�าอย่างไร” เม่ือถามย�้าว่า จะมีโทษอาญา 
ใช่หรอืไม่ นายสรุยิะ กล่าวว่า มโีทษอาญาแน่นอน 
เหมือนกรณีทางด่วนพระราม 3 ที่ถล่ม ได้แจ้ง
ต�ารวจด�าเนนิคดไีปแล้ว ซึง่เจ้าหน้าทีต้่องไปดเูรือ่ง
สาเหตแุละอะไรต่างๆ โดยในส่วนของพระราม 3 
หน่วยงานของเราพยายามส่งข้อมูลหลักฐานให้
ต�ารวจเพิม่เตมิ

เมื่อถามว่า จะท�าอย่างไรให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ นายสุริยะ กล่าวว่า ในส่วนของ
กระทรวงคมนาคมทีเ่กีย่วข้องกับแผ่นดนิไหวไม่มี
อะไรทีก่�าหนดผดิพลาด แต่ส�าหรบัในอดตีทีผ่่านมา  
รวมถึงถนนพระราม 2 ทุกคนรู ้อยู ่ว ่า เวลา 
ผ่านเส้นทางดงักล่าวกก็ลวั ทางกระทรวงคมนาคม
จึงก�าหนดว่าให้ก่อสร้างเฉพาะตอนกลางคืน 
เนือ่งจากรถน้อย สามารถใช้ทางเบีย่งแทนได้ หากม ี
วสัดหุรอือปุกรณ์ตกลงมากจ็ะมเีฉพาะแรงงานเอง  
ซึ่งเราก็เสียใจ แต่อย่างน้อยเราให้ความมั่นใจ 

กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ซึ่งตั้งแต่กฎเกณฑ ์
ดงักล่าวกย็งัไม่มใีครได้รบัอบุตัเิหตจุากตรงนี้

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2568 นาย
สุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและ  
รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากเหตุแผ่นดินไหว 
ในประเทศเมยีนมา และส่งแรงสัน่สะเทอืนในหลาย 
พื้นที่ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อ 
วันที่  28 มี.ค.ที่ผ ่านมา ทั้งนี้  ได ้สั่งการให้ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด�าเนินการ 
ตรวจสอบทกุโครงการของ รฟท. โดยเฉพาะโครงการ 
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่  1 ช ่วง
กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา ทัง้หมด 14 สญัญา 
ระยะทางรวม 250.77 กม. ที่ได้เร่ิมด�าเนินการ 
มาตัง้แต่สมัยรฐับาลยคุทีแ่ล้ว โดยการตรวจสอบ 
ดงักล่าว เพือ่ส�ารวจถงึผลกระทบจากเหตแุผ่นดนิไหว 
ทีเ่กดิขึน้

นอกจากนี้ ให้ รฟท. ด�าเนินการตรวจสอบ 
มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ในการก ่อสร ้าง 
ของผู้รับเหมาทั้งระบบ โดยเฉพาะสัญญาที่ 3-1 
ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า 
ระยะทาง 30.21 กม. วงเงนิ 9,348 ล้านบาท โดยม ี
ผู้รับจ้างเป็น บจ. กิจการร่วมค้า ITD - CREC 
No.10 ซึง่มหีลายฝ่ายกังวลว่า เป็นบรษิทัร่วมค้า
กลุม่เดยีวกบัทีส่ร้างตกึส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ  
(สตง.) 30 ชัน้ ทีเ่กิดเหตถุล่มลงมาจากแผ่นดนิไหว 
ช่วงทีผ่่านมา

นายสรุยิะ กล่าวว่า มอบหมายให้ผูว่้า รฟท. 
ไปด�าเนินการตรวจสอบโครงการอย่างละเอียด
ในทุกขั้นตอนว่า ช่วงที่ผ่านมาการก�าหนดสเปก
อย่างไร ซ่ึงในขณะนี้ รฟท. ได้เข้าไปด�าเนินการ
ตรวจสอบ ทัง้ในส่วนของวสัดอุปุกรณ์ และขัน้ตอน 
การก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีความ
ปลอดภยั พร้อมทัง้ต้องมคีวามโปร่งใส เป็นไปตาม
หลกัธรรมาภบิาล

อย่างไรกต็าม คาดว่าการตรวจสอบจะแล้วเสรจ็ 
ภายในระยะ 2 วันนี้ อีกทั้งได้สั่งการให้ รฟท.  
แจ้งไปยงัผูค้วบคมุงานให้ออกตรวจหน้างานอย่าง
สม�่าเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ด�าเนนิการแก้ไขทนัท ีหากไม่แก้ไข จะรายงานให้ 
รฟท. ออกค�าสัง่หยดุงานทนัที

ดป้ีำ-สภำดจิทิลั แนะภำครฐั
เร่งพฒันำคน AI เสรมิแกร่งประเทศ

เมือ่วนัที ่27 ม.ีค.68 ผศ.ดร.ณัฐพล นมิมานพัชรนิทร์  
ผู ้อ�านวยการใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล เปิดเผยในงานสมัมนา AI Revolution 2025: 
A New Paradigm of New World Economy ที่
จดัโดย หนงัสอืพมิพ์ กรงุเทพธรุกจิว่า ช่วง Panel 
Discussion: AI & Digital Talent: Building  
Future-Ready Thai Entrepreneurs ว่า ปัจจบุนั
ผูป้ระกอบการไทยกว่า 3 ล้านราย โดยเกอืบทัง้หมด
มกีารน�าเทคโนโลย ีAI มาประยกุต์ใช้ในการประกอบ
กิจการ เพียงแต่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ตัวว่า 
เทคโนโลยทีีใ่ช้งานอยูน่ัน้ ท�างานผ่านระบบปฏบิตักิาร 
ของ AI และคิดเป็นสัดส่วนแค่ไม่ถึง 1% เท่านั้น  
ทีม่กีารประยกุต์ใช้ AI อย่างเข้มข้น ซึง่ในจ�านวนนัน้
เป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ภายในประเทศ อย่าง
สถาบันทางการเงิน ส่วนที่เหลือยังติดปัญหาการ 
เข้าถงึเทคโนโลย ีทนุ และทกัษะพืน้ฐาน โดยเฉพาะ
กลุม่เกษตรกร และแรงงานนอกระบบ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการส�ารวจภาคสนาม พบว่า  
ผู้ใช้งาน AI อย่างจริงจังในชีวิตประจ�าวันมีเพียง 
ผวิเผนิ โดยแพลตฟอร์มทีใ่ช้งานอยู่มกัเป็นของต่างชาติ  
เช่น โซเชยีลมเีดยี หรอืเครือ่งมอืจากบรษิทัเทคโนโลยี
ข้ามชาติ ขณะที่ผู ้ประกอบการไทยจ�านวนมาก 
ยงัไม่สามารถพฒันาเทคโนโลยีของตนเองได้ ท�าให้ 
เกดิความเสีย่งในการพึง่พาภายนอกมากเกนิไป ดงันัน้  
ประเทศไทยจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ากัดอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันคนไทย 
ต้องเปลี่ยน Mindset และมุ่งมั่นที่จะ Upskill  
ตัวเองผ่านหลักสูตรของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก
ทีข่ึน้ทะเบยีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ทั้งนี้ ดีป้า เสนอให้เร่งแบ่งกลุ ่มประชากร 
เป้าหมายออกเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ ประเทศไทย
จ�าเป็นทีจ่ะต้องแบ่งกลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลย ีAI ให้ชดัเจน 
ไม่ว่าจะเป็น

1) ประชาชนทั่วไปที่สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ทกัษะ และสามารถน�าเทคโนโลย ี AI มาใช้ได้อย่าง
ชาญฉลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ 
2) แรงงานที่ต้องการ Upskill ตัวเอง โดย depa 
จะสนับสนุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนา
ทักษะ ส�าหรับองค์กรธุรกิจท่ีส่งพนักงานฝึกอบรม
ในหลกัสตูรดจิทิลัที ่ depa และเครอืข่ายพนัธมติร
ให้การรบัรอง สามารถน�าค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี
เงนิได้นติบิคุคลได้ 250%

   ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์

นอกจากนี้ ยังสามารถหักค่าใช้จ่ายลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 150% ของเงินเดือน 12 
เดือนแรกของผู้จบการศึกษาด้านดิจิทัล ส�าหรับ
ประชาชนทั่วไป depa จะช่วยแบ่งเบาภาระภาษี 
โดยประชาชนสามารถน�าใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการ 
ลงทะเบยีนเรียนในหลกัสตูรทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัดิจทิลั
วงเงนิรวมไม่เกนิ 50,000 บาทมาหกัค่าใช้จ่ายเพ่ือลด
หย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาปี 2568 ได้ 100%

3) ระดบัมอือาชพี ซึง่กลุม่นีจ้ะต้องแข่งขันช่วงชงิ 
กับบริษัทระดับโลก ในทางกลับกัน ประเทศไทย
จ�าเป ็นที่จะต้องดึงดูดก�าลังคนดิจิทัลในสาขา
ขาดแคลนเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิผ่าน Global Digital  
Talent Visa ซึ่ง depa มองว่าจะเป็นการสร้าง
ประโยชน์ และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
อตุสาหกรรมอืน่ๆ ของประเทศ

ผศ.ดร.ณฐัพล เสนอว่า การออกแบบระบบเรยีนรู้ 
แบบใหม่ ควรท�าให้เข้าถึงง่าย ไม่จ�ากัดอยู ่แค่ 
ในห้องเรยีน เช่น การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ โค้ชจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญ และระบบการฝึกอบรมแบบเปิด (Open  
Course) พร้อมเสนอให้รฐัออกมาตรการลดหย่อนภาษี 
เพือ่การเรยีนรู ้ส�าหรบัผูป้ระกอบการ และบคุคลทัว่ไป 
ทีล่งทนุในการเพิม่ทกัษะของตนเอง

ดงันัน้ หากประเทศไทยยงัไม่เร่งปรบัโครงสร้าง
การศกึษา และระบบพฒันาทกัษะ โดยเฉพาะกลุม่
เยาวชน และแรงงานภาคการผลติ อาจไม่สามารถ
แข่งขนักบัประเทศในอาเซยีนได้ โดยเฉพาะเวยีดนาม 
และมาเลเซยีทีเ่ร่งพฒันาแรงงานด้านเทคโนโลยอีย่าง
เป็นระบบ การพฒันาคนให้เข้าใจ และใช้งาน AI ได้
อย่างแท้จริง จะเป็นกุญแจส�าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยในอนาคต และจะต้องไม่จ�ากัดอยู่
เพยีงแค่กลุม่หวักะท ิ แต่ต้องกระจายสูค่นทกุระดบั
ให้ได้มากทีส่ดุ

“ประเทศไทยจะเหลืออะไร หากต่างชาติดึง
เอาหัวกะทิคนไอทีไปหมด เราจะกลายเป็นผู ้ใช้
เทคโนโลยีแบบขาดทุน เราต้องแบ่งกลุ่มประชากร
ให้ชัดเจนถึงจะก�าหนดทิศทางประเทศได้ และเกิด
การใช้อย่างเชีย่วชาญ”

 ดนัไทยสูป่ระเทศผูส้ร้าง
ขณะที่ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู ้อ�านวยการ 

สภาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ธรุกิจไทยส่วนใหญ่ยงัใช้ AI ในฐานะผูบ้รโิภค
เท่าน้ัน โดยไม่รู้ตัวว่าเทคโนโลยี AI ได้แทรกซึม 
เข้าสูชี่วติประจ�าวนัไปแล้ว ทัง้ในซอฟต์แวร์ส�านกังาน
หรือเครื่องมือแต่งภาพ พร้อมตั้งค�าถามกลับว่า 
ประเทศไทยจะยอมเป็นแค่ผูใ้ช้ หรอืจะก้าวขึน้มาเป็น 
ผู้ผลิต ในสนามเทคโนโลยีโลก ขณะที่ หลายคน 
ใช้งาน AI อยูโ่ดยไม่รูต้วั เช่น ฟีเจอร์ใน Microsoft  
Office หรอืระบบอตัโนมตัใินกล้องถ่ายภาพ การใช้ AI  
ยงัอยูใ่นวงจ�ากดั เพราะขาดความรูค้วามเข้าใจ และ
ทีส่�าคญัคอื ขาด “คนทีส่ร้าง” ไม่ใช่แค่ “คนทีใ่ช้”

ดร.อธปิ ระบวุ่า ปัจจบุนัประเทศไทยมบีคุลากร
ทีส่ามารถเขยีนโปรแกรมได้จรงิไม่ถงึ 1% เมือ่เทยีบ
กับประเทศอย่างมาเลเซียที่มีคนเรียนด้าน STEM 
(วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม คณติศาสตร์) สงูถงึ  
50% ชี้เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ไทยยังไม่สามารถ
ผลติเทคโนโลย ีAI ของตวัเองได้

“ตัวเลขนี้ไม่ได้เริ่มท่ีมหาวิทยาลัย แต่มันเริ่ม 
ตัง้แต่อนบุาล ระบบการศกึษาไทยบงัคบัให้เดก็เลอืกสาย 
ตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่เป็นจดุทีท่�าให้เราสญูเสยี 
คนจ�านวนมากไปจากสายเทคโนโลยี แม้รัฐบาล 
จะมีความพยายามดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามา 
แต่หากไม่เร่งลงทุนพัฒนาคนไทย ให้สามารถสร้าง
เทคโนโลยีได้เอง ก็จะตกเป็นเพียงผู้พึ่งพาต่างชาติ
แบบไม่รูจ้บ” ดร.อธปิ กล่าว

ดร.อธิป กล่าวว่า ยกตัวอย่างประเทศอินเดีย 
ทีเ่คยถกูมองว่าไม่สามารถพฒันา AI ได้ แต่กลบัใช้เงนิ 
เพยีงหลกัพนัล้านบาทในการสร้างโมเดล AI ของตวัเอง 
ขึ้นมาได้ส�าเร็จ จนน�าไปสู่การประกาศว่าอินเดีย 
จะพฒันาเทคโนโลย ีAI โดยไม่ต้องพึง่พาบรษิทัข้ามชาติ 
อกีต่อไป ประเทศทีพ่ฒันาแล้วหลายแห่งก�าลงัปลกุ
พลังสร้างของตัวเอง ประเทศไทยก็ต้องถามตัวเอง 
ว่า เราจะเป็นผูใ้ช้หรอืจะเป็นผูผ้ลติในสนามนี้

โดยเทคโนโลย ี AI ก�าลงัเปิดโอกาสให้พนกังาน
ที่มีศักยภาพลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจใหม่ แทนที่จะอยู่
ภายใต้ระบบเดมิ เพราะ AI ท�าให้ต้นทนุการเริม่ต้น
ธรุกจิลดลงอย่างมหาศาล คนทีใ่ช้ AI ได้ดสีดุคอื คน
ทีเ่ก่งอยูแ่ล้ว และจะเก่งขึน้ไปอกี ส่วนคนทีไ่ม่เรยีนรู้
จะถกูทิง้ไว้ข้างหลงั และองค์กรทีไ่ม่ปรบัตวัอาจต้อง
สูญเสียคนเก่งท่ีสุดไป เพราะเขาจะไปสร้างสิ่งใหม่
เอง ประเทศไทยต้องเปลีย่นวธิคีดิโดยด่วน หากยงั 
ต้องการอยู ่รอดในโลกที่เทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยน 
ทกุเกมธรุกจิ และการแข่งขนับนเวทีโลก

“อยากให้ผู้ประกอบการ หรือคนไทยมองทะลุ
วาทกรรมทีว่่าไทยเป็นผูผ้ลติเองไม่ได้ เราต้องทลาย
มายด์เซตตรงนีแ้ล้ว ถ้าเราเชือ่ว่าท�าได้มนักท็�าได้”

“ทำงหลวง” ชงคมนำคม เคำะ 
“มอเตอร์เวย์นครปฐม-ปำกท่อ” 

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย 
ว่า ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมืองหมายเลข 8 (มอเตอร์เวย์) ช่วง
นครปฐม-ปากท่อ-ชะอ�า ระยะที ่1 ช่วงนครปฐม-
ปากท่อ ระยะทาง 61 กโิลเมตร (กม.) ปัจจบุนักรม 
ทางหลวง (ทล.) เตรยีมเสนอต่อกระทรวงคมนาคม 
พิจารณาภายในเดือน มี.ค. 2568 ก่อนเสนอ 
ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) 

ทัง้นี ้หลงัจากนัน้จะบรรจวุาระในการประชมุ
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมตัโิครงการฯ หาก ครม. 
เหน็ชอบ จะด�าเนนิการในขัน้ตอนประกวดราคา
ทันทีและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2570 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ตดิต้ัง
งานระบบ พร้อมบ�ารงุรกัษา (O&M) 1 ปี 

ขณะทีเ่ฟสที ่2 ช่วงปากท่อ-ชะอ�า ระยะทาง
ประมาณ 48 กม. ขณะนี ้ทล. เตรียมว่าจ้างศกึษา
แนวเส้นทางใหม่ เพื่อลดผลกระทบการเวนคืน
ทีด่นิของประชาชน เนือ่งจากแนวเส้นทางเดมิ มี
ปัญหาข้อร้องเรยีนจากประชาชนในพืน้ทีบ่รเิวณ 
จ.เพชรบรุี 

แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างงานโยธา 40,162 ล้านบาท 
ค่าจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 14,400 ล้านบาท และค่า
ก่อสร้างงานระบบ 6,591 ล้านบาท 

ด้านรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางหลวง
แนวใหม่ มาตรฐานทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับฝั ่งละ  
2 ช่องจราจร) มเีขตทางกว้าง 80 เมตร มทีาง
เข้า-ออก (Entrance - Exit) จ�านวน 7 แห่ง 
เกบ็ค่าผ่านทางคดิตามระยะทาง มทีีพ่กัรมิทาง  
(Rest Area) ส�าหรับให้บริการประชาชน 
ผูใ้ช้งาน จ�านวน 3 แห่ง

ขณะเดยีวกนัตามแผนจะจดักรรมสิทธิท์ีด่นิ
ในปี 2569 เริม่ก่อสร้างในปี 2570 และเปิดให้
บริการภายในปี 2574 ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ M8 
เป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของแผนแม่บท
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระยะ 20 ปี 
(2560–2579) 

นอกจากนี ้ ยงัเป็นส่วนหนึง่ของการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงพิเศษตามแนวระเบียง 
เศรษฐกิจแนวเหนอื-ใต้ (North-South Economic  
Corridor: NSEC) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหลักระหว่างภาคกลาง
กับภาคใต้ของไทย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่งสนิค้าและการเดนิทาง

 ทัง้นี ้ตามแผนคาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการศกึษา
ภายในปี 2568 ใช้เวลาศกึษาประมาณ 1 ปี แล้วเสรจ็ 
ปี 2569 จากนัน้จะเสนอ ครม. อนมุตัโิครงการฯ  
ต่อไป โดยตนได้เร่งรดัให้ด�าเนนิโครงการฯ เพือ่เพิม่
ทางเลอืกการเดนิทางลงพืน้ทีภ่าคใต้ และแบ่งเบา
ปรมิาณการจราจรบนถนนพระราม 2

ส�าหรบัโครงการมอเตอร์เวย์ M8 ช่วงนครปฐม-
ชะอ�า มรีะยะทางรวมประมาณ 109 กม. แบ่งเป็น  
2 เฟส ประกอบด้วย เฟสที่ 1 ช่วงนครปฐม- 
ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. เส้นทางผ่านพืน้ทีจั่งหวดั
นครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีและจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ส่วนจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และทางหลวงพิเศษ
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) และสิ้นสุดที่
อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเฟสที่ 2 ช่วง
ปากท่อ-ชะอ�า ระยะทาง 48 กม. เส้นทางผ่าน 
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บริเวณต่างระดับวังมะนาว 
สิน้สดุทีอ่�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี

 รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า 
นอกจากนี ้โครงการมอเตอร์เวย์ M8 เฟสที ่1 ช่วง
นครปฐม-ปากท่อ วงเงนิลงทนุ 61,154 ล้านบาท 

ดอี-ีไปรษณย์ีไทย ผนกึก�าลงั! ส่งด่วน EMS 
ผลไม้ทัว่ไทย เริม่ต้น 60 บาท หนนุเกษตรกร 
กระจายผลผลติ 6.7 ล้านตนั

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดอี ีกล่าว
ว่า รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน
เกษตรกรไทย เพือ่แก้ไขปัญหาผลผลติล้นตลาด
และราคาตกต�า่ โดยบรกิาร EMS ส่งด่วนผลไม้
ของไปรษณีย์ไทย จะเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขนส่งผลไม้จากแหล่งผลติสูผู้่บรโิภคทัว่ประเทศ
ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

ดร.ดนนัท์ สภุทัรพนัธุ ์ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กล่าวว่า 
ไปรษณย์ีไทยได้เตรยีมความพร้อมในการรองรบั
การขนส่งผลไม้ ด้วยระบบขนส่งทีร่วดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ โดยมจีดุเด่นดงันี:้

- เครอืข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ: ไปรษณย์ีไทย 
มีเครือข่ายที่เข้าถึงทุกพื้นที่ ท�าให้เกษตรกร
สามารถส่งผลผลติไปยงัผูบ้รโิภคได้ทัว่ประเทศ

- บริการรับฝากถึงที่: เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้เกษตรกร ไปรษณีย์ไทยมีบริการ 
รบัฝากผลไม้ถงึทีบ้่านหรอืสวน

- ระบบขนส่งที่รวดเร็ว: มีการจัดระบบ
เส้นทางขนส่งพเิศษ เพือ่ให้ผลไม้สดใหม่ถงึมอื
ผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็

ดีอี-ไปรษณีย์ฯ ผนึกก�ำลัง 
ส่งด่วน EMS ผลไม้ทั่วไทย

- อตัราค่าบรกิารพเิศษ:
- EMS ส่งด่วนผลไม้ เริ่มต้น 3 กิโลกรัม  

60 บาท
- บรกิารเหมากระบะ 25 กโิลกรัม เริม่ต้น 

260 บาท (สงูสดุ 50 กโิลกรมั)
- บรกิารเช่าเหมา Roll pallet ราคาเร่ิมต้น 

800 บาท
- บรรจุภัณฑ์พิเศษ: ไปรษณีย์ไทยมีกล่อง

และตะกร้าพิเศษที่ออกแบบมาส�าหรับขนส่ง 
ผลไม้โดยเฉพาะ เพือ่รกัษาคณุภาพผลผลติ

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ Thailandpostmart ท่ีเป็นช่องทาง 
ให้เกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิตได้โดยตรงสู ่ 
ผู ้บริโภค ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้าง 
รายได้ให้กบัเกษตรกร

“ในปี 2567 ทีผ่่านมา บรกิาร EMS ส่งด่วน 
ผลไม้ ได ้รับความไว้วางใจจากเกษตรกร  
มีปริมาณการส่งผลไม้กว่า 28 ล้านกิโลกรัม” 
ดร.ดนนัท์ กล่าว

บรกิาร EMS ส่งด่วนผลไม้ ไม่เพยีงแต่ช่วย
สนบัสนนุเกษตรกรในการกระจายผลผลติ แต่
ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้สดใหม่จาก
ทัว่ประเทศ และยงัสามารถส่งต่อความรูส้กึดีๆ  
ผ่านผลไม้สดใหม่ได้อกีด้วย

 สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ

เลง็เลกิสญัญำ “กจิกำรร่วมค้ำซไีอเอส”
เทอร์มนิลัใหม่สนำมบนินรำธวิำสล่ำช้ำ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป ิดเผยว ่า ตามที่กรม 
ท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ด�าเนนิโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารที่พักผู ้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง 
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ�านวยความสะดวก 
ท่าอากาศยานนราธวิาส ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมอืง
นราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง วงเงนิ 639.89 ล้าน 
บาท โดยมีผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้าซีไอเอส 
ประกอบด้วย บรษิทั ไอเอสโอ เอนจเินยีริง่ จ�ากดั 

ปัจจบุนั อยูใ่นช่วงตดิตามผลการเร่งรัด ซึง่ผู้รบัจ้าง 
ท�าผลงานเดอืนที ่1 (มนีาคม 2568) ได้ต�า่กว่าเกณฑ์
มาก โดยมีความคืบหน้าเพียง 0.51% ส่งผลให้ 
ภาพรวมโครงการคืบหน้าเพียง 39.24% ล่าช้า 
กว่าแผน 60.76% หรอืล่าช้ากว่า 631 วนั ซึง่ ทย. 
ได้ส่งจดหมายเตอืนและตดิตามผลงานในเดอืนที ่2 
ต่อไป หากผูร้บัจ้างไม่สามารถด�าเนนิการเร่งรดังาน
ได้ตามทีก่�าหนด แสดงว่า ผูร้บัจ้างไม่มคีวามสามารถ
ทีจ่ะด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามสญัญาได้ ทย. จะ
ด�าเนินการยกเลิกสัญญา และแจ้งช่ือเป็นผู้ทิ้งงาน 
ซึง่จะท�าให้ไม่สามารถรบังานกบัหน่วยงานรฐัได้อกี

นอกจากนี ้ ยงัได้มอบหมายให้ ทย. แจ้งไปยงั 
ทีป่รกึษาควบคมุงาน ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง  
มาตรฐานวสัดุ อปุกรณ์ในการก่อสร้างของผูร้บัเหมา 
ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วทั้งระบบอย่างละเอียด 
และให้รายงานทราบภายใน 3 วัน หากพบ 
สิ่งผิดปกติ ให้รายงานและแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย  
อย่างไรกต็าม ยนืยนัว่า กระทรวงคมนาคม ได้เน้นย�า้ให้ 
ทกุโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะในเรือ่งวสัดอุปุกรณ์
ก่อสร้าง จะต้องได้มาตรฐานตามแบบแผนทีก่�าหนด 
รวมถงึอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูล และผ่านตรวจเชก็
จากวศิวกรผูค้วบคมุงานอย่างใกล้ชิด

และบรษิทั ไชน่า เรลเวย์ นมัเบอร์ 10 (ประเทศไทย) 
จ�ากดั นัน้

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเร่ิมสัญญาตั้งแต่
รฐับาลยคุทีแ่ล้ว เมือ่วนัที ่ 15 มนีาคม 2565 และได้ 
สิน้สดุสญัญาเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2568 แต่ด้วยเมือ่
ช่วงปลายปี 2567 ได้เกดิอทุกภยัในพืน้ทีน่ราธวิาส ท�าให้ 
ได้รบัการขยายอายสุญัญา

ผลงานของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 
มีความคืบหน้าเพียง 0.64% ส่งผลให้ภาพรวมของ
โครงการล่าช้ากว่า 61.27% มีแนวโน้มว่าผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถท�างานให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา ดงันัน้ ทย. 
จงึเชญิผูร้บัจ้างเข้าประชมุเร่งรดังานในวนัที ่4 มนีาคม 
2568 ทย. โดยมีเง่ือนไขว่า หากภายใน 2 เดือน 
โครงการไม่มีความคืบหน้าในการด�าเนินงานเดือนละ 
5% ทย.จะด�าเนินการยกเลิกสัญญา และแจ้งชื่อเป็น
ผู้ทิ้งงาน เนื่องจากผิดสัญญาจ้าง ตามขั้นตอนของ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

มนพร เจรญิศรี



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

“กฬีา ... กีฬา ... เป็นยาวเิศษ” ส่วนหนึง่ของ
ค�าประพนัธ์ทีน่�ามาร้องกนัในสมยัก่อน หรอือาจจะ 
รวมถึงในยุคสมัยนี้ด้วยก็คงไม่ผิด และแน่นอน 
ความหมายนัน้กค็อื การเล่นกฬีา การออกก�าลงักายนัน้  
มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเปรียบเสมือนเกราะ 
ป้องกนัโรคภยัของเรานัน่เอง ยิง่ในยคุสมัยนีด้้วยแล้ว  
เด่นชดัยิง่ เพราะการผดุขึน้ของศนูย์ออกก�าลงักาย
หรอื ฟิตเนส Fitness ทีข่ึน้มาให้ใช้บรกิารกนัอย่าง
มากมาย ย่อมบ่งบอกได้อย่างชดัแจ้ง

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เราคงไม่ได้มาพูดถึงว่า 
จะออกก�าลงักายกนัในแบบไหนด ีแต่จะเป็นเรือ่งที่
น�าท่านผูอ่้านมารูจ้กักบับคุคลส�าคญัผูห้นึง่ ทีก่�าลงั
เข้ามาเป็นส่วนส�าคญัยิง่ในการผลกัดนัการกฬีาของ
ประเทศไทยให้รดุหน้า โดยเมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ์ 
2568 ทีผ่่านมาหมาดๆ นีเ้อง ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี 
(ครม.) มมีตอินมุตัแิต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนสามญั 
ประเภทบริหารระดับสูง คือ “มงคล วิมลรัตน์” 
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้ึนเป็น 
“อธบิดกีรมพลศกึษา” คนที ่31 ทีว่นันี ้อปท.นวิส์

“ที่นี้สองน�้ำคือ คุณพ่อเป็นข้ำรำชกำรครู 
ส่วนคณุแม่เป็นแม่ค้ำก็ท�ำให้รูว้ถิชีีวิตทัง้สองแบบ 
ข้ำรำชกำรครเูขำท�ำกันยงัไง ส่วนแม่ค้ำกข็ำยของ
กันยังไง เคยติดตำมพ่อไปท�ำงำนรำชกำรก็เห็น
เขำท�ำงำนยังไง สอนหนังสือยังไง อีกด้ำนหนึ่ง 
ก็ติดตำมแม่ไปขำยไข่ คือคุณแม่ผมท�ำไข่เค็ม  
ไปซื้อไข่เป็ดมำจำกเล้ำเป็ด แล้วมำแปรรูปเป็น 
ไข่เค็ม แล้วก็ใส่กระจำดไปขำยตลำดแล้วผมก ็
เดนิตำมคณุแม่ไป ในสิง่ทีไ่ด้ประสบกำรณ์กค็อื เวลำ 
ขำยไข่นี่ จะมีไข่อยู่ 2 แบบ ไข่ที่คัดแล้วที่เป็น 

โรงเรยีนมธัยมประจ�าจงัหวดัด้วย แต่โรงเรยีนสหชาย
หญิง เป็นโรงเรียนกึ่งวัด พอเรียนจบมัธยมศึกษา 
ตอนปลายส�าเรจ็กม็ุง่สู่การสอบคดัเลอืก (เอนทรานซ์)  
เข้ามหาวทิยาลยั

เรายงิค�าถามว่า ตอนนัน้นอธบิดฯี ใฝ่ฝันไว้บ้าง
หรอืไม่ว่าอนาคต อธบิดฯี มงคล ตอบด้วยเสยีงอทุาน
ทันทีว่า โอ้ยไม่คิดอะไรมากเลย ตอนนั้นนะเริ่มม ี
อสิเทร์ินซบีอร์ด เริม่มกีจิกรรมปิโตรเคมมีาตัง้ทีร่ะยอง 
แล้ว แล้วก็มีท่าเรือแหลมฉบัง สมัยนั้นตอนเรียน
มธัยมปลาย ก็คดิแค่ท�างานอิสเทร์ินซีบอร์ด ตอนนัน้ 

“กรมเจ้ำท่ำเรยีกไปสอบ กรมทรพัยำกรธรณี
กเ็รยีกไปสอบ แต่ผมกม็ำได้อกี 2 แห่ง เหมอืนกนั 
เลย เจ้ำท่ำกับกรมทรัพยำกรธรณี ตอนนั้นก ็
ไม่คิดอะไรมำก เรียนกำรจัดกำรทรัพยำกรเรำก็
เป็นนักวิชำกำร ท�ำงำนวิจัยมำเยอะ ก็เลยเลือก
ไปกรมทรัพยำกรธรณี ก็ได้ไปดูเรื่องเหมือง ใน
สมยันัน้ก็อยูก่ระทรวงอตุสำหกรรมเป็นกรมทีใ่หญ่
มำก หน้ำทีผ่มตอนนัน้ก็ไปดเูรือ่งเหมอืงโปแตช ซึง่
ประเทศไทยมอียู ่2 แห่ง ที ่บ�ำเหนจ็ณรงค์ จ.ชยัภมิู 
กบัที ่จงัหวดัอดุรธำน”ี

กรมทรพัย์ฯ กแ็ยกออกเป็น 3 ส่วน เอาไป 1 กระทรวง
กบัอกี 3 กรม เป็นกรมทรพัย์ฯ ท่ีไปดเูรือ่งไดโนเสาร์
อย่างเดียว แล้วก็ไปกรมเหมืองแร่ แล้วก็เป็นกรม
น�า้บาดาล ผมไปอยูก่รมเหมอืงแร่ อยูต่่อจากนัน้ได้
ประมาณสกั 4-5 ปี กม็กีารปฏริปูระบบราชการอกี 
รอบหนึง่ กม็กีระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาเกิดขึน้มา  
แล้วมีการรับโอน เขาก็อยากได้คนมีความรู้ด้าน 
การท่องเทีย่วเข้ามาช่วย

ผมก็เข้าไปสมัคร ก็โอนจากกรมเหมืองไปอยู่
กรมการท่องเที่ยว ตอนนั้นสักประมาณปี 2551 
ผมเข้ารบัราชการประมาณปี 2541 ประมาณ 10 ปี 
พอดี ก็ย้ายมากระทรวงการท่องเที่ยวฯ พอมาอยู่
กรมการท่องเทีย่วประมาณสกั 7-8  ปลดักระทรวง
ทีเ่ขามาจากจากกระทรวงการคลงัสมยันัน้ เขาได้คยุ
กบัผมกม็แีนวคิดไปด้วยกัน เขาเป็นนกัเศรษฐกจิ เขา
ก็เลยชวนจากกรมท่องเที่ยวมาส�านักงานปลัดของ
กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา ท�าเรือ่ง Policy maker 

ผมเติบโตจากเดิมมาจากกรมการท่องเท่ียว ก ็
เป็นนักพัฒนาทางท่องเที่ยว แล้วก็ขึ้นมาเป็น 
ผู้อ�านวยการไอที จากนั้น ก็มาเป็นผู้อ�านวยการ 
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬา จากนั้นก็มาเป็น
ผู้อ�านวยการแผนงาน จากแผนงานก็มาเป็นผู้ช่วย
ปลดั มาเป็นรองปลดั จากนัน้กไ็ด้รบัความไว้วางใจ
ให้มาขบัเคลือ่นเรือ่งกฬีาทีก่รมพลศกึษา

ย้อนกลับมาถามถึงที่พักอาศัยจากเข้ามาเรียน

เชญิเป็นแขกฉบบันี ้จะพาท่านผูอ่้านมาท�าความรูจ้กั
กบัตวัตนของอธบิดป้ีายแดงคนนี้

“อธิบดีฯ มงคล” กล่าวได้ว่าเป็นผู้มีร่างกาย 
ก�าย�าล�า่สนั สมสดัส่วนของร่างกายเป็นอย่างด ีบอก
กบัเราว่า ปัจจบุนัมาอายอุานาม 54 ปีพอด ีย่างเข้า 
สู ่55 โดยเกดิเมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2514 เป็นลูกน�า้เคม็ 
เกดิทีอ่�าเภอจงัหวดัชลบรุ ีคณุพ่อเป็นข้าราชการครู 
เป็นศึกษานิเทศ ส่วนคุณแม่เป็นแม่ค้าขายไข่ ทั้ง
สองท่านมาเจอกันเพราะน้องสาวพ่อเป็นเพื่อนกับ
คณุแม่ จงึท�าให้ท้ังสองท่านได้มาพบเจอกนั ดงันัน้ 
ในวยัเดก็จงึมปีระสบการณ์เปรยีบเสมอืนคนสองน�า้ 
ตรงที่ว่า ด้านหนึ่งเป็นลูกของข้าราชการครู อยู่ใน
อ�าเภอเมอืงชลบรุ ีซึง่สมยัก่อนย้อนไปสกั 50 กว่าปี
ทีแ่ล้ว ชลบรุยีงัเป็นชนบทไม่เหมอืนกบัเมอืงทีเ่ป็น
อุตสาหกรรมในสมัยนี้ ซึ่งในอดีตพื้นที่ชลบุรีเป็น
พืน้ทีเ่กษตรกรรม เลีย้งเป็ดเลีย้งไก่ ท�านา ไม่เหมอืน
สมยันีท้ีเ่ปลีย่นไปแล้ว

“คือเราต้องจัดล�าดับความส�าคัญ โดยเฉพาะหลักๆ ก็คือเป้าหมาย 
ของกรมพลศึกษา สนับสนุนทุกกีฬามวลชนพื้นฐาน แล้วก็นันทนาการ  
เพื่อสู่เป้าก็คือวิสัยทัศน์ของกรมพลศึกษา แต่ลึกๆ ที่อยากผลักดันดันเยอะๆ  
ก็คือ ประชากรนักกีฬาแต่ละประเภท แล้วก็ท้ายสุดส่วนใหญ่ก็อยากให้คนไทย 
แข็งแรง โดยเฉพาะเมื่อเราก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพราะภารกิจของ 
กรมพลศึกษา คือ ท�าให้คนใส่ใจในเรื่องของการออกก�าลังกายมากขึ้น  
เพราะจะช่วยให้มีอายุยืนขึ้น”

ทีต้่องศกึษา เวลาเราท�าโครงการและต้องจ้างทีป่รกึษา 
ท�าการศึกษาวจิยัอะไรอย่างนีแ้ล้วกม็าเสนองานเรา  
เขาหลอกเราไม่ได้ ผมเอามาผสมผสานในการ 
ท�างานจนถึงทกุวนันี ้ด้านสิง่แวดล้อม ถามว่าทุกวนันี้ 
เราก็ใส่ใจอยู่แล้วในเรื่องของผลกระทบ ในการ 
ท�าอะไรกแ็ล้วแต่ อย่าให้มนัมผีลกระทบ หรอืกใ็ห้
น้อยทีส่ดุ

สุดท้ายถามถึงการได้เข้ามานั่งท�างานด้านกีฬา
มนีโยบายอะไรบ้าง อธบิดฯี มงคล บอกว่า กไ็ม่มี
อะไรมาก เพราะจริงๆ ก็เตรียมตัวก่อนจะมาแล้ว 
เป้าหมายอย่างแรกเลย อยากขับเคลื่อนภารกิจ 
ของกรมพลศึกษาให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ กคื็อ คนไทย 
ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ เป็นวิถีชีวิต  
เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน แต่ลึกๆ ผมอยากสร้าง
ประชากรนักกีฬา เพื่อส่งต่อให้สมาคมหรือความ
เป็นเลศิทางกฬีา เช่น ตอนทีผ่มอยูส่่วนกลาง กไ็ด้
มีโอกาสท�างานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
องค์กรทีเ่กีย่วข้องมาต่อเนือ่ง

“คอืเรำต้องจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั โดยเฉพำะ
หลกัๆ กค็อืเป้ำหมำยของกรมพลศกึษำ สนบัสนนุ
ทกุกฬีำมวลชนพืน้ฐำน แล้วกน็นัทนำกำร เพือ่สูเ่ป้ำ 
กค็อืวสิยัทศัน์ของกรมพลศกึษำ แต่ลกึๆ ทีอ่ยำก
ผลักดันดันเยอะๆ ก็คือ ประชำกรนักกีฬำแต่ละ
ประเภท แล้วกท้็ำยสดุส่วนใหญ่กอ็ยำกให้คนไทย 
แขง็แรง โดยเฉพำะเมือ่เรำก�ำลงัเข้ำสู่สงัคมผูส้งูวยั  
เพรำะภำรกิจของกรมพลศึกษำ คือ ท�ำให้คน 
ใส่ใจในเรือ่งของกำรออกก�ำลงักำยมำกขึน้ เพรำะ
จะช่วยให้มีอำยุยืนขึ้น นันทนำกำรถ้ำเกิดรู้ เอำ
ปรับใช้ในวิถีชีวิตประจ�ำวันก็จะท�ำให้มีควำมสุข
มำกขึ้น พูดง่ำยๆ ว่ำ ภำรกิจของกรมพลศึกษำ 
คอืจะดใูนเรือ่งคณุภำพกำยกบัคณุภำพใจ ซึง่มนั
ตรงข้ำมกับกระทรวงสำธำรณสุข เขำรักษำ แต่
อนันีป้้องกนั”

“ทุกวันนี้เรำก็คุยกับผู ้บริหำรของกรม ก็
ให้งำนในปี 68 ที่ได้แผนงำนโครงกำรหรือ 
งบประมำณเดินไปตำมแผนและขอให้เป้ำหรือ
กำรเบกิจ่ำยกด็หีรอืตวัชีว้ดักด็ไีด้สมัฤทธิผ์ล โดย 
งบประมำณของกรมฯ ตกปีละประมำณ 700 ล้ำน 
บำท”

ต่อข้อถามถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการกีฬา 
กบัการท่องเทีย่วเป็นอย่างไร อธบิดฯี มงคล บอกว่า 
การกฬีาทีก่รมพลศกึษาเป็นเจ้าภาพ เราก็พยามยาม
ที่อยากจะให้พื้นที่ที่จัดการแข่งขันได้รับประโยชน์  
ไม่ว่าจะเป็นชมุชนหรผืูป้ระกอบการ เรากอ็ยากให้เขา 
แยกประโยชน์นะครับ โดยอาจจะมีการเชื่อมโยง
กบัโครงการในพืน้ที ่ กอ็าจจะโปรโมทให้ผูป้กครอง

ทีม่าเชยีร์เดก็มาใช้บริการมาซือ้สนิค้าหรอืมาจบัจ่าย
ใช้สอยหรอืมาเทีย่ว มาเทีย่วก่อนแข่งขนั หรอืแข่งขัน
แล้วไปเทีย่วต่อไม่ตกใจใช้ต่อให้รอดอาจจะมาเทีย่ว
มาเที่ยวเกาะแข่งขันหรือมาแข่งขันเสร็จแล้วก็ไป 
เพือ่ให้เกดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนในพืน้ที่

ส่วนภารกิจของกรมพลศึกษาที่เชื่อมต่อกับ
ท้องถิน่ อธบิดฯี มงคล บอกว่า เรามกีลไกแขนขา
อยู ่คอืเจ้าหน้าทีพ่ลศกึษาทกุอ�าเภอ และเจ้าหน้าที ่
เหล่านีก้จ็ะน�าภารกจิของกรมฯ ไปเผยแพร่ทกุต�าบล
ทุกหมู่บ้าน แล้วเจ้าหน้าที่พลศึกษาก็จะพยายาม 
ไปสร้างอาสาสมคัรออกก�าลงักาย หรอืทีเ่รยีกว่า อสก. 
ขึน้มาด้วย เมือ่คนในพืน้ทีอ่อกก�าลงักายกนัมากขึน้  
สุขภาพก็จะแข็งแรง เมื่อประสบความส�าเร็จ 
และมกีารจดักฬีาพืน้ฐานมากขึน้ นกักฬีาหน้าใหม่
มมีากขึน้ 

ส�ำหรบัปรชัญำกำรด�ำเนนิชวีติ กำรบรหิำรงำน 
เป็นอย่ำงไร อธิบดฯี มงคล บอกว่ำ จำกวยัเดก็ 
จนเตบิโตขึน้มำกมี็เปลีย่นแปลงไป แต่มำถงึปัจจบุนั 
กพ็ดูได้ว่ำ ตกผลกึแล้ว คอื สิง่ทีค้่นพบส�ำหรบัตวัเอง 
ก็คือ เอำควำมตั้งใจ ควำมบริสุทธิ์ใจเป็นท่ีตั้ง 
ผมเชื่อว่ำเป้ำหมำยหรือส่ิงที่เรำอยำกท�ำ โอกำส
ประสบควำมส�ำเรจ็จะสงู แต่จะต้องบรสิทุธิใ์จนะ 
ตัง้ใจบรสิทุธ์ิ ถำมว่ำเพรำะอะไร จำกประสบกำรณ์
ของผม พบว่ำถ้ำเรำมสีิง่นีก้จ็ะมตีวัช่วยสนบัสนนุ
หรือส่งเสริม ท�ำผมเชื่ออย่ำงนั้น ถ้ำจะพูดภำษำ
ธรรมะ กค็ล้ำยๆ กบักำรอธษิฐำน แต่ต้องบรสิทุธิน์ะ  
อธบิดฯี มงคล กล่ำวในทีส่ดุ

ไข่ดทีีไ่ม่แตก ซึง่ไข่ดมีนัขำยง่ำย ส่วนไข่แตกไม่มี
คนกิน แม่ผมก็ชอบให้ผมเอำไข่แตกไปขำยตำม
ตลำด ซึง่มนัขำยยำก เวลำผมไปขำยกจ็ะร้องไห้ 
ในกำรร้องไห้นี่มันท�ำให้คนเดินผ่ำนไปผ่ำนมำ
สงสำรแล้วกห็นัมำซือ้” อธบิดฯี มงคล พดูพร้อม
รอยยิม้เมือ่ให้นกึถงึเรือ่งในอดตี

อธบิดฯี มงคล กล่าวต่อไปว่า ต่อจากนัน้พอเรา
เร่ิมรู้เก่ียวชีวิตข้าราชการกับชีวิตแม่ค้ามี 2 แบบ 
ข้าราชการก็เป็นอีกแบบมีระบบครอบ ส่วนแม่ค้า
ต้องดิน้รนเอาตวัรอด ดงันัน้ การทีโ่ตมาท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ท�าให้เข้าใจ ทั้งชีวิตข้าราชการ
และชีวิตนักธุรกิจ ถ้าเปรียบเทียบกัน คุณแม่ก็ 
น่าจะเป็นพวก SME ระดบัเลก็ๆ 

ส�าหรับพี่น้องนั้น อธิบดีฯ มงคล บอกว่า มี 
ด้วยกนั 3 คน อธบิดฯี เป็นคนโต และมน้ีองสาวอกี  
2 คน ขณะที่การศึกษาร�่าเรียนที่ชลบุรีมาตั้งแต ่
ชัน้ประถมจนถึงมธัยม โดยโรงเรยีนมธัยมกไ็ม่ได้เป็น

ก็สอบเพ่ือเข้าเรียนต่อทั้งเทคนิคในระดับ ปวช. 
ทีเ่กีย่วกบัปิโตรเคมแีละในระดบัปรญิญาตรี

“ตอนนั้นผมสอบติดทั้งสองแห่ง ทั้งเทคนิค
และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ แต่กค็ดิว่ำ ปวช.
เรยีนแค่ 2 ปี กอ็อกมำท�ำงำนได้แล้ว แต่ถ้ำเรยีน
ปรญิญำตรต้ีองใช้เวลำเรยีนถงึ 4 ปี คณุพ่อทีเ่ป็น
คุณครูอยู่แล้ว เขำมองไกล ก็บอกว่ำให้ไปเรียน
ปริญญำตรีเลย เพรำะที่บ้ำนก็ไม่ได้ล�ำบำกอะไร 
มำกนัก สุดท้ำยก็เลือกไปเรียนมหำวิทยำลัย 
ทีเ่กษตรศำสตร์ทีบ่ำงเขน”

อธิบดีฯ มงคล เล่าต่อไปว่า การได้ไปเรียนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กต้็องไปอยูห่อ มเีพ่ือนๆ 
เยอะจากหลายคณะ จบปริญญาตรีเสร็จปุ๊บ จบ
เศรษฐศาสตร์สมยัก่อนกท็�างานแบงก์กัน ตอนนัน้ก็
เข้าแบงก์กรงุไทยได้ ไปอยูท่ีส่�านกังานใหญ่ ทีน่านา
เหนือ ไปท�าเรื่องการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต โดยอยูใ่นส่วนของอมิปอร์ต 
เกี่ยวกับเรื่องของไอซี ใบค�าสั่งซื้อน�าเข้า ก็ท�าอยู ่
ประมาณเกือบๆ 2 ปี ระหว่างนัน้กย็งัสามารถเรยีนต่อ 
ปรญิญาโทได้อกี

“ตอนสอบปรญิญำโทนี ่ผมกส็อบได้ทัง้ 2 แห่ง
อกี ได้ทีน่ด้ิำ และกท็ี ่ ม.เกษตรฯ แต่เนือ่งจำกที่ 
ม.เกษตรฯ นีม่เีพือ่นเยอะ แล้วตอนเรยีนปรญิญำตร ี
กส็นกุ กเ็ลยเลอืกเรยีนต่อที ่ม.เกษตรฯ ตอนนัน้ทแีรก 
ตัง้ใจจะขอทนุแบงก์ เพรำะว่ำทีผ่มสอบได้เป็นภำคปกติ 
เรียนจันทร์-ศุกร์ สมัยก่อนภำคพิเศษไม่ค่อย
อีกอย่ำง ผมท�ำงำนได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ไม่สำมำรถ 
ขอทนุได้ กต็ดัสนิใจออกมำเรยีนต่อและกเ็ป็นสำขำ 
ทีผ่มชอบคอืกำรดแูลทรพัยำกรและสงิแวดล้อม”

อย่างไรก็ตาม ขณะเรียนก็มีอาจารย์ที่คณะฯ 
ชวนไปท�างานวิจัย อันนี้คือจุดเปลี่ยนเหมือนกัน 
คือท�าให้รู้กระบวนการทั้งหมดของงานวิจัย จริงๆ 
หลักสูตรเรียนสัก 2 ปีครึ่งก็จบ แต่ผมกว่าจะจบ
ปริญญาโทได้ก็ 4 ปี เพราะผมเข้าไปท�างานกับ
อาจารย์ทีเ่ขาท�างานวจิยัไงทีร่บัโครงการวจิยัมาจาก
ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม กไ็ด้ประโยชน์จากตรงนีเ้ยอะมาก และ
ระหว่างท�างานวิจัย ก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 
(ส�านกังาน ก.พ.) ไปด้วย

ทีท่่าอฐิ นนทบรุ ี ในปัจจบุนั อธบิดฯี มงคล กล่าว
อย่างอารมณ์ด ีพร้อมบอกด้วยว่า

“ตอนอยู ่โรงเรียนประถม มัธยม ผมก็เป็น
นกักฬีาแล้ว เป็นนกัฟตุบอล มามธัยมกเ็รยีกว่า บ้า
ฟุตบอลได้เลย พอมาเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรฯ ม ี
ชมรมกีฬา ผมเลือกไปอยู่ชมรมว่ายน�้า ผมเป็น 
นกัโปโลน�า้ แต่กย็งัเล่นฟตุบอลไปด้วยนะ กถ็อืว่าชอบ 
กฬีาเรือ่ยมา ถ้าถามถงึทมีฟตุบอลอังกฤษแต่เดมินี่  
ผมชอบทมี “อปิสวชิ” สมยัอยูม่ธัยม แต่มาตอนนี ้
ก็ “ลิเวอร์พูล” มวยผมก็ชอบนะ แต่พอมาช่วง
ปริญญาโทก็ห่างเรื่องกีฬาออกไปเพราะต้องโฟกัส
เรือ่งวจิยั แต่กต็ดิตามเรือ่ยมา เพราะผมชอบดกีูฬา
โดยเฉพาะฟุตบอล นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจของผม 
ทีอ่ยากเข้ามานัง่ตรงนี”้

อธบิดฯี มงคล บอกด้วยว่า “ผมอยำกให้บอลไทย 
ไปฟตุบอลโลก ทีน่ีก้ำรได้มำอยูท่ีน่ี ่โอกำสอนัหนึง่
กค็อืพยำยำมสร้ำงประชำกรนกักฬีำให้มตีวัเลอืก
เยอะๆ ต้องเริ่มมำดูเรื่องกีฬำพื้นฐำน ก็อยำกให้ 
ทุกชนิดไปสู ่ระดับโลก ไม่ใช่เฉพำะฟุตบอล  
โดยเฉพำะประเภททมีทีเ่รำได้ไประดบัโลกยงัน้อย 
ทีน่่ำสนใจอกีประเภทคอื “วอลเลย์บอลหญงิ” 

อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนถามถึงความแตกต่าง 
ระหว ่างการท�างานวิจัย จนมาท�างานด ้าน 
สิง่แวดล้อมเป็นอย่างไรบ้าง อธบิดฯี มงคล บอกว่า 
งานวจิยัสิง่ทีไ่ด้กค็อืความเป็นวชิาการ และ process  
ในงานวจิยัให้ได้มาเรือ่งองค์ความรูใ้หม่ อนันีส้�าคญัมาก  
มนัส�าคญัยงัไง พอมาท�าราชการ มนัจะมีโครงการเยอะ 

มงคล วมิลรตัน์
อธบิดกีรมพลศกึษา คนที ่31

มอบนโยบำย 4 ข้อ
หลงัได้รบักำรแต่งตัง้เป็นอธบิดกีรมพลศกึษำ นำยมงคล วมิลรตัน์ อธิบดกีรมพลศกึษำ ได้

กล่ำวมอบนโยบำยเน้น 4 ข้อหลกั ได้แก่ 1. กำรขบัเคลือ่นตำมวสิยัทศัน์ของกรมพลศกึษำเป็นกำร
ส่งเสรมิประชำชนคนไทยได้ออกก�ำลงักำย เล่นกฬีำ เเละประกอบกจิกรรมนนัทนำกำรจนเป็น 
วถิชีวีติเพือ่สขุภำวะทีย่ัง่ยนืให้บรรลผุลส�ำเรจ็ 2. กำรขบัเคลือ่นภำรกจิงำนในงบประมำณปี พ.ศ.
2568 ให้มกีำรเบกิจ่ำยและประสบควำมส�ำเรจ็ตำมตวัชีว้ดัเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนด 3. กำรสร้ำง
ทมีงำน เพือ่สร้ำงกำรขบัเคลือ่นเชือ่มจำกรุน่เก่ำสูรุ่น่ใหม่ และ 4. เน้นเสรมิสร้ำงองค์กรคณุภำพ 
ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น กำรพัฒนำ 
ก้ำวสูอ่งค์กรดจิทิลั และกำรเสรมิสร้ำงควำมโปร่งใส 

ทั้งน้ี อธิบดีกรมพลศึกษำ ยังได้ย�้ำถึงนโยบำยส�ำคัญในกำรส่งเสริมภำรกิจหลักของกรม
พลศึกษำโดยเฉพำะที่เป็นงำนพื้นฐำนเพื่อประโยชน์ต่อมวลชน ประชำชนคนไทยให้มีสุขภำพ
ทีด่ ีและมคีวำมมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำท่ีอย่ำงเตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถเพือ่ขบัเคลือ่นภำรกจิ
ของกรมพลศกึษำให้บรรลผุลส�ำเรจ็ เดก็ เยำวชน ประชำชนคนไทยได้ออกก�ำลงักำย เล่นกฬีำ 
เเละประกอบกจิกรรมนนัทนำกำรจนเป็นวถิชีวีติเพือ่สขุภำวะทีย่ัง่ยนืต่อไป

ส�ำหรบันำยมงคล วมิลรตัน์ เกิดเมือ่วนัท่ี 29 มนีำคม 2514 ปัจจบุนั อำย ุ54 ปี ประวตักิำรศกึษำ  
จบประถมศกึษำ โรงเรยีนอนบุำลชลบรุ,ี มธัยมศกึษำ โรงเรยีนชลบรุ ี “สขุบท”, ปรญิญำตรี  
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เศรษฐศำสตร์สหกรณ์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปริญญำโท  
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ (กำรจดักำรทรพัยำกร) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

ส่วนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนก่อนด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีหกรมพลศึกษำก่อน รองปลัด
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, ผู้อ�ำนวยกำร 
กองยทุธศำสตร์และแผนงำน ส�ำนกังำนปลดักระทรวง กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ และ 
ผู้อ�ำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำร 
ท่องเทีย่วและกฬีำ

จนถงึปัจจบุนั อธบิดฯี มงคล บอกว่า ตอนทีเ่รยีน
ปรญิญาโท ยงัอาศยัอยูห่อพกัทีเ่รยีกว่าหอพกันอก 
อยูม่าได้สกั 2-3 ปี คณุแม่กไ็ด้มาซือ้บ้านทีบ่างกรวย 
กรุงเทพฯ ต่อจากคุณน้า ก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่นั่น 
มานานจนถงึมาอยูก่รมการท่องเทีย่ว จนกระทัง่ย้าย
ไปอยูท่ีส่�านกังานปลดั กม็าเจอแฟนผมทีน่ี ่ เพราะ 
ตอนย้ายจากกรมท่องเทีย่วมาทีส่�านกังานปลดั แฟนผม 
ก็ย้ายมาจากกระทรวงการคลังมาที่ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวพร้อมกัน ก็ถือเป็น
บพุเพสนันวิาส จากนัน้กแ็ต่งงานกนัและย้ายมาอยู่

“ผมไปอยู่โครงการหลวงเป็นโครงการโปแตช
อาเซยีน ไปอยูบ่�าเหนจ็ณรงค์ แต่ผมเป็นเศรษฐกร 
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็นวิศวกรก็ไม่ได้ไป
ประจ�าเหมือง เดือนหนึ่งก็จะไปสักครั้ง คือหน้าที่
เศรษฐกรคอื ดคูวามเป็นไปได้ทีจ่ะเอาแร่ทีขุ่ดข้ึนมา 
ไปขายหรือเซ็ตอัปโรงงาน คือตอนที่เราจ้างเขา
ศกึษา เรากต้็องไปประกบเขา เพราะเขาจะท�าเป็น
อตุสาหกรรมเคมเีคมคีอล อนันีโ้ครงการใหญ่โต แต่
สดุท้ายกไ็ปไม่ได้”

อธิบดีฯ มงคล บอกต่ออีกว่า มาอยู ่กรม
ทรัพยากรธรณีได้สัก 4-5 ปี กรมทรัพยากรธรณี
ก็ปฏิรูปอีก ออกมาเป็น 1 กระทรวงเลยนะ ก็
คือกระทรวงพลังงาน มาจากกรมเชื้อเพลิง และ 

“ผมอยากให้บอลไทยไปฟตุบอลโลก ทีน่ีก้ารได้มาอยูท่ีน่ี ่โอกาส
อนัหนึง่กค็อืพยายามสร้างประชากรนกักฬีาให้มตีวัเลอืกเยอะๆ 
ต้องเริ่มมาดูเรื่องกีฬาพื้นฐาน ก็อยากให้ทุกชนิดไปสู่ระดับโลก 
ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอล โดยเฉพาะประเภททีมที่เราได้ไประดับโลก 
ยงัน้อย ทีน่่าสนใจอกีประเภทคอื “วอลเลย์บอลหญงิ”

เดก็แถวยนืตรงกลาง


